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Á  S k a g a n u m  „ h a f a  a l d r e i  b ú i ð  n e i n i r  

f y r i r t a k s m e n n  h v o r k i  í  o r ð i  n é  v e r k i “  

Saga Sögu Akraness I 

30.  apr í l  2011 k l .  13.36  

Undanfarna viku hef ég reynt að set ja mig inn í  söguna sískrifuðu ,  

þ.e.a .s.  reynt að át ta mig á hvers vegna bæjarfélagið mi tt  hefur eytt  

ómældu fé í  að láta endurskri fa sama hluta sögu Akraness aftur  og 

aftur.  Þetta er  f lókin saga sem ég reyni  að gera ski l  í  nokkrum blogg-

færslum. Enn eru ekki  öl l  kurl  komin t i l  grafar í  heimi ldaöf lun en ég 

reikna með að geta skr i fað færslurnar smám saman … ekk i  á sautján 

árum heldur á næstu vikum. En byrja auðvi tað á byrjuninni .  Þessum 

færslum er safnað í  sérstakan færsluflokk, sem sjá má á f lokkal i sta hér 

t i l  hægri .  Fyr i rsögn þessarar fyrstu færslu er að h luta t i lvi tnun í  fyr i r-

lestur Hal lgríms hreppstjóra Jónssonar.  

  

Það er upphaf þessa máls að Ket i l l  

og Þormóður Bresasyni r námu land 

í  kr ingum Akrafja l l  og af frændum 

þei rra, fy lgdarl iði  og afkomendum 

fer nokkrum sögum en næsta fáum 

af þeim sjá l fum. [Myndin sýni r 

landnám þei rra bræðra, sem a f-

markaðist  af  Urr iðaá og Kalmansá. 

Rauða brota l ínan sýni r hvernig 

þei r skiptu landinu mi l l i  s ín.]  

Mætt i  með góðum v i l ja kal la sumt 

af þessum fornu sögum „sögu 
Akraness“  því  nessins og nánasta umhverf i s er get ið á stöku stað.  

Það er ekki  þó efn i  þessarar umfjöl lunar að t ína saman brot úr for n-

r i tum. Sömuleiðis s leppi  ég yf i r le i t t  að geta einstakra greina  og þátta 

sem hafa verið skr i fuð um sögu Akraness en tek fram að margt af s l íku 

efn i  er l jómandi  gott  og vel  unnið. Hugmyndi r um að skr i fa sérstaka 

sögu bæjarins Akraness og svæðis ins í  kr ing koma ekki  fram fyrr en 

ta lsvert  er l iðið á s íðustu öld.  

  

Hallgrímur hreppstjóri og fyrirlestur hans  

Þó vi rð ist  nokkur hefð komin á að tel ja fyr i r lestur Hal l -

gr íms hreppstjóra Jónssonar,  f luttan 1889, um l í f ið á 

Skaganum síðast l iðin 100 ár,  sem fyrsta innlegg í  sögu 

Akraness.  [Myndin er  af Hal lgrími  hreppstjóra.]  Þar sagði  

Hal lgr ímur m.a. um sagnafátækt af þessu útnesi :  „Þetta 

frásöguleysi er l íka eðli legt,  því hér hafa aldrei búið 

neinir  fyrirtaksmenn hvorki  í  orði  né verki -  en ein-

stakir menn og þjóðirnar hefja bæina og löndin. Sem 

sagt,  hafa aldrei  á Skaganum verið fram yfir miðja 

þessa öld, neinir menn,  sem kveðið hefur að.  Enginn lærður 

maður,  hvorki  t i l  munns né handa, enginn embættismaður búið 
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þar,  ekki svo mikið sem presturinn,  ekkert  skáld, sem plássið 

hefði getað borið minjar um í bæjarrímu eða formannaví sum, eða 

nokkrar ritsmíðar sem getandi sé .“ 1
 

Kannski  er öl l  s íðari  t íma vinna við r i tun sögu Akraness í  og með t i l  að 

hrekja þessa kenningu Hal lgríms hreppstjóra?  

  

Héraðssaga Borgarfjarðar  

Í kr ingum 1935 var unnið að r i tun Héraðssögu Borgarf jarðar af  mikl um 

metnaði .  Út komu tvö b indi  með ýmsum þáttum eft i r  marga höfunda og 

h ið þriðja f jal laði  um skólann á Hvanneyri .  Áformað var að f ja l la sé r-

staklega um sögu Akraness,  „Sögu Akraness og væntanlega utan 

Skarðsheiðar er nú verið að safna t i l  og skrá, og eru l íkur t i l ,  að hún, 

komi  á s ínum tíma út sem sjá l fstætt  b indi  héraðssögunnar.“ ( Krist inn 

Stefánsson í  Tímanum  7. maí  1936)  eða verði  a.m.k.  „ langur þáttur  og 

f róðlegur“  (Kr.  Þ. ,  væntanlega Krist le i fur Þorsteinsson, í  Lögbergi  31. 

des.  1936). Ekkert  v i rð ist  hins vegar hafa orðið úr þessari  æt lan.  

  
  

Ólafur B. Björnsson: Saga Akraness I og II  

Ólafur B. Björnsson (1895-1959) fæddist  á Akranesi  

og bjó hér a l la t íð.  Hann gaf sjá l fur út  t ímari t ið 

Akranes  í  17 ár,  þar sem bi rtust  margi r þætt i r,  f r á-

sagni r og viðtöl  sem vörðuðu l í f ið  á Skaganum og 

sögu plássins og safnaði  Ólafur miklu efn i  um þetta. 

Svo réðst hann í  útgáfu á Sögu Akraness, sem átt i  

að verða í  f imm bindum. Einungis  Saga Akraness I  

og II  komu út (1957 og 1959) því  Ólafur lést  áður en 

verkið var fu l lunnið, var þá langt kominn með þriðja 

b indið. Þessu vi rð ist  hann að mestu hafa áorkað á 

eigin spýtur og í  hjáverkum með öðrum störfum. 

Bæjarst jórn in styrkt i  hann þó í  upphafi  með 10.000 

kr.  framlagi .  (Væri  gaman að vi ta hvað sú upphæð 
1957 er  há á núvi rð i .)  

Efnisþætt i rni r sem Ólafur náði  að gera ski l  í  þessum tveimur r i tum eru: 

Saga fyrstu jarða á  Skaga, saga sjávarútvegs og saga verslunar á 

Skaganum. Ég hef oft  g luggað í  þessar bækur og f innst  þær mjög 

skemmti legar, ekki  hvað s íst  af  því  Ólaf i  er persónusaga hugleikin sem 

og lýs ingar á mannl í f inu á ýmsum t ímum og mér f innst  hann segja v el  

                                                             
1 Tilv. í Hallgrím er fengin úr formála Ólafs B. Björnssonar að Sögu Akraness I, s. 6-7, útg. 1957. Fyrirlestur 
Hallgríms hét „Lífið í Skaganum síðastliðin 100 ár“ og var fluttur í nýreistu barnaskólahúsi hér í bæ þann 13. 
janúar 1889. Hallgrímur hóf sögu sína 1789 þegar Ólafur Stephensen stiftamaður bjó á Innra-Hólmi og átti 
Skagann. Þá bjuggu hér 67 manns í 10 moldarbæjum og þrem tómtúsbúðum. Árið sem Hallgrímur flutti fyrir-
lesturinn hafði íbúum Akraness fjölgað upp í tæplega 600 manns sem bjuggu í 16 bæjum, 36 timbur- og múr-
húsum og 34 tómthúsbúðum. Um fyrirlestur Hallgríms má fræðast í þeim tveimur sögum Akraness sem út hafa 
verið gefnar og væntanlega einnig í þeirri þriðju sem kemur út 19. maí næstkomandi. Einnig má benda á „Frá 
Akranesi 24. marz:“ í Ísafold 17. marz 1889.  
 Af því Hallgrími lá talsvert illt orð til Stefánunga í þessum fyrirlestri hafa sumir hampað honum sem sérstökum 
vini alþýðunnar. En Hallgrímur var ódauðlegur gerður í heimildaskáldsögu Þorsteins frá Hamri, Hallgrímur smali 
og húsfreyjan á Bjargi: söguþáttur úr Borgarfirði, sem kom út hjá Iðunni árið 1990. Þar kemur nokkuð vel fram 
að Hallgrímur hreppstjóri var ekki sérstakur vinur alþýðunnar. 

 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=55993&pageId=997724&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=55993&pageId=997724&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=132&lang=is
http://timarit.is/view_page_init.jsp?pubId=132&lang=is
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=273691&pageId=3941803&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=273691&pageId=3941803&lang=is&
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f rá.  (Hef þó séð þess get ið að honum haf i  ver ið st i rt  um skri f  en hef 

ekki  tekið eft i r  því  sjá l f .)  Bækurnar eru myndskreyttar en auðvi tað eru 

myndi rnar svarthví tar.  Sömuleiðis má í  þeim f inna kort  (yf i r  bæja r-

stæði ,  mið og f le i ra),  töf lur (yf i r  hundraðat al  jarða, af lamagn o.f l .)  og 

ég sé ekki  betur en hann vísi  í  f jölbreyttar heimi ldi r;  prentaðar, mun n-
legar og óprentuð skjöl .  

Því  miður auðnaðist Ólaf i  ekki  að f ja l la um nema afmarkaða þætt i  en 

það væri  gaman að vi ta hvað varð um al l t  það efn i  sem hann hafð i  

safnað t i l  r i tunar Sögu Akraness. Það efn i  er t íundað í  „bréfabindatal i “  í  

viðtal inu sem ég vísa í  hér að neðan. Senni lega er það upphaf þei rrar  

hefðar að lýsa vinnu við r i tun sögu Akraness í  bréfabinda - og b laðsíðu-

ta l i  gagna fremur en afrakstr i  eða a fkö stum. Innbundin eintök af t íma-

r i t inu Akranesi  og Sögu Akraness I  og II  er h ins vegar auðvel t  að 

nálgast  á bókasafn i  bæjarins og bera myndarskap og el ju Ólafs gott  

v i tni .  

Um ri tunarstörf  f rumkvöðuls ins Ólafs B. Björnssonar má m.a. lesa í  v i ð-

ta l inu „Ekkert  geri r  s ig sjá l f t “ í  Þjóðvi l janum  27. ágúst 1958 og um ævi-

fer i l  hans í  minningargrein  sem Ásmundur Ólafsson skr i faði  um hann á 

hundrað ára fæðingarafmæli  hans, í  Morgunblaðinu  6. júl í  1995.  

  
  

Áform bæjarstjórnar um að gefa út framhald af sögu Ólafs B. 
Björnssonar  

[Viðbót 16.  maí 2011 :  Í l í t i l l i  f rétt  í  Tímanum  19. aprí l  1978, „Flytur 

þætt i  úr sögu Akraness “ ,  er  sagt f rá smáblaðinu Umbrot i  sem kom út á 

Akranesi  á þeim t íma. Í grein sem Þorsteinn Jónsson skr i faði  í  þá nýú t-

komið Umbrot ,  4. tb l . ,  er „b i rt  samþykkt sem gerð var af bæjarst jórn 

Akraness 1964, þar sem samþykkt var að láta semja og gefa út  fra m-

hald af sögu Akraness, sem Ólafur B.  Björnsson hóf útgáfu á ár ið 1957, 

og ski ldi  [svo] fé varið úr bæjarsjóði  t i l  útgáfunnar. Nefnd var skipuð 
og f járvei t ing fékkst  en ekkert  var  gert  í  mál inu.“]  

Næsta skref í  sögur i tun Akraness var að bæjarst jórn Akraness sa m-

þykkt i  um mitt  ár 1967 að láta gera tvennt í  t i l efn i  þess að 100 ár voru  

l iðin frá því  að Akranes fékk verslunarrétt indi :  Annað var að gera a f-

steypu af höggmynd Marteins Guðmundssonar, Sjómaður,  og komst  það 

í  verk; sú stytta stendur n iðr i  á Akratorgi  og er  oftast  kö l luð Sjómaður-

inn .  Hitt  var að „ láta semja og gefa út framhald  af  Sögu Akraness, 

sem Ólafur B. Björnsson hóf útgáfu á árið 1957.  Ráðinn verði  r i t-

stjóri  að verkinu í  samráði við eigendur höfundarréttarins og fé 

varið út  bæjarsjóði  t i l  útgáfunnar .“  (Sjá „Minnismerki  sjómanna á 
Akranesi “,  frétt  dags. 16 júní  1964 í  Alþýðublaðinu 17. júní  1964.)  

Mér f innst  áhugavert  að ár ið 1967 haf i  bæjarst jórn in haft  s innu á að 

huga að höfundarrétt i .  E.t .v.  var  hún e ingöngu með rétt  á  t i t l inum í  

huga, l íklegar þó með aðgang að því  efn i  sem Ólafur hafð i  þegar safnað 

og handri t ið að III .  b indinu í  huga. Ekki  er l jóst  hvort  átt i  að ráða 

einhvern einn söguri tara eða einungis r i tst jóra sem byggð i  þá væntan-

lega á því  sem t i l  var fyr i r  og sæi  um að verkið yrði  k lárað (gæti  þess 
vegna hafa átt  að fá marga höfunda t i l  að skr i fa einstaka þætt i ) .  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=216259&pageId=2782092&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=127546&pageId=1833169&lang=is&q=Ása%20Finsen
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=127546&pageId=1833169&lang=is&q=Ása%20Finsen
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=272247&pageId=3908141&lang=is&q=Indriði%20Valdimarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=272247&pageId=3908141&lang=is&q=Indriði%20Valdimarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=179382&pageId=2331838&lang=is
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=179382&pageId=2331838&lang=is
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En af hverju varð ekkert  úr  því  að framhaldið væri  skr i fað? Eins og  stór 

h lut i  íbúa Akraness er ég aðf lutt ,  á ekki  ætt i r  að rekja t i l  Skagans, er 

ekki  innmikluð í  fótbol tann og vei t  ekk i  hvers vegna ekkert gerðist  í  

söguritun áformaðri 1967 .  Var ráðinn r i t st jór i? Eða var ráðinn sögu-

r i tar i  sem engu ski laði  af  sér? Eða t ímdi  bærinn aldrei  að eyða fé í  

f ramhaldið af Sögu Akraness I  og II? V íst  er að hefðu þessi  loforð  eða 

samþykkt  bæjarst jórnar Akraness ár ið 1967 haldið hefð i  miklu öngþvei t i  

og f járaustr i  sem síðar tók við í  sagnari tun Akurnesinga verið forðað. 

Kannski  getur einhver lesandi  upplýst  mál ið?  

  

  

Áhrif Háskólans í Lundi og „Safn til sögu Akraness“  

Hér er  ekki  lýst  ákveðinni  atrennu að skrásetn ingu á sögu Akraness 

heldur einhvers konar undi rbúningsvinnu sem átt i  að le iða t i l  e inhvers 

konar n iðurstöðu sem ætt i  að vera hægt að nota í  e inhvers konar t i l -

gangi ,  e.t .v.  skrásetningu sögu byggðarlagsins. Þetta skipt i r  þó mál i  því  

v innan hefð i  átt  að ski la góðum grunni  fyr i r  f ramtíðarsöguri tara. Sjá l f  

tel  ég að hugmyndafræðin sem tiltölulega fámennur hópur a ð-

hyl lt ist ,  e igandi það sammerkt að hafa stundað nám í  Háskólanum 

í Lundi laust fyrir  1980  (og e.t .v.  loddi  stefnan ei t thvað lengur),  hafi 

haft  s itt  að segja síðar meir þegar hið rándýra ævintýr i  um 

söguna sískrifuðu hófst og hélt  áfram í meir en tvo áratugi .  Þess 
vegna get ég þessa hér.  

Árið 1975 stofnuðu í slenski r nemar við Háskólann í  

Lundi  „Félag þjóð -  og forn lei fafræðinema“. Félagið 

samdi  plagg, „Hugmynd að þjóðminjastofnun á Ís-

l andi “ sem var sent ýmsum stofnunum og söfnum 

hérlendis og vi rtust  þessi r nemar í  upphaf i  hafa hug 

á samstarf i  v ið þau. En samstarf ið gekk ekki ,  sem 

kemur reyndar ekkert  á  óvart  þegar yf i r lýs ingar 

h luta þessara námsmanna í  f jö lmiðlum 1976 -78 eru 

lesnar. Þei r v issu nefn i lega a l l t  miklu betur en aðri r  

og gáfu h iksta laust í  skyn að þei r sem t i l  þessa 

hefðu staðið að þjóðháttasöfnun, forn lei fauppgreftr i ,  

skráningu hvers konar o.þ.h. á  Ís landi  hefðu verið 
i l l a  menntaði r fúskarar. 2

 

Strax vorið 1976 hóf l í t i l l  hópur störf  v ið  „rétt framkvæmdar“ svæði s-

rannsókni r eða mannl í fsrannsókni r,  að sögn að frumkvæði  námsman n-

anna í  Lundi .  Fyr i r  val inu varð svæðið sunnan Skarðsheiðar.  Ei t t  af  

mörgu sem rannsaka átt i  sérstaklega var útgerðarsaga Akraness „sem 

l í t t  hefur verið könnuð þjóðfræð i lega, þótt  margt haf i  ver ið um hana 

                                                             
2 Hér og í næstu efnigreinum er endurorðað og samantekið úr ýmsum greinum í fjölmiðlum enda var hópurinn 
ákaflega yfirlýsingaglaður í fyrstu. Sjá: 
„Svæðisrannsókn á byggð sunnan Skarðsheiðar - yfirgripsmikil rannsókn á sögu heils byggðarlags“. Alþýðu-
blaðið 3. júlí 1976, s. 4 
„Fundu íslenzka spunavél í haughúsinu“. Morgunblaðið 20. ágúst 1976 
„Athugun af nýjum sjónarhóli: Byggðasaga sveita sunnan Skarðsheiðar“. Tíminn 4. júlí 1976, s. 39 
„Svæðisrannsókn á byggðinni sunnan Skarðsheiðar“. Þjóðviljinn 4. júlí 1976, s. 24 
„Stúdentar á rannsóknarferð um landið. Svæðisrannsókn“. Stúdentablaðið 28. júlí 1976, s. 5 
„Nýstárlegar rannsóknir: Mannlíf sunnan Skarðsheiðar“. Dagblaðið 2. júlí 1976 

 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=235679&pageId=3215688&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=116548&pageId=1476945&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271172&pageId=3872403&lang=is&q=sunnan%20Skarðsheiðar
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=221670&pageId=2850601&lang=is&q=sunnan%20Skarðsheiðar
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=293732&pageId=4345857&lang=is&q=sunnan%20Skarðsheiðar
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=227043&pageId=3062374&lang=is&q=sunnan%20Skarðsheiðar
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r i tað frá öðrum sjónarmiðum“ svo sem lýst  er  yf i r  í  „Athugun af nýjum 

sjónarhól i :  Byggðasaga svei ta sunnan Skarðsheiðar “ í  Tímanum  4. jú l í  

1976, s.  39.  

Vinnan 1976 fólst  e inkum í  frumsöfnun r i taðra heimi lda og skipulagðri  

skráningu þei rra; að fara  gegnum örnefnaskrár og fara í  v iku könnuna r-

leiðangur þar sem af lað var upplýsinga um fornar minjar og aðrar sög u-

legar le i far.  Var þess vænst að með því  mót i  fengist  nokkur mynd af 

menningarsögu þjóðarinnar.  

Í þessum sex manna hópi  voru: Þorste inn Jónsson,  nemandi  í  þjó ð-

háttum og forn lei fafræðum við Háskólann í  Lundi ,  og Þorlákur Helgason, 

útskr i faður í  hagfræði  og mannfræði  (þessi  tvei r voru  einkum í  forsvari  

fyr i r  hópnum), Inga Dóra Björnsdótt i r ,  Guðmundur Hál fdánarson, 

Margrét Hermannsdótt i r  og Ei r íkur Guðmundsson. Sagt var að þetta 

væru nemar og fu l lnemar (svo) í  forn lei fafræði ,  þjóðhátta - og þjóð-
fræðum, þjóðfélagsfræðum og sagnfræði .  

Ti l  verkefn is ins  fékkst myndarlegur styrkur úr Vís indasjóði  þrjú ár í  röð, 
1976, 1977 og 1978, og l íklega einhverj i r  f le i r i  styrki r. 3

 

Er skemmst  frá því  að segja að engin merki  um hina miklu söfnun 

hópsins sjást  v ið le i t  í  gagnasöfnum á Vefnum (en haf i  mér yf i rsést  

merkisplögg frá þessum hópi  b ið ég lesendur vinsamlegast að benda 

mér á það í  athugasemdum). Þetta fólk snéri  sér f lest  sköm mu síðar að 

öðrum viðfangsefnum og engin r i tverk,  t .d. skýrslur,  greinar eða annað 

sem varðar þessar merku mannl í fsrannsókni r sunnan Skarðsheiðar eru 

skráð eft i r  þau í  Gegni ,  með einni  undantekningu. Í Akranes. Fornlei fa-

skrá ,  sem Adol f  Fr iðr iksson og Orr i  Vésteinsson unnu fyr i r  Forn lei f a-

stofnun Ís lands og var gef in út  1999 er einskis frá þessum hópi  get ið í  

heimi ldarskrá utan þessarar einu undantekningar. Auðvi tað er hugsa n-

legt að djúpt í  iðrum Þjóðskja lasafns sé að f inna einhvern afrakstur 

þessa þr iggja sumra verkefn is en það svo vel  varðvei t t  að þess sjá ist  

ekki  spor á  Vefnum. 

Þann 8. maí  2011 staðfest i  Þor lákur Helgason staðfest i  í  s ímtal i  að 

ekkert  hefð i  komið út úr þr iggja sumra svæðisrannsókn á byggð sunnan 

Skarðsheiðar. Engum gögnum hefði  ver ið ski lað  neins staðar, hugsan-

lega hefð i  ver ið ski lað einhverjum skýrslum um verkefn ið [það h lýtur að 

hafa verið gert  því  el la hefð i  tæplega fengist  styrkur þrjú ár í  röð frá  

Vísindasjóði ,  auk annarra styrkja] og hefð i  ver ið t i l  e i t thvert  handri t  um 
ei t thvað af þessari  v innu væri  það löngu glatað.   

 

Undantekningin er f ramtak Þorsteins Jónssonar. Hann sett i  ár ið 1978 

upp sýningu í  Bókhlöðunni  sem nefndist  „Akranes gamla t ímans“ og 

hafði  safnað t i l  hennar gömlum l jósmyndum af Skaga al l t  frá a ldamótum 

                                                             
3 Sjá nmgr. 2 og einnig: 
Frétt í Morgunblaðinu 25. júní 1977 um úthlutun Vísindasjóðs 
Frétt í Morgunblaðinu 25. júní 1978 um úthlutun Vísindasjóðs 
„Um milljónafélag stúdenta“ eftir Árna Björnsson. Alþýðublaðið 30. júní 1978 
„Um „prófhroka” og „milljónafélag stúdenta” Athugasemd frá Margréti Hermannsdóttur“. Morgunblaðið 4. júlí 
1978. 
„Athugasemd frá skrifstofu Þjóðminjasafns Íslands“ og „Tvö úr hópi „þjóðháttasafnara 1976“ skrifa: Heiður 
þeim sem heiður ber“. Þjóðviljinn 7. júlí 1978, s. 9. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271172&pageId=3872403&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271172&pageId=3872403&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=116823&pageId=1487600&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=117165&pageId=1500866&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=236243&pageId=3222518&lang=is&q=Um%20milljónafélag%20stúdenta
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=117174&pageId=1501171&lang=is&
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=222296&pageId=2861722&lang=is&
http://harpa.blogg.is/wp-admin/post.php?action=edit&post=1146
http://harpa.blogg.is/wp-admin/post.php?action=edit&post=1146
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1900. Þorsteinn segist  í  v iðtal i  hafa „unnið að undi rbúningi  verkefna um 

menningarsögu Akraness í  „Safn t i l  sögu Akraness“  einkum byggðaþróun 

Akraness.  Hefur hann ski lað skýrslu um t imburhús á Akranesi  fyr i r  

a ldamót. Þegar að þeim þætt i  verkefn is ins kom að safna á einn sta ð 

l jósmyndum, uppdráttum og teikningum varð honum l jóst  að f rá Akr a-

nesi  var miklu mei ra af myndefn i  en hann hafð i  grunað. Varð það 

t i lefnið t i l  sýningarinnar. Að baki  hennar l iggur tveggja mánaða sjá l f-

boðavinna Þorsteins og hefur hann því  gr ipið t i l  þess r áðs að hafa l jós-
myndi rnar t i l  sölu …“ 4 

Þorsteinn Jónsson upplýst i  í  s ímtal i  mánudaginn 2. maí  2011 að hann 

hefð i  notað tæki fær ið á þessari  sýningu sem sagt er  frá  hér að ofan t i l  

að safna gömlum myndum af Akranesi  og skrá upplýsingar um nokkur 

hundruð óskráðar  myndi r af  fó lk i  sem t i l  voru á Byggðasafn inu í  

Görðum. (Hið sama kemur f ram í  viðtal i  við Þorstein, „Akranes gamla 

t ímans“ í  Vesturlandsblaðinu.  Málgagni  A lþýðubandalagsins á Vestu r-

landi  1. tb l .  3. árg.  16. jan. 1979,  s.  5 .)  Það sem skipt i r  þó öl lu mei ra 

mál i  er að á meðan á sýningunni  stóð skráði  Þorsteinn örnefn i  

eft i r  upplýsingum sem eldr i  safngest i r  gáfu. Al l s  sóttu um 6000 gest i r  

þessa sýningu og komu sumir,  aðal lega eldra fólk,  dag ef t i r  dag.  

Jón Al lansson, forstöðumaður Byggðasafns Akraness og nærsvei ta, sta ð-

fest i  í  samtal i  í  maíbyr jun 2011 að örnefnakort ið af Akranesi  1901 er 

geymt uppi  á Byggðasafn i  og l jósmyndirnar sem bærinn keypt i  á s ínum 

t íma eru l íka þar. E.t .v.  hefur  Jón Al lansson þó verið að hugsa um kort  

sem Gunnlaugur Haraldsson teiknaði  upp seinna, l íklega eft i r  kort i  Þo r-
steins, og hangi r uppi  á Byggðasafn inu.  

 

Engar frekari  upplýsingar um „Safn t i l  sögu Akraness“  f innast í  le i t  á 

Vefnum og óvíst  hvort  það verk haf i  átt  að b i rtast  á prent i  eða 

einhverju öðru formi  eða geymast í  kössum. Ég man ekk i  t i l  þess að 

hafa séð nein  „verkefn i  um menningarsögu Akraness“ en ef einhver vei t  

meira um þetta eru  upplýsingar vel  þegnar. E.t .v .  hefur Þorsteinn 

hugsað sér að skr i fa ei t thvað um sögu Akraness. En það gerði  hann ekki  

-  h ins vegar skr i fað i  hann sögur nokkurra annarra byggðarlaga ásamt 

f jö lda ættfræði r i ta,  nokkurra stéttarta la og r i ta annars eðl i s. 5
 

   

Ástæðan fyr i r  því  að ég get sérstaklega þessarar skrýtnu vinnu í  ran n-

sóknum á byggðarsögu svei ta sunnan Skarðsheiðar (skrýtnu að því  ley t-

                                                             
4 „Akranes gamla tímans“. Þjóðviljinn 20. desember 1978. 

Eftir Þorstein Jónsson liggur Hús og býli á Akranesi sem virðist eingöngu aðgengilegt í Bókasafni Akraness. 
Verkið er 147 síður og í því eru myndir, teikningar og uppdrættir. Þetta er óprentað handrit ársett 1978. 

Adolf Friðriksson og Orri Vésteinsson telja í heimildaskrá við Akranes. Fornleifaskrá, útg. 1999: Þorsteinn Jóns-
son. „Þættir úr sögu Akraness. Húsheiti á Akranesi, fyrri hluti, 2 þáttur“ (Ópr.) og segir Adolf Friðriksson það 
vera óprentað handrit sem til sé á Byggðsafni Akraness og nærsveita. 

5 Byggðasögur Þorsteins Jónssonar eru skráðar í ritröð sem kallast Íslendingar, ættir, byggðir og bú, nema sú 
elsta. Hann virðist standa einn að þessari ritröð og hafa ritað sögurnar að beiðni og fyrir tilstyrk viðkomandi 
sveitarfélaga. Af bókfræðiupplýsingum í Gegni er óljóst hversu mikið Þorsteinn hefur ritað þessar bækur sjálfar 
eða hversu mikið verið ritstjóri yfir ritun annarra. Byggðasögurnar eru: Eylenda: mannlíf í Flateyjarhreppi á 
Breiðafirði (útg. 1996), Kjalnesingar: ábúendur og saga Kjalarneshrepps frá 1890 (útg. 1998); Hrunamenn: 
ábúendur og saga Hrunamannahrepps frá 1890 (útg. 1999); Eyja- og Miklaholtshreppur: ábúendur og saga 
Eyja- og Miklaholtshrepps frá 1900 (útg. 2000) og Kolbeinsstaðahreppur: ábúendur og saga Kolbeinsstaða-
hrepps frá 1900 (útg. 2000). 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=222442&pageId=2864423&lang=is&q=Sögu%20Akraness
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inu að hún vi rðist  eft i r  á séð ekki  hafa ski lað neinu en hafa verið áka f-

lega auglýst  og uppblásin á s ínum tíma, af aðstandendum) er að mig 

grunar að hugmyndafræðin frá Lundi  haf i  haft  s ín áhri f  löngu seinna. 

Ekki  hvað s íst  sú skoðun þarmenntaðra að þei r eini r kynnu réttar a ð-
ferði r v ið rannsókni r og skráningu á sögu byggðarlaga.  
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„ F r a m t a k s s e m i  o g  f r u m s k ó g a l ö g m á l “  

 

Saga Sögu Akraness II 

8.  maí  2011 k l .  20.08   
 

Ti t i l l  þessarar færslu er  bein t i lvi tnun í  t i t i l  greinar Gunnlaugs Harald s-

sonar sem bi rt i st  í  Dögun  í  des. 1980, sjá nánar í  t i l vi tnanaskrá hér að 

neðan. Þetta er að mörgu leyt i  lýsandi  t i t i l l  fyr i r  þá sögu sem hér er að 

hefjast  en á þó hugsanlega betur v ið s íðari  færslur.  Ég þekki  Gunnlaug 

Haraldsson ekki  nei t t  en sé að hann hefur verið framsýnn maður.   

Pólitík að tjaldabaki  

Þegar ég fór  að grúska í  upphaf i  að r i tun sögu Akraness h inni  nýrr i  

komu í  l jós a l l s  konar þræði r sem lágu í  ýmsar átt i r  og kru l luðust saman 

hér og þar og augl jóst  að hægt væri  að skr i fa langa sögu um þá. Það 

geri  ég ekki  en f innst  nauðsynlegt að geta nokkurra atr iða og persóna 

sem kunna að hafa haft  áhri f  á gang sögunnar. Ei t t  sem sk ipt i r  tal s-

verðu mál i  þegar r i tun sögu Akraness hefst  er  hvernig menn röðuðust í  

pól i t í skar fy lk ingar og létu pól i t ík st jórna skoðun s inni  á mönnum og 
málefnum.  

Upp úr 1980 vi rð ist  A lþýðubandalaginu hér í  

bæ hafa vaxið mjög f i skur um hrygg. Ég f lett i  

gegnum bunka af Dögun ,  b laði  Alþýðubanda-

lagsins á Akranesi ,  og Vesturlandsblaðinu ,  

málgagni  Alþýðubandalagsins á Vestu r landi ,  

frá því  laust  fyr i r  1980 og svol í t ið fram yf i r  

1990. Kostur inn við þessi  b löð var einkum að 

þau komu sja ldan út á ár i  og ég hafð i  mjög 

gaman af því  að skoða myndi rnar af  fó lkinu, 

sama fólk ið er nefn i lega s ímyndað í  blöðunum 

tveimur og skemmti lega hárprúði r margi r á 

þessum t íma. Umfjö l lunin var y f i r lei t t  of  h ið 

sama far og í þeim Þjóðvilja sem ég ólst upp við. 

Fólk ið sem einna mest er  myndað og ta lað við í  þessum blöðum, l íklega 

framvarðasvei t  A lþýðubandalagsmanna hér í  bæ, hefur sumt snúið sér 

að öðru en sumt er  enn í  pól i t ík.  En merki legt er hve fáar persónur 

koma fyr i r  aftur og aftur.  Þei r kar lar sem vi rtust  einna mest áberandi  

voru: Guðbjartur Hannesson, Jóhann Ársælsson, Engi lbert  Guðmund s-

son, Sveinn Krist insson og Gunnlaugur Haraldsson. Nokkrar konur komu 

einnig talsvert  oft  f yr i r  í  b löðunum, einkum Ragnheiður Þorgrímsdótt i r ,  

Guðrún Gei rsdótt i r  og Ingunn Jónasdót t i r .  S íðastnefndi  karl inn, sem er 

aðalpersóna þessarar sögu, Gunnlaugur Haraldsson,  var r i tst jór i  

Dögunar  1979-87 og r i tst jór i  Vesturlandsblaðsins  1982-87, auk þess að 

vera formaður Alþýðubandalagsfélags Akraness og nágrennis ár in 1980 -

82.  

Mér fannst l íka merki legt að sjá hvernig þei r sem oftast  komu við sögu í  

þessum blöðum röðuðu sér nánast kerf i sbundið í  hvers konar störf  sem 

tengdust skólum, menntun, söfnum eða anna rr i  menningu hér í  bæ, 

annað hvort  í  nefnd i r eða innan stofnananna sjá l fra, helst  í  st jórnuna r-
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stöður,  fyr i r  utan það auðvi tað að reyna að komast t i l  valda í  bæja r-
st jórn.  

Þei r Engi lbert  Guðmundsson og Gunnlaugur Haraldsson v i rðast  hafa 

verið mikl i r  samherjar laust  upp úr 1980. A.m.k. eyði r Engi lbert  vel  

rúmlega hei l l i  s íðu (af takmörkuðum síðufjölda) í  að verja  Gunnlaug 

eft i r  að sá fyrrnefndi  hafði  í  Dögun  veist  annars vegar að tannlækni  

bæjarins fyr i r  að byggja of stórt  hús (að mat i  stéttv ísra Alþýð ubanda-

lagsmanna þei rra t íma) og h ins vegar að nýráðnum forstöðumanni  

dvalarheimi l i s  aldraðra fyr i r  að vera af  a lkunnri  íhaldsætt.  Vörn Engi l -

berts  byggist  aðal lega á því  að þá sem gagnrýndu Gunnlaug skort i  

húmor og fer  hann um það mörgum orðum. Sjá l fur hafð i  Gunnlaugur 

skr i fað á l íka langa grein t i l  að bera af sér sömu saki r ár i  áður (b laðið 

kom sja ldan út)  og segi r þar m.a.:  „Það er a l lavega augl jóst  mál ,  að 

l aunþegarhópar búa við mismunandi  aðstöðu t i l  að semja um kaup s i t t  

og kjör.  Tannlæknar eru aðeins h l ut i  þess hóps, sem grein i legra forrét t-

inda nýtur v ið verðlagningu á þjónustu s inni  við neytendur. Gæti  t .d. 

ekki  ver ið að svo horf i  v íðar í  hei lbrigðiskerf inu, dómskerf inu og öðru 

opinberu kerf i ? Og að ekki  sé nú minnst á þá aði la sem sjá l fstætt  starfa  

og óþarft  er að tel ja upp hér.“ 6
 

  
  

Ingimundur Sigurpálsson var ráðinn bæjarst jór i  Akraneskaupstaðar ár ið 

1982, einkum með fu l l t ingi  sjál fstæðismanna í  bæjarst jórn. Ráðning 

hans dró d i lk á eft i r  sér  því  fu l l t rúi  Alþýðubandalagsins, Engi lbert  Guð-

mundsson, s le i t  þess vegna mei r ihlutasamstarf i  v ið Sjál fstæðismenn og 

Alþýðuflokk. Bæjarst jórn in hél t  eigi  að s íður vel l i  og Ingimundur var 

bæjarst jór i  næstu f jögur ár in. Þegar nýr mei r ihlut i  Alþýðubandalags og 

Framsóknarf lokks tók við völdum vorið 1986 samþykktu Alþýðubanda-

lagsmenn áframhaldandi  ráðningu hans , hugsanlega t i l  að geta myndað 

mei r ihluta með Framsóknarf lokknum. Ful l t rúar Alþýðubandalagsins í  

mei r ihlutabæjarst jórn 1986 voru Guðbjartur Hannesson og Jóhann Á r-

sælsson og varafu l l t rú i  var Gunnlaugur Haraldsson. Engi lbert  Guð-

mundsson hóf stör f  v ið a lþjóðleg þróunarmá l  um l íkt  leyt i  og hætt i  a f-
skiptum af st jórnmálum.  

Virt i st  Ingimundur reikna með að starfa áfram sem bæjarst jór i ,  a.m.k. 

var hann þess s innis seint  í  september 1986, en vorið eft i r  réði  hann s ig 

sem bæjarst jóra  í  Garðabæ. Þr í r  umsækjendur sót tu um auglýsta stöðu 

bæjarst jóra á  Akranesi ,  óskuðu al l i r  nafn leyndar. Þann fyrsta september 

1987 var Gís l i  Gíslason ráðinn sem nýr bæjarst j ór i  en hann hafð i  áður 

starfað sem bæjarr i tar i  á Akranesi  um tveggja ára skeið.  

Sinn s íðasta dag í  embætt i  skr i faði  Ingimundur undi r samning við Jón 
Böðvarsson þar sem Jóni  var fa l ið að r i ta sögu Akraness.  

  

                                                             
6 Gunnlaugur Haraldsson. 1980. „Framtakssemi og frumskógalögmál - Síðbúin fréttaskýring“. Dögun 3. árg. 5. 
tbl. 22. des. 1980, s. 4 og s. 10. Engilbert Guðmundsson. 1981. „Af útúrsnúningameisturum.“ Dögun 4. árg., 

7. tbl. 18. des. 1981, s. 7 og s. 10.  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278744&pageId=4017813&lang=is&q=Engilbert%20Guðmundsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278744&pageId=4017813&lang=is&q=Engilbert%20Guðmundsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=278744&pageId=4017813&lang=is&q=Engilbert%20Guðmundsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=224806&pageId=2904259&lang=is&q=Akranes
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=224806&pageId=2904259&lang=is&q=Akranes
http://www.vb.is/frett/60031/?q=Engilbert%20Guðmundsson
http://www.vb.is/frett/60031/?q=Engilbert%20Guðmundsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=190811&pageId=2520554&lang=is&q=bæjarstjóri%20á%20Akranesi
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121360&pageId=1663163&lang=is&q=bæjarstjóra%20á%20Akranesi
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Jón Böðvarsson   

Jón Böðvarsson (1930-2010) fæddist  í  Reykja-

vík en báði r foreldrar hans voru úr Innri -

Akraneshreppi .  Jón var á  hverju sumri  í  svei t  

hjá afa s ínum í  Gerði  í  Innri -Akraneshreppi  t i l  

16 ára a ldurs. Hann þekkt i  því  mætavel  t i l  á 

þessum slóðum. Jón var cand.mag. í  ís lenskum 

fræðum og einn ig menntaður í  sögu. Hann var 

löngu landsþekktur ár ið 1987, hafð i  get ið sér 

afar gott  orð sem kennari ,  landvörður og le i ð-

sögumaður,  var einn af f rumkvöðlunum í  

stofnun áfangaskóla og f jö lbrautaskóla, var 

skólameistar i  FS, fyrst i  heiðursfélagi  Skól a-

meistarafélags Ís lands og margt f le i ra. Ár ið 

1987 starfaði  Jón sem ri tst jór i  Safns t i l  Iðnsögu Ís lendinga .  Sá bóka-

f lokkur var hans eig in hugmynd, hann fékk leyf i  frá  skólameistar a-

stör fum í  FS 1985 t i l  að hr inda hugmyndinni  í  f ramkvæmd og kom fyrsta 

bókin út  1986, sú næsta 1988 og al l s urðu þær 12 ta ls ins. Þegar l i t ið er 

yf i r  ævi fer i l  Jóns Böðvarssonar v i rð ist hann hafa verið maður sem átt i  

nokkuð gott  með að vinna með öðrum, vera góður le iðtogi  og afar hu g-

myndaríkur. Hann hafð i  t rausta menntun í  í s lensku og sögu og  feik i lega 

reynslu af ferðum um landið og utan lands. Á yngri  árum var Jón vi rkur 

í  Fylkingunni  og Sósíal i staf lokknum en hafð i  þegar hér var komið sögu 
hætt afskiptum af pól i t ík.  

Á hinn bóginn hafð i  Jón ekki  mikið skr i fað sjá l fur þegar hann var ráðinn 

t i l  að skr i fa sögu Akraness.  Hann hafð i  séð um útgáfu á ýmsum ri tum, 

var lunkinn við að r i tstýra öðrum og dr í fa áfram iðnsöguverkefn ið en 

hafð i  einungis gef ið út  l jóðabók og le iðsögubók auk verka sem tengdust 

í slenskukennslu eða hans í s lenskunámi . Það gekk mei ra að segja þjóð-

saga um hversu st i rt  honum væri  um skri f  og sjá l fur sagði  hann löngu 

seinna: „Þannig er að set j i  ég tvær setn ingar á b lað er ég varla búinn 
að því  þegar ég fer  að breyta þeim og aldrei  verð ég ánægður.“ 7

 

Ingimundur bæjarst jór i  hefur því  var la ráðið Jón Böðvarsson t i l  verksins 

af því  hann hefð i  afkastað svo miklu í  r i t i  áður heldur væntanlega vegna 

annarra kosta  hans (sem voru rakt i r  að nokkru hér að ofan).  

  
  

  

                                                             
7 Upplýsingar um Jón Böðvarsson eru fengnar úr Guðrún Guðlaugsdóttir. 2009. Sá á skjöld hvítan.Viðtalsbók 
við Jón Böðvarsson. Bókaútgáfan Hólar. Bein tilvitnun í Jón Böðvarsson er á s. 9. 

Athyglisvert er að Jón minnist ekki einu orði á ritun sögu Akraness í þessari viðtalsbók. Rit hans, Akranes. Frá 
landnámi til 1885, er talið upp í ritaskrá og í bókinni er ein mynd af því þegar forseta Íslands, frú Vigdísi Finn-
bogadóttur, var afhent fyrsta eintakið af bókinni [ranglega nefnt Saga Akraness frá landnámi til 1885]. Á 
myndinni eru Indriði Valdimarsson, Jón, Steinunn Ólafsdóttir, Vigdís og Gísli Gíslason. Jón talar um ýmislegt í 
ævi sinni í þessari bók, jákvætt og neikvætt, sigra og vonbrigði og er ekkert alltaf sáttur, en liggur þó ekki illt 
orð til nokkurs manns, fremur að hann segi kost og löst í Íslendingasagnastíl um andstæðinga sína. Um sam-
skipti við Ritnefnd um sögu Akraness og þá vinnu sem hann innti af hendi fyrir Akraneskaupstað kýs hann að 
þegja. 
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Samningurinn við Jón Böðvarsson um ritun sögu Akraness  

Samningurinn sem Ingimundur Sigurpálsson, bæjarst jór i  á Akranesi ,  og 

Jón Böðvarsson undi rr i tuðu þann 31. ágúst 1987 var í  stórum dráttum 

þannig:  

Í 1 . gr .  kemur f ram að Jóni  er  fa l ið að r i ta þrjú b indi  um sögu Akraness, 

„a l l s um 900 blaðsíður í  Skí rnisbrot i “  sem komi  út  199 2. B indin skul i  
skiptast  þannig:  

 I .  b indi  f ja l l i  um tímabi l ið frá landnámi  t i l  e inokunar.  

 II .  b indi  f ja l l i  um t ímabi l ið frá 1602 t i l  1942.  

 III .  b indi  f ja l l i  um sögu Akraneskaupstaðar.  

Í samningum er s íðan kveðið nánar á um 10 verkþætt i  í  söguri tuninni .  

Fram kemur að Jóni  er í  s já l fsvald sett  í  hvaða röð hann ski lar ei n-

stökum verkþáttum. (2. gr.)  Verkið hefj i st  1. sept.  1987 og skul i  lokið 

fyr i r  árs lok 1992.  Skráningu og öf lun a l l ra heimi lda skal  þó lokið fyr i r  1. 

aprí l  1990 og r i tun I.  b indis á að vera l okið fyr i r  1. aprí l  1991 enda 

stefnt  að því  að gefa það út 1. janúar 1992. (3. gr .)  Jóni  ber að lesa 

prófarki r án endurgja lds (5. gr.) ,  leggja t i l  al la v innuaðstöðu utan 

Akraness og standa straum af öl lum kostnaði  vegna verksins, þ.m.t .  

ferðkostnaði ,  l jósr i tun, l jósmyndun og öðrum eðl i legum kostnaði  sem 

Jón telur nauðsynlegan (7. gr.) .  Jón skal  halda eða láta halda al l t  að 

sex opinbera fyr i r lestra á  Akranesi  um söguri tunina í  samráði  við „þá 

sem verkkaupi  [Akraneskaupstaður] setur t i l  umsjónar með verkinu.“  
(6. gr.)  

Akraneskaupstaður velur aði la sem „meta hvern verkþátt  og ski la á l i t i  

eigi  s íðar en sex vikum eft i r  afhendingu. Tel j i  þei r verkið fu l lunnið skal  

greiða verktaka … Met i  þei r verkþátt  ófu l lnægjandi  skulu þei r t i lgreina á 

hvern hátt  honum er áfátt  og ski lgreina hvernig úr skul i  bæta. … Rís i  

ágrein ingur mi l l i  samningsaði la um gæði  verkþáttar ,  sem ekki  tekst  að 

leysa, skal  ágrein ingur lagður undi r mat tveggja sagnfræðinga sem 

verkkaupi  [Akraneskaupstaður] og verksal i  [Jón Böðvarsson] vel ja og 
skuldbinda samningsaði lar s ig t i l  að hl í ta úrskurði  þei rra.“  (2. gr .)  

Í samningnum er skýrt  kveðið á um að standist  ekki  ski l  sé heimi l t  að 

segja honum upp: „Haf i  handri t ið ekki  ver ið afhent fyr i r  umsaminn t íma 

… getur verkkaupi  gef ið verksala frest  í  minnst 30 dag a og s íðan r i f t  

samningnum haf i  handri t i  ekki  ver ið ski lað að frest i  l iðnum.“  

Jafnframt er  kveðið á um að „ frumhandri t“  sé „eign verksala“ en verður 

ekki  öðru vís i  ski l ið en það eig i  við „fu l lgert  handri t“  (4. gr.)  og að 

„Al lar safnaðar heimi ldi r  verða eign verkkaupa jafnskjótt  og verkþáttur 
er greiddur eða vinna stöðvast af  öðrum orsökum“ (9.  gr.)  

Greiðslur eru t íundaðar í  8. gr .  samningsins. Fyr i r  a l l t  verkið á Akr a-

neskaupstaður að greiða 5.540.000 kr.  (miðað v. 1. jú l í  1987 en í  

undi rgreinum kemur f ram að upphæðin er verðt ryggð,  þ.e. tengd ákv. 
launaf lokki  BHMR).  

Við undi rri tun greiði r Akraneskaupstaður Jóni  10% samningsupphæðar, 

þ.e.  554.000 kr. ,  en s íðan 9% við ski l  hvers verkþáttar .  T i l  að tryggja 

að Jón uppfyl l i  skyldur s ínar leggur hann fram trygg ingarvíxi l  fyr i r  sömu 
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upphæð og hann fékk við undi rr i tun, 554.000 kr.  Í hvert  s inn sem Jón 

fær grei t t  fyr i r  unninn verkþátt  á að endurnýja tryggingarvíxi l inn og 

hækka upphæðina í  samræmi við sömu verðtryggingu og launin, þ.e. 

upphæðin skal  tengd sama launa f lokki  BHMR. 8
 

  
  
  

Það er a far  áhugavert  að bera þennan samning saman við v innubrögðin 

sem bei t t  var eft i r  að Ri tnefnd um Sögu Akraness tók að starfa með 

söguri tara. En r i tnefndin, r i tun sögunnar, efndi r samningsins, greiðslur 
t i l  Jóns, útgáfa og viðtökur  bókarinnar verða að b íða næstu færslu.  

 
  

  

                                                             
8 Upphafsgreiðslan til Jóns við undirritun samnings, 554.000 kr. árið 1987, er rúmlega tvær milljónir króna á 
núvirði. Heildargreiðslan, um fimm og hálf milljón 1987, væru tæp tuttugu og ein milljón á núvirði. Því fer fjarri 
að Jóni hafi verið greidd sú upphæð. En nánari grein fyrir launum Jóns og kostnaði við ritun og útgáfu 
sögunnar verður gerð síðar. Það er alltaf mjög erfitt, nánast ógerlegt, að bera saman launakjör milli margra 
áratuga en til samanburðar má nefna að mánaðarlaun skólameistara í mars 2010 voru tæp 660.000 kr., árs-
laun slíkra því tæpar 8 milljónir (en árið 1987 var Jón í leyfi úr skólameistarastöðu FS). Miðað við þennan 
samanburð, sé haft í huga að samningstíminn var rúm 5 ár og innifalinn í greiðslum til Jóns var kostnaður sem 
hlaust af vinnu verksins, sést að Jón var langt í frá í fullu starfi við ritun sögu Akraness. En ítrekað er að 
samanburðinum ber að taka með fyrirvara, hann er einungis til að gefa lesendum einhverja hugmynd um hvað 
þessar tölur í samningnum þýða. 

http://www.kjararad.is/media/frettir/Laun_embattismanna_i_mars_2010.pdf
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N e f n d a r m e n n  l ý s t u  s k o ð u n  s i n n i  

Saga Sögu Akraness III 
12.  maí  2011 k l .  0 .49  

  

Ritnefnd um sögu Akraness  

Fyrst i  fundur Ri tnefndar um sögu Akraness var haldinn 14. október 

1987. L ík lega hefur  þá engan órað fyr i r  að þessi  nefnd ætt i  eft i r  að 

starfa  næstu 24 ár in að verkefn inu og hún starfar  enn, fundaði  síðast  7. 

júní  2011 (miðað við b i rtar fundargerði r á vef  Akraneskaupstaðar 25.  
júl í  2011).  

Í fyrstu r i tnefndinni  sátu: Gísl i  Gíslason, bæjarst jór i  og formaður 

nefndarinnar, Gunnlaugur Haraldsson  ( f .  A lþýðubandalagið),  Hrönn 

Ríkarðsdótt i r  ( f .  A lþýðuf lokkinn), Hal ldór Jörgensson  ( f .  Framsóknar-
f lokkinn)  og Valdimar Indriðason  ( f .  Sjá l fstæðisf lokkinn).  

Þótt  r i tnefndin haf i  ver ið pól i t í skt  skipuð frá upphaf i  var hún merki lega 

stöðug næstu ár in og jafnvel  áratugina. Frá upphaf i  heyrði  nefndin beint 

undi r bæjarst jórn ina og þrátt  fyr i r  ýmsar st jórnsýslubreyt ingar Akra-

neskaupstaðar er  svo enn. Al lar aðrar nefndi r hafa verið sameinaðar og 

fel ldar undi r svið og stofur kaupstaðar ins en Ri tnefnd um sögu Akraness 

hefur l i fað af a l lar s l íkar breyt ingar. Hana hefur dagað uppi  í  kerf inu 

eins og hvert  annað nátttröl l ,  þótt  hún haf i  (kannski  því  miður) ævi n-
lega verið með l í fsmarki  og sé enn.  

Við fyrstu sýn vi rð ist  r i tnefndin hafa verið prýði lega 

skipuð, þ.e. hana skipuðu ful l t rúar jafnt  mei r i -  sem 

minnihlutans í  bæjarst jórn og fo rmaður inn var ó-

pól i t í skur bæjarst jór i .  En það borgar s ig að skoða 

hana frá f le i r i  s jónarhornum. Hið fyrsta sem st ingur í  

augu er a ldursskip t ingin. Annars vegar voru tvei r 

eldr i  menn, Valdimar á sjötugsaldr i  og Hal ldór 

kominn hátt  á áttræðisaldur, og h ins vegar þr iggja 

manna yngri  hópur; Gís l i ,  Gunnlaugur og Hrönn, öl l  á 

fertugsaldr i .  

Hal ldór Jörgensson var út fararst jór i  bæjarins, þótt i  vandaður maður og 

sögufróður. 9 Valdimar Indriðason var áhri famaður í  bænum, hafð i  set ið 

á þ ingi  og var tengdasonur Ólafs B.  Björnssonar, sem skri faði  Sögu 

Akraness I  og II á sjötta áratugnum og stofnaði  Prentverk Akraness. 

Valdimar átt i  hlut  í  þessari  prentsmiðju bæjarins og þegar 1. b indi  af  

sögu Jóns Böðvarssonar var prentað þar var sonur Valdimars fra m-

kvæmdastjór i  prentsmiðjunnar.  Þekking Valdimars á sögu Akraness á  
tuttugustu öld var óumdei ld.  

Gísl i  er lögfræðingur að mennt, Gunnlaugur þjóðháttafræðingur og 

Hrönn menntuð í  sögu og spænsku.  En þessi  þr iggja manna yngri  b lokk í  

nefndinni  tengdist  ýmsum böndum, hafð i  l í klega svipaða l í fssýn og 

tengdist  öl l  vinstr i  mönnum í  bænum, þáverandi  A lþýðubandalagi  (en 

                                                             
9 1 Halldór Jörgensen lést snemma vors 1988 og sæti hans tók Ólafur J. Þórðarson.  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=196171&pageId=2730073&lang=is&q=G�sli%20G�slason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200031&pageId=3011139&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=280183&pageId=4045618&lang=is&q=Halldór%20Jörgensson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=127048&pageId=1821905&lang=is&q=Valdimar%20Indriðason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=253148&pageId=3519680&lang=is&q=Ólafur%20J.%20Þórðarson
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seinna gengu forkól far þess margi r í  Samfylk inguna), ýmist  beint  eða 
f jö lskyldutengslum. 10

 

Eft i r  bæjarst jórnarkosningar 1990 tók Leó Jóhannesson sæti  Gunnlaugs 

og hefur set ið manna lengst  í  Ri tnefnd um sögu Akraness,  s i tur þar 

enn.11
 

Ri tnefndin hefur a ldrei  fengið er indisbréf þrátt  fyr i r  að hafa starfað í  24 

ár. 12 En formaður nefndarinnar, Gís l i  Gís lason, sagði  þremur vikum eft i r  

að nefndin hafð i  haldið sinn fyrsta fund að h lutverk nefndarinnar yrði  

„að af la gagna og fara yf i r  þau og fy lgja verkinu eft i r“.  
  
  

Samstarf Jóns Böðvarssonar og Ritnefndar um sögu Akraness  

Í meginmál i  þessarar færslu er sagan rakin í  aðalatriðum en nánari  up p-
lýsingar er  að f inna í  neðanmálsgreinum.  

Fyrst i  fundur r i tnefndarinnar og Jóns var haldinn um miðjan október 

1987 og vi rt i st  samstarf ið ganga nokkuð snurðulaust fyrsta kast ið.  Að 

vísu kom f l jót lega í  l jós að r i tnefndin afkastaði  ekki  þeim fáu verkefnum 

sem hún tók að sér.  T.d . var Gunnlaugi  Haraldssyni  forstöðumanni  

Byggðasafns Akraness og nærsvei ta í  Görðum á Akranesi  fa l ið að taka 

saman l i sta yf i r  þær skr i f legu heimi ldi r  sem t i l  væru á Byggðasafn inu en 

á næsta fundi  þremur vikum síðar sagð ist  hann ekki  hafa haft  tæki færi  

t i l  þess og var samþykkt að þei r Jón ynnu verkið sameigin lega s íðar.  

Ól jóst  er hvort  þessi  l i st i  var einhvern t íma gerður. Annað smotter í  sem 

nefndin tók að sér  í  upphaf i  var að útbúa skrá yf i r  fé lög og félagasa m-

tök í  bænum sem kynnu að geta vei t t  upplýsingar, útbúinn var spur n-

ingal i st i  fyr i r  s l íkt  en hál fu ár i  s íðar t i l kynnt að Jón yrði  að taka þetta  
verk að sér.  

Jón gerði  l i sta yf i r  háskólar i tgerði r sem gætu nýst v ið söguri tunina (um 

70 ta lsins),  stakk upp á að taka infrarauða loftmynd af Akranesi  (sem 

hann lét  gera með f járhagsstuðningi  Landsbanka Ís lands og sýndi  sú 

mynd vel  merki leg ummerki  fornrar akuryrkju undi r Akraf ja l l i  en engin 

viðbrögð nefndarinnar eru bókuð þegar hann sýndi  þeim myndina), gerði  

nefndinni  grein fyr i r  v innuáætlun s inni  o.s. f r.  

Næsta l í t ið og óskipulega er bókað um verk Jóns.  En sumarið 1989 vi l l  

nefndin breyta vinnuti lhögun hans af því  v innan í  heimi ldaöf lun gengur 

hraðar en áætlað var og fer  svo að skipta sér af  fyr i rhuguðum efn i s-

tökum í  r i tun: „Sýndist  mönnum si t t  hvað í  því  efn i ,  en ákveðið var að 

ræða þau mál  mun í tarlegar þegar nær dregur að r i tun hefj i st .“  ( 6. 

                                                             
10 Kona Gísla og Hrönn eru systradætur. Tengslin milli Hrannar og Gunnlaugs eru ekki augljós. En þau áttu það 
þó sameiginlegt að hafa numið sín fræði í Lundi í Svíþjóð, líklega þó ekki á sama tíma. Fjölskyldutengsl við 
alþýðubandalagið verða ekki rakin hér. 

11 Leó er mágur Gísla Gíslasonar og þau Leó og Hrönn eru systrabörn. Tengslin í yngri blokkinni ritnefndarinnar 
(sem voru Gísli, Leó og Hrönn) urðu því enn nánari 1990 og virtist engum þykja neitt athugavert við það. Þau 
tengsl vörðu lengi því Gísli Gíslason bæjarstjóri var formaður Ritnefndar um sögu Akraness til 2006. Þá hvarf 
hann jafnt úr ritnefnd sem bæjarstjórastóli. Hrönn Ríkarðsdóttir hvarf úr ritnefndinni árið 2002. Hún varð for-
maður Menningarmála-og safnanefndar bæjarins í vetrarbyrjun 2003 og hefur setið í bæjarstjórn fyrir Samfylk-
inguna frá 2006 til dagsins í dag. Leó Jóhannesson situr enn í ritnefndinni. 

12 Munnleg heimild: Leó Jóhannesson 6. maí 2011. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121468&pageId=1667323&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121468&pageId=1667323&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121468&pageId=1667323&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121468&pageId=1667323&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
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fundur 23. júní  1989.) Árið eft i r  tekur nefndin sér það bessaleyf i  að 

breyta efn isskipt ingu frá því  sem kveðið var á í  samningnum við Jón. 

Breyt ingin fólst  í  því  að lengja umfjöl lunart íma 1. b indis um 283 ár.  

Rökin fyr i r  þessari  breyt ingu sjást  ekk i ,  nema ef  vera sky ldi  að „gagna-

öf lun gengur betur en í  upphafi  var áætlað“ (5. fundur 10. okt.  1988). 

Eft i r  þessa breyt ingu á efn isskipt ingu herði r nefndin æ meir tökin á 

Jóni .  Nefndin vi rt i st  á l í ta sig verkst jóra yf i r  verkinu og fór að u m-

gangast Jón Böðvarsson eins og starfsmann nefndarinnar en ekki  sjá l f-
stæðan sagnari tara. 13

 

Frá því  í  októberlok 1990 þar t i l  seint  í  ágúst 1991 var enginn fundur 

haldinn og er  enga skýringu á því  að f inna. Fundargerði r eru rugl ing s-

legar og ól jósar og því  ekki  l jóst  hve miklu Jón  ski laði  fyr i r  desember-

byrjun 1990 eða hvers vegna nefndin hél t  ekki  fund í  mars 1991 þegar 
handri t  fyrsta b indis átt i  að l iggja fyr i r.  

Í ágúst 1991 gerði  Jón grein fyr i r  hvernig bókin skipt i st ,  var gagnrýndur 

fyr i r  efn istök og sagt að láta duga að l jósr i t a myndi r sem honum l i t i st  á 

„svo nefndin vi t i  t i l  hvers á  að taka afstöðu“. Á næstu fundum er l jóst  

að Jón er a l l taf  öðru hvoru að senda ei t thvert  efn i  eða leggja fram, ó-

l jóst  er í  fundargerðum hve mikið þetta efn i  var en má vel  ski l jast  að 

nefndin var hundóánægð með það.  

Eft i r  að r i tnefndin hafð i  ákveðið að lengja sögut íma fyrsta b indis um 

rúm 280 ár f rá því  sem samningur kvað á um var far ið að panta ákveðin 

umfjöl lunarefn i  og vi ldi  nefndin ráða hvernig umfjöl lun væri .  Miðað við 

fundargerði r settu nefndarmenn fram ál i t  si t t  munnlega á fundum og er 

er f i t t  að sjá að vinnubrögð þei rra  fa l l i  að 2. gr.  samnings Akraneskau p-

staðar v ið Jón Böðvarsson þar sem sagt var um hlutverk fu l l t rúa 

bæjarins: „… met i  þei r verkþátt  ófu l lnægjandi  skulu þei r t i lgreina  á 

hvern hátt  honum er áfátt  og skilgreina  hvernig skul i  úr bæta“ ( fei t-

letrun mín). 14 

                                                             
13 Á 7. fundi, 23. ágúst 1990 „varð nefndin sammála um [feitletrun mín] að ganga út frá eftirfarandi skipt-
ingu: 
 a) Fyrsta bindi: frá landnámi til 1885. 
 b) Annað bindi: frá 1885 - 1941 
 c) Þriðja bindi: frá 1941.“ 

Það er augljóst að Ritnefnd um sögu Akraness hafði ekkert umboð til að fara að ritstýra verkinu á þennan hátt 
eða hefja sjálfa sig á stall yfir söguritara miðað við samninginn sem Akraneskaupstaður og Jón Böðvarsson 
höfðu gert með sér. Hlutverk ritnefndar var „umsjón með verkinu“ og að „meta verkþætti“ skv. samningi en 
ekki ritstjórn og fyrirskipanir. 

Á næsta fundi er bókað: „Nefndin var sammála um framhald vinnu við verkefni sitt [feitletrun mín]: 
 a) Jóni Böðvarssyni var falið að hefja ritun fyrsta bindis með það sem markmið að ritun þess verði lokið í 
marsmánuði 1991. 
 b) Stefnt verði að útgáfu 1. bindis í janúar 1992. 
 c) Ritun annars bindis hefjist á árinu 1991. 
 d) Stefnt verði að útgáfu annars bindis árið 1992.“ 
Tímasetningar eru í samræmi við samninginn sem var gerður við Jón en nú er verkið orðið verk ritnefndar-
innar. Jóni er sett fyrir að senda fundarmönnum fyrstu kaflana til yfirlestrar fyrir desemberbyrjun. (8. fundur, 
30. okt. 1990) 

Svo kemur dularfull þögn um verkið í tæpt ár. 

14 Sumar athugasemdir og spurningar eru beinlínis hlægilegar og sýna kannski fyrst og fremst fáfræði 
nefndarmanna. Á fundi 20. ágúst 1991 (9. fundi) gagnrýndi Valdimar Indriðason að hlutur fornra heimilda sé of 
viðamikill og spurði „hvort fjalla eigi um sögu Akraness sem landnámsbæjar eða Akranes sem bæ. Einnig vildi 
hann vita hvernig Jón hygðist byrja söguna.“ Þetta er undarleg spurning í ljósi þess að verið var að ræða fyrsta 
bindið, tímabilið frá landnámi til 1885. Varla hefur Valdimar talið að „bærinn Akranes“ hafi staðið um aldir eða 
verið í upphafi „landnámsbær“? „Leó spurði um kaflaskipti og hve margar blaðsíður væru í hverjum kafla.“ Jón 
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Undi r lok ágúst 1992 er  verkið loksins nokkurn veginn  t i lbú ið t i l  útgáfu. 

Nefndarmenn vel ja t i t i l inn, AKRANES, undi rt i t i l l  skyldi  s íðan að vera í  

samræmi við efn i  hvers b i ndis.  Ekki  er  þess get ið að Jón haf i  átt  þátt  í   

nafngi ft inni .  Hörpuútgáfan hafð i  gef ið mál ið frá sér og samþykkt i  

nefndin að mæla með drögum að samningi  við Prentverk Akraness.  

„Valdimar Indriðason tók ekki  þátt  í  lokafgreiðslu málsins“ segi r í  

fundargerð  enda var hann nátengdur prentsmiðjurekstr inum. (18. 

fundur.)  Nefndin fundaði  tvisvar í  september og ákvað að taka t i lboði  

Magnúsar H. Ólafssonar (arki tekts á  Akranesi )  í  hönnun kápu og kja lar.  

Jón var ekki  boðaður á þá fundi  en hugmyndi r Magnúsar voru ræd dar á  

næsta fundi ,  9. okt.  1992, sem Jón var v iðstaddur.  F l jót lega eft i r  það 

fór  bókin í  prentun og kom út í  27. nóvember 1992.  

 

T i l  að gera langa sögu stutta  má segja að samskipt i  

R i tnefndar um sögu Akraness og Jóns Böðvarssonar 

einkennist  eft i r  þetta af  nöldr i ,  rexi  og hótunum af 

hál fu nefndarinnar vegna þess að Jón ski l i  efn i  seint  

og i l la.  Hann fékk heldur ekki  greidda krónu eft i r  

1992 (raunar l íklega ekkert  eft i r  1991) en r i tnefndin 

þáði  að sjá l fsögðu áfram sín nefndarlaun fyr i r  

fundina sem hún hél t ,  ýmist  með sjá l fr i  sér eða 

Jóni .15 

                                                                                                                                                                                              
gerði á þessum fundi grein fyrir skipulaginu, svarar því „að í bókinni yrðu um 10 kaflar sem yrðu að meðaltali 
15-30 bls. hver“ og andmælti Valdimari með því að hamra á heimildagildi fornra rita og að þáttur þeirra væri 
síst of stór. 

Byrjað var að ræða útgáfumál á sama fundi. Bragi Þórðarson eigandi Hörpuútgáfunnar mætti á fundinn og Gísli 
sagði að nefndin þyrfti næsta hluta handritsins hið bráðasta. 

Nefndin fundar síðan nokkuð ört, ræðir um textann með og án Jóns Böðvarssonar og ákveður hvernig mynd-
efni eigi að vera, án samráðs við hann. (Sjá 11. fund, 16. sept. 1991.) Í október sama ár er rætt um efni og 
útgáfumál 1. bindis, án Jóns, og bókað „Enn vantar heildarsýn yfir verkið.“ 18. nóvember er ljóst að Jón hefur 
sent drög að handriti og „Nefndarmenn greindu frá afstöðu sinni til þeirrar vinnu sem þegar hefur verið innt af 
hendi og fannst verkið ganga of hægt. Ljóst væri að úttgáfudagur í janúar væri úr sögunni og væri það slæmt. 
Einnig var þess getið að nauðsynlegt væri að hafa í 1. bindi kafla um útgerð Brynjólfs biskups og um skiptingu 
Akraneshreppanna. Ákveðið var að Jón myndi bæta tveimur framan nefndum köflum við og ljúka vinnu við 
handritið fyrir jól. Nauðsynlegt er að stytta ýmsa kafla verulega og lagfæra aðra kafla til þess að nefndin geti 
síðan farið yfir heildstætt handrit.“ (13. fundur nefndarinnar, 1991.) 

Snemma í janúar 1992 var fundað um „framlagt handrit I bindis“, án Jóns. Ekki kemur fram hvenær handritinu 
var að fullu skilað en ljóst er að nefndarmenn hafa þá ekki farið yfir það. Tæpum hálfum mánuði seinna var 
fundað með Jóni, nefndarmenn komu á framfæri athugasemdum og hin sígilda umræða nefndarinnar um efni 
og efnistök fór fram, án þess að bókað sé hvað rætt var.  

Jón virðist endurskrifa kafla ofan í nefndina af stöku jafnaðargeði en alltaf er samt eitthvað að. Þann 13. mars 
1992 var enn „farið yfir ýmis atriði í fyrirliggjandi handriti. Kaflann um Lögmannsættina má stytta og kveða 

skýrar að orði um ýmis atriði svo sem um Akranes á upplýsingaöld, Guðnýju Böðvarsdóttur o.fl.“ Sjálfri er mér 
raunar óskiljanlegt hvernig „kveða má skýrar að orði um Guðnýju Böðvarsdóttur“, sem einkum er þekkt fyrir 
hverjum hún var gift, við hvern hún hélt og hverjir voru synir hennar en næsta fátt vitað um hana sjálfa sem 
persónu. Um leið og Jón gerði karlmönnum í lífi Guðnýjar (sem allir bjuggu í öðrum sveitum nema pabbi 
hennar) betri skil væri hann fallinn í gryfjuna „of viðamikill hlutur fornra heimilda“ sem ekki tengdist Akranesi 
beint, hvorki sem „bæ“ né „landnámsbæ“. Samstarf sagnaritara við nefndina hefur verið vandasamt. 

15 Ritnefndin hélt 8 fundi á árunum 1993-1996. Allir ritnefndarfulltrúar fengu greitt fyrir hverja fundarsetu 
nema formaður nefndarinnar, þ.e. bæjarstjórinn Gísli. Í fundargerðum kemur fram að Jón skilar smám saman 
handriti að öðru bindi sögunnar og endurvinnur kafla í samræmi við óskir nefndarinnar en sem fyrr eru skil 
Jóns afar ónákvæmt bókuð í fundargerðum nefndarinnar. Þann 15.7. 1993 kemur fram að Gísli Gíslason og 
Valdimar Indriðason hafa fundað prívat með Jóni en ekki kemur fram hvað þeim fór á milli. Á þeim fundi er 
bókað: „Sögunefndin lýsir yfir mikilli óánægju með framgang verksins hjá söguritara og felur formanni að gera 
bæjarráði grein fyrir stöðu mála … ritnefndin leggur til að söguritara verði skrifað og það skilyrði sett að kafla-
skiptingu 2. bindis og fyrsta hluta efnis verði skilað til nefndarinnar fyrir 10. september n.k. Ritnefndin getur 
ekki fallist á það sjónarmið söguritara að útgáfu 1. bindis verði seinkað.“ (22. fundur.) Vorið eftir er ljóst að 
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Það er ákaf lega undarlegt hvernig nefndin hél t  dauðahaldi  í  Jón 

Böðvarsson næstu  þrjú ár in (1993-1996) því  heimi ld t i l  uppsagnar 

samnings Akraneskaupstaðar og Jóns var skýrt  og ótví rætt  bundin því  

að Jón uppfyl l t i  ákveðnar skyldur innan ákveðinna t ímamarka og þær 

skyldur uppfyl l t i  hann ekki  þegar l íða tók á  verkið . 16 Sömuleiðis er  

skr í t ið að Jón skul i  ekki  sjá l fur hafa sagt upp samningnum. Að vísu 

gerði  engin grein í  samningnum beinl ín is ráð fyr i r  þeim möguleika en 

samningum má yf i r le i t t  segja upp og ekkert  fékk hann gre i t t .  Það hefur 

þurft  mikið langlundargeð t i l  að vinna með fólk i  sem var orðið honum 

svo augsýni lega andsnúið, var það jafnvel  frá upphaf i .  Fyr i r  utan það 

sem lesa má úr fundargerðum um hug nefndarmanna t i l  Jóns  má benda 

á hvernig formaður nefndarinnar, bæjarst jór inn Gísl i  Gíslason, notar 

tæki færið í  minningargrein um Valdimar Indriðason t i l  að hnýta í  Jón 

Böðvarsson og minnist  ég þess satt  best  að segja ekki  að hafa séð á-
móta dæmi . 17

 

Þann 23. febrúar 1997 hél t  r i tnefndin fund þar sem formaðurinn t i l -

kynnt i  að Jóni  hefðu verið send samningsdrög um star fs lok.  (30. 

fundur.)  Tveimur dögum síðar skr i fuðu Gís l i  Gís lason bæjarst jór i  og Jón 

Böðvarsson undi r „Samkomulag um niðurfel l ingu samnings dags.  31. 

ágúst 1987 um ri tun sögu Akraness.“ Um þetta vinnulag sagði  Gísl i  

Gíslason á umræðuþræði  Akraneskaupstaðar 23. febrúar 2005 :  „Ekki  

ætla ég að fara að r i f ja hér upp r i t fer i l  Jóns Böðvarssonar -  en t i l  að 

                                                                                                                                                                                              
Jón hefur skilað einhverju því talað er um að viðbótarefni vanti en jafnframt er bókað: „Saga vinnu við 2. bindi: 
Formaðurinn lýsti óánægju nefndarmanna með þau vinnubrögð sem viðhöfð hafa verið. Aðrir nefndarmenn 
tóku undir orð formanns.“ (23. fundur.) Mánuði síðar er bókað að meginuppistaða 2. bindis sé nánast komin, í 
nóvember hefur Jón sent 70 blaðsíður í viðbót en Gísla Gíslasyni er falið að gera bæjarráði grein fyrir stöðunni 
og óska eftir heimild til að gera breytingar á samningi um ritun sögunnar. Tæpu ári síðar, 5. september 1995, 
fundaði ritnefndin næst og lá þá fyrir handrit að öðru bindi sem nefndin og Jón voru sammála um að væri ekki 
tilbúið til útgáfu og vinna þyrfti talsvert í einstökum atriðum; „nefndarmenn lýstu skoðun sinni á handritinu og 
einstökum atriðum. Söguritari greindi frá sinni hlið mála.“ (26. fundur) Í september 1995 fór nefndin yfir hluta 
2. bindis og var Leó falið að ganga frá athugasemdum um einstök atriði. (27. fundur.) Ári síðar, í sept. 1996 er 
nefndin enn í sömu sporum: „Farið var yfir ýmis atriði varðandi fyrirliggjandi handrit og gerðar ýmsar athuga-
semdir við það.“ En á sama fundi var rætt um útgáfu og ákveðið að Jón Böðvarsson léti safna myndum í ritið. 
(28. fundur) Loks hefur einhver ákvörðun verið tekin á fundi nefndarinnar 10. nóv. 1996 en fundargerð er, eins 
og margar fyrri, á stofnanakenndu hrognamáli og erfitt að ráða í hvað raunverulega gerðist á þessum fundi. 
M.a. er samþykkt að fela Gísla Gíslasyni að ræða við söguritara „á grundvelli umræðanna [svo] á fundinum“ og 
næst skuli fundað „þegar þær viðræður hafi átt sér stað.“ Söguritari hefur ekki skilað fullbúnu handriti og 
ekkert verður af útgáfu 2. bindis á þessu ári. „Ítarleg umræða varð meðal nefndarmanna um stöðu mála og 
kom enn fram almenn óánægja með framgang mála.“ 

Á 30. fundi nefndarinnar, 23. febrúar 1997, gerði Gísli Gíslason grein fyrir „stöðu mála gagnvart Jóni Böðvars-
syni og að honum hafi verið send samningsdrög um starfslok.“ Á þann fund mætti Gunnlaugur Haraldsson, nýr 
sagnaritarakandídat Ritnefndar um sögu Akraness. 

16 Í 4. gr. samningsins bæjarins við Jón segir: „Hafi handritið ekki verið afhent fyrir umsaminn tíma … getur 
verkkaupi gefið verksala frest í minnst 30 daga og síðan rift samningnum hafi handriti ekki verið skilað að fresti 
liðnum.“ Þessu ákvæði hefði mátt beita fyrir útgáfu 1. bindis, en handriti að 1. bindi skyldi skilað fyrir 1. apríl 
1991, skv. 3. gr. Hugsanlega hefur breytingin sem nefndin gerði sjálf á verkþáttaskipulaginu, þ.e.a.s. sú að 

krefjast þess að 1. bindið næði til ársins 1885 í stað ársins 1602 sem um var samið að einhverju leyti ómerkt 
þennan samning? En bærinn gerði aldrei nýjan samning svo það er ótrúlegt að svo hafi verið. Ég fann engar 
heimildir fyrir því að Jón Böðvarsson hefði haldið eða látið halda allt að 6 opinbera fyrirlestra um söguritunina 
hér á Akranesi (sem kveðið var á um í 6. gr. samningsins) og man ekki eftir slíkum fyrirlestrum sjálf. Það er 
aldrei minnst á þessa fyrirlestra í fundargerðum ritnefndar og óljóst hvort fyrirlestrahald heyrði undir hana. 
Hvort Akranesbær lét tryggingarvíxilinn falla á Jón (eða hótaði honum því), á þeim forsendum að hann efndi 
ekki skyldur sínar (sbr. 8. gr. samningsins), veit ég ekki, um það segja fundargerðir ritnefndar ekkert. 

17 „Fundir þessarar nefndar [Ritnefndar um sögu Akraness] verða mér alltaf minnisstæðir. Annars vegar vegna 
feikilegrar þekkingar Valdimars á sögu bæjarins og áhuga hans á að minna yngri samferðamenn sína á hve 
merkileg sú saga er og hins vegar vegna orðaskipta hans og söguritara þegar Valdimar vildi að afköst sögu-
ritara væru meir en raun ber vitni. Nú er það okkar, sem sjáum á bak Valdimar, að knýja söguritara úr 
sporunum. Af hálfu sögunefndarinnar er send kveðja og því heitið að ljúka því verki, sem Valdimar vildi að 
yrði skilað til bæjarbúa.“ Minn ingarg re i n  G í s l a  G í s l asona r  bæja r s t j óra  um Va ld imar  Ind r i ðason,  

Morgunb l að i nu  18 .  j anúar  1995,  s .  36 . [Feitletun mín. Bæjarstjórinn fer undarlega með orðtakið „að 
knýja sporum“.] 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12024/thradur/12024/leitarstrengur/~/fl/46/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=127048&pageId=1821905&lang=is&q=Valdimar%20Indriðason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=127048&pageId=1821905&lang=is&q=Valdimar%20Indriðason
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fyr i rbyggja misski ln ing  þá óskaði  hann eft i r  lausn frásamningi  s ínum og 

því  var það ekki  á hendi  bæjarins að halda við þann samning.“  Ég get 

ekki  séð af fundargerðum að Jón haf i  óskað eft i r  la usn frá samningi  

s ínum en aftur á mót i  er augl jóst  af  því  sem ofan var rak ið og neða n-

málsgreinum að Gís l i  gerði  s i t t  besta t i l  að losna við Jón og tókst  það 

að lokum. Lík lega hefur  hann haft  fu l lan stuðning r i tnefndarinnar v ið þá 

iðju.  
  

 

Starfslokasamningur Jóns, greiðslur og kostnaður við útgáfu 

Akranes. Frá landnámi til 1885  

Í samkomulaginu sem skri fað var undir var kveðið á um að „al l t  sem 

unnið hefur verið v ið r i tun samkvæmt samningum [verður] eign Akr a-

neskaupstaðar þ.m.t.  gögn í  vörs l u Jóns sem hann hefur safnað vegna 

verkefn is ins“ (2. gr .)  og „Fyri r l iggjandi  handri tsdrög að öðru b indi  

bókarinnar Akraness verður eign Akraneskaupstaðar samkvæmt sa m-

komulagi  þessu og hefur Akraneskaupstaður rétt  á að fara  með það 

handri t  að vi ld í  samræmi  við lög um höfundarrétt .  Nær heimi ld kaup-

staðarins t i l  þess að nota handri t ið a l l t  eða h luta þess og að gefa það út 

án sérstakrar greiðslu t i l  Jóns og geri r  hvorugur aði la kröfur á hendur 

hinum vegna þess.“  (3 gr. ) 18
 

Greiðslur t i l  Jóns Böðvarssonar fyr i r  v innu við ri tun sögu Akraness hef 

ég ekki  nákvæmlega sundurl iðaðar en svo vi rð ist  sem honum haf i  ver ið 

grei t t  v ið undi rr i tun samnings ár ið 1987, ár ið 1988, ár ið 1990 og ár ið 

1991.19 Akraneskaupstaður skuldbatt  sig t i l  að kaupa eintök af Akranes. 

Frá landnámi t i l  1885  af  Prentverki  Akraness fyr i r  550.000 kr.  haust ið 

1992.  Hei ldarkostnaður Akraneskaupstaðar vegna r i tunar og útgáfu á 

sögu Akraness á  árunum 1987-1992 er  upphæð sem uppre iknuð á nú-

vi rð i  er rétt  rúmlega 15 mi l l jóni r og 223 þúsund krónur. Þet ta er,  skv. 

mínum upplýsingum, a l lur kostnaður við verkið fyr i r  utan r i tnefndarlaun 

frá upphaf i  t i l  árs ins 1997, þegar nefndin fór að starfa með Gunnlaugi  

Haraldssyni ,  nýjum sagnari tara.  

  
  

  

                                                             
18 Af handriti Jóns, sem þarna er kallað „drög að handriti“ er það að frétta að 4. maí 1997 sagðist Gísli Gíslason 

hafa „aflað söguritara [Gunnlaugi Haraldssyni] ýmissa gagna frá Jóni Böðvarssyni, þ.m.t. drög að handriti 2. 
bindis.“ (31. fundur Ritnefndar um Sögu Akraness). Þar sem handrit Jóns Böðvarssonar hefur ekki skilað sér til 
Héraðsskjalasafns Akraness reikna ég með að það sé enn í fórum Gunnlaugs. 

19 Jón fékk 554.000 kr. við undirritun 1987 og 1988 fékk hann 574.000 kr. (upphæð áfangagreiðsla var verð-
tryggð, sjá umf j ö l l un  um samni ng  Ak raneskaups taða r  og  og  J óns  í  s í ðus tu  færs l u ). 1989 var 
ekkert greitt. Árið 1990 er heildarkostnaður við söguritunina um 2 milljónir og níu þúsund og gengur ekki upp 
að það sé fjórföld greiðsla til Jóns. Þetta hljóta að vera þrjár greiðslur til hans og annar kostnaður sem ég sé 
ekki skv. fundargerðum hver gæti verið. Árið 1991 er heildarkostnaður við verkið 1.652.595, sem gætu verið 
tvöföld greiðsla til Jóns auk einhver annars kostnaðar. Árið 1992 er heildarkostnaður 841.955 kr. Þar af eru 
550.000 kr. greiðslur fyrir eintök af Akranes. Frá landnámi til 1885 sem Akraneskaupstaður skuldbatt sig til að 
kaupa af Prentverki Akraness. Greiðsla til Jóns getur ekki verið innifalin í því sem eftir er og hlýtur sú upphæð 
að hafa verið greidd fyrir annað sem tengdist útgáfunni. Af þessu dreg ég þá ályktun að Jón hafi fengið 
greiddar 7 greiðslur af þeim 11 sem um var samið í upphafi. Árin 1993-1996 er enginn kostnaður Akranes-
kaupstaðar af söguritun bókfærður. Upplýsingar um kostnað og uppreikning upphæðanna á núvirði eru fengnar 
frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011. 

http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
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Bókin Akranes. Frá landnámi til 1885  

Ri tnefnd um sögu Akraness ákvað að samið yrði  v ið Prentverk Akraness 

um útgáfu og lá mjög á svo bókin næði  að koma út ár ið 1992 sem var 

afmæl isár kaupstaðarétt inda bæjarins. Það hafð ist  og bók in kom út 27. 
nóvember 1992. 20

 

Mér f innst  þetta óvenju l jót  bók, ef  ég á að segja eins og 

er.  Kápan (smel l tu á l i t lu  myndina t i l  hl iðar t i l  að sjá 

stærri )  er  afar  óaðlaðandi .  Akrafja l l ið  er  nánast „geðbi lað 

að sjá“ eins og skáld ið sagði ,  í  ælugrænum og brúnum 

l i tum og rauði  l i tur inn á Akranes tónar einstaklega i l la  v ið 

h ina l i t ina. Einhverjar svarthví tar pennateikningar hafa 

verið l ímdar ofan í  kápumyndina, í  algeru ósamræmi við 

f ja l l ,  himin og haf og t i l  að kóróna smekkleysið  eru l ímdar 

i l l a  undi r lýstar l jósmyndi r af  Langasandi  á fors íðu, og 
Kútter Sigurfara í  dumbungi  á baksíðu.  

Myndi r sem skreyta textann vi rðast  annað hvort  l jósr i taðar eða l jó s-

myndaðar úr  öðrum bókum en ekki  hafa verið unnið með f rummyndi r.  

Þær eru óskýrar og grófkornóttar.  T i lv í sani r í  myndaskrá styðja þetta,  

t .d. „Úr Heynesbók -  Skip sett  fram. Mynd tekin úr Sögu Ís lands IV.,  

144 blaðsíða“ eða „Sölvafjara. Ljósmyndari :  Guðmundur Þ. Ólafsson.  Úr  

Ís lenskum sjávarháttum I.,  223. b laðsíða.“ Sumt er dál í t ið sorglegt að 

sjá, t .d. mynd á s.  267 og t i lví sunina „Hal lgr ímur Jónsson hreppstjór i .  

Mynd tekin úr Sögu Alþingis II ,  90.  b laðsíðu“ þegar nákvæmlega sama 

mynd er í  Akranesk irkju 1896-1996 ásamt ágrip i  af  sögu Garða og 

Garðaki rkju á Akranesi  eft i r  Gunnlaug Haraldsson, útg. 1996, s.  87, þar 

sem kemur f ram í  myndaskrá að Byggðasafn ið í  Görðum á frummyndina 
sjá l fa!  

Ég nefn i  þessi  atr iði  t i l  að benda á að það sem snéri  að Ri tnefndinni ,  

Akraneskaupstað og Prentverki  Akraness í  útgáfu bókarinnar v i rt i st  
unnið af l i t lum metnaði ,  jafnvel  hroðvirkni .  

Gísl i  Gís lason skr i faði  formála að bókinni  og segi r þar m.a.:  „Nú er  að 

nýju ráðist  í  r i tun sögu Akraness með þeim efn istökum sem Jón 

Böðvarsson hefur val ið og mun vel ja hverju h inna þriggja b inda sem 

ætlun er að gefa út .“ (s.  8.)  Eft i r  að hafa les ið gegnum fundargerði rnar 

f innst  mér þessi  staðhæfing um val  Jóns nú h l jóma eins og hver annar 

brandari .  Í  aðfaraorðum Jóns segi r:  „Ri tnefnd hefur  starfað með mér og 

hafa a l l i r  nefndarmenn haft  áhri f  á bókartexta er b i rt i st  hér.  Ta lvert  

öðru vís i  væri  hann hefð i  nefndin legið á l iði  s ínu. Skoðan i r reyndust 

skiptar um einstök efn istök og áherslur en samstarfsvi l j i  s l íkur að ei n-

ing varð um al lar niðurstöður. Ég þakka r i tnefnd fyr i r  gagnlegar athug a-

semdir og ábendingar meðan r i tsmíð þessi  var í  v innslu.“ (s.  9).  Svo 

þakkar Jón ýmsum utan r i tnefndar fyr i r  yf i r lestur,  prófarkalestur og 

                                                             
20 Í „Samningi um útgáfu á Sögu Akraness“, sem Akraneskaupstaður og Prentverk Akraness undirrituðu 2. 
september 1992, segir: „Akraneskaupstaður skal skila fullbúnu handriti, myndum, kortum og annast hönnun á 
kápu og kili. Ritnefnd um Sögu Akraness og söguritari annast myndasöfnun og prófarkalestur og ber Akranes-
kaupstaður kostnað af þeim þætti. Útgefandi greiðir annan kostnað við útgáfuna … Uppsetning bókarinnar og 
útlit skal unnið í samráði við söguritara og ritnefnd um Sögu Akraness.“ (1. grein.) „Akranesbær skuldbindur 
sig til að kaupa eintök af hverju bindi bókarinnar … fyrir sem nemur 550.000 kr. …[og] heitir að dreifa ekki 
eintökum af bókunum fyrr en öll bindin eru komin út.“ (3. gr.) Þetta gekk vitaskuld ekki eftir, þ.e. einungis 
fyrsta bindið af þeim þremur sem samið var um útgáfu á kom út. Í 3. grein samningsins segir: „Upplag bókar-
innar skal vera a.m.k. 1000-1500 eintök og skal við útgáfuna miðað við að brot bókarinnar og uppsetning verði 
með svipuðum hætti og safn til iðnsögu á Íslandi.“ [Átt er við ritröðina Safn til iðnsögu Íslendinga.] 
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ráðgjöf og telur loks upp hóp manna, þar á meðal  Gunnlaug Haraldsson 
og Valdimar Indriðason, sem „sömdu nokkra myndatexta“ .  (s.  9 -10.)  

Of langt mál  yrð i  að  tel ja hér upp efn isþætt i  í  þessari  336 s íðna bók en 

bent á að þei r eru rakt i r  í  stórum dráttum í  r i tdómum sem vísað er  í .  

Það væri  nær að l í ta á efn isþætt ina s íðar,  t i l  samanburðar, þegar bækur 

h ins sagnari tarans,  Gunnlaugs Haraldssonar, l í ta dagsins l jós  eft i r  rúma 

viku. Kann að verða fróðlegt að bera saman textann því  Gunnlaugur sá 

ástæðu t i l  að skr i fa um sama t ímabi l  og Jón gerði  ski l  (og reyndar hafð i  

Ólafur B. Björnsson f ja l lað um suma þætt i  þess enn áður) .  Samanburður 

á vel  auglýstum íburði  nýju útgá funnar, sem er kostaður a f Akranes-

kaupstað, og þei rrar fátæklegu umgjörðar sem texta Jóns Böðvarssonar 

var búinn verður l íka f róðlegur.  

Ritdómar um Akranes. Frá landnámi ti l  1885  voru fremur lofsamlegir. Sag-

an þótti  fróðleg, vera l ipurlega skri fuð, sýna yfirgripsmikla þekkingu 

höfundar, tengja Akranes vel við sögu þjóðarinnar o.fl . Það sem fundið var 

að í  blaðadómum var helst að höfðingjar fengju of mikið vægi og of l í t ið 

væri fjal lað um alþýðu manna eða að bókin væri ekki nógu fræði leg .21
 

Jón Þ. Þór var einmitt sá sem fann að þessu síðarnefnda í  blaðadómi og 

hann skri faði seinna ritdóm um bókina í  Sögu. Tímarit Sögufélags  1993, s. 

273-275. Hann byrjar á að nefna að Jón noti  nýstárlega aðferð í  byggða-

söguritun og á þar við að Jón skri fi  söguna fremur sem sa fn þátta en sam-

fel lda byggðasögu. „Höfundur leggur sig l í tt eftir því að rekja sögu 

sveitar innar í  smáatriðum á fyrri  öldum …“, segir Jón Þ. Þór og finnur sí ð-

an að því að Jón Böðvarsson hafi  ekki gaumgæft frumheimildir nægilega, 

einkum fornbréf og annála. En hann getur þess að þetta sé „í  samræmi við 

það sem segir í  inngangi, að rit inu sé ekki ætlað að vera fræði leg úttekt, 

heldur eigi það aðeins að leggja grunn að sögu Ytri -Akraneshrepps og síð-

an Akraneskaupstaðar.“ Jón Þ. Þór er ekki sáttur við þetta markmið heldur 

telur að „nákvæm greining á l í f i , kjörum og l í fsháttum fyrri  alda karla og 

kvenna [hefði] vafalaust verið vænlegri t i l  að efla lesendum ski lning á 

byggð á Akranesi nútímans en frásagnir af kænsku Þorlei fs Þórðarsonar og 

veldi Stefánunga. Sú rannsókn hefði kostað mikla þol inmæði, ekki síst 

vegna þess hve óaðgengi legar margar undirstöðuheimildir sögu vorrar eru, 
en vafalaust ski lað meiri  feng.“   

En Jón Þ. Þór segi r s íðan að kaf l inn um sögu höfðingja á Görðum á 

Sturlungaöld sé „bráðskemmti legur“ og að þar „setur Jón fram ný 

sjónarmið, tú lkar sögu þess mikla róstutímabi l s á annan hátt  en áður 

hefur verið gert  og bregður skemmti legri  b i rtu yfi r  sögusvið ið. Sama 

mál i  gegni r að nokkru leyt i  um kaf lann um afkomendur Þórðar lögmanns 
Guðmundssonar og um útgerð og umsvi f  Brynjól fs b iskups.“  

Niðurstaða Jóns Þ. Þór er að „r i t  þetta sé á margan hátt  f róðlegt og á 

köf lum bráðskemmti legt af lestrar.  Það uppfyl l i r  hins vegar ekki  

ströngustu kröfur sem gera verður t i l  f ræði r i ta um íslenska byggð a-
sögu.“ 22 

                                                             
21 Gunnlaugur A. Jónsson. „A f  hö fð ing jum á  Skaganum “ í DV 17. des. 1992; Sigurjón Björnsson. „Uppha f  

Ak ranessögu “ í Morgunblaðinu 13. feb. 1993; Jón Þ. Þór. „Brau t r yð j endur  og  f ramkvæmdamenn “ í 
Tímanum 11. mars 1993 og Ólafur Ásgeirsson. „Höfð ing ja r  s i t j a  á  Ak ranes i “ í Morgunblaðinu 5. maí 
1993. 

22 Á Íslenska söguþinginu í lok maí 1997 var m.a. fjallað um hvernig skyldi rita byggðasögu. Þar komst Jón 
Hjaltason að þveröfugri niðurstöðu um hvernig eigi að skrifa byggðasögu við Jón Þ. Þór í þessum ritdómi. Jón 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=194447&pageId=2606881&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125374&pageId=1780480&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125374&pageId=1780480&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281688&pageId=4071230&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125528&pageId=1784707&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
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E r  m a r g r i t a ð  b r o t  ú r  b y g g ð a s ö g u  1 2 0  

m i l l j ó n a  k r ó n a  v i r ð i ?  

 

Saga Sögu Akraness IV  

16.  maí  2011 k l .  1 .23  
  
  

Í næstu færslum verður reynt að komast að því  

hvernig stendur á  því  að Akraneskaupstaður 

hefur eytt  tæpum 105 mi l l jónum í  r i tun sögu 

Akraness eft i r  að at rennu með Jóni  Böðvars-
syni  lauk.  

Kostnaður við Akranes. Frá landnámi t i l  1885  

var,  eins og sagði  í  s íðustu færslu, rét t  

rúmlega 15 mi l l jónir og 223 þúsund á núvi rði ,  

fyr i r  utan laun r i tnefndar . 23 Heildarkostnaður Akraneskaupstaðar við 

ritun Sögu Akraness frá 1987  ti l  dagsins í  dag er á núvirði 

120.065.065 kr.  Fyr i r  þessa upphæð fáum við bæjarbúar tvöfa lda ú t-

gáfu af sögu svæðis ins frá landnámi  t i l  1800, þ.e. útgáfu Jóns Böðvar s-

sonar og útgáfu Gunnlaugs Haraldssonar. Vi rð ist  ævintýr inu hvergi  

nærri  lokið því  á f járhagsáætlun bæjarins fyr i r  ár in 2012 og 2013 er 
gert  ráð fyr i r  4,2  mi l l jónum hvort  ár í  söguri tunina endalausu .24

 

En það verður að segja hverja sögu eins og hún gengur og verður aða l -

persónan nú le idd fram á sjónarsvið ið: Sagnari tar inn sjá l fur.  

  
  

  

                                                                                                                                                                                              
Hjaltason telur að best sé að fjalla um valda einstaklinga en forðast smásmugulega upptalningu jafnvel þótt 
sagnfræðingar kunni að telja slíkt fræðilegt. Hann sagði: „… ber okkur að vanda málfar og textagerð langt 
umfram alla þá áherslu sem lögð er á tilvísanaskrár. Auðvitað er krafan um allslags skrár lítið annað en eigin-
gjörn ósk okkar sagnfræðinga um að félagar okkar leggi okkur upp í hendur heimildir að eigin verkum. … Lang-
flestir lesenda hirða ekkert um slíkar skrár, áhugi þeirra beinist allur að kjarnatriðinu, sem er textinn sjálfur, 
hvort sem hann birtist í grein eða bók. Ritverkið er ekki dæmt eftir neðanmálsnótum heldur þeirri skynsemi 

sem höfundur sýnir, ritfærni og hvernig honum tekst að færa viðfangsefnið að veruleika lesandans. Þá á ég við 
þá einföldu staðreynd sem ég hef imprað á áður, að þegar skrifuð er saga þorps eða borgar, héraðs eða þjóð-
ríkis, verður höfundurinn að átta sig á því að það voru einstaklingar er skópu þá sögu … Ég hef stundum sagt … 
að besta kaupstaðasagan væri ævisaga nokkurra vel valinna einstaklinga.“ (Jón Hjaltason. 1997. „Hvernig á að 
skrifa byggðasögu?“ Íslenska söguþingið 1997. Ráðstefnurit II. Sagnfræðistofnun Háskóla Íslands og Sagn-
fræðingafélag Íslands, Reykjavík 1998, s. 293.) 

Ég get skoðunar Jóns Hjaltasonar hér vegna þess að hann hefur sjálfur uppskorið mikið hrós fyrir Sögu Akur-
eyrar sem hann hefur skrifað í mörgum bindum og vegna þess að Gunnlaugur Haraldsson nefndi einmitt hluta 
Sögu Akureyrar sem æskilega fyrirmynd þegar hann tók við sagnarituninni af Jóni Böðvarssyni árið 1997. 

23 Formaður Ritnefndar um sögu Akraness, Gísli Gíslason bæjarstjóri, þáði ekki laun fyrir fundarsetur. Upphæðir 
sem greiddar voru í nefndarlaun 1987-1996 liggja ekki fyrir en bent skal á núverandi nefndarlaun sem Akra-
neskaupstaður borgar, þ.e. að almennur nefndarmaður fær greiddar 9.269 kr. fyrir hvern fund. Ofan á þá upp-
hæð bætast 17,35% launatengd gjöld sem bærinn borgar. Nefndin hélt 29 fundi á þessu tímabili og í henni 
sátu fjórir almennir nefndarmenn. 

24 Upplýsingar um kostnað eru fengnar frá Akraneskaupstað 4. maí 2011. 
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Gunnlaugur Haraldsson  

Hjálmar Gunnlaugur Haraldsson  er Austf i rðingur en kvænt ist  konu af 

Skaganum. Hann stundaði  nám í  sögu og lat ínu við HÍ „um t íma vetu r-

inn 1973-74“ en lauk f i l .kand próf i  í  þjóðháttafræði  og forn lei fafræði  

við Lundarháskóla í  Svíþjóð 1978. Síðan stundaði  hann framhaldsnám í  

miðaldaforn lei fafræði  við sama skóla 1991-92 en heimi ld mín, Æviskrár  

MA-stúdenta ,  hermir ekki  hvort  hann lauk einhverr i  formlegri  gráðu þá. 

[Hann ski laði  „4. árs prófr i tgerð“, l í klega svokal laðri  D -r i tgerð sem er 

h lut i  af  sænskri  f i l .mag gráðu. F i l .mag er þr iggja ann a mastersnám, 

tvær anni r í  kúrsum og r i tgerð að auk i .  Gráðan samsvarar því  ekki  í s-

lensku meistarapróf i ,  hvorki  MA né gömlu cand.mag. gráðunni .  L íklega 

hefur Gunnlaugur ekki  lokið nema hluta náms t i l  f i l .mag gráðu.]  

Gunnlaugur hafð i  f jö lbreytta starfsreynsl u, var m.a.  kennari  v ið Gagn-

fræðaskólann á Akranesi  1974-75. Eft i r  f i l .kand próf starfaði  hann sem 

minjavörður Austur lands og forstöðumaður Safnastofnunar Austurlands 

í  rúmt ár en var ráðinn í  3/4 starf  sem forstöðumaður Byggðasafns 

Akraness og nærsvei ta í  Görðum á Akranesi  [hér eft i r  kal lað Byggða-

safn ið] þann 1. nóv. 1979 . 25 Jafnframt varð hann stundakennari  v ið 

Brekkubæjarskóla á Akranesi  veturinn 1979 -1980 og var stundakennari  í  

þjóðháttafræði  v ið HÍ á árunum 1984-1989.  

Gunnlaugur var a far v i rkur í  fé lagsmálum og st jórnmálum hér í  bæ (og 

víðar) á árunum 1980-90. Hann hafð i  ver ið formaður Alþýðubandalag s-

félags F l jótdalshéraðs 1978-79 og varð formaður Alþýðubandalagsfélags 

Akraness og nágrennis 1980. Í st jórn þess félags sat hann í  f jögur ár ,  

þar af formaður í  2 ár.  Hann var varafu l l t rúi  í  bæjarst jórn Akraness 

1986-90 og varaþingmaður Alþýðubandalagsins í  Vesturlandskjördæmi 

1987-91. Í  Æviskrám MA-stúdenta  segi r að hann haf i  set ið í  r i tnefnd um 

sögu Akraness frá  1987 t i l  júní  1991 en þar er augl jóslega rangt far ið 

með því  Leó Jóhannesson tók sæti  Gunnlaugs í  r i tnefndinni  í  júní  1990 .26
 

  

                                                             
25 Ráðningu Gunnlaugs Haraldssonar ber að með nokkuð undarlegum hætti miðað við bókanir í fundargerðum 
stjórnar Byggðasafns Akraness og nærsveita. Á s. 38. í fundagerðarbók hennar segir að fundur sé haldinn 
„þann oktober ´79 [en dagsetningu vantar] Fundar menn voru eftirtalin: Þórarinn Ólafsson, Sveinn Guðmunds-
son, Ragnheiður Þórðardóttir, Þorsteinn Jónsson og Anton Ottesen.“ 

Aðalmál fundarins var hvort „tímabært væri að ráða forstöðumann að safninu.“ Kemur fram að til þessa hafi 
fjárhagur verið of þröngur til svo mætti verða en nú sé að rætast úr „en spurning væri hvort hér yrði um að 
ræða heilt eða hálft starf. … Samþ. var að fela framkvæmdastj. að athuga fjárhagsgrundvöll fyrir að ráða 

starfsmann að safninu og ef sú athugun yrði jákvæði skildi [svo] auglýsa eftir þjóðháttarfræðing [svo] til 
starfsins.“ (s. 38-39 í fundargerðabók.) 

Á síðu 39 er síðan límdur gulur miði neðan við fundargerðina. Hann er dagsettur 22.10. „79 og á honum 
stendur: 
„Gunnlaugur Haralds ráða hann. 
3/4 stöðu frá 1/11 „79. 
Sveini falið að tala við hann- 
laun 300.000 - 
Tekjur áætlaðar „79 6,000,000 - 
Ákveðið að auglýsa 
eftir þjóðháttafræðing. 
Sveinn taki á móti upplýsingum.“ 

Fundargerðina í október ritaði Anton Ottesen og sama rithönd virðist vera á litla gula miðanum. 

26 Upplýsingar um Gunnlaug Haraldsson og beinar tilvitnanir eru úr MA-stúdentar 1973. Æviskrár MA-stúdenta 
V. Ritstjóri Gunnlaugur Haraldsson. Steinholt 1994, s. 496-497. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200031&pageId=3011139&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
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Þegar Gunnlaugur skr i faði  undi r samning um sagnari tun fyr i r  Akrane s-

kaupstað, þann 23.  aprí l  1997, voru r i tverk hans fyr i r  utan námsri t-

gerði r,  greinar í  b löð og stutta bækl inga eða texta í  l jósmyndabækur um 

Akranes: Æviskrár MA-stúdenta I-V  ;  Lögfræðingatal  1736-1992 I-IV og 

Viðskipta-og hagfræðingatal  1877-1997 I-III  Gunnlaugur var r i tst jór i  

þessara r i ta.  Æviskrár MA-stúdenta  vann hann frá grunni  en stéttartöl in 

eru öl l  endurskoðaðar útgáfur eldr i  stéttarta la. Enn ei t t  ámóta stétta r-

ta l ið í  r i tst jórn Gunnlaugs kom út seint  á ár inu 1997, þ.e. Tannlæknatal  

1854-1997  (og raunar dróst  útgáfa s íðasta b indis Lögfræðingatals  
senni lega þar t i l  seint  á ár inu 1997).  

Eina bók hafð i  Gunnlaugur r i tað, Akraneskirkja 

1896-1996 ásamt ágrip i  af  sögu Garða og 

Garðaki rkju á Akranesi .  Útgefandi  var  Akra-

neski rkja og bókin kom út í  ágúst 1996, á 

a ldarafmæli  k i rkjunnar. Ég fann einungis einn 
r i tdóm um bókina.27

 

Ti ldrög þess að Gunnlaugur Haraldsson var 

ráðinn af sóknarnefnd Akraneski rkju t i l  að 

skr i fa sögu hennar eru mér ekki  kunn. Hann 

var í  fu l lu  starf i  sem forstöðumaður Byggðasafnsins auk þess að 

vinna meðfram að r i tst jórn stéttarta la ýmiss konar, eins og áður hefur 

verið rakið. Um miðjan maí  1995 hafði  Gunnlaugur Haraldsson ákveðið 

að fara  í  launalaust leyf i  frá starf i  s ínu á Byggðasafn inu,  að sögn vegna 

r i tstarfa fyr i r  sóknarnefnd Akraneski rkju .28
 

                                                             
27 Sjá: Sigurjón Björnsson. „Kr i s t n iha l d  á  Skaga “ í Morgunblaðinu 18. september 1996. Í frétt af ráðningu 
Gunnlaugs sem sagnaritara, „18  mi l l j ón i r  í  r i t un  sögu  Ak raness “, DV 28. apríl 1997, segir að Gunn-
laugur hafi „til dæmis skrifað sögu Akraneskirkju og farist það afburðavel úr hendi.“ Þar er vitnað í einhverja 
ónafngreinda bæjarstjórnarmenn, ekki þó fulltrúa sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn. 

Saga Akraneskirkju var síðan endurrituð í Kirkjum Íslands 13. bindi, sem Þjóðminjasafn Íslands, Húsafriðunar-
nefnd, Biskupsstofa og Borgarfjarðarprófasdæmi stóðu að og kom út 2009. Sérprentið sem ég á úr þessu bindi, 
Akraneskirkja, er gefið út af Hinu íslenska bókmenntafélagi og höfundar eru Björk Ingimundardóttir, Sigríður 
Björk Jónsdóttir, Lilja Árnadóttir, Guðmundur L. Hafsteinsson og Gunnar Bollason. Þessi útgáfa er mun árenni-
legri fyrir leikmann utan þjóðkirkju (eins og ég er) því bók Gunnlaugs er að stórum hluta saga sóknarnefnda og 
starfsfólks kirkjunnar, auk ítarlegrar forsögu sem ég hef reyndar lesið víðar áður, t.d. í Akranes. Frá landnámi 
til 1885 Jóns Böðvarssonar. Hafi menn einungis áhuga á sögu þessarar gullfallegu kirkju og gripum hennar, en 
minni áhuga á smáatriðum og sóknarnefnd, er Akraneskirkja ólíkt þægilegri; styttri, skorinorðari og fallegri. 
Það er auðvitað fráleitt að bera útlit svo misgamalla bóka saman, báðar eru reyndar prentaðar á vandaðan 
pappír en í nýrri sögunni er mikið af litmyndum en fáar slíkar í bók Gunnlaugs enda var litprentun eitthvað 
dýrari þegar sú bók kom út. Það litla sem hægt er að segja í samanburði mynda er að augljóst er að ekki hefur 
verið mikið lagt í myndvinnslu í bók Gunnlaugs (þótt sú tækni hafi verið sæmilega aðgengileg 1997). Það sést 
m.a. með því að bera saman gamlar myndir í báðum bókunum, t.d. mynd Sigfúsar Eymundssonar, merkt Þjms. 

SEy 81. Hún er afar vel unnin á s. 18 í Akraneskirkju en algerlega óunnin á s. 144 í bók Gunnlaugs. 

Ritnefnd af hálfu sóknarnefndar Akraneskirkju, sem starfaði með Gunnlaugi að Akraneskirkju 1896-1996 ásamt 
ágripi af sögu Garða og Garðakirkju á Akranesi, var skipuð Braga Þórðarsyni, Þjóðbirni Hannessyni og Þorgils 
Stefánssyni. Enginn úr ritnefnd skrifar formála heldur hefst bókin á formála söguritara, Gunnlaugs Haralds-
sonar, ávarpsorðum eftir herra Ólaf Skúlason biskup Íslands og ávarpsorðum sr. Björns Jónssonar sóknar-
prests. Í þeim eina ritdómi sem ég fann og gat hér að ofan er lýsing á efni bókarinnar. 

28 Sjá fundargerð Menningarmála-og safnanefndar Akraneskaupstaðar 18. maí 1995. Um þetta ber heimildum 
ekki alveg saman því í Árbók  H in s  í s lenzka  f orn le i f a fé l ags  1995  seg i r  á  s .  152 : „Gunnlaugur 
Haraldsson safnstjóri fékk launalaust leyfi frá 1. ágúst en sagði síðan starfi sínu lausu í desember. Var Guttormi 
Jónssyni, sem starfað hefur lengi við safnið, falið að veita því forstöðu um sinn.“ Í fréttinni „Byggðasa fn  

Ak raness:  Fo rs t öðumaður inn  va r  kominn  í  annað  s t a r f “ í DV 15. desember 1995 segir: „Í frétt um 
Byggðasafn Akraness hér í blaðinu 12. desember kom fram að Gunnlaugur Haraldsson hefði sagt starfi sínu 
lausu frá og með 5. des. sem forstöðumaður safnsins. Gunnlaugur hefur verið í launalausu fríi hjá Byggðsafn-
inu frá 1. september og var fyrir allnokkru búinn að taka ákvörðun um að segja upp starfi sínu sem forstöðu-
maður safnsins enda kominn í annað starf. Hann sagði því ekki upp starfi sínu vegna skýrslu endurskoðanda 
byggðasafnsins.“ (Vísað er í fréttina „De i l u r  um re i kn inga  byggðasa fns i n s “ á baksíðu DV þann 12. des. 
1995.) 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=280198&pageId=4045925&lang=is&q=Æviskrár%20MA-stúdenta
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=313952&pageId=4904468&lang=is&q=Lögfræðingatal
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197293&pageId=2951927&lang=is&q=Viðskipta-%20og%20hagfræðingatal%201877-1996
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=129989&pageId=1890477&lang=is&q=Tannlæknatal%201854-1997
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=129989&pageId=1890477&lang=is&q=Tannlæknatal%201854-1997
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=128818&pageId=1862138&lang=is&q=Akraneskirkja
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197386&pageId=2953944&lang=is&q=Akraneskirkju
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=140192&pageId=2058117&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=196472&pageId=2934846&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=196472&pageId=2934846&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=196465&pageId=2934693&lang=is&q=Deilur%20um%20reikninga
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Á fundi  Menningarmála-og safnanefndar Akraneskaupstaðar l íklega þann 

5. Desember 1995 er  fyrsta mál  á dagskrá  bréf frá  Gunnlaugi  Haralds-

syni  þar sem hann segi r upp star f i  s ínu sem forstöðumaður safnsins. 

Síðar á sama fundi  er  bókað:  „Bréf  f rá Endurskoðunarskri fstofu Jóns 

Þórs Hal l ssonar sem hefur yf i r far ið re ikninga safnsins frá  jan -okt 1995. 

Þar er bent á  að út l i t  sé á að verulega verði  far ið fram úr áætlun. 

Gunnlaugur Haraldsson ta ld i  skýringu á þeim mismun sem fram kemur 

stafa af  því  hvernig færslur færu f ram hjá aðalbókara.“ Síðan var sa m-

þykkt að t i l  að fá botn í  mál ið myndu formaður Menningarmála -og 

safnanefndar, Guðrún Gei rsdótt i r ,  Ei rný Valsdótt i r  sem sat í  nefndinni  

og Gunnlaugur Haraldsson ganga á fund aðalbókara. Ég le i taði  í  næstu 

fundargerðum Menn ingarmála -og safnanefndar t i l  að reyna að f inna 

hvort  n iðurstaða hefð i  fengist  í  þessu mál i  en fann ekkert  b ókað mei r 

um það.29
 

Gunnlaugur var því  l í klega í  aðalstarf i  v ið að skr i fa bókina um Akrane s-

ki rkju frá því  sumarið 1995 t i l  þess er  bókin kom út seint  í  ágúst 1996. 
Eft i r  það vann hann að r i tun nokkurra stéttarta la, sem áður var get ið.  

                                                                                                                                                                                              
Fótnóta færð úr færslunni Saga Sögu Akraness XV: 

Hvers vegna ritnefnd sóknarnefndar Akraneskirkju ákvað að ráða sannfærðan og harðskeyttan Alþýðubanda-
lagsmann, sem var ekki kunnur af neinum sagnfræðiskrifum, til verksins er nokkur ráðgáta. Sjálfur segir Gunn-
laugur Haraldsson í formála þessarar bókar: „Á vordögum 1995 fór ritnefndin þess á leit við mig að ég ritaði 
sögu kirkjunnar. Til þess vandasama verks gekk ég þó með hálfum huga, enda alls ófróður um íslenska kirkju-
sögu, svo og almennt safnaðarstarf á vegum Akraneskirkju fyrr og síðar.“ (s. 7.) Í ritnefnd sóknarnefndarinnar 
sátu þrír menn, þ.á.m. Þjóðbjörn Hannesson, formaður sóknarnefndar. 

Eftir því sem ég best veit fylgdi Þjóðbjörn framsóknarflokknum að málum en hann er reyndar bróðir Guðbjarts 
Hannessonar, núverandi velferðarráðherra en þáverandi bæjarstjórnarmanns á Akranesi, fyrir Alþýðubanda-
lagið. Á l i s t a  A l þýðubanda l ags i ns  f y r i r  bæjar s t j ó rna rkosn i nga rna r  1994  má sjá myndir af 
nokkrum persónum sem áður hafa verið nefndar í rakningu sögu Sögu Akraness, t.a.m. Guðbjarti Hannessyni, 
Sveini Kristinssyni, núverandi forseta bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar, Ingunni Önnu Jónasdóttur, systur Árna 
Múla Jónassonar núverandi bæjarstjóra og eiginkonu Engilberts Guðmundssonar sem varði Gunnlaug dyggilega 
snemma á níunda áratug síðustu aldar (sjá SSA  I I ), Guðrúnu Geirsdóttur, sem varð svo formaður Menn-
ingarmála- og safnanefndar bæjarins, auk náttúrlega Gunnlaugs sjálfs. 

Eins og kom fram í færslunni SSA  IV  uppgötvaðist einhvers konar bókhaldsóreiða eða fjármálaóreiða í rekstri 
Byggðasafnsins við yfirferð reikninga safnsins frá janúar til október. Þetta kom til tals á fundi sem er ódag-
settur í fundargerðarbók Menningarmála- og safnanefndar en hefur væntanlega verið haldinn 5. desember 
1995: „Bréf frá Endurskoðunarskrifstofu J.Þ.H. sem hefur yfirfarið reikninga safnsins frá jan-okt. „95. Þar er 
bent á að útlit sé á að verulega verði farið fram úr áætlun. Gunnlaugur Haraldsson taldi skýringu á þeim mis-
mun sem fram kemur þar, stafaði [svo] af því hvernig færslur færu fram hjá aðalbókara.“ [Líklega er þarna 
vitnað í bréf Gunnlaugs Haraldssonar því sjálfur var hann ekki viðstaddur fundinn, skv. undirritunum fundar-
manna.] Þann 20. janúar 1996 fundaði framkvæmdastjórn Byggðasafnsins með bæjarritara. Þar var m.a. 
bókað: „Eigendur greiði með sérstöku framlagi á þessu ári yfirdrátt á tékkareikningi, skuld við Bæjarsjóð Akra-
ness og viðskiptaskuldir í réttu hlutfalli við framlög eigenda til rekstrar.“ Þann 7. febrúar 1996 er bókað á fundi 
stjórnar Byggðasafnsins: „Eignaraðilar komi sér saman um að greiða upp skammtímaskuldir safnsins að upp-
hæð kr. 7.710.406,00 í sömu hlutföllum og framlög þeirra hafa verið á undanförnum árum. Framlag þetta verði 

fært undir árinu 1995 og ársreikningur safnsins verði tekinn upp og leiðréttur í samræmi við þessa niðurstöðu.“ 
[7,7 milljónir árið 1995 samsvarar um 17 milljónum á núvirði miðað við vísitölu neysluverðs í maí 1995 og maí 
2011.] Á sama fundi var ákveðið að semja við Akraneskaupstað „um að kaupstaðurinn tæki að sér allar fjár-
reiður og bókhald safnsins […] Fastari reglur verði settar um eftirfylgni fjárhagsáætlunar á hverjum tíma, 
þannig að forstöðumanni verði ekki heimilt að stofna til kostnaðar umfram samþykkta fjárhagsætlun 
á hverjumt tíma […] Stjórn Byggðasasfnins og forstöðumanni verði óheimilt að stofna til skulda við lána-
stofnanir og viðskiptaaðila í nafni safnsins …“  

Gunnlaugur Haraldsson fór í launalaust leyfi til að skrifa sögu Akraneskirkju í maí árið 1995 og sagði lausu 
starfi sínu sem forstöðumaður Byggðasafnsins með bréfi sem lagt var fram á sama fundi og bréfið frá endur-
skoðendunum var tekið fyrir, líklega þann 5. desember 1995. 

Það er áhugavert að skoða tengsl fólksins sem kemur við sögu í þessari neðanmálsgrein en skv. frétt sem 
krækt er í úr SSA  IV  var ráðning Gunnlaugs sem sagnaritara kirkjunnar og uppsögn hans algerlega ótengd 
þessari miklu fjármálaóreiðu á Byggðasafninu árið 1995. 

29 Í stjórn Menningarmála- og safnanefndar sátu Guðrún Geirsdóttir, Jósef H. Þorgeirsson, Hörður Pálsson, 
Eirný Valsdóttir og Ástríður Andrésdóttir. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=259539&pageId=3638323&lang=is&q=Guðbjartur%20Hannesson
http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
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Á fundi  Ri tnefndar um sögu Akraness seint  í  febrúar 1997 (30. fundi )  

t i l kynnti  Gísl i  Gíslason, formaður nefndarinnar og bæjarst jór i  Akrane s-

kaupstaðar,  að Jóni  Böðvarssyni  hefðu verið send samningsdrög um 

starfs lok. Þá hefur þegar verið rætt v ið Gunnlaug Haraldsson um að 

taka að sér áf ramhaldandi  vinnu við verkið því  hann mætt i  á þennan 

fund, lagði  fram yf i r l i t  yf i r  umfang og t ímaskeið át ján annarra byggð a-

sagna og „Gunnlaugur lagði  einnig fram drög að efn isskrá fyr i r  þrjú 

b indi  að Sögu Akraness.“ Nefndin fór  yf i r  drög að verkáætl un fyr i r  

verkið og ræddi  um ýmsa þætt i  sem vörðuðu útgáfu. Gís la var fa l ið að 
vinna áfram að mál inu .30

 

Þann 22. aprí l  1997 samþykkt i  bæjarst jórn Akraness að ráða Gunnlaug 

Haraldsson t i l  að l júka r i tun sögu Akraness 31 og daginn eft i r  skr i fuðu 

þei r Gís l i  Gíslason bæjarst jór i  og Gunnlaugur Haraldsson undi r „Sam n-
ing um ri tun Sögu Akraness“ .  

Um þennan samning, efndi r hans og f le i ra verður f ja l lað í  næstu færslu.  

  

                                                             
30 Í Ritnefnd um Sögu Akraness sat sami kjarni yngra fólks og áður er getið, Gísli Gíslason, Hrönn Ríkharðs-
dóttir og Leó Jóhannesson. Í stað Valdimars Indriðasonar sem lést árið 1995 hafði sest Jósef H. Þorgeirsson, 
sem mætti á sinn fyrsta fund þann 5. sept. 1995 (26. fund ritnefndarinnar) og Ólafur J. Þórðarson sat enn í 
nefndinni. Í neðanmálsgreinum 2 og 3 við síðustu færslu, Ne fnda rmenn  l ý s tu  skoðun  s i nn i , var fjallað 
um hversu náin fjölskyldubönd þeirra Gísla, Hrannar og Leós eru. Við þetta má bæta hversu nánir þeir Leó og 
Gunnlaugur Haraldsson voru: 

Leó og Gunnlaugur Haraldsson eru jafngamlir, báðir fæddir 1951. Leó útskrifaðist úr MA árið 1972, Gunnlaugur 
árið 1973. Þeir stunduðu báðir nám við Háskólann í Lundi á árunum 1975-‟78 (Leó hóf sitt nám þar 1974). Leó 
útskrifaðist með fil.kand próf í sagnfræði og uppeldisfræði og Gunnlaugur með fil.kand próf væntanlega í þjóð-
háttafræði (hann lærði þjóðháttafræði og norræna fornleifafræði frá 1975 í Lundi) árið 1978. Sjá „MA-stúdentar 
1972“ og „MA-stúdentar 1973“ í Æviskrám MA stúdenta V, s. 411-412 og s. 495-497. Ritstjóri Gunnlaugur 
Haraldsson. Steinholt 1994 og Kenntaratal á Íslandi V, s. 521, útg. 1988. Sænsk fil.kand gráða er lægsta há-
skólagráða í húmanískum greinum, samsvarar íslenskri BA gráðu. Yfirleitt ljúka menn henni á þremur árum. 

Það er frekar líklegt að þessi tveir hafi tekið einhvern þátt í starfi „Félags þjóð- og fornleifafræðinema“, sem 
minnst var á í fyrstu færslu um sögu Sögu Akraness, Á  Skaganum „ha fa  a l dre i  bú ið  ne i n i r  f y r i r tak s-

menn  hvork i  í  o rð i  né  ve rk i “ , þótt hvorugur geti þess í Æviskrám MA-stúdenta V. Og það er meir en 
líklegt að báðir hafi smitast af hugmyndum sem lágu að baki stofnun þessa félags á sínum tíma, sem m.a. voru 
að íslenskar sagnfræði-, þjóðfræði- og fornleifafræðirannsóknir til þessa hefðu verið fúsk og ekki byggðar á 
réttri hugmyndafræði (sjá tilvitnanir í yfirlýsingar hópsins sem vann að svæðisrannsókn sunnan Skarðsheiðar 

o.fl., í tilvísanaskrá við sömu færslu). Hugsanlega hefur eimt eftir af þessum hugmyndum meðal námsmanna í 
Lundi eitthvað áfram. Mér er ekki kunnugt um hvenær Hrönn Ríkarðsdóttir stundaði sitt nám við Lundarháskóla 
(hún er fædd 1954) eða hvaða gráðu í sögu hún lauk þar og get því ekkert fullyrt um hennar sögusýn. 

Leó tók á sínum tíma sæti Gunnlaugs í Ritnefnd um Sögu Akraness. Báðir sátu í nefndinni fyrir Alþýðubanda-
lagið. 

31 Á þessum 843. fundi bæjarstjórnar Akraness 22. apríl 1997 greiddu Guðbjartur Hannesson, Sveinn Kristins-
son, Guðmundur Páll Jónsson, Gunnar Sigurðsson, Sigríður Gróa Kristjánsdóttir, Pétur Ottesen, Ingvar Ingvars-
son og Bryndís Tryggvadóttir öll atkvæði með því að gera samninginn við Gunnlaug Haraldsson. Sigríður Guð-

mundsdóttir greiddi atkvæði á móti.  

http://harpa.blogg.is/2011-05-12/nefndarmenn-lystu-skodun-sinni/
http://harpa.blogg.is/2011-04-30/a-skaganum-%e2%80%9ehafa-aldrei-buid-neinir-fyrirtaksmenn-hvorki-i-ordi-ne-verki%e2%80%9c/
http://harpa.blogg.is/2011-04-30/a-skaganum-%e2%80%9ehafa-aldrei-buid-neinir-fyrirtaksmenn-hvorki-i-ordi-ne-verki%e2%80%9c/
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L e g g u r  e k k i  n a f n  s i t t  v i ð  b ó k a r t ö t u r  

s e m  r u m p a ð  e r  s a m a n  á  s k ö m m u m  t í m a  

Saga Sögu Akraness V  

17.  maí  2011 k l .  23.13  

T i t i l l  færslunnar er óbein t i lvi tnun í  orð Gunnlaugs Haraldssonar um 

eigin sagnari tun í  bréf inu „Meint ri tst í f la brestur“ á umræðuþræði  Akra-

neskaupstaðar 25.  febrúar 2005.  

  

Það vi rð ist  nokkuð augl jóst  að upp úr ára-

mótum 1997 voru e inhverj i r  ráðamenn í  

bænum búni r að ákveða að ráða Gunnlaug 

Haraldsson sem arf taka Jóns Böðvarssonar í  

sagnari tun. Á þeim t íma var Gunnl augur at-

vinnulaus, einungis með einhver verkefn i  í  

stéttarta lar i tun og r i tun Æviskráa MA-

stúdenta .  Á fyrsta fundi  r i tnefndar það ár,  

þann 23. febrúar,  kemur fram að rætt haf i  

ver ið v ið Gunnlaug um að taka við sagnari tun-

inni .  Gunnlaugur mætt i  enda sjá l fur á  fundinn 

og lagði  fram hugmyndi r s ínar og Gís l i  Gís l a-

son, formaður r i tnefndar, t i l kynnti  að Jóni  

Böðvarssyni  hefðu verið send samningsdrög 
um starfs lok.  

Nýlega staðfest i  Gunnlaugur enn og aftur sjá l fur að r i tnefndin haf i  átt  

upptökin að ráðningu hans: „Árið 1997 lei taði  sögunefnd Akraness t i l  

mín um að l júka því  skref i  sem st ig ið hafð i  ver ið með bók Jóns og 

prjóna við hana samantekt mína “32 en aftur á mót i  hefur ei t thvað 

skolast  t i l  h já honum með hvaða hætt i  það bar: „Fyrst  nokkrar sög u-

legar staðreyndi r:  Ár ið 1997 kom ri tnefnd að mál i  v ið mig og fa laðist  

eft i r  því  að ég tæki  að mér að halda áfram því  verki  sem Jón Böðvar s-

son cand. mag. og fyrrum skólameistar i  hóf 10 árum fyrr ,  en hafð i  þá 

nýlega sagt s ig frá.  “ 33 Eins og margoft  hefur komið fram í  fyrr i  fær slum 

skri faði  Jón Böðvarsson undi r samkomulag um starfs lok þann 24. mars 

1997. Gunnlaugur mætt i  hins vegar galvaskur á fund Ri tnefndarinnar 

mánuði  fyrr og var þá búinn að skipuleggja sagnari tun sína í  talsverðum 

                                                             
32 „Það þýðir ekkert hér um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haraldsson ritara Sögu Akraness“. 
Skessuhornið 13. apríl 1997, s. 14. Jón Böðvarsson skrifaði undir samkomulag um starfslok þann 24. mars 
1997. En frétt um að Jóni hefði verið sagt upp birtist talsvert fyrr, í DV 12. mars 1997 („Sögu r i ta ra  sag t  

upp “). Nokkur Þórðargleði skín í gegnum fyrirsögn Skagablaðsins tveimur dögum eftir að Jón skrifaði undir 
samninginn: „Skráse t ja r i nn  se t t u r  a f “ (Sjá Dagur-Tíminn 26. mars 1997) og má velta fyrir sér hvaðan slík 
gleði var ættuð. Orð Gísla Gíslasonar á umræðuþræð i  Akraneskaups taða r  23 .  febrúar  2005  eru ill-
skiljanleg í þessu ljósi: „Ekki ætla ég að fara að rifja hér upp ritferil Jóns Böðvarssonar - en til að fyrirbyggja 

misskilning þá óskaði hann eftir lausn frá samningi sínum og því var það ekki á hendi bæjarins að halda við 
þann samning.“  

Mikil hamingja virðist hafa ríkt yfir ráðningu hins nýja sagnaritara skv. fréttum. Gunnlaugur var sagður „maður 
öllum hnútum kunnugur … hefði til dæmis skrifað sögu Akraneskirkju og farist það afburðavel úr hendi” („18  

m i l l j ón i r  í  r i tun  sögu  Ak raness “. DV 28. apríl 1997), „… er Akurnesingum að góðu kunnur fyrir farsæl 
störf um árabil við Byggðasafn Akraness og nærsveita og fyrir vandað verk við ritun sögu Akraneskirkju, svo 

nokkuð sé nefnt.“ („Ri t un  sögu  Ak raness “. Morgunblaðið 30. apríl 1997.)  

33 Gunnlaugur Haraldsson. „Mein t  r i t s t í f l a  bres tu r “. Umræðuþráður Akraneskaupstaðar þann 25. febrúar 
2005. 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197306&pageId=2952216&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197306&pageId=2952216&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=312256&pageId=4813079&lang=is&q=Sögu%20Akraness
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12033/thradur/12024/fl/46/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197386&pageId=2953944&lang=is&q=Akraneskirkju
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197386&pageId=2953944&lang=is&q=Akraneskirkju
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=129463&pageId=1877790&lang=is&q=Akraneskirkju
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
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smáatr iðum; lagði  fram drög að efn isskrá fyr i r  þrjú b indi  af  Sögu Akra-
ness á fundinum.  

Í s íðustu færslu voru r i f juð upp náin f jö lskyldutengsl  mei r ihluta r i t -

nefndarinnar og náin tengsl  eins úr þeim meir ihluta við Gunnlaug 

Haraldsson. Sé þetta haft  í  huga og að Gunnlaugur var svo sem hvorki  

atvinnumaður í  sagnari tun né vel  menntaður í  sagnfræði  er  ekki  óeðl i -

legt að hvarf l i  að manni  að þarna haf i  mei r ihlutakl íkan í  r i tnefndinni  

ráðið v in sinn t i l  starfa enda maðurinn atvinnulaus. Þótt  hugdettan sé 

ekki  óeðl i leg eru svoleiðis v innubrögð afar óeðl i leg, ám æl isverð og í  

rauninni  ótrú legt að bæjarst jórn skul i  hafa samþykkt t i l tækið .34 Af 

hverju í  ósköpunum auglýst i  bærinn ekki  starf  sagnari tara og vald i  úr 

umsóknum eft i r  menntun og reynslu?  

  

Samningurinn fyrsti  

Akraneskaupstaður og Hjálmar Gunnlaugur Haraldsson gerðu með sér 
samning um ri tun sögu Akraness þann 23. aprí l  1997.  

Í samningum kemur fram að bærinn felur Gunnlaugi  að r i ta þr iggja 

b inda sögu Akraness sem nái  yf i r  t ímabi l ið 1700 -2000.35 Áætlað var að 

hvert  b indi  yrð i  450-500 síður „ í  stóru  brot i “  [ fram kemur að átt  er v ið 
A-4 stærð eða aðeins minna en það] (7. gr.) .  

Í l jós i  þess sem síðar varð er  þr iðja grein samningsins kannski  merk i -

legust og miki lvægust.  Samningurinn var t ímabundinn :  „Verkið hefst  

þann 1. aprí l  1997 og skal  lokið eigi  s íðar en 30. september 2001.“ Í  

sömu grein er  kveð ið á um í  hvers konar standi  eigi  að afhenda handri t  

og ski ladagar einstakra b inda eru fastsett i r .36 Jafnframt eru ákvæði  um 
að verði  dráttur á ski lum skuli  stöðva greiðslur t i l  söguritara .  

Riftunarákvæðið í  3.  grein  hlýtur að hafa gi lt  t i l  loka nóvember 

2006 því  aðri r  samningar sem voru s íðar gerði r v ið Gunnlaug Haralds-

                                                             
34 Enn ótrúlegra er það aðstandandahlutverk sem Ritnefndin og bæjarstjórn léku seinna árum saman, þegar 
ljóst varð að sagnaritarinn skilaði litlu sem engu. Á Akranesi var ekki bleikur fíll í stofunni: Bleiki fíllinn dvaldi á 
grænum engjum hugvísindanna! 

35 Þetta kemur fram í 1. gr. samningsins. Þar er einnig kveðið á um „efnisskipan í aðalatriðum“. Sú efnisskipan 
er það nákvæmlega tíunduð að þetta hljóta að vera tillögur Gunnlaugs sjálfs sem hann lagði fram á fundi Rit-
nefndar um sögu Akraness í febrúar 1997 (á 30. fundi nefndarinnar). 

Í grófum dráttum var skiptingin þannig: Fyrsta bindi skyldi fjalla um byggðasögu 1700-1900, annað bindi um 
atvinnuhætti og hagsögu 1900-2000 og hið þriðja um félags-og menningarsögu 1900-2000. Ekki verður séð af 
efnisskipan af hverju þótti nauðsynlegt að endurrita um tímabilið 1700-1885, sem Jón Böðvarsson hafði gert 
skil í Akranes. Frá landnámi til 1885. En Gunnlaugur Haraldsson skrifaði í bréfinu „Mein t  r i t s t í f l a  b re s tu r “ á 
umræðuþræði Akraneskaupstaðar þann 25. febrúar 2005: „Í öðru lagi þótti mér að í bók Jóns hefði verið 
skautað býsna glannalega yfir fjölmarga þætti sögunnar, að því marki sem ég taldi mig þá þekkja til hennar, - 
einkum á 18. og 19. öld, - heimildanotkun og efnistök einnig gjörólík því sem ég myndi sjálfur kjósa“ svo 
nokkuð örugglega er þessi hugmynd um endurskrif komin frá Gunnlaugi sjálfum. 

Eftir tiltölulega smásmugulega upptalningu samningsins á efnisþáttum (sem líkist efnisgrind að skólaritgerðum) 
segir: „Framangreind efnisskrá er ekki tæmandi og mun því í meðförum höfundar og ritnefndar, sem Akranes-
kaupstaður skipar, taka einhverjum breytingum meðan á vinnu við söguritun stendur.“ Það er óvenjulegt að 
þessi klausa í 1. gr. samningsins varð að áhrínsorðum. Ath. að ekki skyldi rugla saman „efnisskrá“ og þeim 
bindum sem áskilið var að skyldi skilað. 

36 Fyrsta bindi skyldi skila eigi síðar en 1. október 1999; öðru bindi eigi síðar en 1. október 2000 og þriðja bindi 
eigi síðar en 1. október 2001. 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
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son voru viðbótarsamningar v ið hinn upphaf lega. 37 Í samningnum segi r:  

„ … ef vanefndi r tel jast  verulegar á verkt ímanum er Akraneskaupstað 

heimi l t  að r i f ta samningi  þessum og endurkrefja höfund um þær 

greiðslur,  sem þegar hafa verið inntar af hendi . “38 Eins og ö l lum er 

kunnugt voru vanefndi r gí fur legar og raunar hefur  Gunnlaugur ekki  enn 

ski lað nema brotabrot i  af  því  verki  sem hann tók að sér með undi rr i tun 

þessa samnings.39 Hvers vegna aldrei  hefur verið lát ið reyna á þetta á-

kvæði  er mér ráðgáta. Núna, rúmum fjórtán árum eft i r  að samningurinn 

var gerður, er mögulegt að lögfræðingar teldu r i f tunarákvæðið ógi l t  

vegna tómlætis verkkaupa (Akraneskaupst aðar) en það væri  v issulega 

gaman að fá á l i t  lögfróðra manna á þessu.  

Vert  er að geta s íðasta ákvæðis ins í  3. grein, einnig í  l jós i  sögunnar: 

„Höfundur mun hafa r i tun sögu Akraness að meginverkefn i  meðan á 

gi ldist íma samningsins stendur og mun hann ekki  taka að sér verkefn i ,  

sem lei t t  getur t i l  þess að verkefnum samkvæmt þessum samningi  verði  

ekki  s innt.“ Sömuleiðis get ég ekki  séð að þetta ákvæði  haf i  fa l l ið  úr 

gi ldi .  Söguri tari  vann seinna að mýgrút annarra verkefna meðan hann 

gerði  hvern viðbótarsamningi nn á fætur öðrum við Akraneskaupstað, 

eins og f ja l lað verður um síðar.  

Greiðslur t i l  höfundar eru t íundaðar í  4. grein. Fyr i r  a l l t  verkið átt i  hann 

að fá 14,9 mi l l jóni r sem skiptust  þannig: Við undi rri tun samnings fékk 

söguri tar i  5% upphæðarinnar, 745.000 kr.  en væri  s íðan á föstum 

206.574 kr.  mánaðarlaunum í  f jögur og hál ft  ár (54 mánuði ,  frá 1. aprí l  

1997 út september 2001). Upphæðin var verðt ryggð og skyldi  uppfærast 

einu s inni  á ár i .  Þet ta voru verktakagre iðslur,  þ.e.a .s.  var inni fal inn í  

þeim kostnaður vegna launatengdra gja lda .40 Við ski l  á hverju handri t-

anna þriggja sem ri tnefnd samþykkt i  átt i  Gunnlaugur s íðan að fá eina 
mi l l jón. Sú upphæð var einnig verðt ryggð.  

Gunnlaugur skyld i  leggja t i l  al la v innuaðstöðu og áhöld t i l  r i tunar 

verksins en Akraneskaupstaður endurgreiða honum kostnað við l jósr i tun 

og ferð i r innanlands. (5. gr.)  

  
  

                                                             
37 30. nóvember 2006 var svo skrifað undir nýjan grunnsamning Akraneskaupstaðar og Gunnlaugs Haralds-
sonar og í honum var einnig riftunarákvæði, sjá Sögu Sögu Akraness IX. 

38 Jafnframt segir í riftunarákvæði: „Akraneskaupstað er einnig heimilt að stöðva greiðslur til höfundar ef 
einhverjar ástæður verða til þess að höfundur verður ófær um að sinna verkinu eða að ritnefnd telur að verk-
áætlun samkvæmt 6. grein samningsins standist ekki í svo veigamiklum atriðum að varði annað hvort riftun 
samningsins eða frestun greiðslna þar til úr hefur verið bætt.“ 

Í verkáætlun í 6. grein samningsins er talið upp að heimildaöflun fyrir allt verkið skuli standa frá apríl 1997 til 
janúar 1999; ritun 1. bindis hefjist þá og verði lokið „eigi síðar en ágúst-sept. 1999“; þá hefjist ritun 2. bindis 
sem verði lokið í ágúst -september 2000 og loks er reiknað með að ritun 3. bindis verði lokið í ágúst-sept. 

2001 svo verklok verði 1. október það ár (sbr. 3.gr.). Öll bindin komi út í einu árið 2001.  

39 Þann 18. janúar 2011 afhenti Gunnlaugur Haraldsson Árna Múla Jónassyni bæjarstjóra Akraneskaupstaðar 
fyrri tvö handritin af verki sínu. Þau koma út ekki á morgun heldur hinn, undir nöfnunum Saga Akraness. 1. 
bindi. Frá landnámi til 1700 og Saga Akraness. 1. bindi. Átjánda öldin. 

40 Miðað við að launategnd gjöld séu um 20% voru mánaðarlaun Gunnlaugs án launatengdra gjalda um 
170.000. Í apríl 1997 voru meðaldagvinnulaun framhaldsskólakennara 110.483 kr. Í þann tíð unnu framhalds-
skólakennarar mikla yfirvinnu og var meðaltal heildarmánaðalauna þeirra á sama tíma 182.945 kr. Inni í þessu 
meðaltali eru laun stjórnenda í framhaldsskólum, annarra en skólameistara, sem kann að hækka tölur eitthvað. 
Sjá „BHM hópur 2 (HÍK/F)“ Fré t t ab ré f  KOS  n r .  18 ,  jún í  1998 , s. 22. Útg. Kjararannsóknarnefnd opin-
berra starfsmanna. Gunnlaugur hefur skv. þessu þegið meðallaun framhaldsskólakennara með talsverða yfir-
vinnu í 54 mánuði. Ofan á það áttu síðan að bætast veglegar árangurstengdar greiðslur. 

http://frontpage.simnet.is/kos/PDFskrar/18ritkos.pdf
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Samskipt i v ið r itnefnd og vinnulag Gunnlaugs í  sagnarituninni  

Samskipt i  Ri tnefndar um sögu Akraness [hér eft i r  köl luð Ri tnefndin] og 

Gunnlaugs Haraldssonar voru ól íkt  l júfar i  en samskipt i  sömu nefndar og 

Jóns Böðvarssonar höfðu verið. Á þeim t íma sem Gunnlaugur vann eft i r  

þessum fyrsta samningi  hél t  nefndin fjórtán fundi .  Fundargerði r hennar 

eru aðgengi legar á vef  Akraneskaupstaðar f rá 15.  febrúar 2001  en t i l  

hægðarauka hef ég tekið saman aðalatriði þessara f jórtán funda í  

töflu  sem ég mæl i  með að áhugasamir  unnendur sögu Sögu Akraness  
skoði .  

Svo sem fyrr  var nefnt var Ri tnefndin senni lega löngu búin að ákveða 

að ráða Gunnlaug áður en samningur bæjarins við hann var formlega 

gerður. Hann byrjaði  ekki  með tvær hendur tómar því  á fyrsta fundi  

eft i r  undi rr i tun samnings (31. fundi ,  maí  1997) afhenti  Gís l i  Gíslason 

honum ýmis gögn f rá Jóni  Böðvarssyni ,  þar á meðal  handri t  að 2. b indi  
sögu Jóns, sem vantaði  ei t thvað á og nefndin var ekki  sátt  v ið.  

Gunnlaugur lagði  fram hei lmikið af hugmyndum, áætlunum og l i stum, 

ásamt „hugleiðingum“ s ínum „um vinnu s ína“, á árunum 1997 -98. Árið 

1999 ski laði  hann loks einhverju, þ.e.  drögum að efn isyf i r l i t i  fyrsta 

b indis,  skv. fundargerð 13 . október 1999 (37. fundur).  Í  samningnum 

var áski l ið  að hann ski laði  handri t i  að fyrsta b indi  fyr i r  1.  október 1999.  

Þessi  vanski l  vi rðast  ekki  valda Ri tnefndinni  neinum sérstökum 

áhyggjum, það er ekki  fyrr en um mitt næsta ár,  í  júní  2000, sem er 

bókað: „Tímaáætlun er  um einu ár i  á eft i r  áætlun en stefnt  er að því  að 

vinna þann t íma upp og leggja fram handri t ið af 1. b indi  á haustdögum 

eða í  vet rarbyrjun.“ Svo varð ekki  heldur lét  sagnari tar i  duga að leggja 

fram „sýnishorn a f efn i  sem yrði  í  1.  b indi “ og „t i l lögu að framsetningu 

á því  sem gert  verður“,  í  lok nóvember 2000 (39. fundur).  Nefndin er 

ekkert  að bögga hann á þeim fundi  heldur „… lýstu [nefndarmenn] 

almennt yf i r  jákvæðu viðhorf i  t i l  þei rrar f ramsetningar sem Gunnlaugur 

kynnt i .  Fram komu einnig athugasemdir um að nauðsynlegt væri  að 

l júka vinnu við 1. b indi  sem fyrst  og hefja v innu við 2. og 3. b indi .“  

Raunar átt i  Gunnlaugur að vera búinn að ski la 2. b indi  fyr i r  1. október 
þetta ár  og 1. b indi  mei r en ár i  áður.  

Það er óski l janlegt hvernig Ri tnefndi n bregst  eft i r l i tshlutverki  s ínu ge r-

samlega eins og rakið hefur verið. Hún vi rð ist  hafa einhverja g lýju í  

augum þegar vinnubrögð Gunnlaugs ber á góma. E.t .v. hafa nefnda r-

menn trúað því  í  alvöru  að hann bæri  miklu betra skynbragð á sagn a-

r i tun en Jón Böðvarsson,  þrátt  fyr i r  að vera miklu minna menntaður og 

með miklu minni  reynslu. Kannski  voru þetta eft i rhreytur af hugmynd a-

fræði  (öl lu heldur sjá l fsdýrkun) í slenskra námsmanna í  Lundi  á áttunda 

áratugnum, kannski  tókst  sagnari taranum sjá l fum svona vel  að san n-
færa nefndina.  

Skoðani r hans sjá l fs á hvernig skul i  r i ta byggðasögu eru skýrar:  

Gunnlaugur segir að í raun séu um tvær leiðir að velja við ritun héraðssögu. Önnur leiðin, og sú 
auðveldari, sé að einskorða hana við samantekt og úrvinnslu á því ritaða og prentaða efni sem 
þegar liggur fyrir. Með þeirri aðferð sé þó litlu sem engu aukið við það sem áður var vitað og því 
efamál hvort slík útgáfa þjóni einhverjum tilgangi. Hin leiðin sé að afla frumheimilda eins og kostur 

er og ráðast í metnaðarfullt og krefjandi starf, þar sem leitast er við að rifja sem best upp löngu 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/page/1/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/page/1/
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
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gleymda sögu. Gunnlaugur segir að þá þýði ekkert „hérumbil“ og fara verði alla leið í þeim efnum, 
reyna að viða að sér öllum þeim gögnum sem fyrirfinnast.41 

Þarf  náttúr lega eng inn að fara í  grafgötur  um að Gunnlaugur hefur kosið 

er f iðar i  le iðina í  s inni  sagnari tun. Árið 2005 orðaði  hann ál i t  si t t  enn 

skýrar (þá orðinn 4-6 árum á eft i r  áæt lun með verkið, eft i r  því  hvernig 
á það er l i t ið):  

Þetta er því miður ekki einsdæmi sögu íslenskrar sagnaritunar, heldur öllu fremur sígild og bitur 
reynsla nær allra þeirra sveitarfélaga, fyrirtækja og annarra aðila sem fyrr og síðar hafa ráðist í að 
láta skrá lítt eða ekki rannsökuð efni eða sögu sína. Hrekkur þá skammt að mæla digurbarkalega á 
spjallrásum að vísa með stóryrðum í einhvern órökstuddan meðaltalstíma til “bókarskrifta á Ís-
landi” … því sérhvert tilvik ræðst miklu fremur af aðgengi og tilurð heimilda svo og þeim kröfum 
sem gerðar eru um úrvinnslu þeirra. Það er hægur vandi að rumpa saman bókartötri á skömmum 

tíma með því einu að sanka saman gagnrýnislaust samtíningi úr áður útgefnum ritum eins og 
ýmsir hafa látið sér sæma og mörg eru “einnota” dæmin um í árlegu jólabókaflóði. Ég legg ekki 
nafn mitt við slíka iðju ...42 

Áfram hél t  svo samkvæmisleikur Gunnlaugs og Ri tnefndarinnar; Hann 

segi r nefndinni  hvað hann haf i  ver ið að bardúsa og hvað hann haf i  

hugsað sér að gera og fer svo að mjat la efn i  í  nefndina í  skömmtum frá 

febrúar ár ið 2001. Ri tnefndin er svo sem ekkert  að æsa s ig, þótt  aðeins 

sé far ið að nefna að nauðsynlegt sé að l júka vinnu við 1. b indi  sem 

fyrst  eða að æski legt sé að ákveðin markmið, ót i lgreind, náist  fyr i r  
næsta fund eða ei t thvað ámóta saklaust.  

 

Þann 15. október 2001 er  bókað: „Gunnlaugur 

gerði  grein fyr i r  stöðu mála. Efn i  vegna 19. 

a ldar er nú um 5-600 s íður, en vinna þarf  það 

efn i  frekar og skipta því  í  tvö b indi  og miða við 

1850. Sá t ími ,  sem gert  var  ráð fyr i r  að færi  í  

r i tunina, er  að l íða og var m.a. rætt  um ými s-

l egt  því  tengt.“ Þet ta er  merki leg bókun! Í 

fyrsta lagi  var „sá t ím i  sem gert  var ráð fyr i r  

að færi  í  r i tunina” ekki  að líða  heldur löngu 

liðinn !  Gunnlaugur átt i  að ski la fyrsta  b indi ,  

um byggðasögu 1700-1900, fyr i r  1. okt.  1999, öðru b indi  um atvinnu-

hætt i  og hagsögu 1900-2000 fyr i r  1.  okt.  2000 og þriðja b indi  um 

félags-og menningarsögu 1900-2000 fyr i r  1. okt.  2001. Ég minnist  þess 

að ekki  hafa séð jafnstórkost legan úrdrátt  í  opinberr i  fundargerð og 

þessa bókun Ri tnefndarinnar!  Aftur á mót i  voru fastar  mánaðargreiðslur 
t i l  Gunnlaugs væntanlega um það bi l  að stöðvast.   

Hi t t ,  þ.e. að Gunnlaugur ákveði  a l l t  í  e inu þegar samningst íminn er l i ð-

inn að skipta fyrsta  b indinu í  tvennt, án þess að Ri tnefndin svo mikið 

sem æmti ,  er l í ka stórmerki legt.  Höfðu almenni r nefndarmenn aldrei  

les ið samninginn sem Akraneskaupstaður gerði  v ið Gunnlaug? Í  samn-

ingnum er nefn i lega skipulagið og skipt ingin tal in afar nákvæmt upp 

enda l ík lega einmitt  samin af Gunnlaugi  handa Ri tnefndinni  snemma árs 

                                                             
41 „Það þýðir ekkert hér um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haraldsson ritara Sögu Akraness.“ 
Skessuhorn 13. apríl 2011, s. 14. 

42 Gunnlaugur Haraldsson. „Mein t  r i t s t í f l a  bres tu r “. Umræðuþráður Akraneskaupstaðar þann 25. febrúar 
2005. 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
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1997. (Senni legt er  að formaður Ri tnefndarinnar hafð i  les ið samninginn 
því  hann skri faði  sjá l fur undi r hann, fyr i r  hönd bæjarins.)  

Það sem Ri tnefndin hafð i  séð af  verkinu hægunna, þegar hér var komið 

sögu, þ .e.  samningst íma var lokið, var: „Sýnishorn af efn i  í  1.  b indi “ 

(22.11. 2000); 150 s. sýnishorn af  1. b indi  (15.2. 2001); 302 s.  af  1 . 

b indi  (30.5. 2001); 112 s.  um lok 18. a ldar og 70 s. efn is frá  19.öld, 

þ.e.  efn i  í  1.  b indi  (15. 10. 2001). Handhægara er e.t .v.  að skoða þetta 

í  töflunni yfir  aðalatriði  í  fundargerðum .  

Enn einn fundinn heldur Ri tnefndin eft i r  miðjan nóvember 2001. 

Fundargerðin er merki leg því  í  henni  er að nokkru gerður upp afrakstu r-
inn af f jögurra ára vinnu Gunnlaugs. Fei t letrani r í  fundargerð eru mínar.  

„1. Gunnlaugur lagði  fram efnisyfirl i t  að 1. bindi ásamt 598 síðum í 

handrit i  sem nær f rá 1700 t i l  1850.  

  

2. Lagt f ram bréf Gunnlaugs, dags. 19.  nóvember, um ri tun sögunnar.  Í 

bréf i Gunnlaugs kemur m.a. fram að verkið hafi  tafist þar sem 

langtum meiri t íma hafi tekið að leita uppi heimildir í  skjala-

söfnum, úrvinnsla gagna og heimilda fór þar af  leiðandi  seinna af 

stað og loks að ítarleg heimildaöflun haf i le itt  f jölmargt í  l jós 

sem fyrirfram var ekki  vitað og kostað töluverða vinnu að vinna 
úr.“  

Þarna sést  upphafshlekkur langrar afsökunarkeðju því  svipaðar a f-
sakani r hefur  sögur i tari  notað æ síðan.  

„Þá kom fram í bréfi  Gunnlaugs að nú sé föstum greiðslum ti l  hans 

lokið, en árangurstengdar greiðslur ógreiddar.  Verði  því  að taka 

ákvörðun sem fyrst með hvaða hætt i v innunni verði  haldið áfram.  

Gunnlaugur telur einnig rétt að r ita forsöguna, þ.e.  frá landnámi 

ti l  1700, sem kunni að taka 3 mánuði að skrifa.  Í bréfinu kemur 

fram að um 24-30 mánuði taki að búa annað efni  t i l  prentunar. “  

Það er áreiðanlega rétt  hjá Gunn laugi  að árangurstengdar greiðslur voru 

ógreiddar. Nærtækasta skýringin á því  er auðvi tað að árangurinn, a f-

raksturinn, hafði  enginn verið. Hann átt i  að fá eina mi l l jón fyr i r  hvert  

b indi  sem hann ski laði  á réttum t íma en hafð i  engu ski lað fyrr en á 

þessum fundi .  Núna ski laði  hann loksins ókláruðu fyrsta  b indi ,  miðað 

við samning, tveimur árum of  seint .  Ég vek athygl i  á því  snja l l ræði  

Gunnlaugs að ota „ forsögunni“ að nefndinni ,  þ.e. einhverjum stuttum 

pist l i  f rá landnámi  t i l  1700. Ri tnefndin g leypt i  þá bei tu í  upphaf i  næstu 

samningslotu, sem varð t i l  þess að ekk i  var einu s inni  hægt að gefa  út  

þetta svokal laða fyrsta b indi  sögunnar því  þar með vantaði  upphaf ið 

framan á það. Hafandi  sýnt Ri tnefndinni  Sögu Akureyrar ,  væntanlega I.  

b indi ,  nánast í  upphaf i  verksins  (33. fundi )  var hann búinn að leggja 
l ínurnar fyr i r  e inmitt  þetta form.  

Gunnlaugur vék svo af fundi  en nefndin hél t  áfram stör fum og bókaði :  

„3. Rætt var um stöðu máls ins.  Ritnefndin staðfesti  skil  á 1. bindi  

verksins sbr.  gildandi samning .  Nefndin er sammála um að það efn i  

sem ski lað hefur verið sé gott  og lof i  góðu um hei ldarverk ið. Nefndin 

telur miki lvægt að verkinu verði haldið áfram og leggur t i l  v ið 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html


32 
 

bæjarráð að samningur bæjarins við söguritara verði  fra m-
lengdur.“  

Gunnlaugur hafð i  vissulega lagt fram efn isyf i r l i t  yf i r  1. b indi  og 589 

síður í  handri t i  „sem nær frá  1700 -1850“. En við þetta er  það að athuga 

að ski l  voru rúmum tveimur árum á eft i r  áætlun miðað við samninginn. 

Ennfremur var 1. b indið ski lgreint  í  samningi  sem byggðasaga 1700 -

1900. Hvernig Ri tnefndin gat staðfest  að þetta sem Gunnlaugur ski laði  

væru „ski l  á 1. b indi  verksins sbr.  g i ldandi  samning“ er ofar mínum 

ski lningi .  Formaður Ri tnefndarinnar, bæjarst jór inn, er lögfræðingur að 

mennt þannig að þetta h lýtur einhvern veginn að hafa verið lö glegt og í  

samræmi við samninginn, er það ekki?  

  
  

Greiðslur t i l  Gunnlaugs Haraldssonar á þessu t ímabil i  og annar 
kostnaður  

Gunnlaugi  voru greidd fu l l  mánaðarlaun frá 1. aprí l  1997 út september 

2001. Að auki  fékk hann endurgreiddan kostnað vegna efn isöf lu nar og 

ferða. L ík lega hefur  hann fengið eina árangurstengda greiðslu greidda 

( jafnvi rði  e innar mi l l jónar á verðlagi  aprí l  1997) ár ið 2001. Al l s greiddi  

Akraneskaupstaður Gunnlaugi  16 mi l l jón i r og rétt  tæp 700 þúsund króna 

á árunum 1997-2001. Að auki  er  bókaður annar kostnaður við r i tun 

sögu Akraness 1998 og 1999,  samtals 263.325 kr.  Kostnaður vegna 

nefndarlauna r i tnefndar er fyr i r  ár ið 2001 33.168 kr.  ( fyrr i  upphæðir 

nefndarlauna l iggja ekki  fyr i r) .  Samanlagður kostnaður Akranesbæjar af 

söguri tun í  fyrstu a trennu Gunnlaugs var því  tæpar 17 mi l l jóni r en séu 

upphæðirnar uppreiknaðar á núvirði  er þessi tala 32 mill jónir  og 

rúmlega 670 þúsund krónur. Bróðurparturinn af henni eru laun og 
endurgreiddur kostnaður t i l  Gunnlaugs .43

 

Ti l  samanburðar má nefna að hei ldarkostnaður Akraneskaupstaðar v ið 

r i tun sögu bæjarins af hál fu Jóns Böðvarssonar var rétt  rúmlega 15 

mi l l jón i r og 223 þúsund á núvi rð i ,  fyr i r  utan laun r i tnefndar. Fyr i r  þá 

upphæð fékkst ein bók útgef in, Akranes. Frá landnámi t i l  1885 ,  og ó-

fu l lgert  handri t  að  næsta b indi  (al l s  áttu þetta að verða þrjú b indi) .  

Kostnaður af  v innu Gunnlaugs Haraldssonar 1997 -2001 var tvöfa l t  

mei r i .  Fyr i r  þá upphæð fékkst ófu l lgert  handri t  að fyrsta b indi  af  þremur 
sem um hafði  ver ið samið.  

  

                                                             
43 Upplýsingar um kostnað og uppreikning hans á núvirði eru fengnar frá Akraneskaupstað 4. maí 2011. 
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G u n n l a u g u r  H a r a l d s s o n  æ t l a r  a ð  …  o g  

h y g g s t  n ú  …  

Saga Sögu Akraness VI  

20.  maí  2011 k l .  21.24   

Í þessari  færslu er rakin næsta lota í  v iðskiptum Akraneskaupstaðar og 

Gunnlaugs Haraldssonar um sagnari tun. Sú lota stóð í  tvö og hál ft  ár.  

Afraksturinn var afar l í t i l l  en greiðslurnar háar.  T i t i l l inn vísar í  bókani r í  
fundargerðum, sjá t .d. töf lu yf i r  aðalatr iði  funda .  

Fyrst i v iðaukasamningurinn  

Þann 24. janúar 2002 undi rr i tuðu Gísl i  Gís lason, bæjarst jór i ,  f .h.  Akr a-

neskaupstaðar, og Gunnlaugur Haraldsson „Viðaukasamning um ri tun 

sögu Akraness“ . Í formála Viðaukasamningsins  segi r að bæjarst jórn 

Akraness haf i  samþykkt á fundi  s ínum 11. desember 2001 að „ganga t i l  

v iðræðna við hann um framlengingu verksins.“ Engin sl ík samþykkt er 

bókuð á þessum fundi  bæjarst jórnar  (929. fundi ) ,  einungis að fundar-

gerð r i tnefndar haf i  ver ið lögð fram. 44 Af tur á mót i  samþykkt i  bæjarráð  

þennan viðaukasamning Akraneskaupstaðar og Hjálmars Gunnlaugs 

Haraldssonar um ri tun sögu Akraness á  fundi  20. desember 2001  (2687. 

fundi) .45 Annað hvort  er fundargerð bæjarst jórnar ei t thvað einkenn i-

lega/ónákvæmt r i tuð eða þessi  inngangsklausa í  samningnum er röng.  

  
  

Í fyrstu grein kemur f ram að þetta er  „viðauki  v ið 

upphaf lega samninginn. Ákvæði  samningsins frá 23. 

aprí l  1997 halda g i ld i  sínu eft i r  því  sem við á.“ Aða l -

lega er samið um aðra ski ladaga og mei r i  laun t i l  

Gunnlaugs. Nú skri far Gunnlaugur undir að II .  b indi  

verði  fu l l samið og búið t i l  prentunar eigi  síðar en 1. 

mars 2003 og III .  b indi  eigi  s íðar en 1. maí  2004. 

Samið er um sams konar greiðslu r,  þ.e. r í f leg 

mánaðarlaun framhaldsskólakennara með álagi  vegna 

launatengdra gja lda og veglegan bónus þegar hvoru 
handri t i  er ski lað (uppreiknaðri  e inni  mi l l jón á verðgi ldi  1997). (2. gr .)  

Loks er  samið um að Gunnlaugur fá i  þr iggja mánaða laun að þessu 

loknu t i l  að „fu l l semja“ og ganga f rá sögu t ímabi l sins frá landnámi  t i l  

1700 og „ fel la inn í  verkið“.  (3.gr.)  Þetta er  einmitt  uppástunga Gun n-

                                                             
44 Á þessum fundi bæjarstjórnar var rætt talsvert um fjármál og sátu þrír sjálfstæðismenn hjá við afgreiðslu 
fjárhagsáætlunar bæjarsins en forsvarsmaður þeirra, Gunnar Sigurðsson, lét bóka: „Það er dapurleg staðreynd 
að nú þegar tekjur Bæjarsjóðs Akraness hafa ekki í annan tíma verið meiri og álögur á bæjarbúa aldrei verið 

jafnháar, þá er skuldastaðan verri en nokkru sinni áður.“ Einn þremenninganna, Jón Gunnlaugsson, settist svo í 

Ritnefnd um sögu Akraness snemma árs 2004.  

45 Í bæjarráði sátu Guðmundur Páll Jónsson, Sveinn Kristinsson, forseti bæjarstjórnar og Gunnar Sigurðsson. 
Auk þeirra sátu fundinn bæjarstjórinn Gísli Gíslason og bæjarritarinn Jón Pálmi Pálsson. Sveinn Kristinsson var 
gamall samherji Gunnlaugs Haraldssonar frá Alþýðubandalagsárunum en nú orðinn samfylkingarmaður, Gunnar 
Sigurðsson var sjálfstæðismaður og Guðmundur Páll var framsóknarmaður. Guðmundur Páll tók seinna sæti í 
Ritnefnd um sögu Akraness (í lok ágúst 2004). 

Þann 8. janúar 2002 (á 930. fundi) samþykkt i  s vo  bæjar s t j ó rn  þes sa  funda rgerð  bæjar ráðs  og 
hefur þá væntanlega sjálfkrafa lagt blessun sína yfir að ganga til samninga við Gunnlaug Haraldsson. 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2002_2004.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/1174/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/1213/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/1277/
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l augs sjál fs,  sjá s íðustu færslu, og átt i  þessi  bútur að lenda framan við 

fyrsta b indið sem ri tnefndin hafði  samþykk t að væri  fu l lunnið. Gunn-

laugi  voru þar með tryggðar fastar mánaðargreiðslur í  tvö og hál ft  ár í  
v iðbót,  t i l  áframhaldandi  ri tunar sögu Akraness.  

Með þessum samningi  tryggði  Gunnlaugur sér föst  mánaðarlaun l íklega 

frá 1. janúar 2001 t i l  31. júl í  2004.  

  
  
  

Vinna Gunnlaugs og Ritnefnd um sögu Akraness  

Vinnubrögð sagnari tans Gunnlaugs eru mjög of h ið sama far og meðan 

hann starfaði  eft i r  fyrsta samningnum. Sjá töf lu yf ir  aðalatr iði 
fundargerða 2002-2004,  skv.  þessum samningi .  

Í mars 2002 ski laði  hann inn 21. kaf la sem hafði  vantað í  1. b indið, al l s  

47 b laðsíðum. Það er  merki legt í  l jós i  þess að Ri tnefnd um sögu Akr a-

ness [hér eft i r  nefnd Ri tnefndin] hafði  s taðfest  fu l lnægjandi  ski l  á þessu 

1. b indi  mei r en þremur mánuðum áður og Gunnlaugur hafð i  fengið 

greidda áfangagreiðslu fyr i r  e inmitt  þetta b indi  í  árs lok 2001. Skýringin 

er  væntanlega sú að Ri tnefndin hafði  a l l s  ekki  les ið yf i r  1. b indið og hóf 

yf i r ferð yf i r  það seint  á ár inu 2002, treindi  sér svo verkið vel  fram yf i r  
áramót in 2003.  

Annars ski lar hann fu l l t  af  áætlunum, sem eru kal laðar „drög að efn i s-

yf i r l i t i “;  „vinnuplan að efn isskipan“; „endurskoðuð efn issk ipan“; „yf i r l i t  

um verkstöðu“ og „minnisblað og  verkáætlun“. Hið s íðastnefnda lagði  

hann fram þegar l jóst  var  að hann gæti  ekki  staðið við þennan viðauk a-

samning og vi ldi  semja um lengri  t íma og mei r i  laun, við Akraneskau p-
stað.  

Efni  sem Gunnlaugur ski laði  á þessum samningstíma var, eins og áður 

sagði ,  kaf l inn sem vantaði  í  1.  b indi ,  250 s íður af 2. b indi  ( í  júní  2003 

en það bindi  átt i  að vera t i lbúið í  maí  sama ár) og loks 167 s íður af 2. 
b indi  ( í  febrúar 2004).  

Gunnlaugur hél t  nefndinni  vel  upplýstr i  um al l t  sem hann var að vinna 

að, hversu mörgum blaðsíðum af heimi ldum hann hefð i  safnað og hvað 

hann hefð i  hugsað sér að gera næst. Nefndin vi rðist  hafa fa l l i st  á þetta 

án þess að sjá neinn afrakstur en mikið af áætlunum.  

Breyt ingar á Ri tnefndinni  voru nokkrar á þessum t íma. Eft i r  bæja r-

st jórnarkosningar 2002 fer samfylk ingarmaðurinn Hrönn Ríkarðsdótt i r  út  

og inn kemur sjá l fstæðismaðurinn Sigurður Sverr i sson. Sæti  hans tekur 

svo sjá l fstæðismaðurinn Jón Gunnlaugsson snemma árs 2004. Þótt  vægi  

Samfylk ingarinnar minnkaði  í  Ri tnefndinni  og vægi  h innar nátengdu f jö l -

skyldublokkar Gís la,  Hrannar og Leós,  v i rt i st  það ekki  skipta neinu 

sérstöku mál i .  Ég vei t  l í t i l  dei l i  á Sigurði  Sverr i ssyni  nema hann vi rðist  

hafa verið áhugamaður um íþrótt i r ,  ja fnvel  f le i r i  en knattspyrnu. Jón 

Gunnlaugsson, sem hefur set ið í  Ri tnefndinni  síðan 2004 og er  núve r-

andi  formaður hennar, hefur  unnið fyr i r  VÍS t i l  f jö lda ára.  Hann hafð i  

skr i fað r i t  um ÍA í  samvinnu við Sigurð Sverr i sson og annan mann þegar 

hér var komið sögu. Það r i t  kom út í  tveimur b indum árin 1984 -1986 og 

hei t i r  Skagamenn skoruðu mörkin. Saga knattspyrnunnar á Akranesi  

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2002_2004.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2002_2004.html
http://www.ksi.is/media/arsthing/Jon_Gunnlaugsson_2008.pdf
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(útg. Hörpuútgáfan á Akranesi ) .  Það má sjá l fsagt dei la um hversu mikið 

svona r i t  telur í  reynslu í  sagnfræði r i tun og ég vei t  ekki  hvort  Jón 

Gunnlaugsson hefur  nokkra formlega menntun í  sagnfræði .  

Al l t  frá 1987 t i l  2002 var Ri tnefndin annars vegar skipuð f jö lskyld u-

blokkinni  Gísla,  Leó og Hrönn og h ins vegar tveimur eldr i  mönnum, 

jafnvel  öldungum. Þegar öldungarni r dóu voru skipaði r aðri r  ö ldungar í  

staðinn, yf i r le i tt  v i rt i r  menn í  bæjarfélaginu og ta ldi r búa yf i r  góðri  

þekkingu á s inni  t íð og jafnvel  ei t thvað aftur í  t ímann. Má rekja þetta 

þannig: Hal ldór Jörgensson  sat í  fyrstu r i tnefndinni  tæpt hál ft  ár,  þegar 

hann dó tók Ólafur J .  Þórðarson  sæti  hans. Vald imar Indriðason  sat í  

fyrstu r i tnefndinni ,  þegar hann dó tók Jósef H. Þorgei rsson  sæti  hans. 

En nú víkur svo við að þegar Ólafur J .  Þórðarson dó, ár ið 2004, var ekki  

skipaður öldungur í  hans stað heldur framsóknarmaður l i t lu  eldr i  en 

h ini r nefndarmenni rn i r,  Guðmundur Pál l  Jónsson . Hann var umsvi famiki l l  

í  pól i t ík,  fyr i r  Framsóknarf lokkinn, og varð seinna um t íma bæjarst jór i  

hér í  bæ. Guðmundur Pál l  átt i  það einmitt  sameiginlegt með Jóni  Gun n-

laugssyni  að hafa brennandi  áhuga á  íþróttum og vera fæddur og upp-

al inn á Skaganum. Aftur á mót i  er hann l íklega ekkert  menntaður í  

sagnfræði ,  hefur samvinnuskólapróf frá Bi fröst .  

Svoleiðis að Ri tnefndin breytt i st  úr f jö lskylduhópi  með minnihluta vísra 

öldunga í  nefnd þar sem f lest i r  áttu það sameiginlegt að hafa mikinn 

áhuga á íþróttum, ekki  hvað s íst  fótbo l ta. Þei r Gís l i  Gíslason og Leó 

Jóhannesson voru báði r l iðtæki r íþróttamenn á s ínum t íma og afko m-

endur þei rra og sky ldmenni  hafa gert  það einkar gott  í  fótbol tanum. 

Leikni  í  knattspyrnu hefur löngum þót t  góð ávísun á f rama hér á 

Skaganum en er kannski  ekki  sér lega vænleg t i l  að meta gæði  sagn a-

r i tunar.  

Gunnlaugi  Haraldssyni  tókst  áfram jafn vel  að hei l la nefndarmenn upp 

úr skónum, sama úr hvaða f lokki  þei r komu, þótt  sjá l fur haf i  hann ekki  

ver ið orðaður við knattspyrnuiðkun mér vi tanlega. Hann v i rðist  hafa 

ómælda persónutöfra þegar kemur að því  að sel ja v innu s ína og þótt  

hann ski laði  l i t lu  sem engu vi rt i st  R i tnefndin trúa því  að hann væri  í  

a lvöru á kaf i  í  v innu í  sagnari tun fyr i r  Akranesbæ . Ri tnefndin lék h lu t-

verk peðanna sem valda s inn hrók. Þv í  studdi  Ri tnefndin Gunnlaug í  lok 

samningstímans að gera nýjan samning svo hann gæti  ver ið áfram á 

launum frá Akraneskaupstað.  

Kostnaður af þessari samningslotu Akraneskaupstaðar við Gunn-
laug  

Laun Ri tnefndarinnar (nefndarmenn fengu greidda 

hverja fundarsetu nema Gís l i  Gíslason, bæjarst jór i  og 

formaður nefndarinnar) voru fyr i r  ár in 2001 -2004 

tæplega 211 þúsund kr.  Laun Gunnlaugs og endu r-

greiddur kostnaður við efn isöf lun og ferð i r voru 

tæplega 11 og hál f  mi l l jón. Annar kostnaður var 

rúmlega 592 þúsund. Al l s  kostaði  sagnari tunin 12 

mi l l jón i r og 278 þúsund krónur á árunum 2001 -2004, 

sem á núvirði  er rétt tæpar 20 mill jónir  og 174 

þúsund krónur . 46
 

  

                                                             
46 Upplýsingar um kostnað og uppreikning hans á núvirði eru fengnar frá Akraneskaupstað 4. maí 2011. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=121884&pageId=1683581&lang=is&q=Halldór%20Jörgensson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=253148&pageId=3519680&lang=is&q=Ólafur%20J.%20Þórðarson
http://www.ksi.is/media/arsthing/Jon_Gunnlaugsson_2008.pdf
http://www.skessuhorn.is/default.asp?Sid_Id=24845&tid=99&fre_Id=77200&meira=1&Tre_Rod=001%7C002%7C
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=270839&pageId=3862239&lang=is&q=Guðmundur%20Páll%20Jónsson


36 
 

Ég hef kostnað við r i tun Sögu Akraness einungis sundurgre indan eft i r  

árum en ekki  eft i r  samningslotum bæjarins og Gunnlaugs. Af því  hann 

gerði  svo „Samkomulag“ við Akraneskaupstað seint  í  ágúst 2004 (sjá 

Hvers vi rð i  er saga Akraness er verður hver og einn að gera upp við 

s ig)  eru greiðslur frá 1. ágúst t i l  áramóta 2004 ta ldar með „Viðbóta r-
samningi “.   

Afraksturinn af þessari  v innu var hál fkarað handri t  að 2. b indi  sögunnar 

og kaf l i  sem hafði  vantað inn í  1. b indið. Ekki  var hægt að gefa  út  1. 

b indið því  Gunnlaugur hafð i  sannfært Ri tnefndina um að framan á það 

vantaði  forspja l l ,  sem honum hafði  auðvi tað ekki  auðnast að byrja á á 
samningstímanum.  

Í rauninni  má segja að rúmar 20 mi l l jón i r í  v iðbót hafi  ekk i  ski lað neinu 

að ráði  t i l  útgáfu á Sögu Akraness.  Hið meinta r itverk hafði  nú 

kostað um 50 mil l jónir,  vinnan hafði staðið í  sex og hálft  ár,  enn 

var ekkert t i lbúið t i l  útgáfu og raunar var verkið einungis tæplega 
hálfnað,  miðað við samninginn sem gerður var í  upphafi.  

  

http://harpa.blogg.is/2011-05-20/gunnlaugur-haraldsson-aetlar-ad-og-hyggst-nu/Hvers%20virði%20saga%20Akraness%20er%20verður%20hver%20og%20einn%20að%20gera%20upp%20við%20sig
http://harpa.blogg.is/2011-05-20/gunnlaugur-haraldsson-aetlar-ad-og-hyggst-nu/Hvers%20virði%20saga%20Akraness%20er%20verður%20hver%20og%20einn%20að%20gera%20upp%20við%20sig
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H v e r s  v i r ð i  s a g a  A k r a n e s s  e r  v e r ð u r  

h v e r  o g  e i n n  a ð  g e r a  u p p  v i ð  s i g  

Saga Sögu Akraness VII  

22.  maí  2011 k l .  23.17  

Í þessari  færslu verður sagt f rá þr iðju samningslotu Akraneskaupstaðar 

og Gunnlaugs Haraldssonar um ri tun sögu Akraness. Í  þei rr i  lotu tókst  

Gunnlaugi  að láta Akraneskaupstað gre iða sér óinnunnar árangur s-

tengdar greiðslur,  drei f t  á 13 mánuði ,  án þess að ski la neinu.  Ti t i l l  

færslunnar er t i l vi tnun í  bréf Gís la Gíslasonar bæjarst jóra  og formanns 

r i tnefndar um sögu Akraness, „Sagan“, á umræðuþræði  Akraneskaup-

staðar 1. mars 2005. (Sjá nánari  umfjöl lun um þessa umræðu neðar í  
færslunni .)  

Þann 26. ágúst 2004 gerðu Akraneskaupstaður og 

Hjálmar Gunnlaugur Haraldsson með sér „Samkomu-

l ag”. Í fyrstu grein þess samkomulags er  v ísað í  

„verkáætlun, sem lögð var f ram á fundi  r i tnefndar 

um sögu Akraness þann 23. ágúst s. l .  “og hún „ lögð 

t i l  grundval lar v innu við r i tun sögu Ak raness.“  Þessi  

verkáætlun var einmitt  samin af Gunnlaugi  sjál fum 

(sjá 53. og 54. fundargerð Ri tnefndar um sögu Akra-

ness).  

Samkomulagið kvað á um að gengið yrði  að ful lu frá II.  b indi  (sem hlaut 

nú að eiga að ná yf i r  t ímabi l ið 1850-1941 því  Ri tnefndin breytt i  t íma-

skipt ingu í  síðustu lotu) á t ímabi l inu ágúst 2004 t i l  janúar 2005; gengið 

að fu l lu frá III .  b indi  (enn gi l t i  samningur um að það dekkaði  1941 -

2000) og skr i faði r tvei r kaf lar f raman á I.  b indi  ( landnám t i l  1850) á 
t ímabi l inu janúar 2005-september 2005. (1. gr.)  

Það ót rú lega í  þessu samkomulagi  er að með því  fe l l st  Akraneskau p-

staður á að greiða Gunnlaugi árangurstengdu greiðslurnar sem 

samið var um í  upphafi án þess að árangurinn haf i náðst .  Þetta er 

orðað svona:  

„Samkvæmt 4. grein g i ldandi  samnings f rá 23.  4. 1997 um  r i tun sögu 

Akraness er gert  ráð fyr i r  í  2.  t l .  að greiða skul i  fyr i r  ski l  á fu l lbúnu 

handri t i  ákveðnar f járhæðir.  Af þei rr i  f járhæð sem grein in kveður á  um 

er ólokið verkþáttum vegna tveggja greiðslna af þremur.  Upphaf leg 

samningsfjárhæð var 1,0 mkr. vegna II.  b indis og sama f járhæð vegna 

III .  b indis.  Uppreiknuð er f járhæðin í  ágúst 2004 kr.  1.629.461 vegna 

hvors b indis eða samtals kr.  2.358.922. Samkomulag er um að drei fa 

umræddum greiðslum á t ímabi l ið frá 1.  ágúst 2004 t i l  30. september 

2005 þannig að mánaðarleg greiðsla verður 232.780 og uppfærast [svo] 

samkvæmt launavísi tölu í  janúar 2005 með sama hætt i  og kveðið er á  
um í  gi ldandi  samningi .“  (2. gr. ) 47

 

                                                             
47 Í ágúst 2004 voru meðaldagvinnulaun framhaldsskólakennara 239.959 kr. (Sjá Fré t ta r i t  KOS  nr .  32 ,  s .  

36 .) Gunnlaugur var með aðeins lægri laun en það. Dagvinnulaun framhaldsskólakennara hækkuðu svo um 19 
þúsund í febrúar 2005 en ég veit ekki hvort Gunnlaugur naut góðs af því, a.m.k. heldur hann því fram bréfi á 
umræðuþræði Akraneskaupstaðar, sem hann skrifaði seint í febrúar 2005, að hann sé enn með 232.780 kr. í 
mánaðarlaun. 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/5178/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/5188/
http://frontpage.simnet.is/kos/PDFskrar/32ritkos.pdf
http://frontpage.simnet.is/kos/PDFskrar/32ritkos.pdf
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Meta á stöðu verksins í  janúar 2005 og maí  2005. „… söguri tar i  skul d-

bindur s ig t i l  að gera það sem í  hans valdi  stendur t i l  að verklok verði  á 

þeim t íma sem áætlað er.“ (2. gr .)  Þet ta er  merki leg klausa í  samningi  

og væri  gaman að v i ta hvort  samsvarandi  ákvæði  eru a lmennt í  ver k-

takasamningum; Má ætla að byggingarverktaki  „skuldbindi  sig t i l  að 

gera það sem í  hans vald i  stendur“ t i l  að byggja hús fyr i r  umsaminn 

t íma og sé s íðan fyr i rgef ið takist  honum það ekki? Eða garðsláttufyr i r-
tæki  að s lá nokkra garða?  

„Samkomulag þetta er gert  á grundvel l i  samþykktar r i tnefndar um sögu 

Akraness frá  25. ágúst 2005 og samþykktar bæjarráðs Akraness f rá 26. 

ágúst s.á.“ (2. gr. ) 48 Hér er meinleg vil la í  samningnum :  Átt  er v ið 

samþykkt i r  R i tnefndarinnar og bæjarráðs ár ið 2004! Mér f innst  vi l lan 

benda t i l  þess að sá sem bjó t i l  samkomulagið (Gísl i  bæjarst jór i?)  haf i  

unnið í  f laustri  og vel t i  fyr i r  mér hvort  þessi  v i l la  ómerki  samkomulagið. 

Al tént er ekkert  tv ínónað við hlut ina: Gís l i  Gís lason bæjarst jór i  og fo r-

maður Ri tnefndar um sögu Akraness og Gunnlaugur Haraldsson skri fa 

undi r samdægurs, þ.e.  26. ágúst 2004.  

  

Vinna Gunnlaugs á t ímabilinu og starf  Ritnefndarinnar  

Einungis var haldinn einn fundur í  Ri tnefnd á þessu t ímabi l i ,  þann 2. 

mars 2005 (55 .  fundur).  Í fundargerð kemur fram að Gunnlaugur hefur 

spja l lað við einstaka fundarmenn „um stöðu mála“ en annars sem fram 

fór  í  svoleiðis spja l l i  er ekki  get ið. Hann nefn i r hversu „gr íðarlegt verk“  

heimi ldasöfnun fyr i r  þr iðja b indið er enda er  hann ekki  byrjaður að 

                                                             
48 Bæja r ráð ,  fundu r  nr .  2820 ,  26.8 .2004 . „1.1. Fundargerð ritnefndar um sögu Akraness frá 23.8.2004 
og 25.8. 2004. 
Bæjarráð samþykkir tillögu nefndarinnar og felur bæjarstjóra að afgreiða málið í samræmi við tillöguna.“ Á  

næsta  fund i  bæjar s t j ó rna r ,  fund i  n r .  980 ,  14 .9 .  2004 , var fundargerð bæjarráðs lögð fram og þessi 
liður samþykktur.  

Bókað var að Þórður  Þ .  Þórðar son  (sem sat í bæjarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn) og Gísli bæjarstjóri 
hefðu tekið til máls um 1. tl. sögu Akraness, en ekki er rakið hvað þeir sögðu. 

Fyrrnefndan fund bæjarráðs sátu formaður bæjarráðs Guðmundur Páll Jónsson (framsóknarmaður sem einnig 
sat í ritnefnd um sögu Akraness), Gunna r  S i gu rð sson  (fyrir Sjálfstæðiflokkinn) og Kr i s t ján  Sve in s son  
(varamaður Sve i ns  Kr i s t i ns sona r , samfylkingarmanns). Bæjarstjórinn Gísli Gíslason (formaður ritnefndar 
um sögu Akraness) sat einnig fundinn. 

Þótt viðstaddir bæjarráðsmenn hafi hver verið úr sínum flokknum áttu þeir það sameiginlegt að vera einlægir 
unnendur íþrótta, einkum knattspyrnu. Menn skyldu ekki vanmeta svoleiðis tengsl hér á Skaganum, til er dæmi 
um að hollusta við meistaraflokk ÍA hafi spillt sifjaböndum. Árið 2006 hlaut Gunnar Sigurðsson, sem lengi var 
formaður Knattspyrnufélags ÍA, æðstu  v i ðu rkenn i ngu  ÍA , heiðursfélagatitil. Við sömu athöfn hlaut Gísli 
Gíslason heiðurssilfurmerki ÍA, ásamt Guðmundi Páli Jónssyni. Gísli og Guðmundur Páll höfðu áður h l o t i ð  

banda lagsmerk i  ÍA , árið 1996 og Gísli er núverandi formaður aðalstjórnar Knattspyrnufélags ÍA. (Raunar 

hugsa ég að Guðmundur Páll hafi frekar beitt sér í stuðningi við aðrar íþróttagreinar en fótbolta, innan ÍA en 
sjálfur sagði hann árið 1999 að aða láhugamál  hans  væru  „ f ó tbo l t i  og  sund “.) Kristján Sveinsson fékk 
gu l lme rk i  knat t spy rnu fé l ags  ÍA  árið 2009. 

Sveinn Kristinsson, fjarverandi aðalmaður á þessum bæjarráðsfundi, hefur mér vitanlega ekki verið orðaður við 
tuðruspark en hann var hins vegar gamall samherji Gunnlaugs Haraldssonar, hugsanlega vinur hans, sjá 
færsluna F ramtakssemi  og f r umskóga r l ögmá l . Þótt Gunnlaugur hafi eftir að Alþýðubandalagið lagði upp 
laupana um tíma helgað krafta sína vinstri-grænum (hann sat í stjórn Vinstrihreyfingarinnar-græns framboðs á 
Vesturlandi 1999-2000, sjá æviágrip hans sem fyrrnefnd færsla tengir í) en Sveinn hinsvegar starfað innan 
vébanda Akraneslistans og síðar Samfylkingarinnar, virðist ekki hafa borið skugga á vinskap þeirra Sveins. Má 
til þessu til marks taka að Sveinn líkti Gunnlaugi við Snorra Sturluson og jafnaði sagnaritun hans að nokkru við 
byggingu Kölnardómkirkju og Versala fyrir örfáum dögum, sjá „F j ö lmenn i  á  ú tgá fuhát í ð  vegna  Sögu  

Ak raness “ á vef Skessuhornsins 20. maí 2011. (Ég hef ekki enn fengið afrit af ræðu Sveins og byggi því sam-
líkingu hans við Snorra Sturluson á munnlegri heimild nokkurra viðstaddra. Og kannski ætti einhver að benda 
Sveini Kristinssyni á að alþýða manna var ekki mjög hress yfir byggingu Versala, á sínum tíma, og afhöfðaði 
húsráðendur í þeirri höll þegar hún var búin að fá nóg af fjáramálaruglinu.) 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/6166/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/5193/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/5256/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/5256/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060305000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3212
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051102000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3210
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051102000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3214
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051102000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3209
http://www.ia.is/Default.asp?Sid_Id=18293&tre_rod=001|001|&tId=2&FRE_ID=41926&Meira=1
http://www.ia.is/default.asp?sid_id=36469&tre_rod=001|001|006|003|&tId=1
http://www.ia.is/default.asp?sid_id=36469&tre_rod=001|001|006|003|&tId=1
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=198795&pageId=2986481&lang=is&q=Akraneslistinn
http://www.ia.is/Default.asp?Sid_Id=18293&tre_rod=001|001|&tId=2&FRE_ID=83366&Meira=1
http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
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skr i fa það. Gunnlaugur st ingur svo upp á því  að „hefja undi rbúning að 
forsögunni  og 1. b indi  og einnig 2. b indi .“  

Þetta er  i l l sk i l janlegt eft i r  orðanna h l jóðan í  fundargerð. En l ík lega er 
átt  v ið að reyna skul i  að ganga frá 1. og 2. b indi  t i l  útgáfu.  

Í þessu sambandi  má r i f ja upp að Gunnlaugur hafð i  fengið greidda 

árangurstengda gre iðslu fyr i r  1. b indi  ár ið 2001 enda staðfest i  r i t -

nefndin ful lnægjandi  ski l  á því  þann 19. nóvember 2001. ( Sjá lok yf i r-

l i tstöf lu yf i r  fundi  fyrstu lotu bæjarins og Gunnlaugs .)  Á þeim sama 

fundi  læddi  Gunnlaugur hugmyndinni  um stutt  forspja l l  f raman á 1.  

b indið að Ri tnefndinni .  Í næstu lotu bæjarins og Gunnlaugs  samþykkt i  

R i tnefndin þessa hugmynd um stutta forsögu og átt i  Gunnlaugur að 

l júka henni  fyr i r  1. ágúst 2004. Það gerði  hann ekki .  1. b indið er 

nákvæmlega jafn óklárað og áður, eft i r  föst  mánaðarlaun í  r úma f imm 
mánuði  á samningi  t i l  viðbótar ( í  marsbyrjun 2005).  

Ekkert  er bókað um að Gunnlaugur haf i  ski lað nokkrum sköpuðum hlut  

svo erf i t t  er að gera sér grein fyr i r  hvort  ei t thvað haf i  þokast á leiðis í  

r i tun 2. bindis (sem Gunnlaugur átt i  að ski la ful lbún u 1. október 2000,  

fékk svo frest  með Viðaukasamningnum t i l  1.  mars 2003 og er núna, 

þegar Samkomulagst íminn er tæplega hál fnaður, að hugsa um að fara 
að vinna að r i tun seinni  hluta þess.  

Verkið var hvorki  met ið í  janúar né maí  2005 eins og átt i  að gera sa m-

kvæmt Samkomulags-samningnum. Nema það mat haf i  far ið fram fyr i r  

luktum dyrum og hvergi  bókaður um það stafkrókur.  

En Ri tnefndin lætur s ig dreyma l júfa drauma um 

bækur og fer á s ínum eina fundi  að ræða „hugmyndi r 

að brot i  væntanlegrar útgáfu. Æt la má að samtals 

yrðu fyrstu tvö b indin um 1100 síður í  r i tmál i  og 100 

síður með myndefn i .“  Kannski  má rekja  upphaf ið að 

draumum Ri tnefndar og bæjarst jórnarmanna um 

glæsi legt f lúrað r i t  í  rókókóbúningi  t i l  þessa fundar? 

Ri tnefndin taldi ,  á þessum fundi ,  að stefna m ætt i  að 

„að útgáfu 1. og 2.  b indis vorið 2006“. Henni  varð 
ekki  að ósk s inni .  

Ri tnefndin samþykkt i  síðan að vinna að því  „að fu l lbúa handri t  að 1. og 

2. b indi  (þ.e. frá  landnámi  og 1700-1850 annars vegar og 1850-1941 

hins vegar [ lok sviga vantar] og búa þau undi r prentun m.v. að þau 
verði  gef in út  vorið 2006“ en annað verði  lát ið bíða .49

 

Þennan fund sátu e inungis fótbol taáhugamenn/einlægi r stuðningsmenn 

ÍA,  því  Jósef H. Þorgei rsson var f jarverandi:  Gís l i  Gíslason ( formaður 

                                                             
49 Orðrétt er þetta svona í fundargerð: 

„Varðandi framgang málsins m.v. framangreinda hugmynd söguritara þá mætti stefna að útgáfu 1. og 2. bindis 
vorið 2006. 
 Með vísan til framangreinds samþykkir ritnefndin eftirfarandi: 
1. Þrátt fyrir að heimildaöflun við þriðja bindi sé orðin allnokkur er talsvert enn eftir. Rétt er að fresta þeim 
verkþætti meðan öðrum verkefnum er lokið. 
2. Unnið verði að fullbúa handrit að 1. og 2. bindi (þ.e. frá landnámi til 1850 annars vegar og 1850-1941 hins 
vegar og búa þau undir prentun m.v. að þau verði gefin út vorið 2006. 
3. Frekari heimildaöflun og ritun 3. bindis bíði ákvörðunar næsta haust.“ 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2002_2004.html
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nefndarinnar),  Guðmundur Pál l  Jónsson, Jón Gunnlaugsson og Leó 
Jóhannesson. Einnig mætt i  sagnari tar inn Gunnlaugur Haraldsson.  

Nú tekur v ið eyða í  fundarsetum Ri tnefndar um sögu Akraness í  rúmt ár.  

Næst i  fundur var ekki  haldinn fyrr en 9. október 2006. Nærtækasta 

skýringin á þessu er að  a lmenningur á Akranesi  var far inn að spyrja 

óþægi legra spurninga og menn vel tu fyr i r  sér  hvað dveld i  Orminn langa, 

í  sagnari tun. Besta ráðið t i l  að forðast óþægi legar spurningar er að 

þegja og láta sem ekkert  haf i  gerst  … stundum er gr ip ið t i l  þei rrar  l í k-

ingar að menn staðhæfi  að b leik i  f í l l inn sé ekki  t i l  þótt  hann blasi  við 

öl lum. Þyki r þessi  aðferð einkum einkenna aðstandendur a lkóhól i sta og 

annarra f ík la.  Ég get mér þess t i l  að Ri tnefnd um sögu Akraness, bæja r-

st jórn og bæjarráð haf i ,  á þessu samningslo tutímabi l i ,  ver ið búin að 

taka að sér aðstandendahlutverk þegar sagnari tun bar á góma og tol ldu 

í  hlutverkinu næstu ár in.  Mig grunar að þessi  eini  fundur, 2. mars 2005, 

haf i  e inungis verið haldinn af því  óþægi leg umræða var komin upp á 

umræðuvef Akraneskaupstaðar.  El la hefðu menn kosið að grafa mál ið í  

þögn.  
  
  

Greiðslur Akraneskaupstaðar t i l  Gunnlaugs Haraldssonar í  þessari  

lotu  

Ég hef kostnað við r i tun Sögu Akraness einungis sundurgreindan eft i r  

árum en ekki  eft i r  samningslotum bæjarins og Gunnlaugs. Af því  hann 

gerði  þetta „Samkomulag“ við Akraneskaupstað seint  í  ágúst 2004 eru 

greiðslur frá 1.  ágúst t i l  áramóta 2004 ta ldar með „Viðbótarsamningi “,  

sem gerð var grein fyr i r  í  s íðustu færslu .50 En fyr i r  ár ið 2005  fékk 

Gunnlaugur greiddar rúmlega 2 mi l l jóni r 376 þúsund krónur, R i tnefndin 

fékk 38.688 kr.  fyr i r  þennan eina fund og annar kostnaður það ár var 

um 135.000 kr.  Samtals voru þetta rúmlega 2 mi l l jón i r 550 þúsund 

krónur sem á núvirði  gera rúmlega 3,9 mill jónir .  Þótt  haft  sé í  huga 

að upphæðin fyr i r  a l la  þrettán mánuðina er mun hærri  telst  þetta 

fremur vel  s loppið, miðað við aðrar samningslotur v ið Gunnlaug.  Þessar 

greiðslur voru skv. „Samkomulaginu“ þær árangurstengdu greiðslur sem 

Gunnlaugur hafð i  auðvi tað ekki  fengið því  árangurinn var enginn. 

L íklega töldu menn að akkúrat  núna myndi  hann standa við s i t t  og sýna 

árangur. Svo varð ekki  og ég get ekki  séð að neinn afrakstur haf i  orð ið 

af þessu „Samkomulagi “,  þ.e.a.s.  ég get ekki  séð að Gunnlaugur haf i  

ski lað neinu.  
  
  

  

                                                             
50 Kostnaður við verkið árið 2004 skiptist þannig: Laun fyrir fundarsetur Ritnefndarmanna: 75.869; Annar 
kostnaður: 1.495 og greiðslur til Gunnlaugs Haraldssonar: 3.569.187 kr. Samtals eru þetta rúmlega 3 milljónir 
646 þúsund sem á núvirði gera rétt rúmlega 5,8 milljónir. Langstærstur hluti upphæðarinnar rann í vasa Gunn-
laugs eins og glöggt má sjá. Einhver hluti hennar hefur væntanlega verið endurgreiddur kostnaður vegna ljós-
ritunar, myndatöku á Þjóðskjalasafni og ferða. 
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Kurr í  bæjarbúum  

Steingrímur Guðjónsson vakt i  máls á r i tun sögu Akraness á umræðu-
þræði  bæjarvefjar ins þann 23. febrúar 2005 . Hann skri faði  m.a.:  

En mig  langar  að sk r i f a  um men n ingu,  Á r ið  1992 á t t i  Akraneskaups taður  50 ára 
a fmæl i  og  kom þá  út  f y r s ta  b ind i  í  sögu Ak ranes  sem Jón  Böðvarsson r i tað i ,  
ve ru lega  ve l skr i f að og f r amm se t t ,  en  e i t tvað f ór  í  kerg ju og  var  Jón  lá t inn  
v ík ja  og annar  sögur i tar i  r áð inn  í  hans  s tað .  
. Í  ö l l  þess i  ár ,  s íðan að Ak raneskaups taður  á t t i  50  ára  afmæl ið  hefur  r i tne fnd  
ve r ið  s ta r f and i  (var la  launa laus t )  og  nýr  sögur i ta r i  r áð inn  t i l  að taka v ið  a f  
Jón i…en e f t i r  13  ár…JÁ 13 ár  sér  ekk i  enn t i l  annaðs  b ind i s  a f  sögu Ak raness .  
He fð i  ekk i  ve r ið  nær að ha lda  s amning inn  v ið  Jón?  
Sem íbú i  bæjar ins  h lý t  ég  að spyr ja  hvað  ne fnd in  og  sögur i ta r i  ha fa þeg ið  í  
l auna  s íðan  1992?  
Og hvenær  e r  von  á 2  b ind i  a f  Sögu Ak raness?  
He fð i  ekk i  ve r ið  ás tæða t i l  að  það  kæmi  ú t  2002 ,  t íu  á rum se inna  en fy r s ta 
b ind ið ,á  60  ára  afmæl i  kaups taðar ins ,  enn er  ekk i  komið  að  nút ímasögu í  
þessum b indum,  eða  hvað?  
  

Gísl i  Gís lason bæjarst jór i  og formaður Ri tnefndarinnar svaraði  að bragði  
(um hádegi  þann 23. febrúar 2005):  

Varðand i  sögu Akraness  þá he fur  Gunn laugur  Hara ldsson ve r ið  að v inna  v ið  það 
um nokkur t  ske ið  e ins  og f l e s t i r  þekk ja .  Hann he fur  þegar  lag t  f r am ta l sve r t  
e fn i  -  en safnað  þe im mun me i ra a f  ómetan legum gögnum og  he imi ldum sem 
hann ný t i r  v ið  ve rk ið .  he imi ldav innan he fur  tek ið  mun me i r i  t íma en áæt lað  
var ,  en  af  þe im tex ta  sem Gu nn laugur  he fur  sk i l að  t i l  r i tne fndar innar  þá e r  
l j ó s t  að vönduð  he imi ldav inna  mun sk i l a  sé r  í  f r ábæru e fn i  þegar  þar  að  kemur .  

Ekk i  æt la  ég að  f ara  að r i f j a  hér  upp  r i t f er i l  Jóns  Böðvarssonar  -  en t i l  að  
f yr i r bygg ja  missk i ln ing þá óskað i  hann e f t i r  l ausn  f r á  samning i  s ínum og  þv í  
var  það ekk i  á  hend i  bæjar ins  að ha lda  v ið  þann samning .  Þá er  að ge ta  þess  
að  Gunn laugur  þ iggur  laun  samkvæmt þe im samning i  sem gerður  var  v ið  hann 
og með þe im brey t ingum sem á  honum ha fa ve r ið  gerðar  -  en r i tne fnd in  sem 
sk ipuð e r  (und i r r i taður  þar  undansk i l i nn)  fær  ne fndar laun í  samræmi  v ið  f jö lda  
funda  -  en  þar  e r  um óver lu legar  f j árhæð i r  að ræða.  Von i r  s tanda  t i l  að  á  
þessu ár i  verð i  ákveðnum á föngum í  verke fn inu  lok ið  þann ig  að  unnt  ve rð i  að 
koma þe im h lu ta  í  umbro t  og vonand i  p rentun í  f r amha ld i  a f  þv í  -  en að  svo  
s töddu er  ekk i  hægt að seg ja  me i ra  um það að s inn i .  

Ég vek athygl i  á því  að Gísl i ,  sem er búinn að eiga viðskipt i  við Gun n-

laug Haraldsson s íðan 1997, v i rð ist  annað hvort  t rúa því  í  a lvöru eða 

tel ja sér t rú um að vinna  Gunnlaugs sé einkum fólg in í  vandaðri  

heimi ldavinnu sem „mun ski la sér í  f rábæru efn i  þegar þar að kemur“. 

Gunnlaugur er  búinn að vera á  fu l lum launum í  hartnær sjö ár þegar 

Gís l i  skr i far bréf ið og hafð i  ski lað einu b indi  sem honum tókst svo að 

sannfæra R i tnefndina um að þyrft i  að skr i fa „forsögu“ f raman við svo 

það bindi  var ekki  einu s inni  t i lbúið. Bærinn er langt kominn með að 

greiða Gunnlaugi  al lar árangurstengdu greiðslurnar, þ.e.a.s.  eina 

greiðslu fyr i r  1. b indi  sem Ri tnefndin mat ár ið 2001 að væri  f u l lbúið (en 

snérist  svo hugur með aðstoð sagnari tarans) og h inum tveimur bónu s-

unum var drei f t  á ár in 2004 og 2005, þótt  engu væri  ski lað. Af funda r-

gerðum Ri tnefndarinnar að dæma vi rð ist  Gís l i  segja ósatt  um starfs lok 

Jóns Böðvarssonar,  eins og ég hef rakið  í  fyrr i  færslum. Gísla Gíslasyni  

kunna að þykja sporslur fyr i r  fundarsetur vera óverulegar en sé haft  í  

huga að Ri tnefndin hafð i  haldið 25 fundi  meðan á „samvinnu“ hennar og 

Gunnlaugs hafð i  staðið og a l la jafna fengu f jór i r  nefndarmenn grei t t  

fyr i r  hvern fund þá held ég að venju legi r Skagamenn hefðu ekki  fa l l i st  

að í  kostnaði  bæjarins af fundarsetum væri  um óverulegar f járhæðir að 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12044/thradur/12024/fl/46/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12044/thradur/12024/fl/46/
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ræða. 51
 

  

Næstur tekur t i l  máls annar íbúi  Skagans, Hringur Sigurðsson, bendi r á 

að Gís l i  svari  a l l s  ekki  spurningum Steingríms og hefur reyndar bréf  s i t t  

á að benda á einkenni legt t ímaskyn bæjarst jórans:  

T ímaskyn bæjar s t jóra  er  með  e indæmum sérkenn i leg t .  Þann ig  f j a l l a r  hann um 
13 ára r i t s t í f l u  Gunn laugs  sem “nokkur t  ske ið ” .  Ekk i  ára lang t  eða  “a l l l ang t  
ske ið ” !  Í  eð l i l egu  t ímamæl i  o g ta lmá l i  í s l end inga  te l j as t  13 á r  vægas t  sag t  
l angur  t ím i .  [Þarna rug las t  b ré f r i ta r i  e i t thvað  þv í  Gunn laugur  ha fð i  f eng ið  
g re i t t  f y r i r  verk ið  í  7  ár ,  þar  á undan hafð i  Jón  Böðvarsson unn ið  í  9  og há l f t  
á r ,  feng ið  g re i t t  í  4  og  há l f t  á r . ]  
  

Gísl i  bæjarst jór i  svarar  í  dæmigerðum aðstandendakl i sjum, þ.e. efn i s-

lega: a) Þetta er ekki  satt;  b) Auk þess er þetta ekkert  skárra  hjá 

öðrum; c) Auk þess er a lveg hægt að a fsaka þetta. Það er  p ínlegt að sjá 

hve hann, formaður Ri tnefndarinnar, er óklár á samning st ímabi lum í  

þeim samningum við Gunnlaug Haraldsson sem hann hafð i  sjá l fur 

skr i fað undi r,  sem bæjarst jór i .52
 

  

Það myndi  æra óstöðugan að rekja efn i  bréfs sjá l fs sagnar i tarans, 

Gunn l augs Haraldssonar,  „Meint r i tst í f la brestur“ ,  sent inn á þennan 

umræðuþráð  25. febrúar 2005 kl .  00:54, l ík lega einkum ti l  að svara 

Hringi  Sigurðssyni  sem hafði  lagt orð í  belg, kannski  Steingrími  Gu ð-

jónssyni  l í ka. Ég hvet lesendur þessarar færslu eindregið t i l  að lesa a l l t  

bréf ið Gunnlaugs, það segi r manni  margt um viðhorf hans t i l  eigin verka 

og viðhorf hans t i l  a lþýðu manna, þ.e.a.s.  t i l  þorra íbúa Akraness.  Ég á 

sjá l fsagt eft i r  að vi tna oftar  en einu s inni  í  þetta bréf þót t  ég en dursegi  

það ekki  núna. Hér læt ég duga að geta aðeins þess sem hann segi r um 
laun s ín og kjör því  menn gætu misski l ið  það:  

                                                             
51 Núna greiðir Akraneskaupstaður almennum nefndarmönnum 9.269 kr. fyrir hvern fund sem þeir sitja. 
Greiðslur hafa verið með svipuðum hætti gegnum tíðina og geta áhugasamir margfaldað með þessari tölu ef þá 
lystir. Ofan á þessa nefndarlaun bætast núna 17,35% launatengd gjöld sem bærinn greiðir. Ritnefnd um sögu 
Akraness hélt 29 fundi meðan hún „starfaði með“ Jóni Böðvarssyni og var, þegar hér var komið sögu, búin að 
halda 54 fundi alls. Sinn 55. fund hélt hún rúmri viku eftir að þessi umræða kviknaði á vef Akraneskaupstaðar. 

52 „Ekki kannast ég við það tímatal sem Hringur setur fram í spjalli sínu, en hitt er rétt vafalaust að ritun 
sagnfræðiegra rita tekur oft langan tíma. Má í því efni horfa til sagnaritunar ýmissa sveitarfélaga. Hvað Akra-
nes varðar þá hefur verk Gunnlaugs dregist og fyrir því eru að sjálfsögðu skýringar af hálfu sagnaritara, sem 
fjallað hefur verið um í ritnefnd, bæjarráði og bæjarstjórn. Upphaflegur samningur við Gunnlaug var gerður 26. 
ágúst 1997. Honum átti að ljúka í september árið 2001. Sá samningur var framlengdur til 1. mars 2004, en því 
miður tókst ekki að ljúka því verki og því var samningnum að nýju breytt til september 2005. Gunnlaugur hafði 
því upphaflega fjögur ár til verksins. Framlenging samningsins er því 4 ár. Fyrir liggur eitt bindi verksins og 

hluti annars bindis en á bak við það og fleira liggur gríðarleg gagnaöflun. Ég hef áður svarað beiðnum hér á 
spjallinu um kostnað af verkinu - en sjálfsagt að taka það að nýju saman. Það hljóta allir að vera sammála um 
að best sé að skila vönduðu verki í takt við það sem Gunnlaugur er að gera enda mun sú saga standa um ó-
komin ár. Ritnefndin er jafn óþolinmóð og aðrir sem vilja sjá verkið í heild. 
Gísli Gíslason, bæjarstjóri.“ 

Bæjarstjórinn og formaður ritnefndar fer þarna víða með rangt mál. Skrifað var undir fyrsta samningin við 
Gunnlaug þann 23. apríl 1997 og í honum sagði: „Verkið hefst þann 1. apríl 1997 og skal lokið eigi síðar en 30. 
september 2001.“ (3. gr.) Næsti samningur við Gunnlaug („Viðaukasamningurinn“) var gerður 24. janúar 2002 
og lauk 31. júlí 2004. Þriðji samningurinn („Samkomulagið“) var gerður 26. ágúst 2004 og átti að ljúka verkinu 
30. september 2005. Gunnlaugur hafði því í upphafi tæp fjögur og hálft ár til verksins. Ekkert hefur verið bókað 
um óþolinmæði Ritnefndarinnar frá því Gunnlaugur tók við verkinu en nokkrar slíkar færslur mátti finna í 
fundargerðum meðan Jón Böðvarsson vann að sagnaritun, auk opinberrar yfirlýsingar sem Ritnefndin sendi frá 
sér á því tímabili. 

Mér hefur ekki tekist að finna eldri greinargerð Gísla Gíslasonar um kostnað af verkinu á spjallþráðum Akranes-
kaupstaðar, þessa sem hann vísar í. 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
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1)  Ég he f  unn ið  að þessum r i t s tör fum sem verk tak i  og  vo ru mánaðar legar  
g re iðs lur  t i l  m ín  v ið  upphaf  verks  miðaðar  v ið  fö s t  l aun  f r amh a ldsskó lakennara  
að  v iðbætt r i  ákveð inn i  p rósentu  t i l  að  mæta  svonefndum launatengdum 
g jö ldum.  T i l tek inn  h lu t i  gre iðs lna  eða  he i ldar f já rhæðar  (20%) var  h ins  vegar  
“a fkas ta tengdur”  eða  sk i l y r tur  a fhend ingu handr i ta ,  -  t rú lega  í  þv í  augnamið i  
að  koma í  veg fy r i r  að ég  f y l l t i s t  “ r i t s t í f l u ”  á  meðgöngut ímanum! Ýmis leg t  
he fur  skekk t  þess i  v iðmið  á  langr i  vegferð ,  en  nú  um s tund i r  nemur  mánaðar leg  
he i ldar f j árhæð t i l  m ín  232 .780 k r .  og  lýkur  í  sep tember  n .k .  A l l a  s tar f saðs töðu 
með t i l heyrand i  kos tnað i  he f  ég  lag t  mé r  t i l  s já l f u r  að þv í  undansk i ldu ,  að  fy r i r  
hver ja fe rð t i l  Reyk jav íkur  t i l  v innu á  Þ jóðsk ja lasa fn i /Þ jóðarbókh löðu f ékk  ég í  
f y r s tu  endurgre i t t  f arg ja ld  með Ak raborg skv .  a f l á t ta rp r í sum sem þá g i l tu .  E f t i r  
daga  þess  góða og sár tsaknaða  f a rkos ts  og f ara  þur f t i  l and le ið ina  á  mi l l i  he f  ég  
f eng ið  gre iddan aks tur ss ty rk  sem nemur  84  km (42  km hvora  le ið )  og endu r -
g re i t t  vegg ja ld  í  göng in vegna  s l í k ra  f erða . 53 

Frá upphaf i  og lengst af þáði  Gunnlaugur ágæt mánaðarlaun framhald s-

skólakennara með ta lsverða yf i rv innu + aukasporslu t i l  að vega upp 

launatengd gjöld. (Sjá 8. neðanmálsgrein við færsluna Leggur ekki  nafn 

s i t t  við bókartötur sem rumpað er  saman  á skömmum t íma.) Afkasta-

tengdu greiðslurnar komu ekki  í  veg fyr i r  að hann „fy l l t i st “r i tst í f lu” á 

meðgöngut ímanum“ því  hann fékk einungis einu s inni  grei t t  fyr i r  afköst,  

þá raunar tveimur árum eft i r  að hann átt i  að ski la því  bindi  (sjá sömu 

færslu og fyrr  var v ísað t i l ) .  Hinar tvær afkastatengdu gre iðslurnar 

stóðu einmitt  undi r þeim launum sem hann var á þegar hann skri faði  

bréf ið.  Þeim var drei f t  á 13 mánuði ,  eins og kemur f ram í  upphaf i  

þessarar færslu. Afköst in, þ.e. afhending handri ta, urðu samt engin.  

Skagamaðurinn Hringur, sem Gunnlaugur svaraði  í  

s ínu langa bréf i  (það er yf i r  átta s íður útprentað en 

reyndar er  lunginn úr því  afr i t  af  einni  af  mörgum 

áætlunum eða efn isskipan Gunnlaugs), þakkar st rax 
pent fyr i r  í  bréf inu „gleði legt“ 22. febrúar 2005:  

„Það er  að sönnu gleði legt að sá sem mál ið varðar 

skul i  sjá sér fært  að hverfa frá önnum sínum við 

sagnari tun t i l  þess að svara a lmúganum hér á akra-

nes. i s.  Og það geri r  hann vel  og ski lmerki lega, enda atvinnumaður í  

skr i f tum. Hefur a.m.k. verið á kaupi  v ið skr i f t i rnar lengi .  Það er og l íka 

ágætt að hann st ígur nú n iður t i l  pöpulsins eft i r  að hafa þegið mi l l jóni r 
úr vösum Skagamanna fyri r verkið.“  

Hringur bent i  s íðan á augl jósar rökvi l lur í  málat i lbúnaði  Gunnlaugs, sem 

hann kal lar „nauðvörn“:  

Er  mér  a lþýðumann inum s tætt  á  öðru  en  að seg ja:  Þé r  var  nær !  Þú réðs t  þv í  
s já l f u r  hvor t  þú  sk r i f að i r  und i r !  

Og svo  byr jar  Gunn laugur  að te l j a  upp  rök in  fyr i r  tö f inn i .  Hann he fur  vörn  s ína  
á  e f t i r f a rand i  orðum:  

“He imi ldaö f lun  og úrv inns la  þe i r r a  hefur  reynst  l ang tum ta f samar i  og  t ím a-
f rekar i  en  mig  ó rað i  nokkru  s inn i  fy r i r ,  og  ha fð i  þó  ta l sve rða reyns lu að  bygg ja 
á  í  þessum e fnum…”  

En  hann ó rað i  fy r i r  j á .  F lo t t .  Og  e r  það þá ekk i  v ið  hann að sakas t?  E iga  
bæjarbúar  að  g re iða  f yr i r  hans e ig ið  vanmat?  

                                                             
53 Akstursstyrkur er yfirleitt miðaður við akstursgjald ríkisstarfsmanna (ákvarðað af Ferðakostnaðarnefnd Fjár-
málaráðuneytisins) sem e r  nú  104  kr .  á  k í l óme t ra . 

http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12067/thradur/12024/fl/46/
http://www.fjarmalaraduneyti.is/starfsmenn-rikisins/kjarasamningur/Ferdakostnadur/yfirlitaugl/nr/14077
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Þegar  verk tak i  í  bygg ingar iðnað i  tekur  að  sé r  ve rk  og sk i l a r  þv í  ekk i  á  t i l -
se t tum t íma koma t i l  dagsek t i r .  Vegna  hans e ig in  vanmats  á  aðs tæðum eða ó -
f yr i r séðrar  se inkunar .  En  Gunn laugur ,  hvað ger i r  hann?  Fer  bara f r am á  áf ra m-
ha ldand i  f r amfærs lu  og laun,  þ rá t t  f y r i r  samning  um annað! ! !  

Kos tu leg t !  

  

Þann 1. mars 2005 skri faði  Steingrímur Guðjónsson aftur á umræð u-
þráðinn, „Sagan endalausa sem ekki  er gef in út “,  og sagð i :  

Þakka  svö r  f r á  G ís la  bæjar s t jóra og  sögur i ta ra  Gunn laug i  Hara ldssyni ,  sa m-
kvæmt svörum á að gefa  fy r s ta b ind i  ú t  a f tur ,  bók  Jóns Böðvarssonar  ekk i  nógu 
góð ,  en  kos tað i  um rúmar  9  mi l l j ón i r  m iðað v ið  að  vera  re iknuð út  á  v í s i tö lu  
núverð i s ,  en  með  ö l lum kos tnað i  s , s  prentun umbro t  o f l .  og  hún var  ge f in  ú t  
1992 .  
En  miðað  v ið  að k ík ja  í  á r sský r s lur  bæjar ins  á þessum t íma e r  bú ið  að  eyða  
rúmlega  30  mi l l j ónum í  skr i f  Gunn laugs  Hara ldssonar  og  e i t t  hadr i t  l iggur  fy r i r  
að  fy rs ta  b ind i  (a f tur )án  p rentunarkos tnaðar  og  ö l lu  sem þv í  fy lg i r ,  , s , s  fy r s ta 
bók  Jóns og fy r s ta handr i t  Gunn laugs  á sömu sögu tæp lega  40 mi l l j ón i r  ,  p lús  
ú tgá fukos tnaður  og 2  b ind i  e f t i r  enn,  h l j ó tum v ið  bæjarbúar  ekk i  að fa ra  að 
k re f jas t  svara  f r á  r i tnefnd?  

Svo rakt i  Steingrímur  tölu legar upplýsingar sem hann hafð i  tekið saman 
úr Ársskýrslum Akraness og endaði  bréf s i t t:  

Með útgá fukos tnað i  ná lgumst  v ið  50 mi l l i ón i r  á  endurútgáfu  á fy rs ta  b ind i  Sögu 
Akraness , ,  hvað  e r  r i tne fnd að  hugsa??  Bú ið  að  endur r i ta  b ind i  1 ,  en  ekk i  gef ið  
ú t .  
E r  þe t ta  að  verða  hugs jón ,  hvað þar f  hver  bók að  kos ta  t i l  að s tanda  und i r  sér  
og hver su  marg ir  kaupa?  
Gaman vær i  að  e inhver  úr  r i tne fnd svarað i .  
  

Gísl i  Gís lason svaraði  Steingrími  samdægurs, í  bréf inu „Sagan“:  

Á s tundum f lý tur  á sp ja l l i nu  ýmis leg t  sem þör f  e r  á  að  le iðré t ta  þv í  e ins  og  
gengur  be t ra  að  hafa  það  sem sannara reyn is t  þann ig  að v i t l eysan f l j ó t i  ekk i  
mann f r á mann i  e ins  og s tundum v i l l  geras t .  Und i r r i taður  he fur  a ldre i  sag t  e i t t  
eða  annað  um gæð i  þess  r i tve rks  sem Jón  Böðvarsson ga f  ú t ,  en annað  má æt la  
a f  o rðum Ste ingr íms Guð jónssonar .  Í  öðru  lag i  s tóð ekk i  t i l  að gefa  út  e fn i  f r á  
Gunn laug i  f y r r  en  he i ldarmynd er  komin  á  verk ið .  Varðand i  kos tnað  v ið  v erk ið  
f r á  upphaf i  er  það ekk i  r i tne fndar innar  að  svara  um e fn i  þe i r r a samninga  sem 
bæjars t jó rn he fur  ger t ,  en  samningru inn  v ið  Jón  Böðvarsson var  ge rður  á r ið  
1987 og v ið  Gunn laug  Hara ldsson ár ið  1997 .  Um f já rhæð ir  samnings ins  f er  
S te ing r ímur  nærr i  enda he f ur  þv í  e fn i  ver ið  svarað  áður .  Hvers  v i r ð i  saga  
Akraness  e r  ve rður  hver  og e inn  að gera  upp v ið  s ig .  
  

Steingrímur var væntanlega að vísa t i l  orða Gunnlaugs þegar hann 

nefndi  að bók Jóns Böðvarssonar væri  ekki  nógu góð. Gunnlaugur sagði  
m.a. í  „Meint  r i tst í f la brestur“:   

Í  öðru  lag i  þó t t i  mér  að í  bók Jóns he fð i  ve r ið  skautað  býsna g lanna lega  y f i r  
f j ö lmarga  þætt i  sögunnar ,  að þv í  mark i  sem ég  ta ld i  m ig  þá þekk ja  t i l  hennar ,  
-  e inkum á 18 .  og 19 .  ö ld ,  -  he imi ldano tkun og  e fn i s tök  e inn ig  g jöró l í k  þv í  sem 
ég  mynd i  s já l f u r  k jósa“  og  „… þv í  sérhver t  t i l v i k  ræðs t  mik lu  f r emur  a f  aðgeng i  
og t i l u rð  he imi lda  svo og þe im krö fum sem gerðar  eru  um úrv inns lu  þe i r r a .  Það  
e r  hægur  vand i  að rumpa saman bókar tö t r i  á  skömmum t íma með þv í  e inu  að  
sanka  saman gagnrýn is laus t  sam t ín ing i  ú r  áður  ú tgefnum r i tum e ins  og ýms i r  
hafa  lá t ið  sér  sæma og mörg eru  “e inno ta”  dæmin um í  ár legu  jó labóka f lóð i .  Ég  
l egg  ekk i  na fn mi t t  v ið  s l í ka  ið ju .   

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12153/thradur/12024/fl/46/
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Það þarf  ekkert  ofboðslegt hugmyndaf lug t i l  að lesa út úr þessu að bók 

Jóns haf i  ekki  ver ið nógu  vandlega unnin að mati  Gunnlaugs.  Gís l i  hefur 

l íklega hvergi  beinl ín is t jáð sig um bók Jóns Böðvarssonar en auðvel t  er 

að ráða í  hug Gís la t i l  Jóns og hans sagnari tunar, af  fundargerðum og 
f le i ru, sem ég haf i  áður rakið.  

Útúrsnúningar Gís la eru með ól íkindum: Hann getur ekki  svarað um 

kostnaðinn af því  hann er formaður r i tnefndar og r i tnefnd hefur  ekkert  

með peningana að gera; Það er  bæjarst jórn in sem á að svara og skipt i r  

þá ekki  mál i  að Gísl i  er sjá l fur bæjarst jór i ,  s i tur bæjar ráðs- og bæjar-

st jórnarfundi  og hafð i  skr i fað  undi r al la samningana við Gunnlaug  t i l  

þessa, sem bæjarst jór i !  Auk þess í t rekar hann að hann haf i  svarað 

þessu áður ( í  bréf i  sem mér hefur ekki  tekist  að f inna á spja l lþræðinum 

en yrði  þakklát  ef  e inhver gæti  bent mér á hvar það er  f inna) . Miðað við 

það sem Gís l i  sagði  um samningstímabi l  í  fyrra bréf i  s ínu trú i  ég því  

samt vel  að hann haf i  haft  takmarkaða hugmynd um hve miklu var búið 
að eyða í  verkið.  

Þann 20. aprí l  2005 skri faði  Snorr i  Ö.K. bréf í  hál fkæringi  sem ég h i rð i  

ekki  um að rekja og ár i  s íðar ( í  maí  2006) sendi  Magnús Þór Hafstein s-
son ski laboð inn á þráðinn en um hans þátt  verður f ja l lað s íðar.  

Um miðjan desember 2006 skri faði  Ásgei r Helgi  Reykfjörð Gyl fason 

bréf ið „65.000.000 ISK fyr i r  sögu Akranes “,  sem hefði  getað orðið upp-
haf nýs umræðuþráðar. Bréf ið er  þannig:  

Maður  les  það í  f j ö lm ið lum að  á endanum komi saga Ak ranes  t i l  með að  kos ta  
65 .000 .000 k rónur .  Maður  spyr ,  a f  hver ju?  

Ásgei r i  var ekki  svarað.  

 
  

  

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/16066/thradur/16066/leitarstrengur/~/fl/46/
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J a  s k o  m é r  e r  a l v e g  s a m a  o g  m æ t t i  

s l e p p a  þ e s s u  b ó k a v e s e n i  a l l v e g  

Saga Sögu Akraness VIII  

25.  maí  2011 k l .  11.03  

Í þessari  færslu segi r frá ýmsum breyt ingum sem urðu t i l  þess að 

sagnari tar inn Gunnlaugur Haraldsson naut l í t i l la  launa frá Akraneskau p-

stað ár ið 2006 og varð nánast hornreka í  v iðskiptum kaupstaðarins það 

ár ið. Hann misst i  s inn aðal  verndara og velgjörðamann; Ýmsar hræ r-

ingar voru í  st jórn bæjarins; Mei r ihluta Ri tnefndarinnar skipaði  nýtt  

fó lk.  Þó tókst  sagnari tara og Akraneskaupstað að landa samningi  undi r 

árs lok 2006.  Ti t i l l  færslunnar er bein t i lvi tnun í  bréf á  umræðuvef 
bæjarins í  september 2006. 54

   

Væri  sagnari tun Gunnlaugs Haraldssonar fyr i r  Akr a-

neskaupstað l íkt  v ið fótbol ta þá er fyrr i  hál f leik nú 

lokið. Við tekur le ikh lé og í  seinni  hál f le ik er  búið að 

skipta út  einum lyki lmanni  en g lett i lega margi r 

þei rra sömu spi la samt áfram fyr i r  Akranesbæ; sami  

öf lugi  l iðsmaðurinn er óþreyttur í  h inu l iðinu, þ.e. 

sagnari tar inn Gunnlaugur. Ég læt lesendum eft i r  að 
meta hver staðan er.  

Árið 2005 var ósköp rýrt  fyr i r  Gunnlaug. Hann uppskar einungis rúmlega 

2 mi l l jóni r 550 þúsund krónur sem á núvi rði  gera rúmlega 3,9 mi l l jóni r.  

Þetta var þó ekkert  í  l í kingu við ár ið eft i r ,  2006 , en þá náði  Gunnlaugur 

einungis einum mánaðarlaunum, 625.000 kr.  í  desember.  En svo 
vænkast  hagurinn aftur ár ið 2007.  

Árangurstengdu dre i fðu greiðslurnar voru uppurnar í  lok september 

2005. Miðað við framgang máls t i l  þessa hefð i  það ekki  átt  að tá lma 

næsta samningi  að árangur var enginn, þ.e. engu var ski lað. En ekki  

bólaði  á nýjum samningi  nærri  strax og Ri tnefndin hél t  ekki  einu s inni  
fundi!  

Líklegasta skýringin á hve harðnar í  ár i  fyr i r  Gunnlaug er  að Gís l i  Gísl a-

son bæjarst jór i  og formaður Ri tnefndarinnar réði  s ig t i l  annarra starfa . 

Þann 27. september 2005 var Gís l i  ráðinn í  starf  hafnarst jóra  Faxaf ló a-

hafna. Sama dag samþykkt i  Bæjarst jórn Akraness að ráða Guðmund Pál  

Jónsson í  starf  bæjarst jóra  f rá og með 1. nóvember 2005.  Gís l i  hafði  

ver ið bæjarst jór i  á Akranesi  í  18 ár og verið formaður Ri tnefndar um 

sögu Akraness a l lan t ímann. Þótt  Guðmundur Pál l ,  sem tók við t ím a-

bundið sem bæjarst jór i ,  hefð i  set ið í  Ri tnefndinni  frá því  l ík lega í  aprí l  

2004 reyndist  hann Gunnlaugi  ekki  sá verndari  og velgjörðarmaður sem 
Gís l i  Gís lason hafð i  lengst af ver ið.  

Vorið 2006 voru bæjarst jórnarkosningar. Pól i t í skar svipt ingar v i rðast  

raunar æt íð hafa l i t lu  mál i  skipt  í  r i tun sögu Akraness, miklu frekar 

skipta einstakar persónur mál i .  Ein af nýju bæjarfu l l t rúunum var Karen 

                                                             
54 Guðmundur Jón Hafsteinsson. 26. september 2006. „j á “ undir efniþræðinum „Kútter Sigurfari“ á umræðu-
þræði Akraneskaupstaðar. 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/6896/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/6896/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271264&pageId=3874980&lang=is&q=G�sli%20G�slason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271264&pageId=3874980&lang=is&q=G�sli%20G�slason
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=271783&pageId=3894063&lang=is&q=Akraneslistinn
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/15699/thradur/15657/fl/46/
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Jónsdótt i r  ( fyr i r  Frjá lslynda f lokkinn, gekk seinna t i l  l iðs v ið Sjál f-

stæðisf lokkinn) en hún átt i  eft i r  að set ja mark s i t t  á sögu Sögu Akra-

ness s íðar.  Hrönn R íkarðsdótt i r  sem hafði  set ið í  R i tnefndinni  frá  upp-

haf i  1987 t i l  vors ins 2002 (og myndað þar mei r ihluta -f jölskyldublokk 

með Leó Jóhannessyni  og Gís la Gíslasyni ,  svo sem fyrr hefur verið 

greint  frá) sett i st  nú í  bæjarst jórn og s i tur þar enn, fyr i r  Samfyl k-

inguna; Guðmundur Pál l  Jónsson,  sem hafði  set ið í  Ri tnefndinni  sat  

áfram í  bæjarst jórn; Sveinn Krist insson, gamal l  samherj i  Gunnlaugs 

Haraldssonar, sat  á fram í  bæjarst jórn,  fyr i r  Samfylk inguna o.s. f r.  Þessi  

bæjarst jórn réði  Gís la S. Einarsson , samfylk ingarmann sem hafði  skipt  

yf i r  í  Sjál fstæðisf lokkinn, sem bæjarst jóra næs tu f jögur ár in.  

Á sama bæjarst jórnarfundi  og samþykkt i  að ráða nýjan bæjarst jóra, 

þann 13. júní  2006,  var skipað í  nefndir,  þ.á .m. r i tnefnd um sögu A kra-

ness. Jón Gunnlaugsson (D) varð formaður nefndarinnar og er það enn. 

Hann sett i st  í  Ri tnefndina snemma árs 2004.  Leó Jóhannesson (S) sat  

að sjá l fsögðu áfram og s i tur enn. En h in i r þr í r  voru nýi r:  Bergþór Ól a-

son (D),  Magnús Þór Hafsteinsson (F) og Björn Gunnarsson (V). Það 
varð sem sagt mei r iháttar uppstokkun í  Ri tnefndinni .  

Fyri r kosningarnar, þann 8. maí  2006, hafð i  Magnús Þór Hafsteinsson 

sent inn stutt  bréf á umræðuþráð þann sem fja l lað var um síðustu 
færslu. Bréf ið bar y f i rskr i f t ina „Hér  má svara“ og  h l jóðar  svona:   

Ég  spyr  núverand i  bæjar s t jóra  F ramsóknar f lokks ins  [Guðmund Pá l  Jónsson]  um 
gang  þessa  má ls  í  p i s t l i  á  www.he imaskag i . i s  Vonand i  verður  ekk i  f á t t  um svör .  
Bará t tukveð jur ,  Magnús  Þór  Haf s te insson  www.magnus tho r . i s  .   

Hér v í sar  Magnús í  e ig in p is t i l  á  Heimaskaga ,  ve fset r i  Fr já l s lynda f lokks ins,  
þar  sem seg i r  und i r  lok in:   

Vonand i  ge ta  e inhver j i r  í  r i tne fnd  upp lýs t  um þe t ta ,  enda h lý tur  má l ið  að  vera  
á  ábyrgð  hennar .  Ég send i  bo l tann á  núverand i  bæjar s t jóra  F ramsókna r -
f l okks ins  sem á  sæt i  í  r i tne fnd…. .   

Þegar  hann var  s já l fur  kominn í  R i tnefnd ina vafð is t  fyr i r  honum að svara  sömu 

spurningum en l jóst  er  að hann er  „mjög hr i f inn a f  þv í  sem ég  hef  les ið  h ingað 

t i l “  og te lur  „ tv ímælalaust  að hér  sé  afar  vandað r i t  á  ferð. “  Og Magnús kemur 

auga á þá staðreynd að verk ið  get i  ekk i  o rð ið  „mjög dýrmætt  he imi ldar i t “  

nema það sé  gef ið  út . 55 

                                                             
55 Magnús Þór Hafsteinsson. 18. september 2006. „Má l i n  e ru  í  fa r veg i “ á Heimaskaga, vefsetri Frjálslynda 

flokksins. Undir lok pistilsins segir: 

„IV. Saga Akraness: 

Um þetta mál get ég ekki sagt svo mikið enda hef ég ekki átt neina aðkomu að því á nokkurn hátt. Öll vinna 
liggur niðri þar sem peningarnir sem setja átti í þetta eru víst búnir. Ég settist í ritnefndina nú eftir kosningar í 
vor. Þessa dagana er ég að lesa handritið sem nú liggur fyrir frá höfundi til að fá betri yfirsýn yfir þetta mál. 
Handritið er mjög efnismikið, fyllir þrjár stórar möppur og telur hundruði blaðsíðna. Ég er mjög hrifinn af því 
sem ég hef lesið hingað til og tel tvímælalaust að hér sé afar vandað rit á ferð. Það þarf að ljúka þessu verkefni 
og gefa þetta út. Þetta ritverk mun tvímælalaust verða mjög dýrmætt heimildarit og halda nafni höfundar á 
lofti um ókomna framtíð. En það gerist ekki nema það verði drifið í að ganga frá því, koma því á prent og í 
útgáfu.“ 

Pistill Magnúsar voru svör hans við mörgum spurningum sem birtust á umræðuþræði Akraneskaupstaðar undir 
efnisþræðinum „Kú t te r  S i gur f a r i “. Steingrímur Guðjónsson, sem minnst var á í fyrri færslu, spurði einmitt 
hvað liði ritun sögu Akraness um leið og Kútter Sigurfara bar á góma og síðan bættust fleiri umræðuefni við. 
Steingrímur ítrekaði spurningu sína um sögu Akraness oftar en einu sinni á umræðuþræðinum en umræðan fór 
út um víðan völl og fólk virtist hafa mun meiri áhuga á að ræða annað. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=272082&pageId=3900494&lang=is&q=G�sli%20S.%20Einarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=272082&pageId=3900494&lang=is&q=G�sli%20S.%20Einarsson
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/7944/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060522000000/http:/heimaskagi.is/Default.asp?Sid_Id=24831&tId=2&Tre_Rod=&fre_id=32372&meira=1
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20061114000000/http:/heimaskagi.is/Default.asp?Sid_Id=24831&tId=2&Tre_Rod=&fre_id=36914&meira=1
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/15657/thradur/15657/leitarstrengur/~/fl/46/
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Gunnlaugur Haraldsson sagnari tar i ,  sem var væntanlega orðinn óþreyj u-

fu l lur eft i r  frekari  launum, sendi  inn greinargerð um söguri tunina og 

ástæður fyr i r  drætt i  verksins, dagsetta  4. október 2006. 56
 

Þá er  hann þegar  búinn að  hr í fa  a .m.k .  ný jan e inn r i tne fndarmann,  e ins  og 

kemur f ram í  e fn isgre in inni  hér  að o fan.  Þess i  gre inargerð h lýtur  að ha fa ver ið  
ve l  rökstudd þv í  dr i f ið  er  í  að und i rbúa ný jan samning v ið  Gunnlaug og fyrsta 

skre f  er  auðvi tað að ka l la  R i tnefnd ina saman.  Nýja Ri tnefndin hél t  s inn 

fyrsta fund 9. október 2006. (56. fundur. Sjá töf lu yf ir fundi Ri t-

nefndar og ritun sögu Akraness á t ímabil inu 2005 -  nóvember 

2006)  og f imm dögum síðar héldu þei r Jón Gunnlaugsson,  Gís l i  S. 

Einarsson bæjarst jór i  og Jóhannes K.  Sveinsson, lögmaður Akrane s-

kaupstaðar,  fund þar sem þei r ræddu samningsgerð um ri tun sögu Akra-

ness. Jóhannesi  lögmanni  var fa l ið að semja drög að samningi  v ið Gun n-
laug Haraldsson.57

 

Rúmum mánuði  s íðar útskýrði  Jóhannes samninginn fyr i r  R i tnefndinni  og 

Gunnlaugi  (57. fundur).  Þetta er l íklega nýmæl i  í  samningagerð við 

Gunnlaug, þ.e.  að lögfræðingur bæjarins kynni  efn i  hans bæði  fyr i r  

Gunnlaugi  og r i tnefnd .58
 

Þann 30. nóvember 2006 skri fuðu Gís l i  S. Einarsson bæjar st jór i  og 

Gunnlaugur Haraldsson undi r nýjan samning sem hét  „SAMNINGUR Saga 

Akraness “  og bæjarráð samþykkt i  samni ng inn þann 7.  desember . 59 

Í þeim samningi  var verkum skipt  á tvö ákveðin t ímabi l .  Segja má að 

þessi  samningur haf i  seinna verið k lof inn af „Samkomulag i “  se int  í  október  

2007 þegar  skrúfað hafð i  ver ið  fyr i r  peningast reymi  t i l  sagnar i tara í  mið ju kaf i  
þv í  engu ha fð i  ver ið  sk i lað.  Um þet ta verður  f ja l lað  í  næstu færs lu um sögu 
Sögu Akraness.  

  

                                                             
56 Þetta kemur fram í „Forsendum“ næsta samnings við Gunnlaug en sá heitir SAMNINGUR Saga Akraness. Þar 
segir: „Söguritunin hefur dregist eins og rakið er í hinum fyrri samningum og koma þar til ýmis atriði eins 
og gerð er grein fyrir í greinagerð sagnaritara um málið, dag. þann 4. október 2006.“ Á þessa greinargerð er 
hvergi minnist í fundargerðum bæjarráðs, bæjarstjórnar eða ritnefndar um sögu Akraness. Ég hef greinar-
gerðina ekki undir höndum.  

57 Í fundargerðarbók Ritnefndar um sögu Akraness er þessi fundur bókaður sem 57. fundur nefndarinnar. 
Fundargerðina er hins vegar ekki að finna á vef Akraneskaupstaðar. Engin þeirra þriggja fundargerða sem 
minnst er á í þessari efnigrein var lögð fram fyrir bæjarráð. Fundargerðir 56., 58., 59. og 60. fundar voru 
lagðar fram í kippu á fundi bæjarstjórnar þann 9. janúar 2007. Það er ekki fyrr undir lok árs 2007 sem farið er 
að leggja fundirgerðir ritnefndar um sögu Akraness fram í bæjarráði. Þetta hálfgerða sleifarlag á fundargerðum 

Ritnefndar kann að hafa tíðkast frá fyrstu tíð og hefur líklega gert bæjarstjórnarfulltrúum erfiðara um vik að 
fylgjast með Ritnefndinni og störfum sagnaritarans. 

58 Mér er ókunnugt um hvort sérstakur lögmaður Akraneskaupstaðar aðstoðaði við gerð fyrri samnings, viðauka 
og samkomulags við Gunnlaug. 

59 Í bæjarráði sátu: Karen Jónsdóttir, formaður bæjarráðs, Gunnar Sigurðsson og Sveinn Kristinsson. Þennan 
fund sátu einnig Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri, og Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari. Á sama fundi bæjarráðs var 
beiðni Sögufélags Borgarfjarðar um styrk hafnað. Sveinn Kristinsson lagði til að félagið yrði styrkt um 100.000 
kr. en tillagan var felld með tveimur atkvæðum hinna bæjarráðsfulltrúanna. 
  

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_fra_2005_2006.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_fra_2005_2006.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_fra_2005_2006.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/8687/
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…  e i n v ö r ð u n g u  m a r k m i ð  þ e s s a  s a m n -

i n g s  a ð  f r a m l e n g j a  v e r k t í m a ,  s k i l -

g r e i n a  v e r k l o k  o g  k v e ð a  á  u m  

g r e i ð s l u r  t i l  s a g n a r i t a r a  

Saga Sögu Akraness IX  

27.  maí  2011 k l .  15.48  

Hér segi r  af  því  hvernig Gunnlaugi  Haraldssyni  tókst  að ná nýjum sam n-

ingi  við Akraneskaupstað; standa ekki  ski l  á umsömdum verkum; gera 

þá samkomulag við bæinn um greiðslur fyr i r  enn víðtækar i  störf;  snúa 

samningu verksins á hvol f  þannig að I.  b indið varð að II.  b indi  og ta l s-

vert  var þá ósamið af h inu nýja I.  b indi  og fá 4 mi l l jóni r og 767 þúsund 

krónur kr.  fyr i r  a l l t  þetta. (Ég vei t  ekk i  hve há sú upphæð er á núvi rð i .)  

Ti t i l l inn er bein t i lvi tnun í  „Forsendur“ í  samningi  Akraneskaupstaðar v ið 

Gunnlaug Hara ldsson s íðla árs 2006. 60
 

Þann 30. nóvember 2006 skri faði  Gísl i  S. Einarsson 

bæjarst jór i  undi r samning við Gunnlaug Haraldsson, 

með fyr i rvara um samþykki  bæja rráðs.  Bæjarráð 

samþykkt i  samninginn 7. desember sama ár.  T i t i l l  

þessa nýja samnings var „SAMNINGUR  Saga Akra-
ness“ . 61

 

Eins sagði  í  fyrr i  færslu aðstoðaði  lögfræðingur 

bæjarins, Jóhannes Karl  Sveinsson, v ið gerð samn-

ingsins og útskýrði  samninginn bæði  fyr i r  R i tnefndinni  og sagnari tara. 

Það hefð i  því  ekki  átt  að fara  nei t t  mi l l i  mála um hvað samið var.  

Í upphaf i  „SAMNINGS Saga Akraness“  er  r i f tunarákvæði  fyrr i  samnings 

kippt úr g i ldi .62 E.t .v .  hefur Akraneskaupstaður t i l  þessa nýja samnings 

átt  endurkröfurétt  á hendur Gunnlaugi  Haraldssyni? En nýtt  r i f tunar á-

kvæði  er sett  í  þennan samning undi r lokin: „Takist  ekki  að ljúka 

verkinu innan umsaminna tímamarka, er Akraneskaupstað heimilt  

                                                             
60 „Öll ákvæði fyrri samninga og samþykkta ritnefndar um efnistök, áherslur og heimildaleit skuldu halda gildi 
sínu og er það einvörðungu markmið þessa samnings að framlengja verktíma, skilgreina verklok og kveða á 
um greiðslur til sagnaritara.“ Segja má að eini hluti markmiðsins sem náðist hafi verið greiðslurnar. 

61 Hér birtist í fyrsta sinn titillinn að því verki sem kom að hluta út fyrir viku síðan, Saga Akraness I og Saga 
Akraness II, hvort bindi með sínum undirtitli. Ég sendi tölvupóst til Jóns Gunnlaugssonar, formanns ritnefndar, 

Árna Múla Jónassonar bæjarstjóra, Sveins Kristinssonar, forseta bæjarstjórnar, Guðmundar Páls Jónssonar, 
formanns bæjarráðs og Jón Pálma Pálssonar, bæjarritara, mánudaginn 23. maí 2011 og spurði hvort samið hafi 
verið við erfingja Ólafs B. Björnssonar um leyfi til að nota þessa titla, sbr. Höfundalög 1972 nr. 73 með á-
orðnum breytingum, gr. 43, 51 og 52, en hef ekki fengið svar frá neinum þeirra. Líklega heyrir Ritnefndin og 
saga Akraness enn undir bæjarstjóra, hugsanlega undir bæjarráð einnig, svo til öryggis sendi ég öllum þessum 
aðilum spurninguna en þeir hafa líklega ekki mátt vera að því að svara mér ennþá. 

62 Í fyrsta samningnum sagði: „Verkið hefst þann 1. apríl 1997 og skal lokið eigi síðar en 30. september 2001.“ 
Í þriðju grein þess samnings sagði: „ … ef vanefndir teljast verulegar á verktímanum er Akraneskaupstað 
heimilt að rifta samningi þessum og endurkrefja höfund um þær greiðslur, sem þegar hafa verið inntar af 
hendi.“ Vanefndir voru gífurlegar en eins og fram hefur komið virtist sagnaritarinn varinn í bak og fyrir, gerði 
Viðaukasamning og Samkomulag, sem voru viðbætur við upphaflega samninginn, og hélt áfram að fá greitt. Í 
þessum nýja samningi segir:„Í því [samkomulagi] felst m.a. að hvorugur aðili gerir neinar kröfur á hendur 
hinum vegna þess tíma sem liðinn er.“ Raunar virðast menn farnir að ruglast í ríminu þegar samningar við 
Gunnlaug Haraldsson eru raktir því í „Forsendum“ nýja samningsins er villa í dagsetningu „þriðja samningsins“, 
þ.e. Samkomulagsins frá 26. ágúst 2004 (en þann dag samþykkti bæjarráð það). 
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að r ifta þessum samningi og krefjast endurgreiðslu þess sem 

greitt  hefur verið inn á verkið, eða krefjast efnda á samingum  

[svo] án þess að frekari  greiðslur verði inntar af he ndi .“  (Fei t letrun 
mín.)  Mér vi tanlega hefur  þessu ákvæði  ekki  ver ið bei t t .  

Ti l  frekara öryggis,  væntanlega vegna viðskipta bæjarins við Gunnlaugs 

t i l  þessa, er bætt v ið ákvæðinu: „Tel j i  söguri tar i ,  að vegna óviðráða n-

legra ástæðna eða atvika sem varða Akranesbæ sem verkkaupa, haf i  

stofnast heimi ld t i l  að framlengja verkt íma og/eða greiða eigi  hærri  

upphæð fyr i r  verkið en hér grein i r,  ska l  tafar laust  gera grein fyr i r  

s l íkum kröfum og upplýsa á fundum ri tnefndar.  Ef s l íkur áski lnaður 

kemur ekki  fram án ástæðul auss dráttar fel lur a l lur réttur í  þeim efnum 

niður.“ L ík lega hefur Gunnlaugi  gengið áfram vel  að tel ja f ram ástæður 

fyr i r  drætt i  á ski lum því  ég get ekki  séð að þessu ákvæði  haf i  heldur 
verið bei t t .  

Skv. þessum nýja samningi  skyldi  Gunnlaugur „ l júka r i tun  Sögu Akra-

ness frá  landnámi  t i l  árs ins 1941“ og inni fa l ið í  því  var prófarkalestur,  

umsjón með tækni legum atr iðum útgáfu og annað sem gerði  handri t  
hæft  t i l  útgáfu.  

Skiladagar voru :  

„Ri tun fyrsta b indis Sögu Akraness ska l  lokið í  umsömdu horf i  e ig i  s íðar 

en þann 30. mars 2007 … t i lbúið t i l  prentvinnslu eigi  síðar en þann 15. 

september 2007.“  

„Ri tun annars b indis Sögu Akraness hefst  1. október 2007 og skal  vera 
… t i lbúið t i l  prentvinnslu eigi  s íðar en þann 30. júní  2008.“  

Í samningum kom fram:  „Að mestu er nú lokið r itun I.  bindis Sögu 

Akraness ,  sem tekur t i l  t ímabi l sins frá landnámi  t i l  árs ins 1850 og 

hefur handri t i  sögunnar frá  lokum 17. a ldar verið ski lað á fyrr i  st igum“ 

en „ … sagnari tar i  skr i f i  f rá grunni  almennan upphafskaf la um söguna 

f rá landnámi  t i l  loka 17. a ldur, þ.m.t.  jarðsögu,  staðhátta - og örnefna-

l ýsingu … skal  tekin endanleg ákvörðun um umfang þess kaf la eigi 

síðar en á fundi r itnefndar í  desember n.k .“  (Fei t letrun mín).  

Á fundi  Ri tnefndarinnar 12. desember (60. fundur) kemur einungis fram 

að Gunnlaugur hafi  lagt  fram drög að efn isþáttum 1. bindis en ekki  er 

gerð grein fyr i r  þeim drögum GH frekar en áður og engin ákvörðun 

bókuð. Tæpu ári  s íðar er a lmenni  upphafskaf l inn framan við fyrsta 

bindið far inn að bólgna í skyggi lega út: „Kaf lar II (Örnefn i  og búsetu-

minjar í  landnámi  Bresasona, 91 s .)  og III  ( f rá landnámi  t i l  loka 13. 

a ldar,  135 s .)  hafa  verið afhent i r  r i tnefnd“. (Sjá töflu yf ir fundar-

gerðir Ritnefndarinnar og vinnu Gunnlaugs skv.  þeim á frá 
desember 2006 ti l  desember 2007 .)  

Í samningnum kemur l íka fram sú skoðun að annað bindið sé hál fk lárað:  

„Annað bindi  … frá 1851 t i l  árs ins 1941. Umri ta þarf  og endurskoða 

kaf la 18-35 og l júka handrit i  þannig að hei ldarsamræmi sé komi  á ( f rá 

1901-1941).“ (Fei t letrun mín)  

Loks kom fram að söguri tar i  skyldi  nú einbei ta sér að r i tun sögunnar 

þótt  hann hefð i  ei t thvað um út l i t ið að segja:  

„Fyrir  utan verksvið söguritara er gerð korta og sérf ræðilegur 

yfir lestur á handrit i .  Söguri tar i  skal  þó hafa verkst jórn með þessum 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
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þáttum, þ.e.  ski lgreina þarf i r ,  upplýsa r i tnefnd og af la t i lboða eða 

undi rbúa samninga og fy lgja þeim eft i r  svo sem nauðsyn krefur.  Ekki 

skal stofnað ti l  kostnaðar eða samningar  gerðir nema ritnefnd 

komi þar að og að bæjaryfirvöld séu upplýst um áætlaðan kostnað 

og samþykki að greiða hann. “  (Fei t letrun mín.)  

  
  

Greiðslur t i l  Gunnlaugs Haraldssonar og annar kostnaður Akr a-

neskaupstaðar  

„Akraneskaupstaður greið i r söguri tara samtals  10.000.000 (með t i l -

teknum verðbótum skv.  því  sem síðar grein i r)  fyr i r  verkið a l l t  t i l  loka, 

þ.m.t.  öl l  opinber gjöld og kostnaður sem t i lheyri r  verkefn i  hans, þ.m.t.  

launatengd gjöld, efn is -  og húsnæðiskostnaður“ 63 og skal  innt af hendi  

fyrsta vi rka dag hvers mánaðar á meðan verkinu stendur ( í  fyrsta s inn 

1. desember 2006).“ Akraneskaupstaður mun greiða kostnað við ferð i r 

mi l l i  Akraness og Reykjavíkur, „þ.e. k í lómetra -  og veggjald [hér  er átt  

v ið gjöld í  Hval f jarðargöngin ]  samkvæmt reikningi .“  

Tíu mi l l jóni rnar sky ldu greiddar í  16 jöfnum greiðslum, 625.000 á 

mánuði  (auk s íðari  verðbóta). Greiðslut ímabi l  voru desember 2006 -  júní  

2007 (sjö mánuði r fyr i r  fyrsta b indið) og október 2007 -  júní  2008 (níu 

mánuði r vegna annars b indis).  Greiðslur skyldu hefjast  1.  de s. 2006 og 

vera grei t t  út  fyrsta vi rka dag hvers mánaðar. Föst  laun Gunnlaugs hafa 
því  hækkað ta lsvert  frá  fyrr i  grunnsamningi .64

 

Annar kostnaður bæjarins átt i  að vera vinna r i tnefndar, kostnaður 
vegna umbrots,  kortagerðar, myndvinnslu, tækni legrar úrvinnsl u o.þ.h.   

Efndir samningsins  

Gunnlaugur var á  fu l lum launum frá 1.  desember 2006 -  

31. júní  2007 eða 7 mánuði .  Þá stöðvuðust 

greiðslurnar.  Hann stóð ekki  v ið samninginn, þ.e. 

ski laði  ekki  handri t i  að fyrsta b indinu fyr i r  1.  aprí l  og 

því  var enn óski lað í  júní lok þegar greiðslum lauk. Ri t-

nefndin var h ins vegar ósköp róleg yf i r  þessu og vi rt i st  

t rúa fram á s íðustu stundu að Gunnlaugur ski laði  af  sér 

á réttum t íma. Eft i r  að l jóst  er að hann stendur ekki  í  

                                                             
63 „Hver greiðsla uppfærist miðað við þróun launavísitölu, með grunnvísitölu í nóvember 2006 (til verðtrygg-
ingar í desember)“. Mér finnst þetta óskiljanleg setning og ef einhver getur útskýrt hana fyrir mér væri ég 
þakklát. En ljóst er að mánaðarlaun Gunnlaugs voru 625.000 kr. allan tímann, þau hækkuðu ekkert á árinu 

2007.  

64 Miðað við að launatengd gjöld séu 20% voru laun Gunnlaugs 520.000 á mánuði. Í desember 2006, þegar 
Gunnlaugur fékk fyrstu greiðsluna, voru meðal dagvinnulaun framhaldsskólakennara rétt rúmar 288 þúsund á 
mánuði. Meðalheildarlaun framhaldsskólakennara voru í október-nóvember 2006 rúm 440 þúsund. (Saman-

burður við desember hentar illa því þá var greidd út desemberuppbót og aðrar greiðslur fyrir ákv. vinnu alla 
alla haustönnina). 

Í júní 2007 höfðu meðaldagvinnulaun framhaldsskólakennara hækkað í rétt rúmar 301 þúsund krónur á 
mánuði en meðalheildarlaun hækkað hlutfallslega minna því yfirvinna dróst saman. Þau voru í kringum 450 
þúsund. Inni í meðaltalstölum um framhaldsskólakennara eru launagreiðslur allra stjórnenda framhaldsskól-
anna annarra en skólameistara, sem væntanlega hækka þessar tölur nokkuð. Sjá Fré t ta r i t  KOS  n r .  31 , s. 
34. Útgefandi er Kjararannsóknarnefnd opinberra starfsmanna. 

Af þessu má draga þá ályktun að með nýja samningnum hækki Gunnlaugur talsvert í launum frá fyrri grunn-

samningi (1997) því nú fékk hann greitt talsvert meir en framhaldsskólakennarar upp til hópa.  

http://frontpage.simnet.is/kos/PDFskrar/34ritkos.pdf
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ski lum eru einungis bókaðar „Almenn umræða um framgang  verksins“ 

eða „Umræða um framgang verksins“.  (Sjá töflu yf ir fundargerðir 

Ritnefndarinnar og vinnu Gunnlaugs skv. þeim á frá desember  

2006 t i l  desember 2007 .)  Fundargerð i r R i tnefndarinnar voru a ldrei  

lagðar fram í  bæjarráði  en h ins vegar í  bæjarst jórn.  Það er sama 

slei far lagið og áður í  þeim efnum, t .d. eru fundargerði r frá 22. maí  og 

2. október lagðar f ram í  bæjarst jórn 9.  október og f undargerðin 20. 

desember 2006 var lögð fram ásamt annarr i  frá 28.  febrúar 2007 á 

bæjarst jórnarfundi  þann 11. mars 2007. Þetta hefur áreiðanlega gert  

bæjarst jórnarfu l l t rúum erf i t t  að  fy lgjast  náið með Ri tnefndinni  og 

sagnari tara.  

Á sama t íma blæs út „a lmenn i  upphafskaf l inn um söguna frá landnámi  

t i l  loka 17. a ldur, þ.m.t.  jarðsögu,  staðhátta - og örnefnalýsing“. Þegar 

þessi  samningur við Gunnlaug var gerður töldu menn að það eina sem 

vantaði  upp á I.  b indið væri  almennur upphafskaf l i  (sem hafði  reyndar 

vantað nokkuð lengi  og var upphaf lega hugmynd Gunnlaugs sjá l fs,  sem 

hann stakk að Ri tnefndinni  um leið og hún mat I.  b indið fu l lunnið, í  

desember 2001).  Þrátt  fyr i r  að í  nýja samningnum stæði  að „Öl l  ákvæði  

fyrr i  samninga og samþykkta r i tnefndar um efn istök, áherslur og 

heimi ldalei t  skulu halda gi ldi  sínu“ var þessi  a lmenni  inngangskaf l i  

orðinn að sjá l fstæðu bindi  snemma vors 2008, ókláruðu að sjá l fsögðu. 

Þótt  það sjá ist  kannski  ekki  gjör la  fyrr en í  næstu færslu þá notar  

Gunnlaugur þetta ár t i l  að snúa verkinu á hvol f  þannig að I.  b indið 

verður í  rauninni  að II .  b indi  og hann er  byrjaður að f rumsemja nýtt  I .  

b indi .  (Og seinna mei r var  h ið nýja II.  b indi  stytt  t i l  muna o.m.f l .  en f rá 

því  verður einnig greint  s íðar.)  Þannig að verkið var í  rauninni  enn f jær 

því  að vera tækt  t i l  útgáfu þegar þessum fyrr i  h luta samningstímans 

lauk.  
  

Gunnlaugur fékk 625.000 kr.  greiddar á mánuði  frá desember.  2006 t i l  

og með júní  2007. Þegar greiðslur stöðvast g r ípur hann t i l  þess ráðs að 

gera viðbótarsamning við Akraneskaupstað þar sem hann selur bænum 

enn mei r i  óunna vinnu! Þetta er svoka l lað „Samkomulag um viðauka við 

samning á mi l l i  aði la um Sögu Akraness f rá 30.  nóvember 2006.  “ 65 Ti l -

lagan kom frá Ri tnefndinni  t i l  bæjarráðs og bæjarráð fól  bæjarr i tara „að 

gera verksamning í  samræmi t i l  t i l l ögu r i tnefndar sögu Akraness“ þann 
18. október 2007 . 66

 

Nú var samið um að Gunnlaugur tæki  að sér „verkst jórn  með ýmsum 

þáttum sem lúta að fu l lnaðarfrágangi  á sögu Akraness, b indis I.“  (1 . 

gr.)  Át t  var v ið verkst jórn yf i r  yf i r lest r i  handri ts,  gerð korta, öl lu sem 

snéri  að graf ík og myndefn i ,  hönnun, umbrot i  og prófarkalestr i .  Önnur 
atr iði  sem samið var um voru aðal lega:  

                                                             
65 Upphaf samkomulagsins, „Forsendur“, er lýsandi fyrir viðskipti Akraneskaupstaðar og Gunnlaugs Haralds-
sonar til þessa: 

„Samkomulag þetta er gert í framhaldi af fyrri samningum aðila frá 23/4 1997, 24/1 2002, 24/8 2008 [á að 
vera 26/8 2004] og 30/11 2006. 
Söguritun á fyrsta bindi hefur dregist í tíma miðað við tímasetningar samnings frá 30/11 2006 og ljóst að tíma-
ákvæði við upphaf ritunar bindis II getur ekki hafist fyrr en búið er að ljúka ritun og frágangi bindis nr I.“ 

Skrifað var undir samkomulagið þann 27. október 2007. 

66 Í bæjarráði sátu: Karen Jónsdóttir, formaður bæjarráðs, Gunnar Sigurðsson og Guðmundur Páll Jónsson. Á 
þessum fundi voru einnig Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri og Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari. 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2006_2007.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/10282/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/10282/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/10282/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/10282/
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„Aði lar eru sammála um að r i tun II.  b indis verði  frestað meðan áðu r-

nefnd prentv innsla I.  b indis er í  gangi  …“ (2.gr.)  

„Stefnt  er að því  að fu l lnaðarfrágangi  v ið I.  b indi  verði  lokið þann 1. 

mars 2008 og það t i lbúið t i l  prentunar.“ (4. gr .)  

Og rúsínan í  pylsuendanum:  

„Telj i  söguritari að forsendur séu t i l  að byrja vinnu við II.  bindi  

að hluta eða öllu leyt i meðan unnið er að lokafrágangi I.  bindis 

og innheimta fyrir það þóknun skv.  samningi þar um skal það á-

kveðið sameiginlega af  söguritara og r itnefndar [svo] um sögu 
Akraness .“  (3.  gr.)  (Fei t letrun mín.)  

Greiðslur fyr i r  v innuna sem kveðið var á um í  v i ð-

bótarsamningnum skyldu vera tvenn mánaðarlaun 

samanlögð. 33% summunnar voru greidd út 1. nóv. 

2007; 33% 1.  desember 2007 og eft i rstöðvar átt i  að 

greiða þegar I.  b indi  teldist  fu l l f rágengið t i l  

prentunar.  

  

Þannig tókst  Gunnlaugi  Haraldssyni  að fá fu l l  

mánaðarlaun hál ft  ár ið og skert  mánaðarlaun í  tvo 

mánuði  að auki  án þess að ski la mei ru en 226 s íðum af ófu l lgerðu han d-

r i t i  (skv. fundargerðum Ri tnefndarinnar).  

  

Fyri r ár ið 2007 fékk sagnari tar inn greiddar 4 mi l l jón i r og 767 þúsund 

krónur. Annar kostnaður var tæplega 3,2 mi l l jóni r og laun r i tnefndar, 

tæp 277 þúsund; a l l s rúmar 8 mi l l jóni r og 200 þúsund krónur. Á nú-

virði  er  þessi upphæð rétt rúmar 11 mill jónir  og 238 þúsund 

krónur . 67
 

  

  

                                                             
67 Upplýsingar um kostnað og uppreikning hans á núvirði eru fengnar frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011.  
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L j ó s t  e r  a ð  h é r  e r  a ð  v e r ð a  t i l  g l æ s i -

l e g t  r i t  

Saga Sögu Akraness X  

6.  júní  2011 k l .  21.39  

Hér segi r af  því  hvernig Gunnlaugur Haraldsson fékk 7,8 mi l l jón i r 

greiddar f rá Akraneskaupstað ár ið 2008 (upphæð sem mér gengur i l l a  

að koma heim og saman), margkynnt i  stöðu verksins og sýndi  Ri tnefn d-

inni  glærur en sk i laði  einungis 4. kaf la I .  b indis t i l  Ri tnefndarinnar. 

Skv. Gunnlaugi  var II.  b indið (1700-1850) nánast fu l l samið þetta ár ið 

en Ri tnefndin vi rðist  ekki  hafa barið það efn i  augum árið 2008. Einnig 

segi r hvernig vonin um útgefna bók g læddist  hjá Akraneskaups stað 

seint  á ár inu 2007 og vonarneist inn blakt i  langt fram á haust ið 2008. 

Segi r og f rá samningum við undi rverktaka.  

Ti t i l l  færslunnar er bein t i lvi tnun í  bókun ritnefndar um sögu Akra-
ness 25. júní 2008 .   

  

Upprif jun  

Síðasta færsla um sögu Sögu Akraness f ja l laði  um hvernig Akraneskau p-

staður gerði  nýjan grunnsamning við Gunnlaug Haraldsson (undi rr i taður 

þann 30. nóvember 2006) en Gunnlaugur  stóðst ekki  ski l  á I .  b indi  skv. 

samningi  og stöðvuðust því  greiðslur t i l  hans í  lok júní  2007.  Bærinn 

gerði  samt viðaukasamning við Gunnlaug þann 27. október 2007 um að 

Gunnlaugur tæki  að sér aukna vinnu, þ.e.a .s.  hefð i  yf i rumsjón með 

graf í skr i  hönnun, umbrot i ,  val i  og söfnun myndefn is o.f l .  svo I.  b indið 

(sem hann hafð i  sem sé ekki  staðið við að ski la)  yrð i  t i lbú ið í  pren t-

smiðju. Skv. v iðaukasamningnum voru Gunnlaugi  tryggð samanlögð 

tveggja mánaða laun, skipt  í  þrennt (greidd 1. nóv. og 1. des.  2007 og 
s íðasta greiðslan yrði  þegar I.  b indi  yrð i  ski lað).  

Seint á ár inu 2007 töldu menn sig sjá að fyrsta 

b indið færi  loks að verða t i lbúið. I.  b indi  náði  nú yfi r  

t ímann frá landnámi  t i l  1700 og er  því  væntanlega 
annað þei rra r i ta sem tókst að gefa út  í  maí  2011.  

Ri tnefndin hafði  staðfest  ski l  á I.  b indi  í  nóv. 2001 

(en þá náði  það frá  1700-1850), hafð i  fengið 21. 

kaf lann sem vantað i  víst  inn í  þetta b indi  í  aprí l -

byrjun 2003, hafð i  fa l l i st  á hugmynd Gunnlaugs um 

að breyta I.  b indinu þannig að skr i faður yrði  stut tur 

forsögukaf l i  um tímabi l ið landnám ti l  1700, sem síðan bólgnaði  út  svo I.  

b indið varð að sögu landnáms-1700. Í byrjun október 2007 hafð i  r i t -

nefndin fengið afhenta annan kaf la,  um örnefn i  og búsetuminjar í  lan d-

námi  Bresasona (91 s íðu) og þr iðja kaf la,  fr á landnámi  t i l  loka 13. a ldar 

(135 s íður).  En enn vantaði  fyrsta kaf lann, um jarðsögu, og s íðasta 
kaf lann, um t ímabi l ið 1300-1700.  

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
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Ri tnefndin fyl l t i st  samt bjartsýni  og  ráðamenn kaupstaðar ins 

urðu bjartsýni r l í ka: Sjá t .d. f rétt  Skessuhornsins  „Saga Akraness 

væntanleg“ frá 9. nóvember 2007.  Loksins var kannski  bráðum hægt að 

senda ei t thvað í  prentsmiðju! Svo það var dr i f ið í  gera samninga við 

undi rverktaka.  

  
  

Samningar um umbrot og myndvinnslu  

Akraneskaupstaður og Egi l l  Baldursson gerðu með sér „Samkomulag um 

gerð hönnun, umbrot og graf í ska vinnu vegna sögu Akraness, I.  b indis..  

[svo]“  og undi rr i tuðu 10. nóvember 2007. Í því  samkomulagi  kom f ram 

að Egi l l  skyldi  útbúa bókina t i l  prentunar í  nánu samstarf i  v ið Gunnlaug 

Haraldsson. Inni fa l ið var hönnun bókar, v innsla á graf í sku efn i  

höfundar, umbrot og gerð skja ls (700 s.)  t i l  prentsmiðju.  

„Umsjónarmaður verkkaupa er  Gunnlaugur Haraldsson söguri t ari  og mun 

hann hafa umsjón með f ramvindu verksins og staðfesta f ramvindu þess,  
m.a. með ári tun reikninga t i l  greiðslu.“ (4. gr .)  

Hei ldarþóknun fyr i r  verkið var 2.486.000 kr.  og var a l lur kostnaður við 

verkið inni fal inn í  þei rr i  upphæð. (2. gr.)  L ík lega he fur  þessi  upphæð 

verið greidd ár ið 2007.  

  

Sömu aði lar undi rr i tuðu „VIÐBÓTAR SAMKOMULAG“ þann 25. september 

2008, „sem helgast af mun mei ra umfangi  og f lóknara verki  en lagt var 

t i l  grundval lar upphaf legu samkomulagi  á mi l l i  aði la“.  Þá samþykkt i  

Akraneskaupstaður að „greiða Agl i  Baldurssyni  700 kr.  á mynd, án vsk.,  

vegna myndvinnslu vegna l jósmynda sem verða í  bókinni “ og að þóknun 

fyr i r  umbrot og gerð pdf -skja la sem send yrðu t i l  prentsmiðju yrðu 

3.360 kr.  fyr i r  hverja s íðu í  bókinni .68
 

  
  

Samningur um kortagerð  

Þann 1. nóvember 2007 undi rr i tuðu Akraneskaupstaður og Fix landa  ehf 

(Hans H. Hansen) „Samkomulag um gerð korta  vegna sögu Akraness“ . Í 
því  samkomulagi  segi r m.a.:  

 Fixlanda útbýr kortin í endanlega mynd eftir fyrirsögn GH svo þau verðir tilbúin til 

prentunar. (1. gr.) 

 Fjöldi korta, stærð, frágangur og efnistök eru ákveðin af höfundi Sögu Akraness 

(GH) (2.gr.) […] 

 Umsjónarmaður verkkaupa er Gunnlaugur Haraldsson söguritari og mun hann 

hafa umsjón með framvindu verksins og staðfesta framvindu verksins, m.a. með 

áritun reikninga. (4. gr.) 

 Áætlaður verktími er 1. nóvember 2007 - 31. desember 2007. (5. gr.) 

                                                             
68 Á f und i  bæja r ráð s  11 .9 .  2008  er bókað: 
„22. Samningur við Egil Baldursson vegna Sögu Akraness. 
Bæjarráð fellst á samningsupphæðina og vísar fjármögnun til endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2008.“Í bæjar-
ráði sátu Karen Jónsdóttir, formaður, Gunnar Sigurðsson og Rún Halldórsdóttir. Þennan fund sátu einnig Gísli 
S. Einarsson, bæjarstjóri, og Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari. 

http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=63906&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=63906&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/11653/
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 Heildarþóknun fyrir verkið er 3.360.000 kr. án vsk. (3. gr.) en að auki skal Akra-

neskaupstaður greiða kostnað við viðbótargögn, birtingargjöld vegna grunnkorta 

fenginna frá Landmælingum Íslands o.fl. sem er áætlað 200.000 kr. (7. gr.) 

 Akraneskaupstaður verður eigandi að kortunum og hefur að fullu ráðstöfunarrétt 
og birtingarrétt á þeim. (8. gr.) 

Í fy lg iskjölum kemur f ram að gert  er ráð fyr i r  v innu við ko rt  sem 
tengist  umfjöl lun al l t  t i l  árs ins 1850.  

Ól jóst  er hvenær þetta var grei t t .  Varla getur nema brot af þessu verið 

inni fal ið í  greiðslum 2007 (sé gert  ráð fyr i r  að um 2,5 mi l l jóni r haf i  

far ið í  að greiða Agl i  Baldurssyni  og annar kostnaður bókfærður þa ð ár 

var a l l s  3,2 mi l l jónir) .  Annar kostnaður ár ið 2008 var rúmlega 5 

mi l l jón i r en í  þei rr i  upphæð hl jóta einnig að felast  greiðslur fyr i r  pró f-

arkalestur og einhverjar greiðslur t i l  Egi l s Baldurssonar. Æt l i  megi  ekki  

æt la að  F ix landa  ehf haf i  fengið grei t t  ár ið 2008 og hugsanlega einnig 
ár ið 2010, jafnvel  2011.   

Pólit ískar hræringar í  bænum  

Á miðju kosningatímabi l inu, í  maí  2008, gekk Karen Jónsdótt i r ,  fu l l t rúi  

óháðra á  F- l i sta, í  Sjá l fstæðisf lokkinn. (Þetta tengist  úl fúð sem kom upp 

þegar f lokksbróði r hennar, Magnús Þór Hafsteinsson,  var á mót i  því  að 

Akraneskaupstaður vei t t i  palest ínskum ekkjum og börnum þei rra heimi l i  

og aðstoð á Akranesi  en kemur annars ekki  þessari  sögu við og verður 

því  ekki  rakið nánar.)  Við þessi  f lokksskipt i  náði  Sjál fstæðisf lokkuri nn 

hreinum meir ihluta í  bænum. Fyri r  le ikendur í  sögu Sögu Akraness hafð i  

þetta fremur l í t i l  áhri f ,  e inna helst  þessi ;  Guðmundur Pál l  Jónsson hvarf 

úr bæjarráði  (en sat áfram í  bæjarst jórn), í  hans stað kom Rún Hal l -

dórsdótt i r;  Karen var áf ram formaður bæja rráðs; Gunnar Sigurðsson var 

áfram forset i  bæjarst jórnar, Sveinn Krist insson sat áf ram í  bæjarst jórn 

(þessi r höfðu verið í  bæjarst jórn  árum saman, sem og Guðmundur Pál l ,  

ýmist  í  mei ri -eða minnihluta enda hver í  s ínum 

f lokknum) o.s . f r.   

Þótt  kosið væri  upp  á nýtt  í  r i tnefnd um sögu Akraness 

voru sömu menn kosni r í  hana, nema Jósef H. Þorgei r s-

son tók sæti  Magnúsar Þórs  Hafsteinssonar.  Eft i r  lát  

Jósefs  s íð la árs ins 2008 tók Guðjón Guðmundsson sæti  

hans. Jósef  hafð i  set ið áður í  r i tnefnd um sögu Akra-

ness en Guðjón kom nýr inn í  nefndina.   

  

Framgangur verksins  

Þótt  Gunnlaugur Haraldsson hefð i  ekki  enn uppfyl l t  fyrr i  helming nýja 

grunnsamningsins frá 30.  nóvember 2006, þ.e.a.s hann var ekki  búinn 

að ski la fyrsta kaf lanum (jarðsöguhlutanum) í  fyrsta b indið og ekk i  

heldur s íðasta kaf lanum (um tímabi l ið 1300 -1700), skv. fundargerðum 

Ri tnefndarinnar, v i rðast  greiðslur vegna loka samningar I .  b indis og 

frágangs II .  b indis hafa byrjað að berast  ár ið 2008 . 69 Jarðsögukaf l inn í  

                                                             
69 Ég sendi fyrirspurn til Ragnheiðar Þórðardóttur, þjónustu- og upplýsingarstjóra Akraneskaupstaðar, í tölvu-
pósti á föstudaginn (5. júní), um hvort vantaði inn í þau gögn sem ég fékk frá Akraneskaupstað þann 4. maí 
sl., þ.e. hvort gæti verið að vantaði einn samning við Gunnlaug. Ég á nefnilega bágt með að skilja hvernig 
hann gat fengið greiddar rúmar 7,7 milljónir bæði árið 2008 og 2009, miðað við þau gögn sem ég hef undir 
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I.  b indinu var enn ófrágenginn 2. aprí l  2008 og er  raunar i l lmögulegt að 

ski l ja annað en hann sé sá 1.  kaf l i  sem Ri tnefndin fór loks yf i r  5. mars 

2009. Lokakaf lanum í  I.  b indi ,  þ.e. efn i  um 1300 -1700, ski laði  hann 

Ri tnefndinni  8. desember 2008.  (Það b indi  átt i ,  skv.  v iðaukasamkom u-
laginu að vera t i lbú ið t i l  prentunar 1. mars 2008.)  

Fram eft i r  ár inu 2008 er  Gunnlaugur að út l i sta verkstöðu o.þ.h. fyr i r  

R i tnefndinni  og sýna henni  hvernig einstakar b laðsíður í  I .  b indi  komi  t i l  

með að l í ta út.  T i l  þess notar  hann t .d. g lærur. R i tnefndin er ákaf lega 

hri f in.  Að vísu ski lar  hann engu á árinu nema 4.  kaf la I.  bindis 

(kaf lanum um tímabilið 1300-1700)  og að vísu verður f l jót lega l jóst  

að verkið tefst  en Ri tnefndin er æðrulaus sem fyrr.  Bókað er:  „Úr  þv í  

sem komið er  geta verk lok ekki  o rð ið  fyrr  en í  lok sumars í  ár“  þann 2.  apr í l  
2008 og í  árs lok,  þann 12.  desember,  er  bókað:  „Verk ið  hefur  t a f i s t  vegna 
annr ík i s  und i rverktaka.“  Sjá töf lu unna upp úr  fundargerðum Ritnefndar-
innar árið 2008 .   

Skv.  í tar legu minnisb lað i  Gunnlaugs um stöðuna,  sem hann lagð i  f ram 2.  apr í l  
2008,  er  II .  b ind ið  langt  komið og staða e instakra kaf la  þannig:   

 5. kafli 1701-1800 (390 s.) bíður prentvinnslu 

 6. kafli 1800-1850 (215 s.) bíður prentvinnslu 

 7. kafli Samantekt (4-5 s.) ósamið. 

Aldrei  kemur f ram í  fundargerðum Ri tnefndarinnar að nefndarmenn haf i  

fengið þessa kaf la annars b indis t i l  yf i r lestrar,  jafnvel  þótt  le i tað sé 

fram t i l  árs ins 2011. Það er erf i t t  að meta hvort  Ri tne fndin lét  duga ár ið 

2008 að skoða sýnishorn á  g lærum (af  köf lum í  I.  b indi )  eða hvort  r i t -

nefndarmenn fóru e inhvern t íma yf i r  II .  b indið án þess að um þá iðju 

væri  bókaður stafur.  ( Í útgáfunni  2011 var II.  b indið orðið að t ímabi l inu 

1700-1800 en var ár ið 2008 hugsað sem 1700-1850). Þessu geta 

væntanlega bara sagnari tari  og Ri tnefndarmenn svarað og væri  óskandi  

að þei r gerðu það, t .d. í  athugasemd v ið þessa færslu.  

Mögulega hefur  „annr ík i  und i rverktaka“ í  umbrot i  og pró farka lest r i  að 
e inhver ju leyt i  s ta fað af  þv í  að  krö fur  um f lo t tara út l i t  haf i  ver ið  set tar  f ram, 
sbr .  v iðaukasamning v ið  Eg i l  Ba ldursson umbrotsmann, sem rak inn var  hér  að 
o fan.  
  
  

  

                                                                                                                                                                                              
höndum. Í svari Ragnheiðar, sem barst í dag (6. júní), kemur fram að erindinu sé vísað til bæjarritara. Bæjar-
ritari er í sumarfríi til 30. júní.  

Ég skrifaði Ragnheiði aftur og benti á Uppl ýs i ngas te fnu  Ak raneskaups taða r  og Upplýsingalög, þar sem 

kemur fram að Akranesbær hefur að hámarki 20 daga frest til að svara mér. Væntanlega getur einhver flett í 
gegnum möppuna á skrifstofu bæjarritara fljótlega og svarað þessu erindi og Ragnheiður ætlar víst að reyna að 
koma því í kring, skv. bréfi nú í eftirmiddag.  

Ég verð því sem stendur að túlka gögnin þannig að árið 2008 hafi Gunnlaugur fengið greitt skv. samningi frá 
30. nóvember 2006 og viðaukasamningi frá 27. október 2007 þar til annað kemur í ljós. Það stendur að vísu út 
af u.þ.b. ein og hálf milljón, sem er óskýrð, og náttúrlega óútskýrð 4 milljóna skuld fyrir vinnu árið 2009 … en 
þetta skýrist væntanlega allt þegar Akraneskaupstaður hefur tíma til að svara erindi mínu, vonandi í tæka tíð 
áður en ég klára næstu færslu, um árið 2009. Ég mun að sjálfsögðu leiðrétta þessa færslu séu skýringar á 

greiðslum til Gunnlaugs aðrar en ég get mér til núna.  

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
http://akranes.is/stjornsysla/reglur-og-samthykktir/grs_id/635/
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Greiðslur t i l  Gunnlaugs Haraldssonar og annar kostnaður Akr a-
neskaupstaðar 2008  

Árið 2008 greiddi Akraneskaupstaður Gunnlaugi Haraldssyni  

tæplega 7,8 mill jónir .  Annar kostnaður var rúmlega 5 mill jónir ,  

laun Ritnefndarinnar tæp 300.000 kr.  Al ls  var kostnaður bæjarins 

af sögurituninni þetta árið 13 mil ljónir  og rúm 200 þúsund, sem á 
núvirði eru rétt rúmar 16 mil ljónir .70

 

Það er  dá l í t ið  er f i t t  að s já  hvernig  upphæðin t i l  Gunnlaugs sk ipt i s t ,  miðað v ið  
mínar  upp lýs ingar .  Segjum sem svo að s íðar i  h lut i  grunnsamnings ins („Sam n-

ingur .  Saga Akraness “ ,  und i r r i taður  30.  nóv.  2006) haf i  byr jað að v i rka,  þ .e .  
að Gunnlaugur  haf i  feng ið  gre iðslur  fyr i r  I I .  b ind ið  í  9  mánuði  (upphaf lega 
625.000 kr .  á  mánuði  en e inhver jar  verðbætur  h l jó ta að hafa bæst  v ið)  væru 
það 5.225.000 kr .  + e inhver jar  verðbætur.  Að auki  má æt la  að  hann haf i  
feng ið  s íðustu gre iðs luna vegna v iðaukasam nings ins á  þe im forsendum að I .  

b ind i  he fð i  ver ið  sk i lað  í  desember 2008 (þótt  svo  v i rð i s t  sem enn ha f i  vantað 
f raman á  það jarðsögukaf lann).  Sú upphæð var  412.000 kr .  með e inhver jum 

verðbótum. Inni  í  gre iðs lum t i l  Gunnlaugs gætu l í ka ver ið  endurgre iðs lur  
ferðakostnaðar  vegna  ferða mi l l i  Reykjav íkur  og Akraness.  Að  öðru leyt i  át t i  
f ramlag Akraneskaupstaðar  að takmarkast  v ið  út lagðan kostnað „sem sérsta k-
l ega er  s to fnað t i l  og samþykktur  á  grundve l l i  ákvæða 1.  gr .  samnings ins“  (3 .  
gr.)  en í  fyrstu gre in inni  seg i r:  „Ekki  ska l  s to fnað t i l  kostnaðar  eða samningar  
gerð i r  nema r i tne fnd komi  þar  að og að bæjaryf i rvö ld  séu upp lýst  um á-

ætlaðan kostnað og samþykki  að gre iða hann.“  

Ekkert  er  bókað í  fundargerðum Ri tnefndar innar  um ne inn 
aukakostnað nema 2.  apr í l  2008 en þá hyggst  fo rmaður 

nefndar innar  ræða um ráðningu tveggja pró farka lesara,  
sem Gunnlaugur  Hara ldsson  leggur  t i l ,  v ið  bæjaryf i rvö ld .  
Gæt i  gre iðs la  fyr i r  pró farka lestur  ver ið  skýr ing in á  2 ,5  

mi l l jónunum sem bæjarráð samþykkt i  þann 29.5.  2008 ?71 
Í f l jótu bragði  sýnist  mér það ansi  rausnarlega 

borgaður prófarkalestur  en engin önnur skýring fæst  

á f járbeiðninni  úr fundargerðum Ri tnefndarinnar, 

hvað þá að einhver skýring fy lgi  samþykkt bæja r-

ráðs.  Á fundum bæjarráðs og bæjarst jórnar 2008 er 

ekki  get ið um neinn aukakostnað annan en þann sem nefndur hefur 

verið í  neðanmálsgreinum. En þær samanlagt f imm mi l l jóni r sem Akr a-

nesbær greiddi  í  annan kostnað ár ið 2008 hl jóta að vera einhverjar 
greiðslur t i l  Fix landa ,  t i l  Egi l s Baldurssonar og t i l  prófarka lesara.  

Ég f inn ekkert  sem skýri r  fyr i r  hvað Gunnlaugur fékk tæpar 7,8 mi l l jóni r 

því  ég get ekki  séð að hann haf i  getað fengið nema kannski  vel  rúmar 6 

mi l l jón i r í  launagreiðslur (áætluð tala um ágiskaðar verðbætur á 

5.225.000 + 412.000 = 5.637.000 kr.  frá  2006) og hann he fur þurft  að 

aka ansi  oft  mi l l i  Reykjavíkur og Akraness t i l  að skýra þá einu og hál fu 
mi l l jón sem vi rð ist  bera á mi l l i  sem endurgreiddan aksturskostnað.  

                                                             
70 Upplýsingar um greiðslur og uppreikning á núvirði eru fengnar frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011. Sama 
gildir um þá samninga sem nefndir hafa verið til þessa. 

71 Á f und i  bæja r ráð s  29 .5 .  2008  er bókað: 
„1. Viðræður við Jón Gunnlaugsson, formann sögunefndar Akraness. 
Bæjarráð samþykkir að verja viðbótarfjárveitingu að fjárhæð 2,5 millj. króna til sögu Akraness vegna útgáfu I 
bindis. Formanni sögunefndar og bæjarritara falið að hafa umsjón með útgjöldunum í samræmi við umræður á 
fundinum. Fjárveitingu vísað til endurskoðunar fjárhagsáætlunar 2008.“ 

Í bæjarráði sátu Karen Jónsdóttir, formaður, Gunnar Sigurðsson og Rún Halldórsdóttir. Þennan fund sátu einnig 
Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri, og Jón Pálmi Pálsson, bæjarritari. 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/11299/
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Enn dularfy l l ra verður mál ið þegar rúmu 7,7 mi l l jóni rnar sem hann fékk 

ár ið 2009 eru hafðar í  huga .  En umfjöl lun um söguri tun það ár ið og 

skyndi legt andóf innan bæjarst jórnar,  sem vakt i  athygl i  í  f jö lmiðlum, 
b íður næstu færslu.  
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g l æ s i l e g a s t a  b y g g ð a r i t  o g  r i t  u m  s ö g u  

b y g g ð a r l a g s  s e m  b ú i ð  h e f u r  v e r i ð  t i l  

Saga Sögu Akraness XI  

9.  júní  2011 k l .  18.14  

Seint ár ið 2009 dró b l ikur á loft  og vinsamlegt andrúmsloft ið sem hafði  

umlukið sagnari tarann og Ri tnefndina með l júfu samþykki  bæjarráða og 

bæjarst jórna t i l  þessa varð skyndi lega lævi  blandið. Verður gerð grein 

fyr i r  þessu í  færslunni .  Þrátt  fyr i r  þetta skyndi l ega mót læt i  náði  Gunn-

laugur Haraldsson að skr i fa undi r enn einn samninginn við Akrane s-
kaupstað og hafð i  hugsanlega 7,7 mi l l jón i r upp úr kra fs inu þetta ár ið.  

Ti t i l l  færslunnar er bein t i lvi tnun í  orð Sveins Krist inssonar á bæja r-
st jórnarfundi  þann 13. októbe r 2009  

  

Persónur og leikendur fyrir utan sagnaritarann sjálfan  

Þei r sem ekki  eru Akurnesingar eða Skagamenn átta s ig kannski  ekki  á 

því  að í  rauninni  hafa aðalpersónur í  st jórn bæjarins verið mei ra og 

minna þær sömu í  a ldarf jórðung og þær réðu l ík lega mestu um sam-

þykkt a l l ra samninganna við Gunnlaug Haraldsson, gera ja fnvel  enn. 

Þótt  bæjarst jórn i r haf i  ver ið myndaðar með mismunandi  mei r i -  og 

minnihluta í  öl l  þess ár  eru aðalpersónurnar í  rauninni  bara þrjár.  Í 

kr ingum tvær þær fyrrnefndu má f inna nokkra r aukapersónur sem eru 

ýmist  á svið inu eða baksviðs. T i l  að auðvelda lesanda að halda þræ ð-

inum í  þessari  færs lu hef ég l i tað nöfn aðalpersónanna, nema þar sem 

krækt er í  misgamlar upplýsingasíður um þær (krækjurnar eru fölb láar).  

  

Aðalkarlarnir  Sveinn,  Gunnar og Guðmundur Pál l  

Sveinn Krist insson  f lutt i st  á Skagann um l íkt  leyt i  og Gunnlaugur 

Haraldsson og t i l  að byrja með voru þei r samherjar í  A lþýðubandala g-

inu. 1994 vann Alþýðubandalagið stórs igur í  bæjarst jórnarkosningum og 

í  bæjarst jórn settust  Guðbjartur  Hannesson, Sveinn  og Ingunn Anna 

Jónasdótt i r . 72 Sveinn  hefur  set ið í  bæjarst jórn s íðan þá, fyrst  fyr i r  

A lþýðubandalagið, svo fyr i r  Akranesl i stann73 og svo Samfylk inguna. 

Hann hefur oft  og mörgum sinnum ver ið forset i  bæjarst jórnar og gegni r 

því  starf i  e inmi tt  núna. Sömuleiðis hefur hann frá því  l aust  fyr i r  a lda-
mót set ið í  bæjarráði  og oft  ver ið formaður þess.  

                                                             
72 Eins og allir vita er Guðbja r tu r  Hannesson  núna velferðarráðherra. Ingunn  Anna  J ónasdó t t i r  er 
eiginkona Engilberts Guðmundssonar sem bar á góma í færslunni F ramtakssemi  og  f rumskóga r l ögmá l  
og systir núverandi ópólitísks ráðins bæjarstjóra, Árna  Mú la  J ónassona r .  

Gunn l augu r  Ha ra l dsson  snérist hins vegar til liðs við vinstri-græna þegar Alþýðubandalagið leið undir lok, 
var í stjórn Vinstri hreyfingarinnar-græns framboðs á Vesturlandi 1999-2000, var varaformaður þegar hún 
hugsaði sér til sigurs í bæjarstjórnarkosningum á Akranesi það árið en náði engum manni inn og skipaði 10. 
sæti U-lista Vinstri hreyfingarinnar-græns framboðs fyrir alþingiskosningarnar vorið 2003. Um frekari pólitísk 
afrek Gunnlaugs Haraldssonar veit ég ekki. 

73 1998 var Akraneslistinn sameiginlegt framboð Alþýðubandalagsins, Alþýðuflokks og Kvennalista. 2002 var 
Akraneslistinn listi Samfylkingarinnar á Akranesi. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051102000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3209
http://is.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%B0bjartur_Hannesson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=260536&pageId=3646596&lang=is&q=Sveinn%20Kristinsson
http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
http://www.skessuhorn.is/Default.asp?sid_id=24845&tId=99&Tre_Rod=001%7C002%7C&fre_id=105492&meira=1
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200031&pageId=3011139&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
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Gunnar Sigurðsson  sett i st  fyrst  í  bæjarst jórn um leið og Sveinn, ár ið 

1994, fyr i r  Sjá l fstæðisf lokkinn og hefur set ið þar a l lar götur s íðar.  

Stundum hefur Gunnar  ver ið forset i  bæjarst jórnar, hefur  oftast  set ið í  

bæjarráði  á sama t íma og Sveinn  og  Guðmundur Páll  og stundum 
verið formaður þess.  

Guðmundur Pál l  Jónsson  sett i st  einmitt l í ka í  bæjarst jórn ár ið 1994, 

fyr i r  Framsóknarf lokkinn. Guðmundur Páll  hefur  einstaka s innum verið 

forset i  bæjarst jórnar og oft  formaður bæjarráðs, er einmitt  formaður 

bæjarráðs núna. Guðmundur Pál l  sat  um t íma í  r i tnefnd um sögu Akr a-
ness og var star fandi  bæjarst jór i  um t íma .74

 

Frá 1999-2005 sátu  félagarni r þr í r  í  bæjarráði .  Eft i r  kosn ingar 2006 

r iðlaðist  þessi  skipan og þei r hafa  ekk i  set ið al l i r  í  einu í  bæjarráði  s í ð-

an en ævinlega einhver þei rra , stundum tvei r fé laganna saman, 
stundum bara einn þei rra.  

Það má sjá l jómandi  fal lega mynd af þessum körlum saman, ásamt Gís la 

Gís lasyni  bæjarst jóra og formanni  Ri tnefndarinnar í  18 ár ( frá upphaf i  

t i l  2005) og brosmi ldum bæjarst jóra í  Leeds (sem kemur þessari  sögu 

samt ekkert  v ið) v ið frétt  Morgunblaðs ins  31. október 2005, 
„Bæjarráðið heimsækir f i skkaupendur “ .   

Ritnefndin og orð aðalkarlanna  

Ri tnefndin hél t  aðeins þrjá fundi  ár ið 2009 og vi rð ist  

hafa lát ið sér duga ei t t  minnisblað frá Gunnlaugi  

Haraldssyni  og einn kaf la,  l í kast  t i l  1.  kaf lann í  I.  

b indið ( jarðfræðikaf lann) sem vantað hafð i  mjög 

lengi .  (Sjá töflu unna úr fundargerðum Ri t-

nefndarinnar árin 2009-2011 .)  Í fundargerð 16.  

júní  2009 segi r að Gunnlaugur og nefndin hafi  gengið 

á fund bæjarst jóra  [Gís la  S. Einarssonar] og orðið 

haf i  f jörugar umræður. Næst æt laði  Ri tnefndin að 

kynna verkið bæjarráði .  Fer  engum sögum af því  

hvernig sú kynning var,  a.m.k. er  ekkert  bókað um sagnar i tun í  fundar-

gerðum bæjarráðs fyrr  en í  septemberlok :  „Bæjarráð samþykki r að fela 

bæjarst jóra ásamt formanni  r i tnefndar að ganga t i l  samninga við H. 

Gunnlaug Haraldsson um að hann ski l i  verkefn inu t i l  Akraneskau pstaðar 

t i l  prentunar.“ Þann fund bæjarráðs sátu Karen Jónsdótt i r  fo rmaður, 

Gunnar Sigurðsson ,  varaformaður, Hrönn Ríkharðsdótt i r  aða lmaður, 
Gís l i  S. Einarsson bæjarst jór i  o. f l .  

Í október barst  þessi  fundargerð bæjarráðs t i l  bæjarst jórnar og þá tóku 

t i l  máls um ri tun sögu Akraness þei r Sveinn Kristinsson ,  Guðmundur 

Pál l  Jónsson  og bæjarst jór inn Gísl i  S. Einarsson. Það er  athygl i svert  

að heyra hvað þei r fyrrnefndu, hokni r af  reynslu af v iðskiptum við 

sagnari tarann, sögðu, hér skr i fað upp eft i r  h l jóðupptöku af bæjar-

st jórnarfundinum 13. október 2009, ca. 45 -55 mínútu:  

  

                                                             
74 Guðmundur Páll var upphaflega í Bandalagi jafnaðarmanna, skipaði t.d. lista þeirra á Vesturlandi fyrir þing-
kosningar 1983. Á þeim lista var einnig Hrönn  R í ka rðsdó t t i r . Hún gekk svo til liðs við Alþýðuflokkinn og sat 
væntanlega fyrir hann í ritnefnd um sögu Akraness 1987-2002. Hrönn hefur setið í bæjarstjórn fyrir Samfylk-
inguna frá 2006 og er núverandi varaformaður bæjarráðs. 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20051102000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=&tid=99&starf_id=3210
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=270839&pageId=3862239&lang=is&q=Guðmundur%20Páll%20Jónsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=262579&pageId=3681107&lang=is&q=Sveinn%20Kristinsson
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13180/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13180/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13215/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13215/
http://www.samfylkingin.is/Fólkið/Sveitarstjórnarmenn/articleType/ArticleView/articleId/1323/Hronn-Rikharsdottir
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Sveinn Kristinsson :   

Ég er ánægður með þetta, ég held að nú sé farið að sjá fyrir endann á þessu mikla verki. 
Þetta hefur tekið langan tíma og kostað mikla peninga að mörgum finnst. Og eflaust hefur 
þetta kostað mikla peninga. Og ég hef nú kannski ekki verið þolinmóðasti maðurinn í 
þessu, svo ég segi það bara hreint út hér. Ég er búinn að fylgjast lengi með þessu verki 

…ég hef fengið hluta af þessu verki og skoðað þetta vel. Og verði það gefið út í þeirri mynd 
sem allt horfir að það verði þá getum við Skagamenn verið stoltir af því. Það sem ég hef 
séð af þessu … ég held að þetta sé það glæsilegasta byggðarit og rit um sögu byggðarlags 
sem búið hefur verið til! Það er að svo mörgu leyti öðruvísi heldur en þessi hefðbundnu rit 
sem í þessum málaflokki hafa verið skrifuð. Margt áhugavert tínt til sem kannski eru ekki 
beint neitt rosalega mikilvæg söguleg atvik heldur varpa svona ákveðnu ljósi yfir mannlíf, 
menningu, lifnaðarhætti í kannski einhverju smáu sem skiptir svo miklu máli þegar langt er 

liðið og getur lýst upp fyrir okkur fortíðina og það líf sem okkar forfeður lifðu. Ég hlakka til 
að sjá þetta. Ég vona að þetta takist þrátt fyrir kreppu að gera þetta sem fyrst. Fagna 
þessu.75 

Guðmundur Pál l  Jónsson :   

Varðandi ritun sögu Akraness þá tek ég undir allt sem kom fram hér hjá síðasta ræðu-
manni. Og þetta er orðin löng ganga en það sem hefur verið birt okkur bæjarfulltrúum og 
það … ég held ég sé ekki að brjóta neinn trúnað ef ég leyfi mér að segja það í þessari um-
ræðu að það skuli koma fram og verður gaman að fá að lesa betur og fara yfir þegar þetta 
rit kemur út að við … að söguritari hefur náð að fara í uppruna okkar jafnvel betur en 
nokkurn tíma áður hefur verið gert. Það að ýmis örnefni hér í nágrenni okkar … að sögu-

ritari hefur áttað sig og rannsakað það þegar að Bresabræður komu. Hann er búinn að 
finna hvaðan þeir komu! Og örnefni hér … tökum eins og dæmi eins og Esjuna. Það er 
komið úr því umhverfi sem þeir komu. Og nánast í þeirri röð og í þeirri eyju sem þeir sjálf-
sagt komu frá. Þetta er í rauninni alveg stórmerkilegt! Við höfum velt fyrir okkur miklu. Af 
hverju nafnið Akranes er dregið og ýmis örnefni sem hér eru. Við fáum jafnvel bara skýr-
ingar á því í þessari söguritun … með hvaða hætti þetta varð til í okkar umhverfi. Og þetta 
er stórkostlegt! Þannig að þó að þetta hafi tekið langan tíma og þolinmæði og snarpt [svo] 

orðaskipti átt sér stað þá styð ég eindregið að það sé gengið þannig frá að söguritari skili 
þessu verki eins og það nú er í prentun og síðan tekur ný bæjarstjórn ákvörðun um fram-
haldið. Vissulega var fyrr ætlunin að vera með söguna nánast til … alveg fram að tímanum 
í dag en það verður ekki hluti af þessum samningi en mjög mikilvægur tími af sögu okkar 
sem þarna verður gengið frá.76 

Gísl i  S. Einarsson bæjarst jór i :  

Síðan bara aðeins þetta með ritun sögu Akraness. Það sem hefur staðið í mönnum að það 
er samningsupphæðin sem verið er að fjalla um. Hún er … það er býsna erfitt … og síðan 
sá tími sem er verið að tala um að skila verkinu á. Ég get tekið undir hvert orð um vöndun 
verksins. En kostnaðurinn er býsna mikill. Og það er ýmislegt sem hefur farið úr böndum, 

ekki endilega í höndum söguritara heldur þeirra sem eru að vinna við umbrot og annað 
slíkt. Það hafa komið fyrir mikil óhöpp sem er verið að sækja eftir að Akraneskaupstaður 
borgi. Og það eru svona þungu hlutirnir í þessu en ég ætla ekkert að fara nánar í þetta 

                                                             
75 Sveinn Kristinsson var væntanlega búinn að fylgjast með þessu verki frá 1997 því hann var búinn að sitja í 
bæjarstjórn og oft í bæjarráði allan tímann sem sagnaritun Gunnlaugs hafði varað. Erfitt er að vita nákvæm-
lega hversu mikið hann hafði séð af verkinu. Ljóst er af fyrri fundargerðum Ritnefndar að Gunnlaugur hafði 
kynnt verkið fyrir bæjarstjórn en miðað við fundargerðir Ritnefndarinnar hefur sú kynning væntanlega verið 
mikið til á glærum og sýnt hvernig einstakar blaðsíður litu út, auk þess sem urmull minnisblaða og yfirlit verks-
töðu höfðu líklega ratað til forseta bæjarstjórnar og formanns bæjarráðs í þessi 12 ár sem sagnaritunin hafði 
nú varað. Hugsanlega hefur Sveinn lesið einhvern hluta verksins en orð hans gætu allt eins bent til þess að 
hann hafi skoðað einstakar síður á glærum. Ritnefndin hafði í áranna rás fengið smá parta úr verkinu afhenta 
og af því þetta var pólitískt skipuð nefnd frá upphafi má ætla að nefndarmenn hafi kannski látið þessar parta 
ganga til sinna flokksbræðra í bæjarstjórn. Hvergi er óþolinmæði Sveins bókuð í fundargerðum (bæjarstjórnar 
eða bæjarráðs) í öll þessi ár svo hann hefur væntanlega látið hana í ljós annars staðar en á slíkum fundum. 

76 Guðmundur Páll Jónsson hafði setið jafnlangan tíma og Sveinn í bæjarstjórn og oft í bæjarráði. Guð-
mundur Páll hafði einnig setið í ritnefnd um sögu Akraness um skeið. Gunnar Sigurðsson var forseti bæjar-
stjórnar en virðist hafa verið fjarverandi á þessum fundi. 
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mál. En það stendur sem hér er sagt að bæjarstjóra og formanni ritnefndar var falið að 

ganga til samninga. Og sá samningur hlýtur að koma hér. Eða þá að menn lýsa því að þeir 
geti ekki gert þetta. En hann hlýtur að koma til afgreiðslu BÆJAR-STJÓRNAR. Það er bara 
svoleiðis.77 

Á þriðja og s íðasta fundi  árs ins, 26. nóvember 2009, bókaði  Ri tnefndin: 

„Nýtt  samkomulag hefur verið gert  v ið söguri tara um framgang verksins 

og var hún [svo] kynnt og samþykkt samhljóða.“ (Sjá töf lu unna úr 

fundargerðum ritnefndar um sögu Akraness á t ímabilinu 2009 -

2011 .)  Í  sömu fundargerð  var bókað að „sú áætlun sem gerð haf i  ver ið 

og kynnt bæjarráði  haf i  ekki  gengið eft i r .“  Svo vi rð ist  sem Ri tnefnd 

hefði  nú umboð t i l  að semja við Gunnlaug án afskipta bæjarst jórnar og 

bæjarráðs, öðru vís i  verður k lausan um hið nýja samkomulag ekki  

ski l in .  Það er reyndar a l l s  ekki  í  samræmi við bókani r bæjarráðs og 

bæjarst jórnar og ómögulegt að sjá í  hvers umboði  Ri tnefndin hafð i  

skyndi lega öðlast  þetta samningsgerðarvald.  

  

Bæjarráð f ja l lar aftur um samningagerð við Gunnlaug Haraldsson þann 

27. nóvember 2009 og þar er bókað:  „Ti l laga að verkáætlun varðandi  

r i tun Sögu Akranes [svo] . Bæjarst jóra  heimi lað að undi rr i ta samning í  

samræmi við minnisblað sem lagt var fram á fundinum.  “78 Mál ið er samt 

aftur tekið upp í  bæjarráði  þann 3. desember og þar bókað:  „Viðauki  v ið 

samning um ri tun sögu Akraness. Bæjarráð staðfest i r  samninginn fyr i r  

s i t t  leyt i  og vísar t i l  afgreiðslu  bæjarst jórnar og endurskoðunar f já r-

hagsáætlunar 2009.“ 79 En daginn áður,  2. desember,  hafði  Gísli  S.  

Einarsson skrifað undir samning við Gunnlaug ,  sá hét  „Viðauki ,  

Samningur um ri tun sögu  Akraness.“ með fyr i rvara um samþykki  bæja r-
st jórnar.   

Það er engin skýring auðsæ á því  hvers vegna mál ið fór tv isvar fyr i r  

bæjarráð og var svo vísað t i l  bæjarst jórnar þótt  á  fyrr i  fundinum hafi  

bæjarráð vei t t  bæjarst jóra heimi ld t i l  að undi rr i ta samning við Gunnlaug 

Haraldsson. L ík leg skýring, að mínu mat i ,  er að Gís l i  S.  Einarsson haf i  

nei tað að undi rr i ta samninginn einungis í  umboði  bæjarráðs (eins og þó 

hafð i  t íðkast t i l  þessa) og vi l jað að bæjarst jórn tæki  afstöðu t i l  málsins. 

Orð hans á bæjarst jórnarfundi  í  október (sjá hér að ofan)  styðja þá 
skýringu. Og mál ið fór  fy r i r  bæjarst jórn í  desember 2009.   

  

  

                                                             
77 Þann 30. nóvember 2006 skrifuðu Gísli S. Einarsson bæjarstjóri og Gunnlaugur Haraldsson undir nýjan 
samning sem hét „SAMNINGUR Saga Akraness“. Þann samning hafði lögmaður bæjarsins útbúið, sjá færsluna 
J a  s ko  mé r  e r  a l veg  sama  og  mæt t i  s l eppa  þes su  bókavesen i  a l l veg , og Gísli S. skrifaði undir 
með fyrirvara um samþykki bæjarráðs (sem ekki hafði tíðkast í undirskriftum fyrri samninga). Eftir það var gert 
„Samkomulag um viðauka við samning á milli aðila um Sögu Akraness frá 30. nóvember 2006.“ sem bæjar-
ritarinn, Jón Pálmi Pálsson, undirritaði fyrir hönd bæjarins þann 27. október 2007 (sjá sömu færslu). Gísli S. 
Einarsson var pólitískt ráðinn bæjarstjóri, með fulltingi Sjálfstæðisflokksins og Frjálslyndra-óháðra. 

78 Á þessum fundi var Karen Jónsdóttir formaður bæjarráðs fjarverandi en viðstödd voru: Gunnar Sigurðsson, 
varaformaður, Hrönn Ríkharðsdóttir, aðalmaður, Eydís Aðalbjörnsdóttir, varamaður, 
Rún Halldórsdóttir, áheyrnarfulltrúi og Gísli S. Einarsson, bæjarstjóri.  

79 Á þessum fundi var Karen Jónsdóttir formaður bæjarráðs einnig fjarverandi og viðstödd voru þau sömu og 
talin voru hér að ofan. 

http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13389/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13419/
http://harpa.blogg.is/2011-05-25/ja-sko-mer-er-alveg-sama-og-maetti-sleppa-thessu-bokaveseni-allveg/
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Karen reynist óþægur ljár í  þúfu  

Karen Jónsdótt i r  sett i st  í  bæjarst jórn fyr i r  Frjá l s-

lynda og óháða vorið 2006 en skipt i  yf i r  í  Sjá l f-

stæðisf lokkinn á miðju kjört ímabi l inu. Hún var fo r-

maður bæjarráðs a l l t  kjört ímabi l ið .80 Frá 

st jórnarkosningum 2010 hefur hún ver ið 

fu l l t rúi  Sjál fstæðisf lokksins. Karen hafð i  ekki  haft  

áberandi  afskipt i  af pól i t ík fyr i r  2006 og tengist  ekki  

gamla Alþýðubandalaginu , rótgrónum Skagaættum 

eða knattspyrnukl íkum á Akranesi .  T i l  að byrja með 

samþykkt i  hún, eins og h ini r í  bæjarráði ,  samninga 

við Gunnlaug Haraldsson.  Þegar kom að því að gera sjötta samning-

inn við Gunnlaug (séu al lar viðbætur og samkomulög talin með) 

neitaði Karen að samþykkja og lét  bóka á bæjarstjórnarfundi 

15.12.2009:  

Í rúm 10 ár hefur núverandi sagnaritari þegið greiðslur frá Akraneskaupstað. Samtals að 

upphæð 73.337.692.- m.v. uppreiknaða vísitölu, fyrir það eitt að rita sögu Akraneskaup-
staðar. Þau tæp 4 ár sem ég hef setið hér sem bæjarfulltrúi þá hafa verið gerðir í það 
minnsta 3 samningar um verklok. 
Í gegnum tíðina hafa bæjarfulltrúar og nefndarmenn í góðri trú samþykkt/keypt þau rök 
sem sagnaritari hefur lagt á borð fyrir þá í þeirri trú að senn líði að verklokum. Nú er svo 
komið að ég hef misst alla tiltrú á orðum sagnaritarans og get því ekki greitt atkvæði með 
nýjum samningi.81 

Verið var að ræða samþykkt bæjarráðs frá  3.12. 2009 um viðauka við 

samning um ri tun sögu Akraness  og hafð i  Karen verið forföl luð á þeim 

fundi  bæjarráðs, sem og fundinum á undan þar sem bæjarráð hafð i  

heimi lað bæjarst jóra að ganga t i l  samninga. Ákvörðun bæjarráðs á 

þessum tveimur fundum var því  í  höndum Gunnars Sigurðssonar  vara-

formanns bæjarráðs, Hrannar Ríkharðsdóttur aðalmanns og Eydísar 

Aðalbjörnsdóttur  varamanns. L ík lega voru aðalkarlarn i r,  Hrönn og 

hugsanlega f le i r i  bú in að ákveða fyr i r  fundinn að þessi  v iðaukasam n-

ingur rynni  í  gegn því  bæjarst jór i  hafð i  undi rr i tað hann með fyr i rvara 

þann 2. des.,  bæjarráð samþykkt undi rr i taða samninginn þann 3. des. 

og staða Karenar gegn gömlu kl íkunni  því  gersamlega von laus. Það 

sýni r mikið hugrekk i  að láta bóka þessa yf i r lýs ingu, í  l jós i  stöðu hennar 

og í  l jósi  þess að a lmennt og yf i r le i t t  v i rðist  samþykkt þöggun um 

sagnari tun Gunnlaugs hafa r íkt  nokkur ár á  undan, a .m.k.  meðal  

st jórnarmanna bæjarins og Ri tnefndarinnar (sem kemur m.a. f ram í  því  

að Ri tnefndin heldur æ færri  fundi  og æ minna er bókað í  fundargerði r) .   

Enginn annar tók t i l  máls um þennan l ið á fundinum og al l i r  hini r bæja r-

st jórnarmenni rn i r greiddu atkvæði  með samningsgerðinni  v ið Gunnlaug: 

                                                             
80 Árin 2006-2010 var Karen formaður bæjarráðs en eftirtaldir sátu með henni í bæjarráði: 2006-2007 þeir 
Gunnar Sigurðsson og Sveinn Kristinsson; 2007-2008 þeir sömu, þ.e. Gunnar Sigurðsson og Sveinn 
Kristinsson; 2008-2009 Gunnar Sigurðsson og Rún Halldórsdóttir; 2009-2010 Gunnar Sigurðsson og 
Hrönn Ríkharðsdóttir. 

Nú sitja í bæjarráði Akraneskaupstaðar: Guðmundur Páll Jónsson formaður, Hrönn Ríkarðsdóttir varafor-
maður og Þröstur Þór Ólafsson aðalmaður, sem kom nýr í bæjarstjórn fyrir Vinstri hreyfinguna - grænt framboð 
í síðustu bæjarstjórnarkosningum. 

81 Á tveimur stöðum er orðalag í upplesinni bókun Karenar öðruvísi, sbr. 26:35 mínútu o.áfr. í hljóðskrá af 
fundinum en það er ekkert sem skiptir efnislega máli. 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13470/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13470/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13419/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/13419/
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Karen ein greiddi  atkvæði  á mót i .82 Fregni r af  bókun Karenar rötuðu í  

f jö lmiðla og hafa æ síðan bi rst  nokkuð reglulega frétt i r  af  sögunni  

dýru. 83
  

  

Nýr samningur Akraneskaupstaðar og Gunnlaugs Haraldssonar  

  

Þann 2. desember 2009 r i tuðu Gísl i  S. Einarsson bæjarst jór i ,  f .h.  Akr a-

neskaupstaðar, og Gunnlaugur Haraldsson undi r p lagg sem hei t i r  „Vi ð-

auki ,  Samningur um ri tun sögu Akraness“.  Þar  kemur fram að II.  b indið 

dekkar nú einungis öldina 1700-1800.  

Í 1 . grein segi r að Gunnlaugur Haraldsson skuldbindi  sig t i l  að „ l júka 

vinnu við r i tun I.  og II .  b indi  [svo] Sögu Akraness.  Í því  fe l st  auk 

r i tunar sögunnar öl l  verkumsjón með verkinu og frágangi  t i l  prentunar. 

Skuldbindur hann s ig t i l  að afhenda Akraneskaupstað í  e inu lagi  v ið 

verklok d iskl ing [svo] með I.  og II .  b indi  sögu Akraneskaupstaðar 
t i lbúnum ti l  prentunar.“  

Einnig segi r að Akraneskaupstaður gre iði  „Agl i  Baldurssyni  og Helga 

Magnússyni  fyr i r  umbrotsvinnu, prófakralestur [svo]  og nafnaskrárgerð 

skv.  sérstökum samningi  við þá þar um.“ (Ég hef  ekki  afr i t  af  samningi  

við Helga Magnússon en í  s íðustu færslu  var gerð grein fyr i r  samningi  
og viðbótarsamningi  við Egi l  Baldursson.)  

„Verklok á I .  og  II.  b indi  eru 15. jú l í  2010 […]“ (2. gr.)  

„Fyri r  að l júka við I .  og II .  b indi  í  samræmi við framangre int  og við a f-

hendingu diskl ings […] greið i r Akraneskaupstaður Hjálmari  Gunnlaugi  

Haraldssyni  kr.  2.250.000, -  miðað við launavísi tölu í  nóvember 2009. 

gr. [svo]“ .  S íðar kemur f ram að greiðslurnar skul i  verðbættar skv. 

breyt ingum á vís i tölu.  

  
  

                                                             
82 Gunnar Sigurðsson var forseti bæjarstjórnar en auk hans og Karenar Jónsdóttur skipuðu þau Guðmundur 
Páll Jónsson, Sveinn Kristinsson, Hrönn Ríkharðsdóttir, Eydís Aðalbjörnsdóttir, Rún Halldórsdóttir, Sæ-
mundur Víglundsson og Þórður Þ. Þórðarson bæjarstjórn Akraneskaupstaðar og sátu þennan fund. 

Einungis einu sinni áður hafði samningsgerð Akraneskaupstaðar við Gunnlaug Haraldsson verið mótmælt. Það 
var í upphafi, á fundi bæjarstjórnar Akraness 22. apríl 1997, en þá greiddi Sigríður Guðmundsdóttir, fulltrúi 
Sjálfstæðisflokksins, atkvæði gegn fyrsta samningnum því henni þótti kostnaðurinn of mikill. Öll hin, þau Guð-

bjartur Hannesson, Sveinn Kristinsson, Guðmundur  Pá l l  Jónsson , Gunnar  S igurðsson  ,Sigríður 
Gróa Kristjánsdóttir, Pétur Ottesen, Ingvar Ingvarsson og Bryndís Tryggvadóttir, greiddu atkvæði 
með því að gera fyrsta samninginn við Gunnlaug Haraldsson. 

Enginn hefur mótmælt tillögum um samningagerð eða annað sem snertir sagnaritun Gunnlaugs Haraldssonar 
frá því Karen lét bóka þessi ummæli og studdi ekki sjötta samninginn (annan viðbótarsamning við síðari grunn-
samninginn). 

83 Sem dæmi um frétt af þessari bókun o.fl. má taka „Saga  Ak raness:  75  m i l l j ón i r  en  engu  sk i l að “ í 
DV 22. des. 2009. Þar má líka sjá ljómandi góða mynd af Karen Jónsdóttur.  

Orðlaust samkomulag bæjarstjórnenda um að annað hvort þegi menn þunnu hljóði um sagnaritun Gunnlaugs 
Haraldssonar eða fjalli einungis um hana með hástigs-lýsingarorðum virðist enn í gildi ef marka má nýleg við-
brögð bæjarstjóra og Ritnefndarinnar í síðasta SKESSUHORNI  (þann 8. júní). Svona háttalag hefur oft verið 
kennt við meðvirkni en til eru fleiri kenningar, tengdar viðskiptum og stjórnmálum, sem gætu skýrt þetta. 
Skemmtilegasta nýyrðið um hástigslýsingarorðanotkun um verk af þessu tagi er „makedóníska heilkennið“.  

http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
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Svo undarlega vi l l  t i l  að í  upphafi  þessa samnings 

kemur fram að Akraneskaupstaður skuldi  Gunnlaugi  

„fyr i r  v innu á t ímabi l inu aprí l -september 2009, sam-

ta ls kr.  4.124.725.“  Þegar haf i  bærinn grei t t  upp í  

skuldina 1,5 mi l l jón en við þessa undi rr i tun verði  

greidd 1 mi l l jón og þann 14. janúar 2010 verði  a f-

gangurinn greiddur.  

Sé gert  ráð fyr i r  að Gunnlaugur haf i  ár ið 2008 fengið 

grei t t  eft i r  „SAMNINGUR Saga Akraness“ f rá 30.  nóv. 

2006 og viðaukasamkomulagi  v ið hann frá 27. október 2007 (sjá 

færsluna … einvörðungu markmið þessa samnings að framlengja verk-

t íma, ski lgreina verklok og kveða á um greiðslur t i l  sagnari tara ) og vel  

rúmlega það, svo sem giskað var á í  s íðustu færslu ( Ljóst  er að hér er 

að verða t i l  glæsi legt r i t )  er engin le ið að sjá af  fundargerðum bæjarins 

og Ri tnefndar hvernig bærinn stofnaði  t i l  þessarar rúmlega f jögurra 

mi l l jón króna skuldar eða hvaða vinnu Gunnlaugur innti  af  hendi .  Þetta 

h l jóta að vera greiðslur gegn framvísun reikninga, en reikninga fyr i r  

hvað? 84
 

  
  

Árið 2009 fékk Gunnlaugur greiddar rúmlega 7,7 mill jónir  frá 

Akraneskaupstað  en ekki  nema rúm 550.000 kr.  ár ið 2010 svo reikna 

má með að al lur kostnaður vegna þessa samnings haf i  ver ið bókfærður 

á ár ið 2009. Það verður að tel jast  undarlegt haf i  hann fengið þessar 

rúmu 2,2 mi l l jón i r greiddar út  v ið undi rr i tun samningsins í  desembe r-

byrjun 2009 úr því  þær voru hugsaðar sem árangurstengd greiðsla fyr i r  

ski l ,  í  s íðasta lagi  15. jú l í  2010, svo væntanlega má skýra þessa háu 

greiðslu t i l  Gunnlaugs ár ið 2009 af einhverr i  bókhaldst i lhögun bæjarins. 

Samt má í  þessu sambandi  einnig benda á að Gunnlaugur stóð ekki  í  

sk i lum árið 2010, þ.e.  hann afhent i  ekki  handri t  af  I .  og II.  b indi  

t i lbúnu í  prentsmiðju fyr i r  miðjan júl í  e ins og samið var um. (Sjá töflu 

unna úr fundargerðum ritnefndar um sögu Akraness á t ímabilinu 

2009-2011 .)  Og ja fnvel  þótt  hann haf i  fengið greidda þessa dularfu l lu 

skuld að fu l lu og a l la samningsupphæðina er mei r en ein mi l l jón af 

þessum rúmu 7,7 mi l l jón sem hann fékk frá bænum óútskýrð.  

                                                             
84 Ég sendi fyrirspurn til Ragnheiðar Þórðardóttur, þjónustu- og upplýsingarstjóra Akraneskaupstaðar, í tölvu-
pósti föstudaginn 5. júní um hvort vantaði inn í þau gögn sem ég fékk frá Akraneskaupstað þann 4. maí sl., 
þ.e. hvort gæti verið að vantaði einn samning við Gunnlaug, og/eða hvort þessar upphæðir skýrðust af greiðslu 

gegn framvísun reikninga. Ég á nefnilega bágt með að skilja hvernig hann gat fengið greiddar rúmar 7,7 
milljónir bæði árið 2008 og 2009, miðað við þau gögn sem ég hef undir höndum. 

Í svari Ragnheiðar, sem barst 6. júní, kemur fram að erindinu sé vísað til bæjarritara. Bæjarritari er í sumarfríi 
til 30. júní. 

Ég skrifaði Ragnheiði aftur og benti á Uppl ýs i ngas te fnu  Ak raneskaups taða r  og Upplýsingalög, þar sem 
kemur fram að Akranesbær hefur að hámarki 20 daga frest til að svara mér. Væntanlega getur einhver flett í 
gegnum möppuna á skrifstofu bæjarritara fljótlega og svarað þessu erindi. Ragnheiður ætlaði að reyna að 
athuga það, skv. öðru bréfi þann 6. júní.  

Ég verð því sem stendur að túlka gögnin þannig að árið 2008 hafi Gunnlaugur fengið greitt skv. samningi frá 
30. nóvember 2006 og viðaukasamningi frá 27. október 2007 þar til annað kemur í ljós. Það stendur að vísu út 
af u.þ.b. ein og hálf milljón, sem er óskýrð árið 2008. Og raunar stóð hann hvorki við samninginn né viðauka-
samninginn árið 2008. 

Þessi rúmlega 4 milljóna skuld fyrir vinnu árið 2009 er alveg óútskýrð. En þetta skýrist væntanlega allt þegar 
Akraneskaupstaður hefur tíma til að svara erindi mínu, sem verður í síðasta lagi 23. júní. Ég mun að sjálfsögðu 
leiðrétta þessa færslu séu skýringar á greiðslum til Gunnlaugs aðrar en ég get mér til núna. 

http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2009_2011.html
http://akranes.is/stjornsysla/reglur-og-samthykktir/grs_id/635/
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Annar kostnaður 2009 var rúmlega 300.000 (en tæplega 3 mi l l jóni r ár ið 

2010 svo greiðslur t i l  Egi l s Baldurssonar eru væntanlega bókfærðar á  

ár ið 2010, hugsanlega einhverjar greiðslur t i l  Helga Magnússonar 
einnig.)  Kostnaður vegna Ri tnefndarinnar var rúm 170.000 ár ið 2009.  

Kostnaður Akraneskaupstaðar vegna ritunar Sögu Akraness var 

al ls  8,2 mill jónir  árið 2009 sem gerir rúmlega 8,9 mil ljónir á n ú-

virði . 85
 

  

  

                                                             
85 Upplýsingar um kostnað og uppreikning hans á núvirði eru fengnar frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011. 
Sama gildir um samninga þá sem minnst hefur verið á til þessa í færsluflokknum Saga  Sögu  Ak raness . 

http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
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m i k i ð  h e f ð i  é g  f a g n a ð  h v e r j u m  f i m m  

m í n ú t u m  s e m  m é r  h e f ð u  g e f i s t  

Saga Sögu Akraness XII  

11.  júní  2011 k l .  21.00  

Í þessari  færslu eru rakin önnur stör f ,  e inkum ri tst jórn og skr i f  ýmissa 

stéttarta la sem Gunnlaugur Haraldsson s innti  dyggi lega meðan hann átt i  

að vera að skr i fa sögu Akraness. Mér þyki r l í klegt að hann haf i  f engið 

sæmi lega grei t t  fyr i r  v innu s ína. Um launakjör hans hjá öðrum en Akr a-

neskaupstað vei t  ég þó ekkert .  

Ti t i l l  færslunnar er bein t i lvi tnun í  langa grein Gunnlaugs Haraldssonar,  

„Kvi t tað fyr i r  f jórðungsdóm“, sem bi rt i st  í  Skessuhorninu  8. júní ,  s.  34-

35. Hann afsakar þar ófeðraðar og rangt feðraðar l jósmyndi r í  Sögu 

Akraness  I með t ímaskort i  (sjá færsluna Fjórðungsdómur um 18 marka 

bók) og öl l  er málsgrein in svona: „Og víst  er það,  að mikið hefði  ég 

fagnað hverjum f imm mínútum, sem mér hefðu gef ist t i l  v iðbótar 

t i l  að þrautkanna sérhvert þeirra f jölmörgu atriða, sem ég var í  

vafa um við samningu þessa r its. “  (s.  34,  fei t letrun mín.)  

  
  

Samkvæmt fyrsta samningnum sem Akraneskaup-

staður gerði  v ið Hjálmar Gunnlaug Haraldsson skyld i  

hann „hafa ritun sögu Akraness að meginverkefni 

meðan á gildist íma samningsins stendur og mun 

hann ekki taka að sér verkefni ,  sem leitt  getur 

t i l  þess að verkefnum samkvæmt þessum samn-

ingi verði  ekki  s innt .“  (3.gr.,  fe i t letrun mín.)  Sá 

samningur hét SAMNINGUR UM RITUN SÖGU AKRA-

NESS, var undi rr i taður 23. aprí l  1997 og áttu enda n-

leg verklok að vera 30. september 2001. Þá átt i  

Gunnlaugur að hafa  ski lað þremur b indum sem segðu sögu Ak raness f rá 

1700-2000 og voru aði lar sammála um að öl l  þrjú bindi  verksins væru 
gef in út  í  einu lagi  ár ið 2001. (6. gr .)  

Í s íðar i  aðalsamningnum við Gunnlaug, SAMNINGUR Saga Akraness, sem 

var undi rr i taður 30. nóvember 2006, er enga samsvarandi  grein að 

f inna. (Hini r f jór i r  samningarni r sem hafa verið gerði r v ið Gunnlaug eru 

a l l t  viðbótarsamningar af einhverju tagi .)  Ég geri  mér ekki  grein fyr i r  

hvort  þessi  nýi  aðalsamningur 2006 kippt i  hinum eldri  alveg úr sa m-
bandi  eða hvort  einhver ákvæði  eldr i  aðalsamnings  gi l tu áfram.  

Gunnlaugur hefur mátt  vera hamhleypa t i l  verka ef  hann átt i  að uppfyl la 

það sem hann skri faði  undi r í  fyrsta aðalsamningnum, sem var sem sagt 

í  gi ldi  t i l  nóvemberloka 2006, þ.e. hafa  r i tun sögu Akraness sem aða l -

starf  en r i tstýra eða semja um leið eft i rtal in  r i t .  V innan meðfram að 

þessum ri tum eða verkum sem t íunduð eru hér að neðan hafa l ík lega átt  

að vera hjáverk í  fr í stundum. Rétt  er að taka f ram að Gunnlaugur hefur 

h lot ið góða dóma fyr i r  stéttartöl  s ín, ættatöl  og við l íka; hann þyki r afar 

vandvi rkur en í  e instaka r i tdómi  er fundið að ful l  miki l l i  smámunasemi  í  

ættrakningum.  

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
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Gunnlaugur hefur t i l  þessa ekki  staðið ski l  á neinum samningi  sem 

Akraneskaupstaður hefur gert  v ið hann og e.t .v er eft i r farandi  l i st i  yf i r  

aukavinnuna hans e inhver skýri ng á því .  (Þessar upplýsingar eru 

fengnar úr Gegni  og fréttum dagblaða. Vel  getur verið að Gunnlaugur 

haf i  haft  einhver f le i r i  aukastörf  sem ekki  er get ið opinberlega eða mér 
hafa yf i rsést  v ið samantekt ina.)  

Útgáfu-

ár  /  ár  

Verk  /  v inna  Annað  Greiðs lur  

Akraneskaup-
staðar  t i l  Gunn-
laugs   
hver t  ár  fy r i r  að 
r i ta  Sögu Akra-
ness ,   
ekki  uppreiknað   
á  núvi rð i  

1997 A)  Tann læknata l :  1854 -
1997 .   

B )  V iðsk ip ta -  og hagf ræð-
ingata l  1877 -1996  I - I I I  

 

A )  435  s íður .   

B )  1390 s íður ,  bygg t á  
e ld ra V iðsk ip ta -og hag-
f ræð ingata l i  

2 .604 .166  k r .  

1998 A)  Longætt  :  n ið ja ta l  
R i chards  Long ver s luna r -

s t jó ra í  Reyðar f ja rða r -
kaups tað ,  Þó runnar  Þo r-
le i f sdó t tur  og  Kr i s t ínar  
Þórar insdó t tur  
I - I I I .   

B )  Akranes  saga og  sam-
t íð  

A )  1618 s íður .  Í  r i t r ö ð-
inn i  Aus t f i r skar  æt t i r .   

 

B )  5  b l s .  t ex t i  v ið  l j ó s -
myndabók ,  l j ó smynd ir  
F r iðþ jó f s  He lgasonar  

2 .936 .626  k r .  

1999  

 

 3 .039 .774  k r .  

2000 Læknar  á Í s land i  I - I I I   1725 s íður  
Bygg i r  á  e ld r i  lækna-
tö lum.  

3 .331 .412  k r .  

2001  

 

 4 .786 .900 .kr .  

2002 A)  Guðf ræð ingata l  I - I I .   

 

 

 

B )  Gunn laugur  ge r i s t  
dómkvaddur  matsmaður  í  
má l i  Gen is  og Þo rs te ins  
Jónssonar  æt t f ræð ings  
gegn Í s lenskr i  er f ðagre i n-
ingu.  

A )  1028 s íður  

Á  n íunda  hundrað  æv i -
sk rár  í s l enskra  p res ta  og 
e r lendra  guð f ræð inga af  
í s l enskum uppruna e r  að  
f inna  í  þessar i  bók .   

B )  He lg i  Þorbergsson,  
sk ip tas t jór i  Gen is  og 
samstar fsmaður  Gunn-
laugs ,  sagð i  um verk ið  
„að  það  vær i  g í f u r leg  
v inna  og l j ó s t  að hún 
tæk i  m ik inn  t ima.“  
„Gen is  k re fur  í s l enska  
e r fðagre in ingu um 600 
mi l l j ón i r “ ,  DV,  11 .  j an .  

2002 .  

3 .812 .254 .  k r .  

 

  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200789&pageId=3026683&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200789&pageId=3026683&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200789&pageId=3026683&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
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2003 Saga  Hafnar f ja rðark i r k ju  
( l í k lega  e inn ig  saga  
Garðak i r k ju á  Á l f tanes i) .  
Gunn laugur  var  r áð inn  t i l  
s ta r f a  a f  sóknarnefnd 
Ha fnar f jarðark i rk ju  ár ið  
2003 t i l  að  skr i f a  söguna 
en  he fur  engu sk i l að .  S já  

k ræk ju  í  f r é t t  í  næsta  
dá lk i .   

„ ‚Ég  tók  þe t ta  að  mér  
f y r i r  f as t  verð og  ég 
sk i l a  m ínu fy r i r  sumar ið .  
E f t i r  að ég sk i l a  a f  mér  
handr i t inu  þá  er  minn i  
v innu lok ið .  Þá  e r  þe i r ra  
að  koma þessu  í  p rent , „  
seg i r  Gunn laugur  en  

hann seg i s t  þ igg ja sex  
mi l l j ón i r  k róna  í  ve r k -
takagre iðs lu r  vegna  
verks ins . “  (S já  f ré t t  DV  
7 .  j an .  2011 ,  
„Sóknarnefnd leyn i r  
l aunum r i thö fundar“ . )  

4 .093 .036  k r .  

2004  

 

 3 .569 .187  k r .  

2005 Lögf ræð ingata l  V 1995-
2004 .  

525  s íður  2 .376 .447  k r .  

2006  

 

 625 .000 k r .  

2007 A)Tann læknata l  1854 -
2007 .   

B )  Æv iskrár  MA -s túdenta  
V I .  b ind i .  MA s túdentar  
1974-1978 .  

A)  594  s íður  (ég  re ikna 
með að þe t ta  sé  auk in  
og endurbætt  ú tgáfa  
sama r i t s  f r á  1997)   

B)  608 s íður  

 

4 .476 .009  k r .  

2008 Nið ja ta l  B jö rgv ins  V ig fú s -
sonar  og  S te fan íu  
S te fánsdó t tur  á Ke t i l s -

s töðum í  Jöku lsárh l íð   

80  s íður   
Samantek t  e fn i s :  Rúnar  
Guðmundsson og Gunn-

laugur  Hara ldsson  
(L ík lega  bara  smábæk l -
ingur  sem óv í s t  e r  nema 
ha f i  ver ið  unn inn  í  s já l f -
boðav innu. )  

7 .775 .867  k r .  

2009  

 

 7 .721 .287  k r .  

2010 Lögg i l t i r  endurskoðendur  
1 ,  Æviskrár  endursko ð-
enda:  1929 -2010 .   

Bók in  e r  424  s íður  og 
var  gef in  ú t   
í  t i l e fn i  75  ára  afmæl i s  
Fé lags  lögg i l t r a  endu r -
skoðenda.  

552 .710 k r .  

2011  

 

 1 .041 .936  k r .  

 Alls hefur Akranesbær greitt Gunnlaugi Haraldssyni 53.033.611 kr. á þessum 14 

árum. 

 Alls er kostnaður bæjarins af verkinu, þ.e. greiðslur til Gunnlaugs, ritnefndar-

innar, umbrotsmanna, f. myndvinnslu, prófarkalestur o.fl. 73.451.143 kr. (líklega 

eru greiðslur til útgáfufyrirtækisins Uppheima ekki nema að hluta inni í þessari 

tölu).  

 Ef heildarkostnaður hvers árs er uppreiknaður á núvirði og árlegur kostnaður síð-

an lagður saman er sú tala, þ.e. kostnaður Akraneskaupstaðar af sagnaritun 

Gunnlaugs með öllu, tæpar 105 milljónir króna. 

  

http://www.dv.is/frettir/2011/1/7/soknarnefnd-leynir-launum-rithofundar/
http://www.dv.is/frettir/2011/1/7/soknarnefnd-leynir-launum-rithofundar/
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G o ð s a g n i r  u m  g l æ s i l e i k a ;  „ S t ó r a s t a “  

b ó k  í  h e i m i ?  

 

Saga Sögu Akraness XIII  

14.  júní  2011 k l .  22.32  

Frá því  ár ið 2009 hafa þei r gamalreyndu bæjarst jórnarmenn sem fja l lað 

var um í  færslunni  g læsi legasta byggðari t  og r i t  um sögu byggðarlags 

sem búið hefur  verið t i l ,  e inn bæjarst jór i  (h inn bæjarst jór inn vi rðist  

beggja b lands þegar hann t já i r  s ig um verkið) og örfá i r f le i r i  sammælst 

um að hamra á g læsi le ika Sögu Akraness og urðu lýs ingarnar æ h á-

stemmdari  eft i r  því  sem biðt íminn eft i r útgáfunni  lengdist . Þannig hafa 

þei r reynt að st inga dúsu í  bæjarbúa sem kunna að vera óánægði r með 

f járaustur í  sagnari tarann og skapa ímynd eða goðsögn, með því  að 

skrýða grip inn, r i t in  sjá l f ,  pel l i  og purpura. Þessi  færsla er  aðal lega 

beinar t i l vi tnani r í  t ímaröð sem sýna þessa ímyndarþróun og einnig hina 

afsökunina fyr i r  f járaustr i  og óralöngum meðgöngut íma verksins, sem er 

hversu miki l  f ræðimennska og uppgötvani r byggðar á frumheimi ldum 

séu í  því  fó lgnar  

  

Upphaf ið að upphafn ingunni  má rekja t i l  r i tnefndar 

um sögu Akraness, eft i r  að voni r manna um útgáfu 

fyrstu tveggja b indanna vorið 2008  brugðust.  Gunn-

laugur Haraldsson brá nefn i lega á það ráð um mitt  

ár ið 2008 að sýna Ri tnefndinni  einstakar b laðsíður 

(væntanlega á g lærum) en ekki  ei nungis minnisblöð 

um verkstöðu, nýjar v innuáætlani r eða ei t thvað svo-

leiðis gamal t  og þreytt  (sbr.  töflu unna úr fundar-
gerðum Ritnefndarinnar árið 2008) .  

Fei t letrani r í  beinum t i lvi tnunum eru mínar. Nöfn helstu einstakl inga eru 

auðkennd með l i tum og fei t letrun. Ti t i l l  færslunnar byggi r að h luta á 

fagnaðarorðum forsetafrúarinnar  þegar Ís lendingar stóðu s ig vel  í  hand-

bol ta um árið. Athugið að einstakl ingarnir  sem vitnað er í  voru ekki 

búnir að lesa bækurnar þegar þeir sögðu þetta ;  langf lest i r  þei rra 

hafa væntanlega einungis séð ör l í t ið brot  a f b indi  I eða II ,  sumir jafnvel  

einungis nokkrar b laðsíður á g lærum. Ri tnefndin hefur senni lega les ið 

ei t thvað af textanum á ýmsum st igum á þessum 14 árum en vi taskuld 

varð töluverð endurnýjun í  r i tnefndinni  sem t ímar l iðu.  Undantekningar 

eru nýjustu tvenn ummælin, þ.e.  yf i r lýs ingar r i tnefndarinnar og bæjar s-

t jórans í  næstnýjasta SKESSUHORNI (miðvikudaginn 8.  júní  2011); Ég 

býst v ið að báði r aði lar haf i  les ið  ei t thvað af b indunum tveimur  þegar 
þau orð eru skr i fuð, jafnvel  bæði  b indi  I  og II .   

 [GH fór yfir örnefnakort og] er ljóst að þar hefur verið unnin gríðarlega mikil 

vinna sem gefur heildarmynd verksins frábært yfirbragð. Fundarmenn lýstu 

ánægju með kortin. 

(Fundargerð Ritnefndarinnar, 2. apríl 2008.) 
  

 Ljóst er að hér er að verða til glæsilegt rit og lýstu nefndarmenn ánægju 

sinni með það sem fyrir augum [svo] bar. 

http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=63906&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=63906&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_2008.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11301/
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(Næsta fundargerð Ritnefndarinnar, 25. júní 2008.) 
  

 Sagan er að taka á sig mynd og er afar glæsileg á að líta. 

(Þarnæsta fundargerð Ritnefndarinnar, 22. september 2008.) 
  

Þá taka við yf i r lýsingar bæjarst jórnarmanna og bæjarst jóra:  

 Og verði það gefið út í þeirri mynd sem allt horfir að það verði þá getum við 

Skagamenn verið stoltir af því. Það sem ég hef séð af þessu … ég held að þetta sé 

það glæsilegasta byggðarit og rit um sögu byggðarlags sem búið hefur 

verið til! 
(Sveinn Kristinsson á bæjarstjórnarfundi 13. október 2009.) 

 Kostnaðurinn er fjárans nógur en það sem ég hef séð af bókinni er geysilega fal-

leg vinna. 

(Gísli S. Einarsson bæjarstjóri í frétt DV „Saga Akraness: 75 milljónir en engu 

skilað“, 22. desember 2009.) 
  
  

 Þetta er eitt hið glæsilegasta verk sem hefur verið unnið á þessu sviði á 

landinu - ég hef orð prófarkalesarans fyrir því sem að var að skila núna öllum 

yfirlestrinum og hann er búinn að vera … hefur haft svona verk með höndum fyrir 

mörg sveitarfélög og hann fullyrti við mig -og hann bað mig ekkert fyrir það - að 

þetta væri það glæsilegasta verk sem unnið hefði verið á þennan veg af 

öllum svei … fyrir öll sveitarfélög á landinu.“ 

(Gísli S. Einarsson bæjarstjóri á bæjarstjórnarfundi 25. maí 2010.)  
  
  

 Þetta er mikið verk og vandað og þegar Akurnesingar og aðrir landsmenn munu 

fá það í hendur munu menn sjá að þar hefur ekki verið kastað til höndunum 

heldur hygg ég að þarna sé um einhverja og verði um einhverja glæsilegustu 

byggðasögu sem rituð hefur verið og gefin út á Íslandi.  

(Sveinn Kristinsson á bæjarstjórnarfundi 25. janúar 2011.) 
  
  

  … en ég segi um þessa sögu og ég er svo sannfærður um og var sosum farinn að 

sannfærast þegar ég sá þegar ég sá verkið á síðustu metrunum að þetta verk er 

hverrar krónu virði og ég er næstum því viss um að einhvern tíma á eftir 

að tala um það hvað það hafi verið ódýrt! 

(Árni Múli Jónasson bæjarstjóri í fréttum Ríkissjónvarpsins 20. maí 2011.) 
  
  

 Sveinn Kristinsson, forseti bæjarstjórnar sagði þegar hann handlék 

bækurnar tvær og lofaði um leið, að Þjóðverjar hefðu aldrei byggð 

Kölnarkirkju ef þeir hefðu vitað hvað það tæki langan tíma og hvað þá að 

Versalir hefðu þá nokkurn tíma verið byggðir. 

(„Fjölmenni á útgáfuhátíð vegna Sögu Akraness“. Skessuhornið 25. maí, s. 16.) 
  
  
  

Það helst  nokkuð í  hendur að því  mei r sem menn róma glæsi leika r i ts ins 

því  mei ri  verður l íka áherslan á fræðimennsku sagnari tarans, Gunnlaugs 

Haraldssonar, og einmanalegt starf  h ins misski lda fræðimanns eða r i t-

höfundar í  tæpan einn og hál fan áratug sem megi  skýra með miki l l i  

rannsóknarvinnu, merkum uppgötvunum og f ræði legri  vandvi rkni .  Í sv o-

leiðis samhengi  ber i  ekki  að horfa  í  t íma eða peninga. Raunar má rekja 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11404/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11855/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13215/
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13931/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/14648/
http://dagskra.ruv.is/sjonvarpid/4547349/2011/05/20/14/
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
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þennan anga umræðunnar a l l t  t i l  árs ins 2005 þótt  hún verði  ekki  veru-

lega áberandi  fyrr en í  vetrarbyrjun 2009.  

  

 Hann [Gunnlaugur Haraldsson] hefur þegar lagt fram talsvert efni - en safnað 

þeim mun meira af ómetanlegum gögnum og heimildum sem hann nýtir við 

verkið. Heimildavinnan hefur tekið mun meiri tíma en áætlað var, en af þeim 

texta sem Gunnlaugur hefur skilað til ritnefndarinnar þá er ljóst að vönduð 

heimildavinna mun skila sér í frábæru efni þegar þar að kemur. 

(Gísli Gíslason bæjarstjóri og formaður ritnefndar um sögu Akraness, á 

spjallþræði Akraneskaupstaðar 23. febrúar 2005.) 
  
  

 Það hljóta allir að vera sammála um að best sé að skila vönduðu verki í takt 

við það sem Gunnlaugur er að gera enda mun sú saga standa um ókomin 

ár. 

(Gísli Gíslason bæjarstjóri og formaður ritnefndar um sögu Akraness á 

spjallþræði Akraneskaupstaðar 23. febrúar 2005.) 
  
  

  … að söguritari hefur náð að fara í uppruna okkar jafnvel betur en nokkurn tíma 

áður hefur verið gert. Það að ýmis örnefni hér í nágrenni okkar … að söguritari 

hefur áttað sig og rannsakað það þegar að Bresabræður komu. Hann er 

búinn að finna hvaðan þeir komu! Og örnefni hér … tökum eins og dæmi eins 

og Esjuna. Það er komið úr því umhverfi sem þeir komu. Og nánast í þeirri röð og 

í þeirri eyju sem þeir sjálfsagt komu frá. Þetta er í rauninni alveg stórmerki-

legt! Við höfum velt fyrir okkur miklu. Af hverju nafnið Akranes er dregið og ýmis 

örnefni sem hér eru. Við fáum jafnvel bara skýringar á því í þessari söguritun … 

með hvaða hætti þetta varð til í okkar umhverfi. Og þetta er stórkostlegt! 

(Guðmundur Páll Jónsson á bæjarstjórnarfundi 13. október 2009.) 
  
  

 En það er nú eins og það er að hugverk eru oft litin öðrum augum en steinsteypa 

og járn … Rithöfundur sem að skrifar … hugmyndir manna um kaup rit-

höfundar eru kannski aðrar en um kaup verkfræðings sem hefur oft 

ekkert lengri skólagöngu eða býr ekkert almennt yfir meiri þekkingu en 

rithöfundurinn. 

(Sveinn Kristinsson á bæjarstjórnarfundi 25. maí 2010.) 
  
  

 Spurður hvort honum finnist réttlætanlegt að bæjarfélagið greiði hátt í hundrað 

milljónir fyrir ritun sögu Akranesskaupstaðar segir Árni Múli [Jónasson bæjars-

tjóri] erfitt að leggja á það mat og bendir á að aðeins eru örfáir mánuðir síðan 

hann tók við sem bæjarstjóri. „Ég hef ekki grænan grun um hvað er eðlilegt í 

þessu sambandi. Við viljum bara fara að koma þessu út og gleðja bæjarbúa. 

Það sem ég hef séð af þessu verki heillaði mig. Það er greinilegt að þetta er 

ekki hrist fram úr erminni,“ segir Árni Múli. 

(„Bókin um Akranes kostar 100 milljónir - 23 ár í vinnslu.“ Vísir 22. nóvember 

2010.) 
  
  

 En þó að ávinningurinn verði ekki mældur í krónum, vaðmáli og evrum er hann 

engu að síður mjög mikill; fyrir menninguna og skemmtunina sem hún 

veitir og ekki síður fyrir það hvernig svona saga styrkir samkenndina og 

sjálfsmyndina. Ég hef t.d. af einhverjum ástæðum aldrei heyrt nokkurn mann 

tala um ritunarkostnaðinn af Njálssögu eða Egilssögu eða þá Heims-

kringlu. Ég ætla þó ekki að gerast svo djarfur að halda því fram að Njála 

og Egla muni falla í skugga Akranesssögu þessarar, enda veit ég Gunn-

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12033/thradur/12024/fl/46/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12033/thradur/12024/fl/46/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13215/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13931/
http://www.visir.is/bokin-um-akranes-kostar-100-milljonir---23-ar-i-vinnslu/article/2010717393546
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laugur myndi ekki telja það við hæfi, en ég hef fengið örlítinn smjörþef af inni-

haldi og útliti þessa verks og treysti mér til að fullyrða að það er unnið af mikilli 

fagmennsku og hæfni að þar liggur afar mikill metnaður að baki, hvort sem litið 

er til texta eða heimildaöflunar, korta eða ljósmynda. Allt saman framúrskar-

andi flott og það hafa miklu fleiri en ég séð og vottað. 

(Ávarp Árna Múla Jónassonar bæjarstjóra sem hann flutti þegar hann veitti 

viðtöku handritum að I og II bindi Sögu Akraness, dagsett 18. janúar 2011.)86
 

  
  

 … en við sáum sem fengum að sjá brot af þessu að hér var bara komið mjög 

mikið af merkilegum gögnum sem eru bæði uppfræðandi fyrir okkur og 

okkar framtíð. 

(Gunnar Sigurðsson á bæjarstjórnarfundi 25. janúar 2011.) 
  

  

 Þá hafa miklar grunnrannsóknir farið fram og það munu þeir sem að eignast 

bókina eða sjá að handbragð hefur verið vandað bæði varðandi ritun 

bókarinnar, útlit hennar og þau önnur gögn sem í henni eru. 

(Sveinn Kristinsson á bæjarstjórnarfundi 25. janúar 2011.) 
  
  

 Í viðtali sem þessu verður aðeins tæpt á örlitlu broti af því gífurlega mikla efni, 

sem Gunnlaugur hefur dregið saman á rúmlega 1100 blaðsíður í firna-

stóru broti og brátt mun birtast lesendum í tveimur bindum af Sögu Akraness. 

(„Það þýðir ekkert hér um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haralds-

son ritara Sögu Akraness.“ Skessuhornið 13. apríl 2011. Þess ber að geta að 

Gunnlaugur las sjálfur yfir viðtalið, leiðrétti, breytti og bætti áður en það birtist.) 

  
  

 Þetta tímamótaverk er ótæmandi brunnur upplýsingar um hvaðeina sem 

snertir sögu Akraness og varpar skíru ljósi á uppruna fólks í landnámi 

Bresasona. Í lýsingu á þróun og uppbyggingu samfélagsins eru settar fram 

hugmyndir sem varða sögu landsins alls. […] Bindið í heild [II bindi] geymir 

yfirgripsmikla og þaulunna lýsingu á samfélagi bænda og sjómanna á átaka-

tímum þegar sjóþorpið Akranes byggðist upp. 

(„Saga Akraness kemur út á morgun“. Skessuhornið 18. maí 2011. Þessi texti 

virðist að miklu leyti unninn upp úr auglýsingum útgáfufyrirtækisins Uppheima.) 
  
  

 Þeir Kristján [Kristjánsson útgefandi] og Gunnlaugur [Haraldsson sagnaritari] 

kynntu hið nýja ritverk. Ljóst er að þetta verk er glæsilegt og efnistök og 

allur frágangur er til fyrirmyndar. 

(Fundargerð ritnefndar um sögu Akraness 18. maí 2011.) 
  
  

 [Innskot fréttamanns: Og Árni segir að það sé margt í þessu mikla ritverki 

sem muni koma mörgum á óvart.] Hér voru landnámsmenn af keltneskum 

uppruna og örnefni og annað sem þeir skildu eftir sig, ef svo má segja, hérna eru 

ótrúlega lík ýmsu því sem eru á eyjum á því svæði. 

(Árni Múli Jónasson bæjarstjóri í fréttum Ríkissjónvarpsins 20. maí 2011.) 
  

  

 Árni Múli Jónasson bæjarstjóri sagði t.d. lesninguna bæði fróðlega og 

skemmtilega fyrir fólk á öllum aldri, ekkert síður unga en gamla. Þetta væri 

brunnur sem fólk myndi sækja í og ausa úr. „Þennan brunn þarf ekki að byrgja 

                                                             
86 Handrit af ávarpi bæjarstjóra er fengið frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011. Vísað er til annarra heimilda 
jafnóðum í texta færslunnar. 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/14648/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/14648/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15060/
http://dagskra.ruv.is/sjonvarpid/4547349/2011/05/20/14/
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fyrir börnunum, um að gera að lofa þeim að detta ofan í hann, sagði bæjarstjór-

inn í gamansömum tón um leið og líkti vinnu höfundarins Gunnlaugs 

Haraldssonar og þeim sem að honum stóðu [svo] við stórvirki.“ 

(„Fjölmenni á útgáfuhátíð vegna Sögu Akraness“. Skessuhornið 25. maí 2011, s. 

16.) 
  

  

 Árni Múli sagði í samtali við Skessuhorn að hann stæði við það sem hann hefði áður sagt 
um Sögu Akraness að ritið væri framúrskarandi gott, fræðilegt og skemmtilegt. „Ég 
er mikill áhugamaður um sögu og hef menntun á því sviði og hef skoðað mörg sagnfræði-

leg verk áþekk Sögu Akraness. Ég tel mig hafa dómgreind, þekkingu og menntun til að 
geta fullyrt að Saga Akraness stendur þeim flestum ef ekki öllum framar, bæði 
hvað varðar efni, texta og framsetningu. … Ég stend við öll þau stóru orð sem ég 
hef áður haft um þetta glæsilega verk, að það sé höfundinum og þeim sem að því 
koma til sóma og samfélaginu okkar til upplyftingar og framdráttar,“ segir Árni 
Múli Jónasson bæjarstjóri. 

(„Stórfurðuleg atlaga að fræðimannsheiðri. Árni Múli Jónasson bæjarstjóri um 

framkomna gagnrýni á sögu Akraness.“ Skessuhornið 8. júní 2011, s. 2.) 
  
  

 Saga Akraness bindi I-II eftir Gunnlaug Haraldsson, er stórt og glæsilegt verk 

sem lengi hefur verið beðið eftir. … Vandað var til verksins af fremsta megni. 

En vegna hins gríðarlega umfangs er þess að vænta að finna megi á því einhverja 

missmíði. … Nefndin lýsir yfir fullu trausti á verðleika höfundar til fræði-

starfa og hvetur bæði hann og bæjaryfirvöld til að halda verki áfram. 

(„Yfirlýsing frá Ritnefnd um Sögu Akraness.“ Skessuhornið 8. júní 2011, s. 2. Sjá 
má sömu yfirlýsingu í fundargerð Ritnefndarinnar frá 7. júní 2011) 

  
  

Önnur sjónarmið um verkið og vinnu Gunnlaugs hafa 

sja ldan verið v iðruð opinberlega af Skagamönnum 

og einungis í  undantekningart i lvikum af ráðamönnum 

bæjarins. Þó gerðist  a lmenningur svo djarfur að t já 

s ig á spja l lþræði  Akraneskaupstaðar ár ið  2005, eins 

og áður hefur  verið minnst á. Einnig má benda á 

þessi  orð t i l  mótvægis lo fræðunni  sem rakin hefur 

verið:  

  
  

Mér þykir þetta svo dýrt að tungan á mér er bólgin. Ég fékk þær skýringar frá 

höfundi að heimildir frá fyrri tímum hafi einfaldlega verið rangar. Ég get ekki annað en 

tekið skýringarnar trúanlegar. Við ákváðum að greiða honum áfram í þeirri von 

að þetta sé lokahnykkurinn. Ég er viss um að við fáum bókina núna. 

(Gísli S. Einarsson bæjarstjóri í „Saga Akraness: 75 milljónir en engu skilað“. DV 22. 

desember 2009.) 
  
  

Þetta er búið að vera í gangi í 12 ár og það finnst mér ansi langur tími. Hann hefur hins 

vegar ekki skilað af sér því sem honum bar. Auðvitað hefur höfundurinn fært fram 

sín rök en ég er búin að missa alla trú á hans skýringum. Bókin er orðin ansi dýr og 

ég vil hætta að borga höfundi laun. Að halda áfram finnst mér bara bruðl en auð-

vitað er það óskandi að þetta væri klárað. Ég efast um að þetta verði einhvern tímann 

tilbúið til prentunar og því get ég ekki samþykkt að setja meiri peninga í þetta. Mér 

finnst nóg komið. 

http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15101/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12044/thradur/12024/fl/46/
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
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(Karen Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í „Saga Akraness: 75 milljónir en engu skilað“. DV 22. 

desember 2009.) 
  

Mér finnst tíminn sem þetta hefur tekið vera ótrúlega langur og ekki hægt að 

afsaka það. 

(Stefán Teitsson bæjarbúi á Akranesi í frétt Stöðvar 2, sem krækt í við fréttina „Nærri 80 

milljónir í ritun sögu Akraness“. Vísir 2. janúar 2010.) 
  

Mér finnst þetta dáldið skrýtið - dáldið mikill peningur í eina bók. 

(Júlía Björk Elvarsdóttir bæjarbúi á Akranesi í sömu frétt og getið er hér að ofan.) 

  
  
  
  

 

 

  

  

  

http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://www.visir.is/naerri-80-milljonir-i-ritun-sogu-akraness/article/2010175230427&sp=1
http://www.visir.is/naerri-80-milljonir-i-ritun-sogu-akraness/article/2010175230427&sp=1
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V e r ð u r  t i l b ú i ð  n æ s t a  s u m a r .  É g  h e f  

a l v e g  þ o k k a l e g a  s a m v i s k u .  

Saga Sögu Akraness XIV 

17.  júní  2011 k l .  22.37  

Í fyrr i  færslum hefur verið rakið í  smáatr iðum hvernig Akraneskau p-

staður gerði  tvo grunnsamninga og f jóra viðaukasamninga við Gunnlaug 

Haraldsson og hann stóð ekki  v ið neinn þei rra.  T i l  að sýna 

hvernig fagurgal i  um eig in vinnu en l í t i l l  afrakstur  set ja mark s i t t  á þau 

14 ár sem Akraneskaupstaður hefur haf t  Gunnlaug Haraldsson í  v innu 

við sagnari tun verður reynt að rekja einn þráð sagnari tunarinnar, þann 

sem kal last  nú III.  bindi  Sögu Akraness. Þriðja bindið  er núna sá 

hlut i sögunnar sem á að ná yfir  t ímabilið 1800-1900  og bæjaryf i r-

völd, ásamt Krist jáni  Kri st jánssyni  öðrum aðaleiganda útgáfufyr i r-

tækis ins Uppheima, v i rðast  óð og uppvæg vi l ja semja um við Gun n-

laug.87 Jafnframt verður get ið skýringa sagnari tarans á því  hvers vegna 

þetta b indi  er ekki  fyr i r  löngu fu l l skr i fað og útgef ið.  T i l  glöggvunar á  

vinnu og ski lum Gunnlaugs a lmennt má benda á yfirl itstöflur unnar úr 

fundargerðum ritnefndar um sögu Akraness á árunum 1997-2011.   

  

Ti t i l l  færslunnar er óbein t i lvi tnun í  Gunnlaug Haraldsson í  „ Saga Akra-

ness: 75 mi l l jóni r en engu ski lað “ (DV  22. desember 2009) en f inna má 

nokkurn veginn samsvarandi  loforð og yf i r lýs ingar um skort  á eft i rsjá 
og samviskubi t i  Gunnlaugs í  f le i ru sem eft i r  honum er haft .  

  

Af því  f l jót lega verður l jóst  að sagnari tun Gunnlaugs 

og samskipt i  við r i tnefnd um sögu Akraness (og 

bæjaryf i rvöld) eru þvæla, þ.e.a.s .  að upphaf legum 

áætlunum er breytt ,  þeim jafnvel  snúið á haus, óta l  

v innuplögg og minnisblöð og verkáætlani r eru lagðar 

fram svo skv.  fundargerðum vi rð ist  sagnari tarinn á 

kaf i  í  mjög skipulagðri  v innu en þó er l i t lu  sem engu 

ski lað og undi r lokin er  brugðið upp Potemkin -

t jöldum í  glærul íki  (sýnishornum af b laðsíðum en 

hvorki  R i tnefndin né bæjaryf i rvöld vi rðast  hafa les ið 

textann almenni lega) þá er ekki  auðvel t  að greiða úr þessari  f lækju svo 

úr verði  ski l janlegt samhengi .  Ég fer  þá le ið að reyna að fy lgja því  sem 

nú kal last  III.  bindi  eft i r  og nær yf i r  t ímabi l ið 1801-1900. Í færslunni  

er  þetta t ímabi l  (sem fyrst  var a l l t  hlut i  I.  b indis,  seinna varð t ímabi l ið 

frá 1850 hlut i  II.  b indis og nú er öl l  ní t jánda öldin í  fyr i rhuguðu III.  

b indi ) ,  umfjöl lun um það og áætlaði r ski ladagar l i tað og fei t letrað svo 

auðveldara sé að henda reiður á þessu. Sömuleiðis eru  a fsakani r 

höfundar þegar hann ski lar ekki  efn i  auðkenndar l i t  og fei t letrun.  

Í fyrsta samningnum sem gerður var v ið Gunnlaug (1997) átt i  hann að 

skr i fa þrjú b indi  um sögu Akraness:  Fyrsta bindi um byggðasögu 

                                                             
87 Sjá 80 .  fund  R i tne fndar  um sögu  Ak raness  18.  ma í  2011 ; 81 .  f und  sömu  ne fndar  7 .  j ún í  

2011 ; lið 5 í f undarge rð  bæjar ráðs  26 ,  ma í  2011 ; lið 1 í funda rge rð  bæjar ráðs  9 .  jún í  2011  og 
frétt RÚV 4. júní 2011, „Undi rbúa  ú tgá fu  þr i ð j a  b i nd i s i n s “. 

http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15060/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15101/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15101/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/15053/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/15097/
http://www.ruv.is/frett/undirbua-utgafu-thridja-bindisins
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1700-1900 ,  annað bindi  um atvinnuhætt i  og hagsögu 1900 -2000 og h ið 

þr iðja um félags-og menningarsögu 1900-2000. Fyrsta bindi  skyldi  

skila eigi  síðar en 1. október 1999 ;  öðru b indi  eigi  s íðar en 1. 

október 2000 og þriðja b indi  eigi  s íðar en 1. október 2001. (Sjá Saga 

Sögu Akraness V,  Leggur ekki  nafn s i t t  v ið bókartötur sem rumpað er 

saman á skömmum t íma. Hér eft i r  verður v ísað í  e instakar færslur með 

skammstöfuninni  SSA og tölusetn ingu færslunnar.)  

Mjög snemma, strax haust ið 1998, kemur f ram í  mál i  sagnari tarans  að 

„heimildaöflun hafi verið t ímafrekari en í  upphafi  mátti ætla “  (36.  

fundur,  nóv.  1998).  Um mi t t  árið 2000  e r  s te fnt  að þv í  að leggja f ram handr i t  
þáverand i  fyrsta  b ind is  á  haustdögum eða í  vet rarbyr jun þess á rs  og er  haft  
e f t i r  Gunnlaug i  að hann haf i  byr jað að  skr i fa  það í  janúar  og sé  nú að skri fa 

5. kaf lann,  „þ.e.  um 19.  öldina,  þar  sem meginefn ið  f ja l lar  um þróun at -
vinnul í fs  og sögu byggðar innar .“  St rax þá var  hann ár i  á  e f t i r  áæt lun með 
verk ið ,  skv .  samning i .  (38.  fundur ,  júní  2000.)  

Haustið 2001  er bókað að „Innan nokkurra vikna“ l iggi  drög að hand-

rit i  t i l  1850  fyr i r  og Gunnlaugur haf i  skilað 70 síðum af  efni  frá 19.  

öld .  (42. fundur,  október 2001.)  Mánuði  síðar lagði  hann fram 598 

síður í  handrit i  sem nær frá 1700 t i l  1850  en jafnfram bréf þar sem 

„kemur m.a.  fram að verkið haf i taf ist þar sem langtum meiri t íma 

hafi tekið að leita uppi heimildir í  skjala söfnum, úrvinnsla gagna 

og heimilda fór þar af  leiðandi seinna af stað og loks að ítarleg 

heimildaöflun haf i leitt  fjölmargt í  l jós sem fyrirfram var ekki 

vitað og kostað töluverða vinnu að vinna úr. “  Á sama fund i  staðfesti  

r i tnefndin ski l  á  1.  bindi  verksins sbr.  gi ldandi  samning og mætti  því  
ætla að r i tun sögu Akraness árin 1700 -1900 væri  lokið ár ið 2001 .  

(Raunar  kom svo f ram tæpu há l fu ár i  s íðar  að e inn kaf la  hafð i  nú vantað inn í  
b ind ið  og er  merk i legt  að r i tne f nd in skul i  ekk i  hafa  tek ið  e f t i r  þv í  þegar  hún 
staðfest i  sk i l in .  Og svo kemur f ram að í  rauninni  var  þessu b ind i  ekk i  lok ið  og 
s íðast i  h lut i  þess,  1850 -1900 var  færður  i nn í  annað  b ind i . )  

Vorið 2002 hafð i  Akraneskaupstaður gert  v iðaukasamning við Gunnlaug 

svo hann var á fram á fu l lum launum. (Sjá SSA VI.)  Gert  var ráð fyr i r  að 

vinnu við sagnari tunina lyki 1. ágúst 2004 .  Gunnlaugur lagði  fram 

vinnuáætlun og drög að efn isyf i r l i t i  annars bindis þar sem nú er því  

skipt  í  tvö t ímabil ,  1851-1900 og 1900 -  1941 .  (44.  fundur, mars 

2002) „Góður gangur er í  r i tun 2. b indis“ segi r í  fundargerð. Í  október 

2002  segi r í  fundargerð að komið sé efni  á 400 síður í  þetta annað 

bindi .  

Í nóvember 2002  kemur fram að Gunnlaugur sé að vinna efn i  t i l  árs ins 

1941 og „stefn i r að því  að sá þáttur verði  t i lbúinn í  aprí l  eða maí“ 

[væntanlega vorið 2003]. (47. fundur.)  Seinna í  nóvember sama ár 

segist  hann vera að vinna að þáttum varðandi  vers lun o.f l .  Af funda r-

gerðum er l jóst  að hann hefur ski lað einhverju efni  þv í  einstaki r 

kaf lar eru ræddi r á þessum fundum í  nóvember, að því  er  virðist  um 
sögu 19.  aldar .  

Snemma árs 2003  „kvað [Gunnlaugur] styttast í  að 2. bindi  l it i  

dagsins l jós  […] í  meginatriðum er búið að skrifa alla aðalkaf lana 

ti l  1941 .“  (49.  fundur.)  Í júní  kemur f ram að nefndarmönnum haf i  ver ið 

sent fyr i r  fundinn um 250 síður af  upphafi annars bindis,  t ím a-

bilsins 1851-1900  og einungis vanti  nokkra kaf la í  það. En l jóst  er að 

2. b indið verði  ekki  t i lbúið í  maí  heldur í  sumarlok. (50 fundur).  Í  

október  segi r Gunnlaugur að fyr ir  l iggi samtals 853 síður sem fjal l i  

http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://harpa.blogg.is/2011-05-20/gunnlaugur-haraldsson-aetlar-ad-og-hyggst-nu/
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um tímabilið 1851-1941 .  Einnig er bókað að Gunnlaugur æt l i  að l júka 

2. bindinu í  desembermánuði  og einhenda sér svo í  3. b indið (1942 -

2000 í  byrjun næsta árs. (51. fundur).  

Í febrúar 2004  segi r að „ætlunin var að l júka r i tun II.  b indis í  

desember en það hefur  af ýmsum ástæðum ekki  tekist að fullu. “  

Lagðar  voru f ram 167 s íður  um sögu vers lunar  á  Akranes i ,  væntanlega f rá  
1850 og ve l  f ram yf i r  næstu a ld amót .  (52.  fundur)  

Í ágúst 2004  kemur f ram í  mál i  Gunnlaugs að vegna heimildaöflunar 

í  þriðja bindi  haf i  hann ekki  getað klárað annað bindið .  Heimi lda-

öf lun í  þr iðja bindi  er  ólokið, r i tun þess ekki  haf in en aftur á mót i  er 

Gunnlaugur búinn að safna efn i  í  „á annað hundrað möppur með afr i tum 

og l jósr i tum heimi lda sem hann leggur t i l  grundval lar söguri tuninni “.  

Þessi  möpputalning hófst  haust ið 2000, þá voru það 40 eða 70 möppur, 

ólæsi legt í  fundargerð 39. fundar hvort  er ,  og hefur verið le iðarstef í  

f regnum af sagnari tun Gunnlaugs s íðan.88 Gunnlaugur reiknaði  með að 

ganga endanlega frá öðru b indi  í  s íðasta lagi  í  janúar 2005. (54. 

fundur.)  

Í  mars 2005  segi r að Gunnlaugur hafi  undanfarið verið að afla 

heimilda í  þr iðja bindi „en það er að hans sögn gríðarlegt ve rk  og 

því  verður ekki  byrjað á því  að skr i fa það bindi  saman fyrr  en s íðar.“  

Hann leggur sjá l fur t i l  að nú verði  lögð áhersla á að klára 1. [ landnám 

t i l  1850] og 2. b indi  [1850-1941] og bókað er:  „mætt i  stefna að útgáfu 
1. og 2. b indis vorið 2006“. (55.  fundur.)  

Snemma vors 2008  var  I.  b indið orðið að II.  bindi  (sjá SSA IX  og SSA 

X) og skyld i  nú ná yf i r  t ímabi l ið 1700-1850. II.  b indið varð sjá l fkrafa að 

III.  bindi (1850-1941)  en bæði  þessi  nýtölusettu II .  og III .  b indi  voru 

sett  á í s uns sagnari tara tækist  að l júka h inu nýja I.  b indi .  Í „ í tar legu 

minnisblaði ” Gunnlaugs í  aprí l  2008 kemur fram að „Kaf l i  5 Át jánda 

öldin (1701-1800 (390 bls.)  -  bíður prentvinnslu […] Kafl i  6 Nítjánda 
öldin 1801-1850 (213 bls.) -  bíður prentvinnslu “ .  (68. fundur.)  

Í v iðaukasamningi  sem Akraneskaupstaður og Gunnlaugur Haraldsson 

undi rr i tuðu þann 2. desember 2009 „hafa [aði lar]  orð ið sammála um að 

                                                             
88 Möppur og pappírsmagn ber oftar á góma í fundargerðum en hér eru gefin tvö dæmi sem sýna stolt sagna-
ritarans af þessari söfnun: 

Heimildaöflun og úrvinnsla þeirra hefur reynst langtum tafsamari og tímafrekari en mig óraði nokkru sinni fyrir, 
og hafði þó talsverða reynslu að byggja á í þessum efnum. Hér er í fyrsta lagi um að ræða skjalleg gögn af 
öllum hugsanlegum toga sem einkum eru varðveitt í skjalasöfnum í Reykjavík og á Akranesi (t.d. gjörðabækur 
hreppstjóra, sveitarstjórnar, einstakra nefnda, félagasamtaka og fyrirtækja, sýslumanna og sýslunefnda, amt-

manns, landshöfðingja og fleiri embætta stjórnsýslunnar, bréfabækur, bréfadagbækur, bréf og hverskyns 
gjörningar sömu aðila og einstaklinga, jarðaskjöl, dagbækur, örnefnalýsingar, o.s.fv., o.s.frv.). Í annan stað 
allt prentað og útgefið efni (bækur, skýrslur, dagblöð, tímarit o.s.frv.) þar sem Akraness er í einhverju getið, - 
og í þriðja lagi munnlegar heimildir og frásagnir núlifandi manna. Allar þær frumheimildir sem ég hef getað 
leitað uppi í skjalasöfnum, s.s. Þjóðskjalasafni, hef ég látið ljósrita til að vinna úr í starfstöð minni. Það 
heimildasafn telur nú um 100 bréfabindi eða tugþúsundir blaðsíðna og mun síðar varðveitast í Héraðsskjala-
safni Akraness og verða aðgengilegur gagnabanki þeim sem síðar kynnu að vilja grúska í afmörkuðum við-
fangsefnum.  
Gunnlaugur Haraldsson. 25. febrúar 2005. „Meint ritstífla brestur“ á spjallþræði Akraneskaupstaðar. 

[Um starfsstöð sagnaritarans í Gufunesi]: Auk fjölda fræðirita er þarna til dæmis hátt í 200 bréfabindi með 
ljósritum skjala sem tengjast sögu Akraness, um 500 síður í hverju bréfabindi. Þessi gögn hefur söguritari 
leitað uppi í skjalasöfnum, pælt í gegnum þau, afritað og slegið inn í tölvu, sumt stafrétt en gert útdrátt úr 
öðrum, og jafnvel þýtt gömul embættisskjöl úr dönsku.  
„Það þýðir ekkert hér um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haraldsson ritara Sögu Akraness“. 
Skessuhorn 13. apríl 2011, s. 14. Viðtalið tók Þórhallur Ásmundsson blaðamaður. 

http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
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t ímabilið 1801-1850 verði ekki  í  II.  bindi. “ (1. gr.)  Það tókst  svo að 
koma því  II.  b indi  nú í  maí  2011; Það f ja l la ði  um átjándu öld eingöngu.  

Svo III.  bindið (1800-1900) hefur skv. framansögðu verið t i lbúið 

frá 2001 ,  þegar r i tnefnd um sögu Akraness staðfest i  ski l  á því .  Samt 

var það ekki  t i lbúið  því  áfram ber þetta t ímabi l  hvað eft i r  annað á 

góma í  fundargerðum Ri tne fndarinnar, a l l t  frá því  að Ri tnefndin upp-

götvaði  hál fu ári  s íðar að í  það vantað i  víst  einn kaf la.  Síðar v i rðast  

sagnari tar i ,  Ri tnefndin og útgefandi  Sögu Akraness ýmist  hafa up p-

götvað að r i tun um þetta t ímabi l  sé lokið eða ekki  lokið.  

  

Er r itun þriðja bindis lokið?  

„Meginhlutar  I .  og  II.  bindis  l iggja fyrir  í  handrit i  

(tölvu) ,  samanlagt  um 1500 b ls .  (A4 -brot) .  Þó  er  ó-
saminn fyrst i  kaf l i  I .  b ind is ,  og a l lmarga kaf la  í  se inni  

h luta I I .  b ind is  ( t ímab i l ið  1901 -1941) þar f  ég auðsjáan-
lega að umsemja og auka v ið  á  ýmsa lund  vegna f jö l -
margra v iðbótargagna sem komið hafa  upp í  hendur  mínar  
á  s íðustu misserum v ið  he imi ldaöf lun og –úrv inns lu vegna  
II I .  b ind is  ( t ímab i l ið  1942 -2000).  Sú v inna hefur  reynst  
margfa l t  ta fsamar i  og umfangsmei r i  en ég hafð i  gert  mér 
í  hugar lund og sprengt  utan af  sér  ö l l  uppset t  t ímap lön.  

V ið  s l í kt  er  er f i t t  að ráða! “  (Gunnlaugur  Hara ldsson.  

„Meint  r i t s t í f l a  brestur “ .  Spja l lþráður  Akraneskaupstaðar  25.  febrúar 2005 . )  

„Þá segist  Gunnlaugur búinn að skrifa þriðja bindið .  F jórða b indið, 

sem nái  frá  a ldamótunum 1900, sé hál fskr i fað fram t i l  1941.“ („ Nærri  
80 mi l l jóni r í  r i tun sögu Akraness “  Vís i r  2.  janúar 2010 .)  

„Gunnlaugur segi r að hann sé búinn að rita sögu Akraness ti l  ársins 

1942  en þá stöðvaðist  r i tunin.“ („Höfundur Sögu Akraness: Kýs að 

svara ekki  gagnrýni .  R i tun t i l  árs ins 1942 er  lokið “.  DV  4. júní 2011 .)  

„Krist ján Krist jánsson, annar aðaleigandi  Uppheima, v i l l  koma á f ram-

færi :  „Gunnlaugur Haraldsson þjóðháttafræðingur hefur  unnið að r i tun 

sögu Akraness s íðan 1997. Þar áður fékkst Jón Böðvarsson við verkefn ið 

-  frá ár inu 1987, og ei t t  b indi  var gef ið út.  Eins og lesa má um í  

fundargerðum ri tnefndar á vef Akraneskaupstaðar l iggur fyr i r,  sam-

kvæmt upplýsingum frá  Gunnlaugi  Haraldssyni  m.a,.  að þriðja bindið 

er nú þegar skrifað  og söfnun efn is í  það f jórða vel  á veg komið.“ 

(„Bókin um Akranes kostar 100 mi l l jónir -  23 ár í  v innslu “,  Vís i r  22.  

nóv. 2010 ,  orð Krist jáns eru uppfærsla dagsett  23. nóvember .)  

  

Eða er r itun þriðja bindis ekki lokið? Hvenær má þá áætla rituna r-

lok og útgáfu?  

  

„…fyr ir  l iggur að „færa ti l  nútíðamáls” handrit  mitt að III.  bindi  

(1801-1900)  sem safnað hefur ryki  í  6 -7 ár.“  (Gunnlaugur Haralds-
son.„Kvi t tað fyr i r  f jórðungsdóm“. Skessuhorn 8.  júní 2011 ,  s .  35.)  

„Jón Gunnlaugsson,  formaður r i tnefndar, segi r að búið sé að skrifa 

handrit  bókarinnar að stórum hluta  og það geti verið t i lbúið eftir 

http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12066/thradur/12024/fl/46/
http://www.visir.is/naerri-80-milljonir-i-ritun-sogu-akraness/article/2010175230427&sp=1
http://www.visir.is/naerri-80-milljonir-i-ritun-sogu-akraness/article/2010175230427&sp=1
http://www.dv.is/frettir/2011/6/4/hofundur-sogu-akraness-kys-ad-svara-ekki-gagnryni/
http://www.dv.is/frettir/2011/6/4/hofundur-sogu-akraness-kys-ad-svara-ekki-gagnryni/
http://www.visir.is/bokin-um-akranes-kostar-100-milljonir---23-ar-i-vinnslu/article/2010717393546
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tæpt ár og jafnvel  fyrr .“  („Undi rbúa útgáfu þr iðja bindisins “ RÚV 4. 
júní 2011 .)  

„Samkvæmt Krist jáni  Kri st jánssyni  útgefanda … geri r  hann sér vonir  um 

að þriðja bindið verði  gef ið út  á næstu tveimur árum. “  ( „Saga Akraness  
kom loks ins  út  í  gær “  DV  20. maí  2011 )  

„Bæði  Sveinn [Krist insson] og Jón [Gunnlaugsson] formaður r i tnefndar 

sögðust hafa  fu l lan hug á því  að þriðja bókin af Sögu Akraness 

myndi koma út f l jótlega  og söguri tuninni  yrð i  s íðan lokið með f jórðu 

bókinni  áður en langt um líður .“  („Fjölmenni  á útgáfuhát íð vegna Sögu 

Akraness“ ,  Skessuhorn  20. maí 2011 . ) 89
 

  

Það fer sem sagt meir  en tvennum sögum af því  hvort III.  bindi  er 

t i lbúið, næstum ti lbúið eða bráðum kannski  næstum t ilbúið. Það 

er sennilega bráðum næstum jafn t i lbúið og I.  bindið var árið 

2001!  

  
  

Hróður sagnari tunar Akraneskaupstaðar hefur ekki  bara borist  um al l t  

land heldur einnig út  fyr i r  landsteinana. Það er kan nski  fróðlegt að sjá 

spá þei rra  sem búa í  hæfi legri  f jar lægð frá  Akranesi  um útgáfu þr iðja 

b indis ins:  

„Tanken var från början att Gunnlaugur Haraldsson skulle skriva 

två band t i l l .  Men frågan är om han nu har fått upp farten, el ler  

om kommunen tänker om innan den ger även det uppdraget t i l l  

Gunnlaugur Haraldsson med ett tänkt slutdatum ungefär år 2033 .“  

(„De har skr iv i t  på Akranes h istor ia -  i  23 år“ .  Is landsbloggen. Nyheter 

och nedslag f rån et t  avlägset grannland ,  21. desember 2010.) 90
 

  
  
  

Í næstu færslu verður f ja l lað um ágætan samning sem útgáfufyr i rtækið 

Uppheimar náði  við Akraneskaupstað, rakinn kostnaður bæjarins af 

sagnari tuninni  ár in 2010 og 2011 og greint  frá fráteknu fé í  áframhal d-

andi  sagnari tun næstu tvö ár in. Loks verður f ja l lað um enn eina go ð-

sögnina sem tengist  þessu sagnari tunarævintýr i  s íðara, þ.e. þá að 

Gunnlaugur Haraldsson sé fræðimaður, í  venjulegasta nút ímaski lningi  

þess orðs. Þess i  færsla ætt i  að verða lokafærsla í  rakningu sagnari tunar 

Akraness ( fyr i r  utan yf i r l i tsfærslu þar sem helstu atr iði  verða tekin 

saman og reynt að skýra hvernig í  ósköpunum þetta gat gerst) .  

                                                             
89 Ef einhver skyldi lesa alla fréttina sem krækt er í er rétt að leiðrétta eftirfarandi: „Jón Gunnlaugsson for-
maður ritnefndar Sögu Akraness rakti í stuttu máli aðdraganda útgáfunnar sem er langur og spannar tímann 
frá 1997, þar sem alls 12 menn hafa setið í ritnefndinni og þar af þrír fallið frá á þeim tíma.“ Tveir af tólf rit-
nefndarmönnum frá 1997 hafa fallið frá, þeir Ólafur J. Þórðarson (d. 2004) og Jósef H. Þorgeirsson (d. 2008). 
Ritnefndin hefur ekki minnst annarra á þessu tímabili í sínum fundargerðum og mér vitanlega eru hin öll á lífi. 
Tveir þeirra sem sátu í ritnefnd frá 1987 eru látnir, þeir Halldór Jörgensson (d. 1988) og Valdimar Indriðason 
(d. 1995). 

90 Tvær aðrar færslur eru um ritun Sögu Akraness á þessu bloggi: „23  år  e f te r  be s l u te t  -  nu  f i nns  

Ak ranes  h i s t o r i a “ frá 23. janúar 2011 og „E f te r  24  å rs  väntan  -  Ak ranes  h i s t or i a  ha l v fä rd i g “ frá 
21. maí 2011. 

http://www.ruv.is/frett/undirbua-utgafu-thridja-bindisins
http://www.dv.is/mobile/frettir/2011/5/20/saga-akraness-kom-loksins-ut-i-gaer/
http://www.dv.is/mobile/frettir/2011/5/20/saga-akraness-kom-loksins-ut-i-gaer/
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=24845&tId=99&fre_id=116641&meira=1&Tre_Rod=001|002|&qsr
http://www.islandsbloggen.com/2010/12/han-har-skrivit-pa-akranes-historia-i.html
http://www.islandsbloggen.com/2011/01/23-ar-efter-beslutet-nu-finns-akranes.html
http://www.islandsbloggen.com/2011/01/23-ar-efter-beslutet-nu-finns-akranes.html
http://www.islandsbloggen.com/2011/05/efter-24-ars-vantan-akranes-historia.html
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Svo er  að svara Ri tnefndinni ,  bæjarst jóranum og sagnari taranum í  e inni  

færslu. (Þeim lá heldur i l l t  orð t i l  bloggynju í  næstnýjasta  Skessuhorni .  

En ég er afar þakklát  bæjarst jóranum fyr i r  að staðfesta ræki lega þær 

kenningar sem ég hef smám saman ver ið að máta við viðskipt i  sagn a-

r i tara og Akraneskaupstaðar og gagnast einna best t i l  að skýra þessi  
v iðskipt i  eða botna í  þeim.)  
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N ý j a r  h u g m y n d i r  s e m  v a r ð a  s ö g u  

þ j ó ð a r i n n a r  a l l r a r  

Saga Sögu Akraness XV 

21.  júní  2011 k l .  23.37  

Hér segi r af  samningi  for lagsins Uppheima við Akraneskaupstað, 

greiðslum ti l  Gunnlaugs Haraldssonar ár in 2009, 2010 og fé sem þegar 

hefur verið ákveðið að vei ta í  f rekari  sagnari tun. Einnig er pæl t  í  af  

hverju ráðamenn bæjarins halda að Gunnlaugur Haraldsson sé f ræð i-

maður. Niðurstaðan er að það sé enn e in goðsögnin sem leikur um 

þessa löngu sagnar i tun, kostaða af útsvari  okkar bæjarbúa. Sé ei t thvert  

sannleikskorn í  þei rr i  goðsögn má e.t .v . f lokka Gunnlaug Haraldsson 

með alþýðufræðimönnum. Fyri rsögnin er  óbein t i lvi tnun í  auglýsingar, 

fréttat i lkynningu og orð Gunnlaugs Haraldssonar, sjá neðanmálsgrein 

nr.  10.  

  

 

Þann 18. janúar 2011 skri fuðu Árni  Múl i  Jónasson bæjarst jór i  ( f .h. 

Akraneskaupstaðar)  og Þorlei fur Örnól fsson framkvæmdast jór i  ( f .h. 

Uppheima efh) undir samning um útgáfu á tveimur b indum af Sögu 

Akraness eft i r  Gunnlaug Haraldsson .91 (Gunnlaugur afhent i  handri t in 

samdægurs og þau voru loks gef in út  19. maí  2011.) Svo vi rð ist  sem 

a.m.k.  þremur aði lum haf i  gef i st  kostur á að bjóða í  verkið en Up p-
heimar hrepptu hnossið .92

 

Uppheimar eru bókafor lag sem stofnað var á Akranesi  og annar aðaleig-

andi  þess er Krist ján Krist jánsson, búsettur hér í  bæ. Strax í  febrúar 

2007 hafð i  Kr i st ján mætt á fund Ri tnefndarinnar  og kynnt hugmyndi r 

s ínar um útgáfu bóka Gunnlaugs en það ár ið héldu menn einmitt  að nú 

væri  þetta a lveg að hafast.  (Sjá Saga Sögu Akraness X.  Hér eft i r  verða 

einstakar færslur sem vísað er í  skammstafaðar SSA og tölusetn ing.)  En 

auðvi tað gekk það ekki  eft i r .  Kr i st ján ætt i  að vera vel  kunnugur Gun n-

laugi  Haraldssyni ,  ef  marka má orð Gunnlaugs.  Krist ján var héraðs-

skja lavörður Héraðsskja lasafns Akraness ár in 2000-2005 og Gunnlaugur 

hefur einmitt  gert  mikið úr því  hve duglegur hann hefur verið að af la 

frumheimi lda af skja lasöfnum. Meðan Gunnlaugur bjó enn á Skaganum 

                                                             
91 Bæja rs t j ó rn  samþykk t i  s amn ing i nn  einróma 26. janúar 2011. 

92 Á bæja rs t jó rna r fund i  25 .  ma í  2010  sagði Gísli S. Einarsson bæjarstjóri:„…og að öðru leyti er þetta 
nánast tilbúið að öllu leyti. Það er búið að gera kröfur um pappírsgæði og prentgæði og allt það sem þessu 
viðkemur og ég veit ekki hvort ég gæti gert nægilega vel grein fyrir þessu annað heldur en það að það eru 
hugmyndir uppi um á hvern hátt megi fá verulega upp í kostnað við útgáfuna og það byggist auðvitað á því 
hvernig væntanlega verður boðið í verkið. Það eru þrír … þrjár prentsmiðjur sem að geta gert þetta hér á landi 
… það eru svipað margir aðilar sem geta hannað útgáfuna og síðan er velt upp þeim möguleika sem kannski 
yrði kostnaðarsamastur fyrir Akraneskaupstað að þetta verk yrði sett í þann búning að sem flestir bæjarbúar 
gætu eignast það en það þýðir töluverðan kostnað væntanlega fyrir Akraneskaupstað.  

En að öðru leyti þá er það tilboð sem er vænlegast … það fjallar þá um það eða að hugmyndin er sú að er sú 
að Akraneskaupstaður fái tiltekinn fjölda eintaka og síðan verði ákveðinn hluti af fjölda … af sölu fjölda eintaka 
sem að gengur til Akraneskaupstaðar.“ (Skrifað eftir hljóðupptöku sem fylgir fundargerð á vef Akraneskaup-
staðar.) 

http://new.akranes.rat.nepal.is/pages/af-gamla-vefnum/nyi-vefurinn/frettir-birting/fre_id/111894/
http://new.akranes.rat.nepal.is/pages/af-gamla-vefnum/nyi-vefurinn/frettir-birting/fre_id/111894/
http://www.dv.is/frettir/2011/5/20/saga-akraness-kom-loksins-ut-i-gaer/
http://www.uppheimar.is/page.asp?lysing=agrip
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8922/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8922/
http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/14648/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13931/
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(hann f lutt i  héðan ár ið 2003 og hefur s íðan búið í  Reykjavík) hafa þe i r 
kannski  ta l ið s ig kol lega í  r i thöfundastétt . 93

 

Í samningi  Akraneskaupstaðar og Uppheima kemur 

fram að bindin tvö eru a fhent fu l lbúin t i l  prentunar 

að undanski l inni  kápu. „ Inni fal ið í  því  er  l i tgreining 

og st i l l ing á myndefn i  fyr i r  prentun, umbrot og pró f-

arkalestur og er  staðfest ing frá prentsmiðju um 

nauðsynleg prentgæði  verkanna áski l in.“ (2. gr.)  

Gefa skyld i  út  800 eintök af hvoru b indi  (4. gr.) .  

Akraneskaupstaður greiddi  duglega með verkinu, rétt  

rúmar 7,8 mi l l jóni r,  með vi rð isaukaskatt i .  Í þei rr i  

upphæð fólst  tveggja mi l l jón króna beinn styrkur 

vegna útgáfu bókar innar, kostnaður af  hönnun kápu, auglýsingar - og 

kynningarkostnaður og að bærinn skuldbatt  s ig að kaupa 236 eintök af 

hvoru b indi .  (5. gr. ) 94
 

Í fy lg iskjal i  með samningnum kemur f ram að Prentsmiðjan Oddi  hafð i  

gert  Uppheimum ti lboð sem hl jóðaði  upp á tæplega 8,5 mi l l jóni r án 

vi rð isaukaskatts fyr i r  að prenta þessi  800 eintök af hvorr i  bók í  f jór l i t  á 

150 gr.  pappí r með harðri  kápu og saumaðri  í  kjöl .  

  

Skv. upplýsingum Hagstofunnar  bjuggu 6.600 manns á  Akranesi  á fyrsta 

ársf jórðungi  2011. Uppheimar þurfa ekki  að sel ja mörg eintök t i l  að 

koma út á  s léttu og er ekki  ól íklegt að for lagið hafi  jafnvel  eygt 

hagnaðarvon. A.m.k. v i rð ist  útgefandanum Krist jáni  Kri st jánssyni  mjög í  

mun að semja sem fyrst  um útgáfu þr iðja b indis ins og hefur t i l  þess 

stuðning r i tnefndar um sögu Akraness og bæjarráðs, s.s .  rakið var í  

s íðustu færslu (sjá SSA XIV) . Hvers vegna svo mjög l iggur á er  ól jóst  

því  l í klega l iggja sölutölur ekki  að fu l lu fyr i r  (það er rétt  rúmur 

mánuður s íðan bækurnar komu út) og enginn ri tdómur um verkið hefur  

b i rst  í  f jö lmiðlum, hvað þá í  r i t rýndu t ímari t i .  

  

Í f járhagsáætlun Akraneskaups taðar fyr i r  ár in 2012 og 2013 er  gert  ráð 

fyr i r  4,2  mi l l jónum króna hvort  ár í  r i tun sögu Akraness. Þessar f já r-

hæðir eru ekki  sundurgreindar. Í  l jós i  sögunnar sem ég hef rakið unda n-

far ið er  l jóst  að þær mi l l jóni r hrökkva skammt t i l  að greiða sagnari tara 

og útgáfufyr i rtækinu Uppheimum fyr i r  þr iðja bindið af Sögu Akraness . 95
 

  

  

                                                             
93 12. október 1996 kom löng grein í helgarblaði Dagblaðsins Vísis-DV um sex rithöfunda sem þá voru búsettir 
á Akranesi. Þetta voru þeir Hannes Sigfússon, Gyrðir Elíasson, Kristín Steinsdóttir, Kristján Kristjánsson, Guð-
rún Eiríksdóttir og Gunnlaugur Haraldsson (en þá var Akraneskirkja 1896-1996 eftir Gunnlaug nýkomin út). Sjá 
„Sex  r i t hö funda r  búse t t i r  á  Ak ranes i :  Þar  sem and i nn  kemur  y f i r  menn “. Óneitanlega er Gunn-
laugur talinn upp í góðum félagsskap þarna en aftur á móti kemur hann ekkert við sögu í greininni því hann var 

fjarverandi þegar viðtölin við rithöfundana voru tekin.  

94 Í fylgiskjali 1 með samningnum kemur fram að senda á kynningarbækling í fjölpósti til allra fyrirtækja og 
heimila í póstnúmerum 300, 3001, 301 og 311 og markpóst til 2500 aðila. Einnig verði keypt opnuauglýsing 
vegna útgáfu og heilsíða vegna forsölu í Póstinum (vikulegu dagskrár- og auglýsingablaði sem dreift er á Akra-
nesi og víðar). Loks skyldi kaupa tvær heilsíður í Skessuhorni (vikublaði sem dreift er um Vesturland). Í auglýs-
inga- og kynningarkostnað greiddi Akraneskaupstaður 700.000 kr. 

Afrit af þessum samningi er fengið frá Akraneskaupstað þann 4. maí 2011. 

95 Upplýsingar um fjárhagsætlun Akraneskaupstaðar 2012 og 2013 eru fengnar frá Akraneskaupstað 4. maí 
2011. 

http://hagstofa.is/?PageID=624&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN10001%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum%2C+kyni%2C+r%EDkisfangi+og+%E1rsfj%F3r%F0ungum+2009%2D2011%26path=../Database/mannfjoldi/sveitarfelog/%26lang=3%26units=Fjöldi
http://harpa.blogg.is/2011-06-17/verdur-tilbuid-naesta-sumar-eg-hef-alveg-thokkalega-samvisku/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197035&pageId=2946213&lang=is&q=Þar%20sem%20andinn%20kemur%20yfir%20menn


85 
 

Greiðslur t i l  Gunnlaugs Haraldssonar og kostnaður Akraneskau p-
staðar  

Akraneskaupstaður greiddi  Gunnlaugi  Haraldssyni  tæpar 15,5 mi l l jóni r 

ár in 2008 og 2009.  Þessi  háa f járhæð gengur a l l s ekki  upp miðað við 

s íðasta samning bæjarins við Gunnlaug. (Sjá seinni  hluta  SSA X og SSA 
XI.) 96

 

Árið 2010 fékk Gunnlaugur einungis rúmlega 550.000 kr.  greiddar f rá 

Akraneskaupstað og var búinn að fá rétt  rúma mi l l jón ár ið 2011 þegar 

Akraneskaupstaður vei t t i  mér nú í  maíbyrjun þær upplýsin gar sem ég 

hef notað t i l  þessa.  Kostnaður bæjarins af R i tnefndinni  var rúmar 

200.000 kr.  ár ið 2010 og komin upp í  64.000 kr.  í  maíbyrjun 2011. 

Annar kostnaður bæjarins vegna söguri tunar var tæpar þrjár mi l l jóni r 

ár ið 2010 og kominn í  rétt  rúmar 5,8 mi l l jón i r í  maíbyrjun 2011. Þá var 

auðvi tað eft i r  að greiða þessar tæpu 5 mi l l jóni r fyr i r  e intökin sem keypt 

voru af Uppheimum því  það átt i  ekki  að gera fyrr en við afhendingu, 

væntanlega 19. maí  þegar b indin komu út.  Alls var kostnaður Akra-

nesbæjar af  sagnaritun  árið 2010 og fyrstu f jóra mánuðina 2011 

því rúmar 10,7 mill jónir,  á núvirði tæpar 10,8 mil ljónir .  

  
  

Er Gunnlaugur Haraldsson fræðimaður?  

Áður hefur verið gerð grein fyr i r  tveimur goðsögnum sem umlykja hina 

dýru og seinunnu sagnari tun Gunnlaugs Haraldssonar, þ.e. að verkið sé 

g læsi legast verka (sjá SSA XIII)  og að höfundur haf i  ver ið á kaf i  í  

merki legri  rannsóknarvinnu frumgagna al lan þennan t ím a (sjá fyrr-

nefnda SSA XIII  og SSA XII)  Enn ein kenningin sem haldið er á loft i  

meðal  bæjarst jórnarmanna er að Gunnlaugur Haraldsson sé f ræðimaður, 

eiginlega svo miki l l  f ræðimaður að það sé aðför að heiðr i  hans að benda 

á hve h lut i  I.  b indis ins er hroðalega i l l a  unninn (sjá  Fjórðungsdóm um 

18 marka bók) . Er þetta satt  eða er  þetta bara enn ein goðsögnin sem 

ri tun sögu Akraness er sveipuð?  

  

Ég hygg að í  munni  margra sé greint  mi l l i  tvenns konar f ræðimanna: 

Fræðimanna sem undi rgangast kröfur  akademískra útgefenda (skr i fa 

greinar í  r i t rýnd t ímari t;  skr i fa bækur sem eru r i t rýndar af lærðum 

kol legum) og hrærast þannig í  fræðimannasamfélagi .  Á hinn bóginn eru 

a lþýðufræðingar eða alþýðufræðimenn, sem skri fa greinar, bækur o.þ.h. 

fyr i r  a lþýðu manna eða safna og miðla fróðleik af einhverju tagi .  

  

                                                             
96 Ragnhe ið i  Þó rða rdó t tu r  þjónustu og upplýsingarstjóra Akraneskaupstaðar, tókst að svara fyrirspurn 
minni í dag, 24. júní, og benti jafnframt á að ég hefði spurst fyrir þann 5. júní en ekki 3. júní (eins og mig 
minnti sjálfa). Kann ég henni bestu þakkir fyrir leiðréttingu á þessari dagsetningu. Ég hafði í ítrekun spurninga 
minna einfaldað þær eins og kostur var, ef það mætti létta Akraneskaupstað vinnuna við að finna svörin. 
Í svari Ragnheiðar í dag (sem hún sendir bæjarstjóranum og fjármálastjóra bæjarins afrit af) segir:  

„Svar við a) er nei. Ekki hafa verið gerðir fleiri samningar við Gunnlaug Haraldsson. 
Svar við b) er já. Greiðslur til Gunnlaugs Haraldssonar árin 2008 og 2009 voru gegn framvísun reikninga.“ 

Þá er það sem sagt pappírslega komið á hreint og kann ég Akraneskaupstað náttúrlega bestu þakkir fyrir 
að hafa það af að finna þessar upplýsingar á einungis 18 dögum. Hvers vegna bærinn var að borga honum 
Gunnlaugi 15,5 milljónir gegn framvísun reikninga árin 2008-9 er afar óskiljanlegt. Reikninga fyrir hvaða 
vinnu? Reyndar held ég að hluti þessarar upphæðar sé greiðsla skuldar þeirrar er getið er í samningnum sem 
Akraneskaupstaður og Gunnlaugur undirrituðu 2. desember 2009. Bendir svarið því til þess að forsvarsmenn 
Akraneskaupstaðar nú (meðan bæjarritari er í sumarleyfi) viti ekki einu sinni nákvæmlega af hverju Gunnlaugi 
var greitt svo mikið fé. Líklega þýðir ekkert að spurja þetta fólk hvort það viti fyrir hvað reikningarnar voru.  

http://harpa.blogg.is/2011-06-06/ljost-er-ad-her-er-ad-verda-til-glaesilegt-rit/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-11/mikid-hefdi-eg-fagnad-hverjum-fimm-minutum-sem-mer-hefdu-gefist/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20060528000000/http:/akranes.is/default.asp?sid_id=5527&tre_rod=001|009|&tid=99&starf_id=1108
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Gunnlaugur Haraldsson er ekkert  sérlega skólagenginn maður .  

Hann hefur  gráðu í  þjóðháttafræði  sem samsvarar í s lenskr i  BA gráðu 

( lægstu háskólagráðu) og eins árs háskólanám í  f orn lei fafræði  á 

meistarast igi  (sjá SSA IV).  Það er því  hæpið að kal la hann lærdóms-

mann eða vís indamann á grundvel l i  menntunar.  

  

Gunnlaugur Haraldsson hefur ekki  skrifað eina einustu grein í  ri t-
rýnt t ímarit  né hafa birst dómar um verk hans í  sl íkum ritum . 97

 

Flest  r i ta Gunnlaugs eru annars eðl i s en sagnfræði leg; Þau eru langf lest  

stéttartöl  eða ættartöl  af  einhverju tagi .  Þegar hann var ráðinn t i l  að 

skr i fa sögu Akraness, 1997,  hafð i  hann einungis samið eina bók,  Akra-

neskirkja 1896-1996 ásamt ágrip i  a f  sögu Ga rða og Garðakirkju á Akra-

nesi  (hér tel  ég 5 b ls.  texta í  l jósmyndabók um Akranes ekki  t i l  bóka r-

skri fa),  l í t i l sháttar fengist  v ið greinaskri f ,  í  s jómanndagsblað, héraðsri t  

o.þ.h. og svo r i tstýrt  ætt f ræði -  og stét tartölum, sem fyrr  var minnst á. 

Bók Gunnlaugs um Akraneski rkju er að stórum hluta upptalning og sm á-

vegis kynning á prestum, sóknarnefndum og starfsfólk i  auk bygginga r-

sögu og sögu muna ki rkjunnar og hefur væntanlega verið æt luð fremur 

þröngum lesendahópi .  Útgefandi  var Akraneski rkja og bók in kom út í  

ágúst 1996. 98 Ég fann bara einn r i tdóm um sögu Akraneski rkju , í  

Morgunblaðinu  í  september 1996, og ekki  er hægt að f inna neinn r i tdóm 

um hana í  r i t rýndu t ímari t i ,  raunar ekk i  einu s inni  í  Kirkjur i t inu .  

Morgunblaðsdómurinn er a far  jákvæður enda dæmir gagnrýndandinn, 

Sigurjón Björnsson,  yf i r le i tt  mjög jákvætt.  

Þrátt  fyr i r  þennan skort  á athygl i  eða r i tdómum um sögu k i rkjunnar og 

skort  á öðrum sagnfræðiverkum (utan nokkurra greina eða r i tst jórnar 

stéttaratala og ættarta la, sem fyrr  var  nefnt og mætt i  kannski  kal la 

                                                             
97 Þessi staðhæfing byggir annars vegar á þeim verkum sem eru skráð á Gunnlaug Haraldsson í Gegn i , hins 
vegar á ævi ág r i p i  DV  í  t i l e f n i  a f  f immtugsa fmæl i  hans  þar sem fram koma helstu störf og rit og ævi-
ágripi hans í MA-stúdentar 1973, s. 495-497 í Æviskrám MA stúdenta V, útg. 1994, í hans eigin ritstjórn. Í 
tveimur síðartöldu heimildunum er sú villa að Gunnlaugur segist hafa setið í ritnefnd um sögu Akraness frá 
sept. 1987 til júní 1991 en hið rétta er að hann veik úr Ritnefndinni í júní 1990 og Leó Jóhannesson tók sæti 
hans.  

98 Hvers vegna ritnefnd sóknarnefndar Akraneskirkju ákvað að ráða sannfærðan og harðskeyttan Alþýðubanda-
lagsmann, sem var ekki kunnur af neinum sagnfræðiskrifum, til verksins er nokkur ráðgáta. Sjálfur segir Gunn-
laugur Haraldsson í formála þessarar bókar: „Á vordögum 1995 fór ritnefndin þess á leit við mig að ég ritaði 
sögu kirkjunnar. Til þess vandasama verks gekk ég þó með hálfum huga, enda alls ófróður um íslenska kirkju-
sögu, svo og almennt safnaðarstarf á vegum Akraneskirkju fyrr og síðar.“ (s. 7.) Í ritnefnd sóknarnefndarinnar 
sátu þrír menn, þ.á.m. Þjóðbjörn Hannesson, formaður sóknarnefndar. 

Eftir því sem ég best veit fylgdi Þjóðbjörn framsóknarflokknum að málum en hann er reyndar bróðir Guðbjarts 

Hannessonar, núverandi velferðarráðherra en þáverandi bæjarstjórnarmanns á Akranesi, fyrir Alþýðubanda-
lagið. Á l i s t a  A l þýðubanda l ags i ns  f y r i r  bæjar s t j ó rna rkosn i nga rna r  1994  má sjá myndir af 
nokkrum persónum sem áður hafa verið nefndar í rakningu sögu Sögu Akraness, t.a.m. Guðbjarti Hannessyni, 
Sveini Kristinssyni, núverandi forseta bæjarstjórnar Akraneskaupstaðar, Ingunni Önnu Jónasdóttur, systur Árna 
Múla Jónassonar núverandi bæjarstjóra og eiginkonu Engilberts Guðmundssonar sem varði Gunnlaug dyggilega 
snemma á níunda áratug síðustu aldar (sjá SSA  I I ), Guðrúnu Geirsdóttur, sem varð svo formaður Menn-
ingarmála- og safnanefndar bæjarins, auk náttúrlega Gunnlaugs sjálfs. 

Eins og kom fram í færslunni SSA  IV  uppgötvaðist einhvers konar bókhaldsóreiða eða fjármálaóreiða í rekstri 
Byggðasafnsins við yfirferð reikninga safnsins frá janúar til október.  

Gunnlaugur Haraldsson fór í launalaust leyfi til að skrifa sögu Akraneskirkju í maí árið 1995 og sagði lausu 
starfi sínu sem forstöðumaður Byggðasafnsins með bréfi sem lagt var fram á sama fundi og bréfið frá endur-
skoðendunum var tekið fyrir, líklega þann 5. desember 1995. 

Það er áhugavert að skoða tengsl fólksins sem kemur við sögu í þessari neðanmálsgrein en skv. frétt sem 
krækt er í úr SSA  IV  var ráðning Gunnlaugs sem sagnaritara kirkjunnar og uppsögn hans algerlega ótengd 
þessari miklu fjármálaóreiðu á Byggðasafninu árið 1995. 

http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=128818&pageId=1862138&lang=is&q=Akraneskirkja
http://gegnir.is/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=200031&pageId=3011139&lang=is&q=Gunnlaugur%20Haraldsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=259539&pageId=3638323&lang=is&q=Guðbjartur%20Hannesson
http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
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alþýðusagnfræði)  héldu ónafngreindi r bæjarst jórnarmenn því  fram þegar 

Gunnlaugur var ráð inn t i l  að skr i fa sögu Akraness að h ann hefð i  „t i l  

dæmis  skr i fað sögu Akraneski rkju og far i st  það afburðavel  úr hendi “ 
( fei t letrun mín).   

Gunnlaugur hefur verið iðinn við r i tst jórn stéttarta la, ættarta la o.þ.h. 

áfram, meðfram því  að skr i fa ekki  sögu Akraness,  a.m.k. ski la engu 

tæku t i l  prentunar á t ímabi l inu febrúar 1997 t i l  janúar 2011, þegar 

hann ski laði  loks handri tum að þeim tveimur b indum SÖGU AKRANESS 

sem gef in voru út 19. maí  s íðast l iðinn. (Sjá yf i r l i t  yf i r  hjáverk Gun n-
laugs í  SSA XII.)  

Þrátt  fyrir l it la menntun og engin akademísk skrif  hefur goð-

sögnin um hinn mikla fræðimann vaxið og dafnað,  a.m.k. meðal 

bæjarstjórnarmanna.  Sagnari tar inn sjá l fur hefur einnig gef ið þessu 

undi r fót inn með sí fe l ldum yf i r lýs ingum um sína miklu vísindalegu ran n-

sóknarvinnu sem áður hefur verið v i tnað t i l  og einnig með því  að vi rðast  
sjá l fur tel ja s ig í  hópi  fræðimanna .99

  

Nú hefur loksins l i t ið dagsins l jós verk eft i r  Gunnlaug sem hann og 

bæjarst jórnarmenn tel ja mjög fræði legt verk.Samkvæmt auglýsingum, 

fréttat i lkynningu og orðum sagnari tarans sjá l fs eru þar settar fram 

nýjar hugmyndir sem varða sögu þjóðarinnar al lrar . 100 Má því  tel ja 

fu l lví st  að óskað verði  eft i r  að það verk verði  gagnrýnt í  r i t rýndu t ím a-

r i t i ,  t .d. Sögu: t ímari t i  Sögufélags ,  og verður spennandi  að sjá þá dóma 

því  enginn sagnfræðingur hefur tekið verkið út  á vegum bæjarins og því  

mjög á huldu ennþá hversu mik la lukku margauglýst  sagnfræði legt gi ldi  

verksins vek i  meðal  sérf ræðinga.   

Það ætti að vera alveg ljóst af framansögðu að Gunnlaugur Harald s-

son hefur ekki enn uppfyllt nein skilyrði til þess að kallast fræð i-

maður í akademískum skilningi.  Það er goðsögn að hann sé sl íkur 
fræðimaður.  

                                                             
99 „Að síðustu áleit ég þann verktíma sem mér var ætlaður allt of knappan miðað við þær kröfur sem ég taldi 
að gera bæri til þessarar söguritunar, þ.e. rúm fjögur ár. Taldi raunhæfara að miða við 8-10 ár og studdist í því 
efni við ráðleggingar nokkurra kunningja minna í fræðimannastétt sem tekist hafa á við hliðstæð viðfangsefni, 
- og sömuleiðis vitnisburð úr formálum margra útgefinna rita um byggða- og héraðssögu.“ Gunnlaugur 
Haraldsson. 25. febrúar 2005. „Mein t  r i t s t í f l a  bres tu r “ á spjallþræði Akraneskaupstaðar. 

Má allt eins skilja orð Gunnlaugs sem svo að hann telji sig sjálfan í fræðimannastétt, eigi þar a.m.k. nokkra 
kunningja sem ráðleggja honum. Ég veit náttúrlega ekki hverjir þeir eru; Er hann að tala um Jón Þ. Þór? Guð-
jón Friðriksson? Jón Hjaltason? 

Nefna má að Gunnlaugur sýndi Ritnefndinni snemma Sögu Akureyrar eftir Jón Hjaltason (líklega I. bindið) sem 
hugsanlega fyrirmynd að eigin sagnaritun. Þarna er ólíkum saman að jafna því þótt það tæki Jón Hjaltason 17 
ár að skrá sögu Akureyrar (sem er reyndar ólíkt stærri bær en Akranes og hefur verið svo um aldir og gæti 
jafnvel hafa gerst þar meira) þá komu út fimm bindi á þessu tímabili, að jafnaði á þriggja ára fresti, auk þess 
sem Jón flutti fjölda fyrirlestra tengda efninu á Akureyri og víðar, skrifaði margar greinar og hagaði sér almennt 
eins og góðum fræðimanni sæmdi. Bækurnar urðu vinsælar, eitt bindið var tilnefnt til Íslensku bókmenntaverð-

launanna og gott ef útgáfan stóð ekki undir sér. Jón Hjaltason er cand.mag í sagnfræði.  

100 „Nýjar hugmyndir sem varða sögu þjóðarinnar allrar eru settar fram í lýsingu á þróun og uppbyggingu sam-
félagsins“ (opnuauglýsing í Póstinum 20. apríl 2011);  
„Í lýsingu á þróun og uppbyggingu samfélagsins eru settar fram hugmyndir sem varða sögu landsins alls“ ( 
„Saga Akraness kemur út á morgun“. Skessuhorn 18. maí 2011, s. 4);  
„Ég hef grun um, er þess reyndar fullviss, að sjávarútvegurinn gegndi miklu þýðingarmeira hlutverki í hagkerfi 
landsmanna á miðöldum en menn hafa almennt talið hingað til, þ.e. allt frá landnámstíð.“ ( „Það þýðir ekkert 
hér um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haraldsson ritara Sögu Akraness.“ Skessuhorn 13. apríl 

2011, s. 15.)  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197386&pageId=2953944&lang=is&q=Akraneskirkju
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=197386&pageId=2953944&lang=is&q=Akraneskirkju
http://harpa.blogg.is/2011-06-11/mikid-hefdi-eg-fagnad-hverjum-fimm-minutum-sem-mer-hefdu-gefist/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12024/thradur/12024/leitarstrengur/~/fl/46/
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Vissulega má kalla Gunnlaug Haraldsson alþýðu-

fræðimann . En sl íkir fræðimenn leggja oftast nokkurt 

kapp á að koma fróðleik sínum ti l  ski la. Ég nefni sem 

dæmi um fræga alþýðufræðimenn þá Þórð Tómasson í  

Skógum og Árna Óla. Óumdei ldur alþýðufræðimaður hér 

á Akranesi var Ólafur B. Björnsson, höfundur bókanna 

Saga Akraness  I (útg. 1957) og Saga Akraness  II (útg. 

1959), auk þess sem Ólafur gaf út tímaritið Akranes í  

fjölda ára.  

Gunnlaugur hefur ekki skri fað eina grein  í  Árbók Akurnesinga , ársrit sem 

Uppheimar hafa gefið út frá árinu 2001 í  ri tstjórn Kristjáns Kristjánssonar; 

Ég man ekki ti l  þess að hafa séð nokkra grein efti r Gunnlaug um eitthvað 

sem snertir annað en hans eigin erfiðu sagnaritun í  Skessuhorni;  Gunn-

laugur hefur ekki flutt neinn opinn fyri r lestur fyrir bæjarbúa um  eitthvað 

sem snertir sögu Akraness;  Hann hefur ekki flutt neinn útvarpsþátt um 

eitthvað sagnavert af Akranesi svo ég viti  t i l: Í stuttu mál i  sagt hefur 

Gunnlaugur al ls ekki miðlað bæjarbúum neinu af sínum fróðleik um sögu 

Akraness í  þessi 14 ár sem hann hefur þegið laun fyrir að skri fa þá sögu.   

Raunar má finna dæmi þess að Gunnlaugur hafi  þvert á móti reynt að 

koma í veg fyrir að aðrir gætu nýtt gögn í eigu Akraneskaupstaðar ti l að 

auka þekkingu bæjarbúa á eigin sögu. Þar er ég einkum með í  huga ö r-

nefnakort, sem þrír góðir og gegnir Skagamenn merktu inn á fyrir nokkrum 

árum og afhentu Gunnlaugi. Á þessu korti  voru t.d. merkt öll sker í  kringum 

Akranes. Landmælingar Íslands (sem eru ti l húsa á  Akranesi) og Akranes-

kaupstaður gerðu með sér samstarfssamning um söfnun og skráningu ö r-

nefna árið 2009. Fengnar voru örnefnalýsingar sem ti l voru hjá Árnastofnun 

og „óskað var eftir örnefnum frá Sögu Akraness en ekki fékkst aðgangur að 

gögnunum.“ Landmælingar Íslands gripu þá einfaldlega ti l þess ráðs að 

leita aftur til þessara ágætu Skagamanna og þeir teiknuðu öll örnefnin aftur 

inn á kort, fyrir stofnunina. Því hafa bæjarbúar og aðrir haft aðgang að 

þessari þekkingu um bæinn og umhverfi hans um nokkurt skeið þrátt fyrir 

að sagnaritari bæjarins hafi reynt að koma í veg fyrir sl íkt .101   

Gunnlaugur Haraldsson hefur sem sagt ekkert gert til að auka áhuga 

bæjarbúa á eigin sögu eða fræða þá eða aðra um einstaka þætti 

sögunnar og hefur reynt að koma í veg fyrir að aðrir gætu frætt íbúa 

Akraness um umhverfi sitt.  

                                                             
101 „Örnefnaskráning. Sumarvinna 2010“, glæra 15. Landmælingar Íslands. Útprentun dags. 9.6. 2010. 

Landmælingar Íslands ákváðu að fyrsta verkefni í nýju örnefnatóli 2009 yrði örnefnaskráning á Akranesi. Á 
sömu glæru kemur fram að heimildamenn sem gáfu vinnu sína [í annað sinn] voru Ásmundur Ólafsson, Bragi 
Magnússon og Þórður Árnason. 

Þessi örnefni má skoða á Ve lkomin  t i l  Ak raness  (visitakranes.is) og á Kor t as já  Landmæl i nga  Í s l ands  
(ath. að það þarf að þysja út kortið til að örnefni sjáist) en merkilegt nokk eru fá örnefni merkt inn á kortið af 
Akranesi á he imas í ðu  Ak raneskaups taða r . 

Í sambandi við fastheldni Gunnlaugs á gögn í eigu Akraneskaupstaðar sem hann hefur komist yfir má einnig 
nefna að ekki hefur hann skilað handriti Jóns Böðvarssonar af sögu Akraness 1885-1941 enn á Héraðsskjala-
safnið. Þetta handrit afhenti Gísli Gíslason, þáverandi bæjarstjóri og formaður ritnefndar um sögu Akraness, 
Gunnlaugi í febrúar 1997. Það væri óneitanlega gaman að geta skoðað handrit Jóns Böðvarssonar, hafi maður 
áhuga á sögu bæjarins, og ótrúlegt hve Gunnlaugur liggur á því í mörg ár í ljósi þess að honum þótti þetta um 
þá bók Jóns sem kom út: „Í öðru lagi þótti mér að í bók Jóns hefði verið skautað býsna glannalega yfir fjöl-
marga þætti sögunnar, að því marki sem ég taldi mig þá þekkja til hennar, - einkum á 18. og 19. öld, - 
heimildanotkun og efnistök einnig gjörólík því sem ég myndi sjálfur kjósa.“ (Gunnlaugur Haraldsson. 25. 
febrúar 2005. „Mein t  r i t s t í f l a  bres tu r “ á spjallþræði Akraneskaupstaðar.) Svo tæplega er handrit Jóns 
Böðvarssonar af öðru bindinu um sögu Akraness það mikils virði fyrir Gunnlaug Haraldsson að hann þurfi að 
„hafa það í láni“ miklu lengur en í 14 ár! 

http://www.visitakranes.is/default.asp?sid_id=25128&tre_rod=001|007|&tId=99
http://atlas.lmi.is/kortasja/
http://www.akranes.is/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12024/thradur/12024/leitarstrengur/~/fl/46/
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S a g a n  ö l l ?  

29.  júní  2011 k l .  23.35  

Hér eru dregnar saman helstu niðurstöður um sagnari tun á vegum Akr a-

neskaupstaðar f rá 1987. Kaupstaðurinn hefur á  tæpum 24 árum grei t t  

sem svarar 125 mi l l jónum á núvi rði  fyr i r  að láta tv ísemja þann h luta 

sögunnar sem gerist  einkum í  Hval f jarðarsvei t ,  þ.e. um t ímabi l ið frá 
landnámi  t i l  1800.102

 

Lengst a f voru hér á Akranesi  nokkur tómthús og 

verbúði r og heldur fámennt, t .d.  bjuggu samtals 67 

manns á Skaganum seint  á 18. öld og voru a l l i r  bú-

endur le igul iðar Ólafs Stephensen á Innra -Hólmi .103 

Það segi r s ig náttúr lega sjá l f t  að ekki  er  hægt að 

ætlast  t i l  að miklum sögum far i  af  s l íkum stað. Enda 

hafa sagnari tarar bæjarins gr ipið t i l  þess að skr i fa 

um „Akranes h ið forna“, þ .e.  meint landnám Ket i l s  

og Þormóðs Bresasona, ásamt Ski lmannahreppi  

Bekans. Þá má lei ta í  fornbókmennt i r,  sögu Ská l -

hol tsstóls og b iskupa þar og f ja l la um miki lmenni  í  Innri -Akraneshreppi ,  

sem og frægan smáglæpamann úr Ytr i -Akraneshreppi  t i l  að ná upp 

einhverjum sögudampi .  Ei t thvað f le i ra úr nágrenninu má t ína t i l ,  s.s.  

þjóðsögur. Aftur  á mót i  er spurning hvort  þetta sé það merki legt fyr i r  

okkur Skagamenn, sem borgum brúsann, að þurf i  að tv ísegja, jafnvel  

þr í segja ef  ta l inn er með sá f róðleikur sem bi rt i st  í  Sögu Akraness  I og 
II eft i r  Ólaf B. Björnsson,  útg. 1956 og 1959 á kostnað höfundar.  

Eft i r  þessi  23 ár og 125 mi l l jóni r hafa íbúar í  Hval f jarðarsvei t  sem sagt 

eignast v iðamikla úttekt á s inni  sögu. Við greiðendurni r e igum nokkra 

smábúta innan um, um fólk sem tengdist  Görðum (raunar aðal lega a f-

komendur þess fólks utan Akraness, ja fnvel  í  öðrum landsfjórðungum) 

og ei t thvað svol í t ið um kot in sem á Sk ipaskaga var að f inna (aðal lega 

samt um eigendur þei rra utan Skagans, jafnvel  í  öðrum landsfjór ð-

ungum), stutta  jarðsögu svæðis ins sem f inna má víða annars staðar 

( jarðsagan kr ingum Akrafja l l  hefur ekk i  breyst  nýlega) og fróðleik um 

nokkur örnefn i  í  kaupstaðnum (sem raunar má einnig f inna annars 

staðar).  

Ti t i l l  færslunnar vísar t i l  þess að þetta  er lokafærsla í  Sögu Sögu Akra-

ness  -  í  b i l i .  
  

Af hverju ætl i  Akraneskaupstaður hafi  í  tæp 24 ár verið svona 

rausnarlegur í  söguritun nágrannasveitarfélaganna?  Því  verður 

                                                             
102 Byggt á „Saga Akraness, samantekt 1987-2011“, plaggi fengnu frá Akraneskaupstað 4. maí 2011, að við-
bættum þeim tæpum fimm milljónum sem Akraneskaupstaður greiddi væntanlega Uppheimum ehf. við fyrir 
236 eintök af hvoru bindi af Sögu Akraness um það leyti sem bækurnar komu út, 19. maí 2011, skv. samningi 

Akraneskaupstaðar við Uppheima efh. Sjá SSA  XV .  

103 Sjá tilvitnun í fyrirlestur Hallgríms Jónssonar í „F rá  Ak ranes i “. Ísafold 27. mars 1889 og SSA  I . Væri 
óskandi að Hallgrímur hefði aldrei flutt fyrirlesturinn „Lífið í Skaganum síðastliðin 100 ár“ (þótt hann næði að 
safna með honum 30 kr. í byggingu barnaskólahúss sem bráðvantaði) því síðan virðist sagnariturum mjög í 
mun að reka slyðruorðið af Skaganum; koma Akranesi á Íslandssögukortið, ef svo má segja, og þarf að seilast 

ansi langt til þess.  

http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=273691&pageId=3941803&lang=is&
http://harpa.blogg.is/2011-04-30/a-skaganum-%e2%80%9ehafa-aldrei-buid-neinir-fyrirtaksmenn-hvorki-i-ordi-ne-verki%e2%80%9c/
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reynt að svara í  þessari  færslu og draga fram aðalatr iðin í  þei rr i  rá n-

dýru sorgarsögu. Vísað er í  í tar legri  færslu um einstök atr ið i  í  Sögu 

Sögu Akraness  með skammstöfuninni  SSA og  tölusetn ingu. Jafnframt 

vek ég athygl i  á því  að færsluf lokkurinn Sagu Sögu Akraness  er einungis 

saminn af áhuga á þei rr i  sögu; Ég tengist  einstakl ingum sem um hefur 

verið rætt ekki  nokkurn skapaðan h lut.104
 

  
  

Árið 1987 bjuggu rúmlega 5.400 manns á Akranesi  og hafð i  bærinn 

vaxið mjög hratt  á nokkrum áratugum. Í  aprí l  það ár samþykkt i  bæja r-

st jórn að fela þáverandi  bæjarst jóra að semja við einhvern um að skr i fa 

sögu Akraness.  Miða átt i  við þrjú b indi ,  hvert  um 300 s íður og skyldi  

gefa þau út á 50 ára afmæl i  Akraneskaupstaðar, 1 . janúar 1992. 

Bæjarst jór inn réð Jón Böðvarsson cand. mag t i l  verksins s íðsumars 

1987 og r i tnefnd var skipuð. Jón Böðvarsson var þekktur f ræðimaður, 

jafnt  á svið i  í s lensku sem sagnfræði ,  ættaður úr Innri -Akraneshreppi  og 

hafð i  dval i st  þar hvert  sumar sem barn og ungl ingur. Auk þess var hann 

reyndur le iðsögumaður og má ætla að hann haf i  þekkt þet ta svæði ,  

„Akranes h ið forna“, eins og lófann á sér.  Launagreiðslur sem samið var 

um við Jón benda t i l  að sagnari tunin haf i  ver ið hugsuð sem hlutastarf  
og greiðslur áttu á vera árangurstengdar (SSA II) .  

Ri tnefnd vi rt i st  í  al l ra fyrstu þokkalega jákvæð í  garð Jóns en snemma 

varð l jóst  að það var l í t ið l ið  í  r i tnefndarmönnum, t .d.  var Gunnlaugi  

Haraldssyni  um megn að taka saman skrá um heimi ldi r  um sögu Akr a-

ness sem t i l  voru á Byggðasafn inu en var þó forstöðumaður Byggð a-

safnsins. R i tnefnd in fór f l jót lega að ráðskast með Jón og komst snemma 

á þá skoðun að verkið, r i tun sögu Akraness væri  sitt  verk  en ekki  hans 

án þess að hafa  hugsað sér  að lyfta l i t laputta í  efn isöf lun. Þetta gerðist  

frekar hratt  og við lestur fundargerða vel t i r  maður því  f yr i r  sér  hver 

hefð i  loft  a l l t  lævi  b landið. Af fundargerðunum að dæma skín talsverð 

vanþekking r i tnefndarmanna á efn inu í  gegnum ráðsmennsku þei rra . Ó-

trú lega náin tengsl  voru  mi l l i  yngra fólks ins í  r i tnefndinni  sem myndaði  

mei r ihluta frá miðju sumri  1990 án þess að bænum, 

hvað þá bæjarst jóranum sem var jafnframt formaður 

Ri tnefndarinnar fyrstu átta ár in, fyndist  nei t t  

athugavert  v ið það (SSA III  og Upplýsingar úr 

fundargerðum Ritnefndar um Sögu Akraness frá 

upphafi t i l  starfsloka Jóns Böðvarssonar sagn a-

ritara, þ.e.  1987-1997 .  Sjá einnig um hugmynda-

fræði  l í t i l s  hóps Ís lendinga sem lærði  í  háskólanum í  
Lundi  í  Svíþjóð, seint  í  SSA I) .  

                                                             
104 Má segja að ég þekki svolítið einn úr ritnefndinni og þann eiganda Uppheima sem býr á Akranesi því ég var 
um skeið samkennari þeirra. Sagnaritarana Jón Böðvarsson og Gunnlaug Haraldsson þekki ég ekki, ekki heldur 
formann Ritnefndarinnar frá 2006, Jón Gunnlaugsson. Sumum öðrum persónum, t.d. þeim sem setið hafa í 

einn og hálfan áratug í bæjarstjórn, er ég nægilega málkunnug til að heilsa á götu. Tveir sem við sögu koma 
voru nemendur mínir fyrir langa löngu. Ég hef einu sinni tekið í höndina á Árna Múla Jónassyni, nýja bæjars-
tjóranum, þegar ég var kynnt fyrir honum fyrir tilviljun en man ekkert eftir honum úr íslenskudeild HÍ þótt við 
höfum væntanlega verið samtíða þar fyrir óralöngu. Sem sagt: Ég stend alveg utan við sagnaritunarævintýri 
bæjarins og er því mjög fegin. Nema að því leytinu að ásamt öðrum Skagamönnum borga ég af því brúsann. 
Mér hefur þótt saga Sögu Akraness einkar áhugaverð þær vikur sem ég hef eytt í að setja mig inn í hana, ekki 
hvað síst seinni og stærsti hluti hennar. Nú er kominn tími á bloggsumarleyfi en eftir það hyggst ég koma 
þessum færslum fyrir í einu pdf-skjali sem hlaða má niður. Væri því ágætt að fá ábendingar og leiðréttingar 

fyrir haustið.  

http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/2011-05-08/%e2%80%9eframtakssemi-og-frumskogalogmal%e2%80%9c/
http://harpa.blogg.is/2011-05-12/nefndarmenn-lystu-skodun-sinni/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_jons_bodvarssonar.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_jons_bodvarssonar.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_jons_bodvarssonar.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_jons_bodvarssonar.html
http://harpa.blogg.is/2011-04-30/a-skaganum-%e2%80%9ehafa-aldrei-buid-neinir-fyrirtaksmenn-hvorki-i-ordi-ne-verki%e2%80%9c/
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Ti l  að byrja með vann Jón Böðvarsson af kappi  en þegar kom að ski lum 

efn is varð dráttur á  verkinu og drógust  ski l in  æ mei r sem t ímar l iðu. 

Raunar þurft i  hann að margskri fa efn ið sem hann þó ski laði  því  r i t -

nefndin var ævin lega óánægð með það og kann það að hafa vald ið 

einhverju um drátt inn. Einungi s tókst  að koma út einu b indi  af  sögunni  

1992 og það náði  frá landnámi  t i l  1885. Jón ski laði  handri t i  að öðru 

b indinu þegar gerður var v ið hann starfs lokasamningur snemma árs 

1997. Það b indi  nær f rá 1885-1942 og hefur verið í  vörs lu Gunnlaugs 

Haraldssonar f rá þv í  Gísl i  Gíslason afhent i  honum það í  febrúar 1997.  

Jón vi rð ist  ekkert  hafa fengið grei t t  eft i r  ár ið 1991 og hefur að l íkindum 

fengið greidda 2/3 af þei rr i  upphæð sem samið var um í  upphaf i  (og 

mér sýnist  að hann haf i  e inmitt  unnið 2/3 af verkinu). Ko stnaður Akra-

neskaupstaður af þessari  sagnari tun, að meðtöldum útgáfukostnaði  

bókarinnar sem kom út, er rúmlega 15 mi l l jóni r,  uppreiknað á núvi rð i .  

Text inn í  bók Jóns er  l ipurlega skr i faður en umbúnaður útgáfunnar afar  

fátæklegur. (SSA III) .  

  

Svo vi rð ist  sem Gís l i  Gíslason bæjarst jór i  haf i  ráðið Gunnlaug Harald s-

son, sem þá var atvinnulaus (SSA IV og nmgr.  8 við SSA XV  ) ,  sem 

sagnari tara áður en starfs lokasamningur við Jón Böðvarsson var gerður. 

Gunnlaugur átt i  að skr i fa þrjú b indi  sem næðu yf i r  1700 -2000. Starf ið 

var ekki  auglýst  og engin augsjáanleg skýring er á því  að Gunnlaug 

Haraldsson var ráðinn, hafandi  hvorki  menntun í  sagnfræði  né reyns lu 

af f ræði legum skri fum (SSA XV). Möguleg skýring er  að með ráðn-

ingunni  hafi  Alþýðubandalagsmenn í  bæjarst jórn og víðar gert  s ínum 

manni  greiða (SSA V). Önnur möguleg skýring er að á  meðan Gunn-

laugur sat  sjá l fur í  R i tnefndinni  (1987 -1990) haf i  honum tekist  að sann-
færa nefndarmenn um að hann væri  sn i l l ingur.  

Í upphaf i  v i rt i st  Gunnlaugur vinna af kappi .  Hann gaf fögur fyr i rhei t ,  

þ.e.  lagði  fram l i sta, minnisatr iði ,  verkáætlani r og eigin „hugleiðingar“ 

um vinnu sína (Sjá Upplýsingar úr fundargerðum Ritnefndar um 

Sögu Akraness 1997-2011) .  Hann sk i laði  mei ra að segja  þó nokkru af 

texta í  upphaf i ,  að vísu löngu á eft i r  áætlun. Þegar samningst íma lauk 

ta ldi  Ri tnefndin að fyrsta b indi  af  þeim þremur sem hann átt i  að ski la 

væri  fu l lunnið en hafð i  reyndar rangt fyr i r  sér  í  því  ( SSA V). Þá var 

gerður v iðbótarsamningur við  Gunnlaug um nýja ski ladaga og átt i  verk-

inu að l júka 2004. Hann ski laði  heldur ekki  af  sér í  lok þess samning s-

t íma (SSA VI).  Næst tókst  honum að fá  Akraneskaupstað  t i l  að semja 

um að greiða út árangurstengdu/afraksturstengdu greiðslurnar sem 

samið var um í  upphaf i ,  jafnað niður á rúmt ár,  þótt  árangu r-

inn/afraksturinn væri  enn enginn (SSA VII).  Í rauninni  er þarf laust  að 

rekja þessi  v iðskipt i  nánar enda eru  þau rakin í  e instökum færslum í  

Sögu Sögu Akraness .  Alls gerðu Akraneskaupstaður og Gunnlaugur 

Haraldsson með sér tvo grunnsamninga og f jóra viðbótarsam n-

inga .  Gunnlaugur stóð aldrei  í  skilum þótt  ævinlega hafi  verið 

kveðið á um ákveðna skilafresti .  Ár in 2008 og 2009 var hann svo 

far inn að fá veglegar greiðslur gegn framvísun reikninga (sj á nmgr. 6 

við SSA XV). Mér er ókunnugt um fyr i r  hvað þei r reikningar voru.  

  

Frá upphaf i  var Gunnlaugur á ágætum launum við sagnari tunina enda 

skyld i  hann hafa hana að aðalstarf i ,  skv. fyrr i  grunnsamningi  ( fyrsta 

samningnum) sem væntanlega g i l t i  al l t  t i l  2006. Því  fór f jarr i  að hann 

stæði  v ið að hafa r i tun sögu Akraness að aðalstarf i  en e.t .v.  hefur  Ri t-

nefndin aldrei  tekið eft i r  því  (SSA XII) .  Í báðum grunnsamningum við 

http://harpa.blogg.is/2011-05-12/nefndarmenn-lystu-skodun-sinni/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://harpa.blogg.is/2011-05-20/gunnlaugur-haraldsson-aetlar-ad-og-hyggst-nu/
http://harpa.blogg.is/2011-05-22/hvers-virdi-saga-akraness-er-verdur-hver-og-einn-ad-gera-upp-vid-sig/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://harpa.blogg.is/2011-06-11/mikid-hefdi-eg-fagnad-hverjum-fimm-minutum-sem-mer-hefdu-gefist/
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Gunnlaug Haraldsson voru riftunarákvæði og ákvæði um endu r-

greiðslukröfu Akraneskaupstaðar stæði sagnaritari  ekki skil  á 

verkum skv. t ímasetningum í samningunum (SSA V og SSA IX). 

Þessum ákvæðum var aldrei beitt .  

  

Þegar viðskipt i  Gunnlaugs við Akraneskaupstað og vinnulag hans er 

skoðað (sjá Upplýsingar úr fundargerðum Ritnefndar um Sögu 

Akraness 1997-2011)  vekur það auðvi tað furðu að maðurinn skul i  ekki  

fyr i r  löngu hafa ver ið leystur f rá stör fum, kraf inn um endurgreiðslu 

þess f jár  sem ekki  hafð i  ver ið unnið fyr i r,  star f ið auglýst  og reynt að 

ráða hæfan mann í  verkið. Og af hverju sögðu bæjarbúar ekki  nei t t?  

  
  

Ég held að skýringarnar séu eitthvað á þessa leið :  

Gunnlaugur Haraldsson vi rð ist  hafa ta lsvert  háar hugmyndi r um eigið 

ágæti .105 Hann hefur  ekki  h ið minnsta samviskubit  yf i r  að hafa þegið 

ágætis laun og greiðslur frá Akraneskaupstað í  14 ár án þess að ski la 

neinu sem tækt var í  prentsmiðju fyrr en í  janúar 2 011. Sjá l fur segi r 

hann að þetta sé vegna þess hversu vel  hann vandi  s ín verk . 106 Þetta 

f innst  mér sýna mei ra kaldlyndi  en venjulegu fólk i  er tamt; f lest i r  

myndu nú skammast s ín að þ iggja s l íkar f járhæðir án 
þess að ski la a frakstr i .   

Sömuleiðis hikar hann ekki  v ið að kenna öðrum um 

drátt  á ski lum, þ.e.  f i rr i r  sjá l fan s ig al l r i  ábyrgð á 
„h inu langa hlé 2005 -2006“ .107

 

Þessi  t röl latrú Gunnlaugs á eig in verðleika og fagu rgal i  

um framtíðaráform sem ekki  stóðus t 108 v i rð ist  hafa vi l l t  

                                                             
105 Sjá t.d. margítvitnað bréf Gunnlaugs Haraldssonar á spjallþræði Akraneskaupstaðar, 23. febrúar 2005, 
„Mein t  r i t s t í f l a  b re s tu r “, viðtalið „Það þýðir ekkert hér um bil við ritun sögunnar“ í Skessuhorni 13. apríl 
2011, s. 14-15 og grein Gunnlaugs „Kvi t t að  f y r i r  f j ó rðungsdóm “, dags. 5. júní 2011, birtist í Skessuhorni 
8. júní 2011 s. 34-35. 

Einnig má af formála Sögu Akraness I ráða að Gunnlaugur telur sig hafa unnið merka heimildarannsókn og 
komist að niðurstöðum sem enginn annar hafði uppgötvað áður: 
„Af heimilda- og tilvísanaskrám má ráða, að víða hefur verið leitað fanga, enda byggir ritið að verulegu leyti á 
minni eigin rannsókn og túlkun frumheimilda. Mín sýn á heimildasnauð tímabil í sögu byggðarinnar og tilgátur 
þar að lútandi t.d. um landnámið, þróun elstu byggðar og mikilvægi sjósóknar í því samhengi, hafa sömuleiðis 
kallað á víðtæka efnisleit til stuðnings þeim hugmyndum. Þá hef ég markvisst reynt að kemba öll helstu skjala-
sögn, þ.á.m. stjórnsýsluembætta landsins á fyrri öldum, og afritað hvaðeina, sem komið hefur í hendur varð-
andi sögu Akraness.“ Gunnlaugur Haraldsson. 2011. Formáli að Sögu Akraness I, s. 10. 

106 Sjá t.d. „Saga  Ak raness :  75  mi l l j ón i r  en  engu  sk i l að “ í DV 22. desember 2009 og fyrrnefnt viðtal í 
Skessuhorni. Einnig bergmála þessar staðhæfingar í orðum bæjarstjórnarmanna, sjá síðari hluta SSA  X I I I . 

107 „Vegna þessa verklags [að gefa verkið út sem eina heild við verklok en það hefur sem kunnugt er ekki 
tekist] hlutu óhjákvæmilega ýmsir þeir sem álengdar stóðu að fyllast óþolinmæði og jafnvel efasemdum um að 
ég lyki verkinu nokkru sinni. Ekki bætti úr skák það langa verkhlé sem varð 2005-2006.“ „Það þýðir ekkert hér 
um bil við ritun sögunnar. Spjallað við Gunnlaug Haraldsson ritara Sögu Akraness.“ Skessuhorn 13. apríl 2011, 
s. 14. 

Sama kemur fram í formála Gunnlaugs að Sögu Akraness I (enda er þetta svokallaða viðtal í Skessuhorni að 
talsvert stórum hluta formálinn að fyrsta bindinu): „Ekki bætti úr skák það langa verkhlé, sem varð 2005 til 
2006, þar sem hverfa þurfti frá hálfköruðu lokabindi verksins.“ Saga Akraness I, s. 9. 

Gunnlaugi láist að geta þess að verkhléð var einmitt vegna þess að hann hafði ekki staðið skil á verkum skv. 
þeim þremur samningum sem Akraneskaupstaður hafði gert við hann. 

108 Sjá má glöggt muninn á því sem Gunnlaugur segist vera að vinna og því sem hann skilar með því að skoða 
Upplýs ingar úr  fundargerðum Ri tnefndar um Sögu Akraness 1997 -2011 . 

http://harpa.blogg.is/2011-05-17/leggur-ekki-nafn-sitt-vid-bokartotur-sem-rumpad-er-saman-a-skommum-tima/
http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12024/thradur/12024/leitarstrengur/~/fl/46/
http://skessuhorn.is/default.asp?sid_id=21464&tre_rod=001|011|&tId=2&fre_id=117671&meira=1
http://www.dv.is/frettir/2009/12/22/fengid-tugmilljonir-en-engu-skilad/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
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Ri tnefndinni  sýn frá  upphaf i .  Af aðdáunarverðri  tungul ipurð tókst  Gunn-

laugi  hvað eft i r  annað að afsaka eða skýra hvers vegna hann ski laði  

ekki  á t i l settum t íma. (Oftast  er a fsökunin t ímafrek le i t  í  f ru m-

heimi ldum, sjá t .d. yf i r l i t  í  SSA XIV.)  Ri tnefndin varð sem peð í  höndum 

sagnari tara, a.m.k.  spurðu nefndarmenn engra óþægi legra spurninga og 

voru ekki  með nei t t  vesen þótt  verk drægist  úr hömlu heldur bei t t i  

nefndin sér þæg og góð hvað eft i r  annað fyr i r  að frekari  samningar 

væru gerði r þegar greiðslur t i l  sagnari tara stöðvuðust og geri r  raunar 

enn. Ri tnefndin var það bl induð af töfrum sagnari tarans að hún vi rt i st  

ekki  einu s inni  taka eft i r  því  að það vantaði  kaf la inn í  e ina „fu l lgerð a“ 

handri t ið sem hún hefur staðfest  ski l  á skv. fundargerðum .109
 

Gunnlaugur kom sér ekki  bara upp peðum sem voru dugleg að gera það 

sem fyr i r  þau var lagt,  s.s.  styðja að viðbótarsamningar væru gerði r um 

meira fé og leggja eft i r l i tshlutverk s i t t  svo t i l  alveg á h i l luna, heldur 

einnig voldugum verndara frá upphaf i ,  bæjarst jóranum sjá l fum, sem 

vi ldi  svo heppi lega t i l  að var einmitt  formaður Ri tnefndarinnar. Bæjar s-

t jór inn mælti  með því  að gerði r væru samningar v ið Gunnlaug og 

skr i faði  svo sjá l fur undi r þá. (Gís l i  Gíslason skr i faði  undi r fyrsta grunn-

samninginn og tvo viðbótarsamninga.)  

Verkið var a ldrei  unnið fyr i r  opnum tjöldum: Fundargerðir R i tnefnda r-

innar bárust seint  og i l l a,  ýmist  t i l  bæjarráðs eða bæjarst jórnar; f já r-

vei t ingar og nýi r samningar voru samþykkt svo l í t ið bar á.  Væntanlega 

hafa einhverj i r  v i tað hvernig í  málum lá en þei r voru óvi rk i r áhorfendur,  

stóðu hjá og töldu hugsanlega ekki  í  sínum verkahring að skerast  í  lei k-

inn. Þegar a lmenningur gerðist  svo djarfur  að fara að spyrja út  í  a l la 

þessa peninga og hvað l iði  r i tun sögu Akraness gekk verndarinn, Gísl i  

Gís lason, fram fyr i r  skjöldu og varði  s inn umbjóðanda, Gunnlaug 
Haraldsson. 110

 

Þannig gekk þetta t i l  s íðla árs 2005. Þá varð sá uggvænlegi  atburður að 

Gunnlaugur sagnari tar i  sá á bak s ínum verndara t i l  annarra star fa. Jafn-

framt varð töluverð nýl iðun í  st jórn bæjarins ( SSA VIII) .  En Gunnlaugur 

náði  aftur fót festu og nýr grunnsamningur var gerður,  í  þetta s inn ú t-

búinn og útskýrður af lögmanni  Akraneskaupstaðar ( SSA IX). Það kom 

þó fyr i r  l í t ið,  áfram ski laði  sagnari tar inn engu sem tækt væri  t i l  útgáfu 
og komst upp með það.   

Í rauninni  dugi r um framhald ið að vísa í  e instakar færslur um gang sögu 

Sögu Akraness eða Upplýsingar úr fundargerðum Ritnefndar um 

Sögu Akraness 1997-2011  t i l  að sjá að áfram var ekki  s taðið við 

samning og viðbótarsamninga. Gunnlaugur vi rð ist  st jórnsamur maður,  

svo mjög að Ri tnefndin kom ekki  með neinar yf i r lýsingar í  dúr v ið þær 

sem hún sendi  frá sér  þegar Jón Böðvarsson reyndi  að starfa með henni ,  

né bókaði  nei t t  í  l í kingu við það sem þá var bókað um drátt  á ski lum. 

Eft i r  því  sem sagnari tun Gunnlaugs spannaði  f lei r i  ár varð æ erf iðara að 

hafa yf i rsýn yf i r  verkið. Að auki  breytt i  Gunnlaugur áætlunum og 

ruglaði  kannski  Ri tnefndina þannig í  r íminu. Eft i r  að hann náði  aftur 

góðu tangarhaldi  á Ri tnefndinni  og bæjarst jórnarmönnum 2006 var t .d. 

                                                             
109 Sjá t.d. SSA  X IV  þar sem sorgarsaga núverandi óútgefins III. bindis er rakin og Upplýs ingar  úr  

fundargerðum Ri tnefndar  um Sögu  Akraness  1997 -2011 . 

110 Sjá SSA  V I I  og bré f  G í s l a  G í s l asona r  á  sp ja l l þ ræð i  Ak raneskaups taða r  í  feb rúar  2005 . 

http://harpa.blogg.is/2011-06-17/verdur-tilbuid-naesta-sumar-eg-hef-alveg-thokkalega-samvisku/
http://harpa.blogg.is/2011-05-25/ja-sko-mer-er-alveg-sama-og-maetti-sleppa-thessu-bokaveseni-allveg/
http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://harpa.blogg.is/2011-06-17/verdur-tilbuid-naesta-sumar-eg-hef-alveg-thokkalega-samvisku/
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://harpa.blogg.is/2011-05-22/hvers-virdi-saga-akraness-er-verdur-hver-og-einn-ad-gera-upp-vid-sig/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12044/thradur/12024/fl/46/
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samið við hann um aukið vinnuframlag þótt  hann hefð i  a l ls  ekki  ski lað 
því  sem hann var f rá upphaf i  ráðinn t i l  að vinna .111

  

Þegar rennur loks upp fyr i r  þeim bæjarst jórnarmönnum sem bera hvað 

mesta ábyrgð á f járaustr i  í  sagnari tarann al lan t ímann frá 1997 að þei r 

hafa verið gabbaði r gr ípa þei r t i l  þess fyr i rséða ráðs að mæra sagna-

r i tarann. Þá b lómstra nýjar  goðsagni r,  sem bætast v ið þá að Gunnlaugur 

sé fræðimaður, nefn i lega að verkið sé svo ofurvandlega unnið að ekki  

sé skr í t ið að vinnslut íminn hafi  ver ið svona ógnarlangur. Yf i r lýsingar 

helstu bæjarst jórnarmanna v i rðast  gefnar að handri tunum ólesnum. 

Sjá l fur hafði  sagnari tar inn gr ipið t i l  þess ráðs að klæða verk s i t t  í  ó-

skaplega íburðarmikinn búning; hann breytt i  s inni  hernaðarl i st  og hóf  

að sýna einstakar s íður í  t i l vonandi  verki ,  t .d. á g lærum, g læsi legar og 

l i tskrúðugar. Bæjarst jórnarmenn eygðu von t i l  að afsaka f járausturinn 

úr sjóðum bæjarins í  verk þar sem afraksturinn var sorglega l í t i l l  ( SSA 

XI og SSA XIII)  með því  að útmála glæsi leika verksins. Haldið var áf ram 

að greiða Gunnlaugi  myndarlega, gegn framvísun reikninga þegar a l l i r  

v iðbótarsamningar voru útrunni r (SSA XV, nmgr.  6).  

  

Þegar handri tum fyrr i  tveggja b indanna var loks ski lað eft i r  14 ára starf  

sagnari tarans voru gerðar k röfur um prentgæði  sem al la jafna hafa 

einungis t íðkast í  prentun l i staverkabóka (SSA XV og Fjórðungsdómur 

um 18 marka bók ) .  Enn á eft i r  að meta hvort  stóryrtar  yf i r lýs ingar í  

auglýsingum standist ,  t .d.  að í  þessum bókum sé að f inna nýjar hu g-

myndi r sem varði  Ís landssöguna al la.  Lausleg athugun mín á h luta fyrra 

b indis ins bendi r t i l  þess að heldur haf i  ver ið kastað höndum t i l  verksins 

þótt  prentunin sé dýr (Fjórðungsdómur um 18 marka bók  og Körl-
unum svarað) .  

Þótt  þei r bæjarst jórnarmenn sem set ið höfðu al la 

sagnari tunart íð Gunnlaugs (SSA IX) haf i  v i tað 

hvernig nýi r og nýi r samningar voru undi rr i taði r og 

greiðslur ekki  skornar v ið nögl  í  mei r en áratug en 

l i t lu  sem engu ski lað g i l t i  það ekki  um bæjarbúa. 

Eins og kemur fram í  mörgum færslum í  Sögu Sögu 

Akraness  fór  þetta að mestu fram bak við t jöldin og 

fundargerði r r i tnefndar um sögu Akraness rötuðu 

seint  og i l l a  á vef  Akraneskaupstaðar. Svo er  enn. 

Þessum fundargerðum var gjarna safnað saman og 

þær lagðar fyr i r  bæjarráð eða bæjarst jórn nokkrar saman í  kippu. N ýi r 

bæjarst jórnarmenn áttu þess vegna kannski  l í ka erf i t t  með að átta s ig á 

hvernig verkið hefð i  gengið fyr i r  s ig.  T i l  að f lækja mál in var og er staða 
r i tnefndar um sögu Akraness afskaplega ól jós í  st jórnsýslu bæjarins.  

Þei r einu úr hópi  bæjarst jórnarmanna  sem hafa andæft  samningagerð 

við Gunnlaug Haraldsson opinberlega eru: Sigr íður Guðmundsdótt i r ,  sem 

greiddi  atkvæði  gegn fyrsta samningum (SSA IV , nmgr. 9) og Karen 

Jónsdótt i r ,  sem nei taði  að semja mei r v ið manninn eft i r  að hafa áttað 

s ig á v innubrögðum hans og hversu mikið fé bærinn hafði  grei t t  honum, 

ár ið 2009 (SSA XI).  Af orðum og gerðum Gís la S. Einarssonar bæjar s-

t jóra má ráða að hann haf i  séð í  gegnum Gunnlaug en ekki  ver ið í  a ð-

                                                             
111 Sjá SSA  IX  og „Að því búnu og lokinni nauðsynlegri umritun og uppfærslu á ýmsum þáttum ritsins var mér 
falin umsjón með prentvinnslu þess, þ.e. hönnun, umbroti, kortagerð, ljósmyndun, vinnslu myndrita, myndarit-
stjórn, prófarkalestri og öðrum verkþáttum, svo að afhenda mætti ritið fullfrágengið í hendur útgefanda.“ 
Gunnlaugur Haraldsson. 2011. Formáli að Sögu Akraness I, s. 9. 

http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-24/korlunum-svarad/
http://harpa.blogg.is/2011-06-24/korlunum-svarad/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/2011-05-16/er-margritad-brot-ur-byggdasogu-120-milljona-krona-virdi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-05-27/einvordungu-markmid-thessa-samnings-ad-framlengja-verktima-skilgreina-verklok-og-kveda-a-um-greidslur-til-sagnaritara/
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stöðu t i l  að nei ta að gera f rekari  samninga við hann ( SSA XI) .  Mögu-

legi r persónutöfrar og tungul ipurð Gunnlaugs Haraldssonar hafa sem 

sagt ekki  hr i f ið a l la.   

Á hvað minnir Saga Sögu Akraness?  

Fyrst i  h lut inn er sorgleg meðferð nokkurra of látunga í  r i tnefnd á f ræð i-

manni .  S íðari  og lengri  hlut inn er dæmi um hvernig einum manni  tekst  

að gera bæjarst jórnendur að s ínum strengjabrúðum. Sú saga minni r ó-

nei tanlega á meintar stórst jörnur útrásarinnar sem skutust eins og 

súpernóvur upp á f jármálahimininn fyr i r  hrunið. Menn kepptust v ið að 

mæra þá sem mestu f jármálasni l l inga heimsins en svo kom í  l jós að a l -

drei  var  nein innistæða fyr i r  því  lof i  þótt  umgjörðin væri  v issulega stó r-

kost leg þegar best  lét .  Saga Sögu Akraness  minni r l í ka á „Nýju föt in 

keisarans“, sem er ágæt dæmisaga  um meðvi rkni .  Og ákveðnar kenn-

ingar, oft  tengdar v iðskiptum og hruni  stór fyr i rtækja, fa l la eins og f l í s  
v ið rass að þessari  sögu sagnari tunar Akraneskaupstaðar.  

Og hvað gerist svo?   

Ég spái  því  að ráðamenn Akraneskaupstaðar haldi  að sér höndum um 

sinn og skr i f i  svo undi r nýjan samning við Gunnlaug Haraldsson með 

haust inu. Ef þei r þurfa að vel ja mi l l i  þess að játa stór fel ld mistök, þ.e. 

að hafa lát ið b lekkjast  árum saman, annars vegar, og h ins vegar að 

reyna að halda haus og lofa verk sagnari tarans enn mei r og enn hærri  

raustu hygg ég að þei r vel j i  seinni  kost inn. Því  hver v i l l  standa uppi  

sem f lón? Og ég spái  því  að okkar t i l tölulega nýráðni  bæjarst jór i ,  Árn i  

Múl i  Jónasson, gerist  h inn nýi  verndari  Gunnlaugs Haraldssonar enda 

hefur hann þegar sýnt t i lburði  t i l  þess. Gangi  kenningar fu l lkomlega upp 

fær Gunnlaugur Haraldsson l íklega duglega launahækkun í  næsta sam n-

ingi  við Akraneskaupstað og verður fa l in  enn mei r i  áb yrgð á r i tun Sögu 
Akraness.   

http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
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F j ó r ð u n g s d ó m u r  u m  1 8  m a r k a  b ó k  

1.  júní  2011 k l .  11.24  

Það er ekki  áhlaupsverk að lesa Sögu Akraness  eft i r  Gunnlaug Haralds-

son. Hvort  b indi  er gr íðarlega þungt, hið fyrra er  18 merkur enda 

prentað á 150 gramma glanspappí r.  Stærðin er  u.þ.b. 25 s innum 35 cm. 

Af þessu má ráða að einungis af l raunamenn lesa bókina í  fangi  sér,  

f lest i r  þurfa sæmi lega stöndugt borð við lestur inn. Ég  las um fjórðung 

Sögu Akraness I .  b indi .  Frá landnámst íð t i l  1700 og gafst  þá upp. Þessi  

umfjöl lun er því  ekki  hefðbundinn r i tdómur um verkið (b indin tvö) enda 

er  ég ekki  sagnfræðingur (það er  höfundurinn reyndar ekki  heldur) og 

treyst i  mér ekki  t i l  að meta nema afmarkaða þætt i .  Mætt i  því  kal la 

færsluna f jórðungsdóm því  hún byggi r á lesnum fjórðungi  og f lett ingum 
I.  b indis;  ég hætt i  v ið að opna seinna bindið.  

Helstu niðurstöður mínar eru að meðferð heimilda er mjög ábót a-

vant,  myndir eru oft rangt merktar eð a notaðar í  heimilda-

leysi,  umfjöllun um landnámsmenn eru studdar vægast sagt 
hæpnum rökum og niðurstaðan er,  að mínu mati,  tært bull.  

Afar fa l legar l jósmyndi r prýða kápur beggja bókanna og í  þeim er f jö ld i  

gul l fal legra l jósmynda sem Friðþjófur Helgason hef ur tekið. Þess er h ins 

vegar ekki  get ið í  myndaskrá hvenær myndi rnar voru teknar eins og 

venja er.  Sömuleiðis eru kort  Hans H. Hansen mjög vönduð og vel  gerð. 

Mörg þei rra  eru „myndkort“,  þ.e.a .s.  örnefn i  og f le i ra eru merkt inn á 

gríðarlega stórar lo ftmynd i r (sem yf i r le i t t  þekja hei la opnu). Þetta er 

verulega g læsi legt en erf i t t  er  að lesa dökkt letur á  dökkum grunni  

(dökkgrænum, dökkbrúnum, jafnvel  næstum svörtu bergstál i  Akrafja l l s,  

sjá t .d. kort ið á s.  151 og myndkort ið á s íðum 104 -105). Á stöku stað 

hefur þess verið gætt að nota hví t t  letur á dökku grunnana. Almennt 

eru kort in sem Hans hefur gert  mjög skýr og gott  að átta s ig á þeim. Ég 

held samt að myndkort in séu einungis fyr i r  mjög staðkunnugt fólk eða 

fólk sem hefur brennandi  áhuga á öl lum kenni lei tum  umhverf i s ins al l t  í  

kr ingum Akrafja l l  því  v i taskuld tekur maður ekki  með sér 18 marka bók 

í  labbi túr eða f ja l lgöngu. Væri  mun handhægara fyr i r  þá sem vi l ja 

kynnast umhverf inu öðru vís i  en úr bók l iggjandi  á eldhúsborðinu að ú t-

búa s ín eigin myndkort  úr Kortasjá Landmælinga. Reyndar er langt frá 

því  hver þúfa merkt  á þau kort  en t .d.  eru skerin kr ingum Akranes og 

örnefn i  í  Akrafja l l i  jafn vel  merkt og í  bók Gunnlaugs og þónokkuð af 
öðrum örnefnum l íka.  

Þrátt  fyr i r  þessi  fa l legu og vönduðu kort  og l jó s-

myndi r Fr iðþjófs er  heildaryfirbragð þessa fyrsta 

bindis ekki  fal legt  og geri  ég nánari  grein fyr i r  

því  s íðar.  Kannski  er  best  fyr i r  lesendur að smel la 

á l i t lu  myndina hér t i l  hl iðar og sjá  uppspunna 

eft i r l í kingu af dæmigerðri  s íðu í  bók Gunnlaugs, 

v i l j i  þei r sjá sundurgerðina og smekklausan í-

burðinn .  (Á h inni  uppspunnu síðu má s já dýrl inga-

mynd af vefnum, eina myndanna sem Gunnlaugur 

sta l  af  HURSTWIC en ég hef aftur  á mót i  ful l t  leyf i  

t i l  að nota einmitt  í  þessum t i lgangi  og gul l fal lega 

l jósmynd, tekna af  At la Harðarsyni  sem gaf mér 

http://atlas.lmi.is/kortasja/
http://www.this.is/harpa/ssa/demosida.jpg
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l eyf i  t i l  að nota hana. Nærbuxnafjólubláu innskotsgrein ina samdi  ég 

sjá l f  upp úr HVERSU NOREGR BYGGÐIST, sömu efn isgrein og Gunnlaugur 

telur ótví rætt  sanna konunglegan uppruna Bresasona .)   

Hönnun SÖGU AKRANESS I og II  var í  höndum Gunnlaugs Haraldssonar 

og Egi l s Baldurssonar. Fyr i r  umsjón mynda og umbrots  er  skráður Gun n-
laugur Haraldsson.  

Venjulega er það svo þegar f ja l lað er um bækur að fyrst  er  f ja l lað um 

textann, s íðar annað, s.s.  myndi r,  uppsetn ingu, meðferð heimi lda, pró f-

arkalestur o.þ .h. Fjórðungsdómurinn minn snýr nánast öfugt v ið þetta. 

Prófarkalestur er  með ágætum.  

  

Meðferð heimilda er mjög ábótavant  

Í II  h luta Sögu Akraness I ,  „Frá landnámi  t i l  loka þrettándu aldar“,  er 

mjög víða vi tnað beint  í  Ís lenzk fornri t ,  ýmist  innan gæsalappa eða í  

inndregnum klausum. Hvergi  er notuð sama stafsetn ing og í  heimi ldum 

heldur eru a l lar t i l v i tnani r með nút ímastafsetn ingu og gre inarmerkj a-

setn ingu breytt .  Fáeinar st ikkprufur le iddu í  l jós v i l lu  í  beinni  t i l vi tnun: 

Í t i l vi tnun í  Sturlubók Landnámu  á s.  174 bæti r Gunnlaugur Kjarrá inn í  

textann um Kalman svo beina t i lvi tnunin verður þannig: „En s íðan  nam 

hann land fyr i r  vestan Hví tá á mi l l i  Kjarrár og F l jóta“ í  stað „En s íðan 

nam hann land fyr i r  vestan Hví tá á mi l l i  ok F l jóta“ (ÍF I,  s.  81). Al l t  

annar maður, Hrosskel l  „nam Hví társ íðu mi l l i  Kjarrár ok F l jóta“ segi r í  

ÍF I ,  s .  83.  Og raunar b i rt i st  sú beina t i lvi tnun á mót i  í  opnunni ,  s.  175. 

Svona vi l lur,  þ.e. að geta ekki  v itnað beint í  r it  orðrétt  og stafrétt 

og ruglast á blaðsíðum og persónum, eru alvarlegur gal l i  á fræð i-
legum skrifum .  

Í heimi ldaskrá er  get ið hins fræga fyr i r lestrar Hal lgr íms Jónsso nar,  sem 

hann f lutt i  13. janúar 1889, enda vi tnar sagnari tar i  í  hann í  formála. En 

skráningin er svona: „Hal lgrímur Jónsson. 1977: „L í f ið í  Skaganum 

síðastl iðin 100 ár.“  Borgf i rzk b landa I.  Sagnir og fróðleikur úr Mýra - og 

Borgarjarðarsýslum .  Akran.,  s.  9-34.“ Eft i r  a l lar yf i r lýs ingar sagnari tara 

um þá feik i legu vinnu sem hann hefur lagt í  öf lun frumhei lda er afar 

undarlegt að hann not i  ekki  handri t  Hal lgríms Jónssonar sem heimi ld 

(það er  reyndar geymt á Héraðsskja lasafn i  bæjarins) heldur prentaða 

útgáfu í  Borgf i rzkr i  b löndu !  

Í lest r i  kaf lans „Frá landnámi  t i l  loka þrettándu 

aldar“ varð ég áþre i fanlega vör v ið notkun yf i r l i t s-

r i ts ins Ís lensks söguat lass I.  Ég vei t  að þetta er 

ágætis bók, krakkarni r í  f jö lbraut nota hana mikið, 

en er þetta tæk aðalheimi ld í  f ræði legum texta?  

Í heimi ldaskrá yf i r  óprentaðar heimi ldi r  eru ta ldar 

upp f jórar Vefsíður  [svo]. Ein þei rra er  

http://www.wikipedia.org og er hvað eft i r  annað 

vísað í  http://www.wikipedia.org úr texta bókarinnar 

og myndaskrám. Nú ekki  svo að ég haf i  nei t t  á mót i  

Wikipediu og f innst í  s já l fu sér óþarf i  að banna 

framhaldsskólanemendum að nota und i rs íður af því  

vefset r i  sem heimi ld i r  í  sínum heimi ldari tgerðum.  
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En í  fyrsta lagi  er er Wikipedia ekki  ein vefs íða (ekki  frekar en Bókasafn 

Akraness telst  ein heimi ld ).  Í öðru lagi  hei t i r  vefset r ið Wikipedia  og ber 

að vi tna í  t i t i l  þess  (a lveg eins og venjan er  að vi tna í  t i t i l  r i tsafns en 

ekki  heimi l i s fang bókasafnsins þar sem það r i tsafn er geymt). Þessi 

skráning í  heimildaskrá er því algerlega galin. Enn galnari  eru  t i l-

vísanir  í  neðanmálsgreinum ,  t .d.  á s .  167 þar sem segi r  „ Í þessum 

kaf la er einkum stuðst v ið eft i rta ldar heimi ldi r:  A lmgren, Bert i l ,  

1967;[…] www.wikipedia.org; Þorvaldur Thoroddsen, 2003(1), s.  25 -

28.“ Vísað er rétt  í  r i t in  en í  hvaða s íðu eða s íður á  Wikipediu er sagna-
r i tar i  að vísa?  

[Myndin sýni r Sólkonunginn, Lúðvík XIV. Frakklandskonung, sem reist i  

Versal i .]  

Venjan er  sú þegar v ísað er í  vefs íður eða vefsetur að láta þess get ið 

hvenær gögnin voru skoðuð.  Það er hvergi  gert  í  t i l ví sunum Gunnlaugs 
t i l  heimi lda úr texta og í  myndaskrá.  

Í heimi ldaskrá yf i r  óprentaðar heimi ldi r  er einnig að f inna Heimildir  í  

fórum höfundar .  E in þei rra er Þorsteinn Jónsson: Hús og býl i  á Akr a-

nesi  (óársett  handr i t) .  Þetta kom Þorsteini  Jónssyni  nokkuð á óvart  

enda hefur hann aldrei veitt  Gunnlaugi Haraldssyni leyfi  t i l  að 
ljósrita handrit  s itt .  

   

Myndir,  myndastuldur, ónákvæm skráning mynda og myndaval  

Myndi r á Vefnum eru ekki  a lmenningseign fremur en í  bókum. Nokkurn 

veginn sömu reglur g i lda um hvort  tveggja. Raunar eru t i l  myndi r og 

myndasöfn á  Vefnum þar sem menn hafa afsalað sér  höfundarétt i  og 

þær eru t i l  ókeypis afnota (stundum ka l lað „publ i c domain“ eða 
„creat ive commons“ aðgangur.)   

 Ég reikna með að mynd 259, sem er einfalt kort yfir Bretlandseyjar, á ensku 

nema álímdur miði, sleppi sem almenningseign en tilvísunin í myndaskrá er jafn-

vitlaus og úr textanum, þ.e. „Suðureyjar (The Hebrides). http://www. 

wikipedia.org.“ [Rétta slóðin er http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrides, síðan heitir 

„Hebrides“ og er á Wikipedia.] 

 Mynd 365 er skráð í myndaskrá „Tveir prestar. http://www.propheties.it.“ Ég fann 

ekki málverkið sem myndin er klippt úr á þeirri síðu en slóðin vísar á Propheties 

On Line. The largest library about Nostradamus for free. 

 Ekki er nokkur leið að rekja mynd 262, skráð „Víkingar. 

http://www.icelandcoaches.“ 

 Jafnerfitt yrði fyrir þann sem tekur skráningu Gunnlaugs bókstaflega að finna 

Lewis taflmennina frægu, „266. Lewis chessmen frá 12. öld. The British Museum, 

London. http://www.wikipedia.org.“ 

 Svo ekki sé talað um mynd 328 „Frá Borgarfirði. http://www.mbl.is.“ 

 Aftur á móti var ekkert mál að finna mynd 268 af heilögum Finan á 

http://www.financlan.net, sem er vefsetur Finan fjölskyldunnar í Bandaríkjunum, 
Finan family history en hún er óvenjulegt val á heimild um heilagan Finan. 

Gunnlaugur hefur stolið myndum af  vefnum ,  a.m.k.  myndum nr. 277,  

278, 283, 288,  326 og 329 af vefset r i  Hurstwic  (sem eru víkingasamtök 

í  Bandaríkjunum -leiðrétt  4. júní  2011). Sumar eru í  e igu Dover 

Publ i cat ions sem vei t tu Hurstwic leyf i  t i l  að bi rta þær.  Aðrar eru í  e igu 

http://www.propheties.it/
http://www.propheties.it/
http://www.financlan.net/
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Hurstwic .  Ég bar þetta undi r umsjónarmann vefseturs ins (Wi l l iam R. 

Short  prófessor),  sem er kunningi  minn, og var hann ekki  par hr i f inn af 

þessu ráðslagi  sagnari tarans.  

Inni  í  örnefnakaf lanum mikla er auðvi tað f ja l lað um Akranes.  Þar er  fa l -

leg myndaopna, s.  88-89. Sumar myndi rnar eru eignaðar Árna Böðvar s-

syni  en aðrar eru höfundalausar ,  e inungis v í sað t i l  Ljósmyndasafns 

Akraness um þær. Það tók mig um f imm mínútur að f inna höfundana á 

vef  Ljósmyndasafn ins: Mynd 147 er  tekin af Magnúsi  Ólafssyni ;  148 

tekin af Haraldi  Böðvarssyni ,  149 og 150 teknar af Árna Böðvarssyni  (sú 

s íðari  e in af best  þekktu myndum hans, handl i tuð). Það er undarlegt að 

hafa svo eina mynd svarthví ta (nr.  152, eignuð Árna) þegar  h inar 

myndi rnar eru í  sep ia-tónum (þ.e. brún-hví tar),  utan þei rrar f rægu 

handl i tuðu, og eyði leggur hei ldarsvip opnunnar. Á næstu s íðu er svo 

nýleg l jósmynd 153, l ík lega Fr iðþjófs Helgasonar, en hún hefur fa l l ið  

n iður í  myndaskrá. Höfundarlausu myndina á sömu síðu, nr.  154,  tók 
Ólafur Fr ímann Jónsson.  

Li t lu framar er mynd 134 eignuð Auði Sæmundsdóttur en er tekin af 

Þorsteini Jósepssyni .  Og mynd 133, eignuð Árna Böðvarssyni  og sögð 

af Ljósmyndasafn inu er ekki t i l  á því safni  enda sést greinilega á 

henni að hún er skönnuð úr dagblaði  því  speglað prent ið skín a l l s 
staðar í  gegn.  

Þessi  dæmi ættu að sýna að valt er að treysta myndaskrá Gunn-

laugs ,  jafnvel  þótt  um gamlar myndi r 
af  Akranesi  sé að ræða.  

Almennt má segja að l í t ið sem ekkert  

haf i  ver ið unnið með þessar gömlu 

myndi r,  þær eru margar yf i r lýstar og 

óskýrar og hefð i  ve l  mátt  gera töluvert  

v ið þær. Myndi rnar eru l íka grófkorn-

óttar og læðist  að manni  sá grunu r að 

þær haf i  ver ið sóttar af  vef Ljós-

myndasafns Akraness í  stað þess að 

skanna frummyndi rnar í  sæmi lega 

hárr i  upplausn sem hentaði  prent i  á 
s l íkan gæðapappí r.  

Aðrar gamlar l jósmyndi r eru fengnar héðan og þaðan, t .d.  frá  Daniel  

Bruun. Það er undarlegt að s já mynd af henni  Svanfr íði  Jónasdóttur 

vinnukonu í  Lundarbrekku í  Bárðardal  skreyta umfjöl lun um „Vista r-

bandið“ í  III  h luta „Tímabi l ið 1300 -1700“. Myndin var tek in 1897, 

tölsett  376 í  bók Gunnlaugs.  Og i l la  er  far ið með góða mynd Daniels 

Bruun, l íklega tekna 1896, þegar útkl ipptur bútur úr henni  með prjón-

andi  stúlkubarni  og eldr i  konu bi rt i st  með myndatextanum „Lí t ið magn 

barst  af  sjóvett l ingum og sokkum í  vers lun útgerðarinnar“ á 17. öld. 

(Mynd 545 í  bók Gunnlaugs.)  Þær eru samt prýði lega klæddar, stöl lur,  

gott  ef  ekki  með s i rzsvuntur og stú lkan á dönskum kjól  innanundi r.  Ég 

hef oft  rekið mig á hugmyndi r ungl inga um að t i l  sé óski lgreindur t ími ,  

„ í  gamla daga“ sem nái  frá landnámi  fram undi r 1980. En mér kemur á  

óvart  að sagnari tara f innist  ekkert  athugaver t  v ið að skreyta umfjöl lun 

s ína með mei r en 200 árum yngri  l jósmyndum.  
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Þegar þetta blandast  svo al lt  saman í  einn kokteil :  L itskrúðugar 

myndir af  vefnum, l jósmyndir  Fr iðþjófs og kort  Hans,  gamlar 

ljósmyndir héðan og þaðan, ljósmyndir úr handritum og teik n-

ingar að auki er yfirbragðið einkar sundurlaust.  Þegar ofan á 

bætast  mismunandi letur og rammagreinar í  pastell itum verður 

sundurgerðin æpandi.  Ég vísa aftur í  uppspunna sýnishornasíðu sem 

gefur góða mynd af  yf i rbragðinu . [Myndin að ofan t i l  vinstr i  sýni r teikn-
ingu Thackeray a f Sólkonungnum og klæðum hans.]   

   

Örnefnaupptalning, hnýtt í  fyrri  sagnaritara og beinn r itstuldur  

I.  h lut i  bókarinnar ber yf i rskr i f t ina „Örnefn i  og búsetuminjar í  landi  

Bresasona“. Ég reyndi  að lesa hann. Gunnlaugur hefur haft  aðgang að 

mun betr i  gögnum en Jón Böðvarsson á s ínum tíma, t . d. skrám um forn-

lei far og minjastaði  sem unnar voru ef t i r  1997, auk þess sem hann 

hefur að eig in sögn gengið þvers og kruss mei ra eða minna um al l t  

landnámið; bei t t  sömu aðferð og Lundarstúdentum þótt i  vænlegust t i l  

árangurs í  svæðisrannsóknum 1976-78 og væntanlega með sama hugar-

far i  (sjá s íðasta h luta færslunnar  Á Skaganum „hafa a ldre i  búið neini r 
fyr i rtaksmenn hvorki  í  orði  né verki “  og t i lheyrandi  neðanmálsgreinar).  

Þetta ski lar sér í  Sögu Akraness I  því  svo ú i r og grú i r af  örnefnaupp-

talningu að lesandi  eins og ég (sem hef reyndar áhuga á örnefnum en 

vi l  gjarna sjá áfram skóginn fyr i r  t r jánum) gefst  f l jót lega upp á að 

reyna að lesa textann heldur gr ípur niður í  hann á stöku stað, af  s í -

minnkandi  áhuga. Sem dæmi má nefna að  í  kaf lanum Vestur af bæ  (sem 

er undi rkaf l i  1.1. Katanes, sem er und i rkaf l i  1.  Frá Kalmansá t i l  Kúl u-

dalsár,  sem er undi rkaf l i  I Örnefn i  og búsetuminjar  í  landnámi  

Bresason) eru tal in upp 34 skáletruð örnefni í  texta sem er innan 

við tveir  dálkar að lengd  (á hverr i  b laðsíðu eru þr í r  textadálkar).  
F lei r i  örnefn i  í  Kataneslandi  eru ta l in upp í  öðrum undi rköf lum.  

Ó-örnefnafróður lesandi  vel t i r  því  fyr i r  sér hver sé munurinn á Björg-

vinsstykki ,  „tveggja dagsláttu spi ldu á hæðardragi  á mörkum Leynis og 

Gamlatúns“ (v ísað er  í :  „Þessa spi ldu gaf Jón Ólafsson bóndi  einhverju 

s inni  Björgvini  bróður s ínum“) og Björgvinslandi  en um það segi r:  „Mi l l i  

Smáhol ta og Skol lhol ts,  rétt  austan við Klafastaðamerkin, er 25 dag-

sláttu landspi lda, sem gef in var úr  jörð inni ,  svonefnt Björgvinsland .“  

Gæti  kannski  hjálpað lesanda að á Björgvinsstykki  „stóð hesthús, 

Beggakof i ,  byggt um 1930 en nú fa l l ið.  Upp af Björgvinsstykki  og 

austast  í  Leyni ,  en vestan gamla túngarðsins, er vot lent stykki ,  Fí fu-

stykki ,  sem ával l t  var hví t t  af  f í fu,  áður en það var gert  að túni .“  (s.  

17.) Er áhugavert  að vi ta að hesthúsið Beggakof i  stóð á Björgvinsstykki  

í  Katastaðalandi  um hríð og einu s inni  var stykk i  hví tt  af  f í fu kal lað 

F í fustykki  og er  enn kal lað svo þótt  orð ið sé grænt tún? Er þetta ekki  

ekki  text i  sem á betur heima í  örnefnaskráar -bækl ingi  en í  Sögu Akra-
ness?  

[Fyri r  ókunnuga lesendur færslunnar: Núverandi  eigandi  Kataness - og 

Klafastaðajarða er  Faxaf lóahafn i r sf ,  sem leigja ýmsum stór iðjufyr i r-

tækjum landið. Þessi  örnefn i  eru sem sagt í  nágrenni  Norðuráls og Jár n-
blendiverksmiðjunnar.]  

http://www.this.is/harpa/ssa/demosida.jpg
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Aðrir örnefnakaflar eru svipaðir,  þ.e.a.s.  engu smáatriði sleppt og 

afraksturinn er upptalning sem myndi æra óstöðu gan, nema 

náttúrlega bóndann á bænum reikna ég með .  Hér hefð i  veru lega 

þurft  á r i tst jórn að halda, sem hefði  getað stuðlað að áherslu á aða l-
atr iði  og kannski  raðað rest inni  í  neðanmálsgreinar, töf lur eða viðauka.  

Í formála nefn i r Gunnlaugur að hann not ist  v ið svonefndar ramma-

greinar sem annars vegar geymi  í tarefn i  og hins vegar t ímasettar  f r á-

sagni r af  stökum viðburðum. Þessar rammagreinar er að f inna víða í  

bókinni .  Þær eiga það sameiginlegt að vera í  f lestar í  pastel l i tum, þ.e. 

eru l jósf jólubláar,  myntugrænar,  fö lbláar,  ferskjubleikar og dökkrjóma-
gular,  með skáletruðum texta.  

Á fyrstu s íðu er  einmitt  ein l jósf jólublá rammagrein sem ber yf i rskr i f t ina 

„Ti lurð Akrafja l l s  og Eið isvatns“. Þetta  er bein t i lvi tnun í  Svæðisskipulag 

svei tarfélaganna sunnan Skarðshei ðar 1992-2012 ,  s.  10 ( f rásögn Hal l -

dórs  Krist jánssonar á Heynesi ) .  Sama þjóðsaga er í  bók Jóns Böðvar s-

sonar, s .  82.  Þar endursagði  Jón hana sjá l fur og með fu l l r i  v i rðingu fyr i r  

Hal ldóri  Kr i st jánssyni  á Heynesi  og svæðisskipulaginu er sagan betur 

sögð í  útgá fu Jóns,  þar sem hún endar „En skessurnar verða að s i t ja t i l  
t röl laragnarökkurs í  bát s ínum sem hei t i r  Reynisskip.“  

Margar f le i r i  rammagreinar í  Sögu Akraness I  er einnig að f inna í  bók 

Jóns Böðvarssonar,  efn is lega en ekki  endi lega orðréttar.  Beri  maður 

þær saman sést  oft  ta lsverður munur mi l l i  skrásetjarans Gunnlaugs og 

sagnamannsins Jóns. Í r i tdómum um bók Jóns Böðvarssonar var honum 

einmitt  hrósað sérstaklega fyr i r  rammagreinarnar, „Talsvert  er um 

sérstakar f rásagni r í  innfel ldum römmum, sem gefa frásögninni  l í f  og 

l i t“;  „…sérstök ástæða er t i l  að  nefna ramma og spássíugreinar, sem 

notaðar eru t i l  að skýra einstök at r iði  í  meginmál i .  Hygg ég að mörgum 

lesanda muni  þykja fengur að þessu efn i ,  þótt  sjá l fum hafi  mér a l l taf  

leiðst  s l íkur framsetningarmát i . “ Rammagreinar Jóns Böðvarssonar voru 

l jósgráar enda ekki  sp læst í  þann íburð sem einkenni r bók Gunnlaugs en 

standa fy l l i l ega fyr i r  s ínu les i  menn texta á annað borð. Og það var ó-

vit laust af Gunnlaugi að herma þessa hugmynd 
eftir .  

Stundum eyðir  Gunnlaugur óþarfa púðri í  að 

hnýta í  forvera sinn, Jón Böðvarsson, í  örnefna-

kaflanum og víðar .  Má sem dæmi taka t i lví sun við 

l i t la pastel f jólubláa innskotsgrein sem segi r f rá 
reimleikum í  Leyni , s.  72:  

Skv. frásögn Sigurbjarna Guðnasonar frá Gerði (f. 1935) í apríl 

2007. - Í Jón Böðvarsson 1992, s. 84, segir eftirfarandi: 

„Draugar voru á Langanesi inn við Leyni.“ Ekki er vísað til 

heimildar né raktar sögur af draugagangi. Enginn staðkunnugur, 

sem höfundur (GH) hefur spurt um þetta örnefni, hefur heyrt 
þess getið.  

Í l jós i  þess að Langisandur er næsta „v ík“ v ið Leyni  er svo sem ekkert  

óhugsandi  að örnefn ið Langanes haf i  ver ið t i l  og átt  v ið hluta Só l -

mundarhöfða eða skerin þar á mi l l i ,  en haf i  ver ið horf ið í  g leymskunnar 

dá þegar Gunnlaugur ræddi  v ið staðkunnuga fyr i r  f jórum árum.  

[Myndin t i l  vinstri  er af  Sólkonungnum.]  

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125374&pageId=1780480&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125374&pageId=1780480&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125374&pageId=1780480&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281688&pageId=4071230&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281688&pageId=4071230&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281688&pageId=4071230&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=281688&pageId=4071230&lang=is&q=Jón%20Böðvarsson
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Annað dæmi í  umfjöl lun um örnefn i  í  landi  Gerðis [Gunnlaugur gefur  

samhei t ið Þorgrímsgerði  í  fyr i rsögn] þar sem segi r í  bók Gunnlaugs, 

s.47 og 50:  

Tilgáta er um að Gerði hafi upphaflega heitið Bresagerði, en óljós sögn er um að 

svo heiti „rúst í Gerðislandi í mýrarflóa miðja vegu milli fjöru og fjalls út við Más-
staðamerki“.  

Tilvísun við þessa málsgrein hljóðar þannig: „Jón Böðvarsson, 1992, s. 25, 43 og 

67, með tilvísun í Bjarna Jónsson, bónda í Gerði (d. 1958). Tilgáta þessi verður að 

teljast afar hæpin enda byggir hún á veikum grunni. Sigurbjarni Guðnason (f. 

1935), fæddur og uppalinn í Gerði, kannast ekki við þetta örnefni á jörðinni, 
hvorki á þessum stað né öðrum, skv. viðtali við höfund 2007.“ 

Ég vei t  ekki  hvort  það er v i l jandi  að hafa fæðingarár Sigurbjarna en 

dánarár Bjarna í  þessari  t i l ví sun. Bjarn i  var af i  Jóns Böðvarssonar, var 

bóndi  í  Gerði  mesta l la sína ævi  og fæddist  1874.  

Fyrsta dæmið um hvernig Gunnlaugur kastar  eigu s inni  á verk annarra 

fann ég í  örnefnahluta I.  b indisins. Þar er um beinan ritstuld að 

ræða .  Á opnu s.  93-94 er  „Tölvugert  myndkort  eða t i lgátumynd af […] 

Skipaskaga og h luta Garðalands. Bræddur er saman uppdráttur Ólafs 

Jónssonar búfræðings og Knuds Zimsen verkfræðings frá 1. janúar 1901 

við loftmynd frá  2002 […] nafngre ind eru öl l  íveruhús, sem þá voru í  

byggð, og þekkt örnefn i  staðsett .“  Myndkort  6  er sagt vera unnið af 

Hans H. Hansen landfræðingi  og kortagerðarmanni  eft i r  forsögn Gun n-

laugs Haraldssonar.  En það var Þorsteinn Jónsson sem merkt i  hvert  

einasta hús inn á kort ið.  Bæði  má f inna þetta kort  með númeruðum 

húsum og meðfylgjandi  l i sta yf i r  þau, ásamt upplýsingum um hvert  og 

ei t t ,  í  fyrstu tveimur greinum Þorsteins Jónssonar sem bera yf i rskr i f t ina 

„Þætt i r  úr sögu Akraness. Heimi ldaöf lun t i l  sögu Akraness“ í  b laðinu 

Umfangi  sem var gef ið út  á Akranesi  ár ið 1978 og svo hefur þetta sama 

kort ,  með merkingum Þorsteins Jónssonar, ver ið geymt á Byggðasafn inu 

(sem Gunnlaugur vei t t i  forstöðu á árunum 1979 -95). L íklega er þessar 

upplýsingar einnig að f inna í  óársettu handri t i  Þorsteins Jónssonar,  Hús 

og býl i  á Akranesi ,  sem Gunnlaugur hefur komist  yf i r  á du larful lan hátt ,  

eins og fyrr var nefnt.  Þorsteinn Jónsson staðfest i að hann hefði 

ekki verið spurður leyf is  fyr ir  að nota verk sitt,  þ.e.  nöfn húsanna 

á kortinu og hugsanlega l íka einhver örnefni  (hann safnaði  hvoru 
tveggju ár ið 1978).  

Flei ra verður ekki  sagt um smásmugulega upptalningu Gunnlaugs á ö r-

nefnum sem bændur og aðri r  staðkunnugi r fræddu hann um, óþarfa 

skí tkast  í  Jón Böðvarsson og r i tþjófnað. Aftur á  mót i  sé ég í  hen di  mér 

að text inn og kort in gætu nýst prýði lega sem grunnur fyr i r  aðra sem 

vi l ja gera göngukort  eða örnefnakort  a f  einstökum hlutum þessa svæðis 

kr ingum Akrafja l l .  Það er h ins vegar spurning um hversu mikið er indi  

svona framsettur  f róðleikur á í  Sögu Akraness ,  sem væntanlega á að 

höfða t i l  íbúa á Akranesi  fyrst  og fremst.  
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Konunglegur og suðureyskur uppruni hinna einu sönnu kristnu 

landnámsmanna Akraness, hugmyndastuldur og þvælingur 

heimilda  

Það sem ég ta ld i  mig hafa ei t thvert  v i t á fyr i r fram var II.  h lut i  Sögu 

Akraness I  sem hei t i r  „Frá landnámi  t i l  loka þrettándu aldar“ .  En af því  

sagnari tara er svo í  mun að sanna ágæti ,  ættgöfg i ,  frumkvæði  og 

suðureyskan uppruna Bresasona reyndist  text i  han s stundum ansi  

þvæl inn.  

Um textann almennt má segja svipað og örnefnakaf lann, þ.e.  st í l l inn er 

st i rður og vi tnað er  í  heimi ldi r  hægri  v instri  (sem l í tur ágætlega út 

þangað t i l  maður áttar s ig á að aðalheimildir eru Íslenskur sögu-

atlas  I  og http://www.wikipedia.org, auk ýmissa binda Íslenzkra 

fornrita ,  endurstafsettra) .  Oft  er er f i t t  að átta s ig á hvernig Gunn-

laugur hefur hrært saman umfjöl lun úr ýmsum áttum en þetta dæmi á s .  

68 held ég að sé a lveg örugglega aðal lega eft i r  hann og sýni  st í l  hans 
prýði lega, með skyldubundinni  fótnótu sparslað í :  

Enn um sinn verða þó tilgátur um landnám og elstu byggð í einstökum héruðum 

landsins einungis smíðaðar úr tiltækum efniviði. Verður því með engu móti tekið 

undir þá staðhæfingu, sem oft er viðruð, að Íslendingar þekki sögu sína „tiltölu-

lega vel allt frá upphafi.“8 Nær er að ætla, að því marki verði seint náð, þar sem 

engar vísindalegar aðferðir hafa reynst færar um að greina með vissu þau for-

sögulegu fyrirbæri, sem leiddu til landnáms Íslands, þar með talið hvaða fólk og 
frá hvaða löndum það lagði upp í þá för.  

Af því  Gunnlaugur Haraldsson hefur svo l í t ið ál i t  á fyrr i  söguþekkingu 

lesenda s inna byrjar hann á a lgerum byrjunarrei t ,  v iðrar gamlar 

heimi ldi r  sem nefna Thule, f ja l lar um í rska munka auk þess að gera 

samviskusamlega og smásmugulega grein fyr i r  landvinningum norrænna 

á Bret landseyjum og upphaf i  víkingaferða. Fræðslan er sumstaðar svo 

a lgerlega á byrjendast igi  að fu l lorðnum lesanda fa l last  hendur, t .d . 

„Kel tar voru indóevrópskur þjóðastofn upprunninn í  Mið-Evrópu,  þar 

sem þei r voru mjög áberandi  og áhri famikl i r  fram yf i r  Kr i sts burð.“ (s .  

167.) Alþýðukona e ins og ég vel t i r  því  fyr i r  sér hvort  Kel tar skeri  s ig úr 

að þessu leyt i :  Eru f lest i r  þjóðarstofnar í  Evrópu ekki  af  indóevrópskum 

uppruna? Oftar er  get ið undantekninganna  f innsk-úgrískra þjóða og 
Baska ef  indóevrópskt upplag ber á góma.  

Gunnlaugur tekur upp hugmynd Jóns Böðvarssonar o. f l .  og hefur  

atburðaannál  aftan við einstaka hluta sögunnar. Í „Atburðaannaál  frá 

landnámst íð t i l  1300“ á s .  267 sést  nokkurn veginn hvað fyr i r  honum 
vaki r:  

820/50 Norskur maður, Bersi Helgason, leggst í víking eða flytur vestur um haf. 

Hann sest að á eyjunni Ljóðhúsum í Suðureyjum og kvænist gelískri konu. Meðal 
barna þeirra eru Þormóður og Ketill, sem einnig kvænast gelískum konum. […] 

880/890 Ketill og Þormóður Bresasynir bregða búi á Ljóðhúsum vegna land-

þrengsla og innanlandsófriðar og ákveða að freista landnáms á Íslandi. Þeir nema 

sameiginlega land á Akranesi og skipta með sér landnáminu vestan Urriðaár og 

Kalmansár. Þormóður byggir sér bæ sunnan Akrafjalls og nefnir Hólm, en Ketill 

vestan fjalls og nefnir Holt eða Garða. Skyldfólki og fylgdarliði þeirra er úthlutað 

jarðnæði. […] 
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Aukið aðstreymi fólks og vaxandi eftirspurn eftir jarðnæði. Skipting landnáma og 

myndun stórjarða hefst. Bresasynir úthluta jörðum næst landnámssetrum sínum 

og síðan norðan og austan fjalls. Meðal nýbýlinga eru suðureyskir menn, Bekan, 
Kalman, Kjaran og Katan. 

Fyrst  er að gera þá Keti l  og Þormóð að einhverju leyt i merki lega 

eða sæmilega ættaða .  Gunnlaugur rökstyður konunglegan uppruna 

þei rra með t i lvi tnun í  orðsi f jar,  sem ýmist  benda t i l  að Bresi  sé a f 

gel í skum rótum runnið eða sé tv ímynd af norræna orðinu Bersi  „en svo 

er faði r þei rra  nefndur í  fornum sagnaþætt i  um upphaf byggðar í  

Noregi .“  (s.  183.) Gunnlaugur vísar þarna í  stuttan þátt  í  FORNALDAR-

SÖGUM NORÐURLANDA ,  „Frá n iðjum Fornjóts“ sem er upphaf ið á Hversu 

Noregr byggðist .  Þar segi r:  „Jötunbjörn  inn gaml i  var faði r Raums kon-

ungs, föður Hrossbjarnar,  föður Orms skel jamola, föður Knattar,  föður 

þei ra Þóról fs hálma ok Ket i l s  raums.  Syni r Þóról fs váru þei r Helg i ,  faði r 

Bersa, föður Þormóðs, föður Þórlaugar, móður Tungu -Odds“ o.s . fr .  Af  

því  sagnari tarinn tekur þessa klausu sem sannleika er ekki  úr vegi  að 

geta þess að í  sömu efn isgrein kemur fram að í  þessu s lekt i  sem 

tengdist  Raumi  konungi  var Eysteinn konungur i l l ráði  sem „sett i  Inn -

Þrændum hund s inn fyr i r  konung, er Saurr hét“.  Mætti ekki draga 

einhverja ályktun um konunglegan uppruna búrt íka Bresasona af 
sömu efnisgrein?  

Fornaldarsögur Norðurlanda  hafa h ingað t i l  ekki  þótt  áreiðanlega r 

heimi ldi r  en Gunnlaugur heldur ótrauður s ínu str ik i  og vi tnar einnig í  

Guðbrand Vigfússon sem staðfest i r  að Bresasyni r „voru komnir af  Jötna -

Bi rni ,  og í  forneskju ættaði r úr Raumsdal  og kemur þar saman ætt 

þei rra og Ingimundar gamla, svo að menn sjá af  þ essu, hvernig ski l ja á 

það, þegar menn eru kal laði r í rski r og þvíuml íkt ,  að þei r eru Norðmenn, 

sem eru borni r og barnfæddi r á Ír landi .“  Guðbrandur Vigfússon var barn 

síns t íma og trúði  því  að Ís lendingasögurnar og önnur forn  fræði  væru 

hei lagur sannleikur.  Text inn sem þessi  k lausa er  úr hei t i r  „Um t ímatal  í  

í s lendingasögum í  fornöld“ og b i rt i st  í  Safn t i l  sögu Ís lands og í s lenskra 

bókmennta að fornu og nýju  ár ið 1856. Satt  best  að segja  er ótækt að 

nota Guðbrand Vigfússon sem heimi ld í  rökstuðningi  fyr i r  konunglegum 

norrænum uppruna Bresasona! (Raunar hugsa ég að Gunnlaugur 

Haraldsson haf i  ekk i  hugmynd um hver Guðbrandur Vigfússon var eða 

hvenær hann skri faði  þetta. Nákvæmlega þessa t i lvi tnun er nefn i lega að 

f inna í  Sögu Akraness I  eft i r  Ólaf B. Björnsson,  ú tg. 1957,  s.  16. Gunn-

laugur hefur áður sei l st  t i l  orða Guðbrands um að Bresasyni r haf i  ver ið 

„borni r og barnfæddi r á Ír landi “ í  stuttu textunum sem hann skri faði  í  

tvær l jósmyndabækur um Akranes og komu út 1987 og 1998. Text inn 

um þá bornu og barnfæddu á Í r landi  gengur svo aftur  á upplýsingasíðu 

bæjarins enda forsenda Írskra daga .)  

Þótt  a l l i r  sem ei t thvað þekkja t i l  í s lenskra forn-

bókmennta vi t i  að Fornaldarsögur Norðurlanda 

séu almennt taldar lygisögur og að Gu ðbrandur 

Vigfússon var barn síns t íma og trúði  því  að 

fornbókmenntir okkar væru heilagur sannleikur  

notar Gunnlaugur þetta bul l  m.a. t i l  að kasta  

rýrð  á Jón Böðvarsson í  neðanmálsgrein: „Megi  

ei t thvað marka þessi  ættartengsl ,  stenst vart  þessi  

umsögn: „Niðu rstöður af framanskráðu eru: Upp-

runi  Bresasona er  ókunnur og ættsmái r hafa þei r 

ta l i st .“  Jón Böðvarsson, 1992, s .  93.“  Gunnlaugur 
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getur þess ekki  að skömmu síðar bæti r Jón við: „Hvorki  má af ofa n-

skráðu né heimi ldafátækt þá á lyktun draga að Bresasyni r haf i  ver ið l i t l i r  

bógar.“ (s .  94 í  bók Jóns.)   

[Ti l  t i lbreyt ingar er  hér t i l  v instr i  bi rt  mynd af Lúðvík XVI. Frakkland s-

konungi ,  sem tók við búi  í  Versölum af afa s ínum. Það fór  i l l a  fyr i r  
honum.]  

Sem sagt: Með t i lvísun t i l  Fornaldarsagna Norðurlanda  og tú lkunar Guð-

brands Vigfússonar eru Þormóður og Ket i l l  Bresasyni r af  konunglegum 

norrænum ættum. En þá er  að gera þá suðureyska einnig og komast 

framhjá tengingunni  við Ír land (sem var inni fal in  í  rökum Guðbrands 
Vigfússonar fyr i r  konunglega ættern inu).  

Þetta geri r  Gunnlaugur með því  að vi tna í  kenningar Hermanns Pál s-

sonar og Helga Guðmundssonar um samsvarani r mi l l i  örnefna í  Ljó ð-

húsum (Lewis) á Suðureyjun og örnefna hér á suðvesturhorninu. He r-

mann Pálsson bent i  á þessa samsvörun 1955 og Helgi  Guðmundsson 

hefur margí trekað hana. (Svo minni r mig að Guðbrandur gaml i  Vigfús-

son haf i  e i t thvað orðað hana l íka en ég er ekki  v iss.)  Magne Oftedal  

b i rt i  kort  y f i r  norræn örnefn i  í  Ljóðhúsum í  t ímari tsgrein 1954. Þótt  

Gunnlaugur vi tni  í  Hermann og Helga gæti r hann þess að nefna ekki  
grundvöll  kenninga þeirra, sem byggir  á  samsvarandi röð örnefna .   

Rúsínan í  pylsuendanum er kort ið á s.  173 þar sem sýndar eru sa m-

svarani r norrænna örnefna á Ljóðhúsum og örnefna á svæðinu frá Mel a-

svei t  t i l  Lei rvogsár í  Mosfel l ssvei t .  Gunnlaugur vakt i  sérstaka athygl i  á 

kort inu í  opnuviðtal i  í  Skessuhorninu  ekki  a l l s  fyr i r  löngu og mátt i  

nánast af því  v iðtal i  sk i l ja að Gunnlaugur hefð i  sjá l fur uppgötvað þessar 

samsvarani r;  þannig vi rð ist  hann hafa kynnt efn ið fyr i r  bæjarst jórna r-

mönnum hér á Akranesi  ef  marka má orð Guðmundar Páls Jónssonar á  

bæjarst jórnarfundi . (þau orð eru rakin í  Sögu Sögu Akraness XI  en 

einnig má hlusta á bæjarst jórnarfund 13. október 2009 , umræðuna á 

45.-55. mínútu hl jóðupptökunnar.)  

Kort ið er mynd 268 og um hana segi r í  Mynda - og myndri taskrá , s .  567: 

„Ljóðhús í  Suðureyjum og Akranes -  Kja larnes (örnefnakort) .  Gunn-

l augur Haraldsson /  Hans H.  Hansen.  Heimi ld: Oftedal ,  Magne, 1954.“  

Gunnlaugur nefn i r ekki  einu orði  að svona kort ,  sem sýndi  samsvörun 

örnefna á Lewis og á svæðinu frá Melasvei t  suður í  Mosfel l ssvei t  (e.t .v.  

hafa þó ör l í t ið færr i  örnefn i  ver ið merkt inn á það og örugglega ekki  ö r-

nefn i  á sömu stöðum og Gunnlaugur merki r á s i t t  kort)  hékk uppi  á 

Landafundasýningu í  Þjóðmenningarhúsinu frá ár inu 2000 f ram yf i r  mi tt  

ár 2002. Það kort  var  unnið af Gís la Sigurðssyni  í slenskufræðingi  og 

sýndi  hina áhugaverðu örnefnaröð sem f inna má bæði  á Lewis og aða l -

lega í  Kjós og Kja larnesi .  Ég man ekki  nægi lega vel  eft i r  því  kort i  (sem 

ætla má að f lest i r  skólakrakkar og margi r fu l lorðni r á Skaganum haf i  

barið augum á s ínum t íma) t i l  að staðhæfa að eft i r l í king Gunnlaugs sé 

r i tþjófnaður. En ótvíræður hugmyndastuldur er þetta  úr því  Gís la er 

að engu get ið í  sambandi  við kort ið.   

Fræðimenn sem hafa f ja l lað um þessa örnefnasamsvörun hafa vakið 

athygl i  á að örnefnin eru í  sömu röð  ( í  u.þ.b. 20 km loft l ínu) frá 

Melum og yf i r  Kja larnes og Kjós,  annars vegar, og h ins vegar  í  Ljóð-

húsum, og ta l ið hugsanlegt að þetta tengist  Helga bjólan, landnám s-

manni  á Kjalarnesi ,  sem var sonur Ket i l s  f latnefs en  sæmi lega öruggt er 

http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarstjorn/nr/13215/
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ta l ið að Keti l l  hafi  dval ið á Suðureyjum (ýmist  herma heimi ldi r  að hann 

haf i  r íkt  þar í  umboði  Haralds hárfagra eða hann haf i  f lú ið t i l  Suðureyja 

undan ofr ík i  Haralds hárfagra,  óvíst  er  h ins vegar hvort  Helgi  bjólan bjó 

sjá l fur einhvern t íma á Suðureyjum).  Skv. þessari  hugsanlegu kenn-

ingu sem varðar örnefni  á Kjalarnesi og í  Kjós  er einungis „Akra-

nes“  inni  því  kenningin byggir  á samsvarandi röð örnefnanna  en 

ekki hinum algengu örnefnum sjálfum  (þau f innast v íða, t .d. á  Hjal t-

landi ,  í  Skot landi  og í  Noregi ) .  Kort  Gunnlaugs sýni r því  ekki  nokkurn 

skapaðan h lut  sem ekki  var  löngu vi tað um og merking a lgengu örnef n-

anna inn á landnám Bresasona er  í  engu samræmi við örnefnakenningu 

Hermanns Pálssonar og Helga Guðmundssonar því  þau eru ekki  í  sa m-

svörunarröðinni  sem er grundvöl lur kenningarinnar, fyr i r  utan þetta 

eina örnefn i ,  „Akranes“.  Að draga þá ályktun af  þessu korti að 

Bresasynir  haf i verið frá Ljóðhúsum er algert  rugl,  eiginlega sa m-

svarandi því og að draga þá ályktun af örnefnunum „Subway“ og 

„Kentucky Fried“ í  Mosfellsbæ að íbúar þar séu komnir af 
amerískum landnemum.   

Mögulegan annan hugmyndastuld  má f inna 

á s.  211, í  þetta s inn frá sjá l fr i  mér.  

Sumrin 2003-2004 vann ég vef  sem hei t i r  

Fornar sögur og fólk ið í  landinu. Daglegt l í f  á 

þjóðveld isöld .  Einn undi rkaf l i  vefjar ins f ja l lar 

um verðgi ldi ,  sem löngum hefur vaf i st  fyr i r  

nemendum mínum og þess vegna ákvað ég að 

sýna verðgi ldi  þessa t íma á myndrænan hátt ,  

sjá undi rs íðu af „Verðlag“.  Mér datt  fyrst  í  hug hve merki legt það væri  

að Gunnlaugur Haraldsson hefð i  fengið akkúrat sömu hugmynd, sem sjá 

má á mynd 305,  „Kúgi ldi .  Gunnlaugur Haraldsson/Egi l l  Baldursson“ segi r 

í  myndaskrá. Á myndinni  er:  Kýr ( l jósmynd) = 6 ær ( l jósmynd) =20 

kubbar (brúnlei t  teikning, sem á l íklega að tákna 120 áln ir vöruva ð-

máls) = s í ldarbeinsmynstur (b lá lei t  teikning sem á að sýna 240 f i ska í  

staf la en það er ekki  augl jóst) .  Svo át taði  ég mig á því  að þetta er 

sama kýrin og á myndinni  sem ég nota á annarr i  s íðu , þar hreinsaða og 

svarthví ta en Gunnlaugur og Egi l l  hafa ekki  haft  fyr i r  neinni  myn d-

vinnslu. Hér t i l  hl iðar er upphaf lega myndin, sú sem er fremst í  myn d-

rænu dæmi Gunnlaugs. K indurnar eru l íka teknar af  vefnum, kannski  úr 

frétt  Sunnlenska fréttablaðsins  en ég átta mig ekki  á hvaðan hræði lega 

l jótu teikningarnar eru ættaðar. Ég man sjá l f  ekki  hvaðan myndin af 
kúnni  kemur.  

Þannig að sé þetta ekki  stu ldur þá hefur Gunnlaugur Haraldsson 

óvart  fengið sömu hugmynd og ég  um myndræna útskýringu verð-

gildis á þjóðveldisöld  og s íðan fyrir  t i lvi ljun valið nákvæmlega 

sömu myndina ti l  að tákna kúgildi .  

Eft i r  að hafa t i leinkað sér hugmyndi r Hermanns Pálssonar og Helga 

Guðmundssonar og kastað eigu s inni  á kortahugmynd Gís la Sigurð ssonar 

og rangtúlkað hvort  tveggja setur Gunnlaugur nú al l t  s i t t  t raust á 

Hauksbók LANDNÁMU t i l  þess að geta teiknað upp mynd af  n iðjum Ket i l s  

Bresasonar (s.  188,  myntugræn ættartaf la,  nánast sama taf la og er í  

bók Jóns Böðvarssonar s.  95 og ef laust  v íðar)  þar sem Eðna Ket i l sdótt i r  

og sonur hennar Ásól fur a lskik fá inni . Á h inn bóginn segist  Gunnlaugur 

ekki  t rúa Hauksbók um Eðnu og Ásól f  enda viðtekin skoðun fræðimanna: 

http://www.fva.is/harpa/sagnavefur/fe_verdgildi/verdgildi.html
http://www.fva.is/harpa/sagnavefur/fe_verdgildi/verdgildi.html
http://www.fva.is/harpa/sagnavefur/fe_verdgildi/daemi.html
http://www.fva.is/harpa/sagnavefur/fe_verdgildi/daemi.html
http://eyjan.is/2008/08/25/saudfjarbaendur-omyrkir-i-mali-margir-hyggjast-skera-hjardir-sinar-naesta-haust-ef-ekkert-breytist/
http://eyjan.is/2008/08/25/saudfjarbaendur-omyrkir-i-mali-margir-hyggjast-skera-hjardir-sinar-naesta-haust-ef-ekkert-breytist/
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„Al l t  mun þetta vera t i lbúningur Hauks“ (s.  188) . Samt er  haldið í  Eðnu 
og Ásól f  og s leg ið úr og í :  

Hafa þær [eiginkonur Bresasona] þó að líkindum verið gelískar, eins og Hauksbók 

gefur vísbendingu um með nöfnum þriggja barna Bresasona, þ.e. KJÖLVARAR 

Þorðmóðsdóttur, EÐNU (ír. EITHNE eða ETHNE) og GUFA [svo] (ír. GUBA, 
GUBÁN) Ketilsbarna. (s. 184.) 

Sturlubók getur Eðnu ekki og sýnir það, hversu Haukur var fróðari öðrum Land-
námuhöfundum um gelíska landnema. (s. 188.) 

Eðna Ketilsdóttir var eins og fyrr segir gift kona á Írlandi áður en faðir hennar á-

kvað að flytjast búferlum til Íslands, og varð honum því ekki samferða. Eigin-

maður hennar var sagður írskur að kyni […] en þeirra hjóna er hvergi getið í 

öðrum miðaldaritum en í Hauksbók. Flest bendir til þess, að tilvist þeirra beggja 
sé lærður samsetningur Hauks. (s. 188.)  

Þetta vesen með t i lv i st  Eðnu Ket i l sdóttur og hennar sonar, Ásól fs,  

kemur ekki  í  veg fyr i r  að Ásól fur a lskik fá i  veglega umfjöl lun og er text i  

um hann myndskreyttur með glansmynd af í rska munkinum Aidan, 

fyrsta ábóta á L indisfarne (d. 651) . Á sömu síðu er g lansmynd af dök k-

lei tum hei lögum Finan sem tók við af A idan á Lindisfarne en myndatex t-

inn f ja l lar að stórum hluta um Jörund Ket i l sson h inn kr i stna. Á s íðu 255 
er  Ásólfur orðinn fyrst i ís lenski  dýrlingurinn :  

Jafn líklegt er [og að Jörundur hafi gerst einsetumaður og munkur], að Ásólfur 

alskik systursonur hans hafi gert tilraun til hins sama á Innra-Hólmi svo framar-

lega sem hann hafi verið annað en þjóðsagnapersóna. Verður hann að teljast 

fyrsti innlendi dýrlingurinn, en helgi hans mun hafa horfið smám saman þegar 

upp kom helgi biskupanna Þorláks Þórhallssonar og Jóns Ögmundssonar. 

[Í lok málsgreinarinnar vísar Gunnlaugur í Björn Þorsteinsson, 1980, s. 109, sem 

sjálfsagt hefur haldið þessu fram í ÍSLENZKRI MIÐALDASÖGU.]  

Nú er svo komið rökfærslu að Bresasynir eru af norsku konung a-

kyni,  samt örugglega fæddir  og uppaldir  í  Suðureyjum, örugglega 

kvæntir  gelískum konum og út af  öðrum er kominn fyrsti ís lenski  

dýrl ingurinn. Næsta skref  er að gera þá að aðalmönnunum á 

svæðinu og losna við þá Bekan og Kalman ,  sem fengu skika úr land-

námi  þei rra. Kalman er  ekki  svo mikið vandamál  því  hann f lutt i  hvort  eð 

er  annað og Gunnlaugur geri r  sér l í t inn mat úr honum. Aftur á mót i  

verður Bekan stærra vandamál  og næstu t i lvi tnani r eru l íka gott  dæmi 

um óhóf legar endurtekningar í  bókinni .  

Í fyrsta lagi  mætti stroka Bekan út,  halda því fram að hann hefði 
aldrei verið t i l:  

Hennar [jarðarinnar Bekansstaða] getur í Landnámabók sem bústaðar Bekans og 

er nálgægt miðju þess landsvæðis, sem sagnaritarar 13. aldar áætluðu að hann 

hefði fengið til umráða úr landnámi Ketils Bresasonar, fyrir norðan Berjadalsá. 

Þótt fullvíst megi telja að sú frásögn sé hreinn tilbúningur þarf ekki að efast um 

að bæjarnafnið sjálft er ævafornt og líklega frá öndverðri landnámstíð 
[…]. (s. 127).  

Á hinn bóginn er Bekan írskt  nafn  og styrki r gel í skan uppruna 

Bresasona (því  miður ekki  suðureyskan þótt  sagnari tar i  gef i  það í  skyn). 

Þetta verður Bekan ti l  l ífs :  
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Þá eru í Sturlubók og Hauksbók nær samhljóða frásagnir af BEKAN nokkrum „er 

nam land inn frá Berjadalsá til Aurriðaár og bjó á Bekansstöðum í landnámi 

Ketils“ (vísað í ÍSLENZK FORNRIT I, s. 67). Sturlubók nafngreinir hann raunar 

BEIGAN, en réttari nafnmyndin er eflaust BEKAN (á írsku BECCÁN). Þótt uppruna 

Bekans sé ekki getið leikur naumast vafi á, að hann var annað hvort írskur eða 

suðureyskur. Athyglisvert er samt, að þessa skuli ekki getið í Hauksbók, jafn 

augljóslega sem höfundur hennar lagði sig fram um að tilgreina uppruna allra 
vestrænna manna. (s. 174.)  

Fyrst  nauðsynlegt er að halda í  Bekan er  rétt  að hamra enn einu s inni  á 

gel í skum rótum hans en gera hann að nokkurs konar undir -

landnámsmanni ,  gefa jafnframt t i l  öryggis í  skyn að kannski  haf i  hann 

samt ekki  ver ið t i l :  

Þess er fyrr getið, að skv. Sturlubók og Hauksbók „nam“ BEKAN allt land í land-

námi Ketils frá Berjadalsá að Urriðaá og bjó á Bekansstöðum. […] Engin gerð 

Landnámabókar getur um uppruna Bekans, en tvímælalaust er mannsnafnið af 

írskum eða gelískum rótum Mannsnafnið BECCÁN var algengt á Írlandi til forna. 

Ekki verður vefengt að einhver Bekan eða Beccán hafi verið meðal þeirra manna, 

sem þáðu jarðnæði af Katli. Sá maður tók sér væntanlega snemma bólfestu þar 

sem síðar hét á Bekansstöðum. Hins vegar er afar ósennilegt, að sá maður hafi 

verið nafngreindur í frumgerð Landnámu. Bekan getur því varla hafa talist land-

námsmaður í eiginlegri merkingu þess orðs, þar sem hann helgaði sér ekki land 

með sama rétti og þeir menn sem höfundar Frum-Landnámu leituðust við að 

skrásetja. Um Bekan gátu hafa geymst munnmæli fram á 13. öld eða nafn hans 

staðið í rituðum ábúendaskrám [svo]. Líklega höfðu sagnaritarar þó eingöngu 

bæjarnafnið Bekansstaði við að styðjast þegar rekja þurfti landnámssögu Skil-

mannahrepps. Frásögnina af „landnámi“ Bekans ber því að skoða sem dæmigerða 

örnefnaskýringu og lærðan tilbúning sagnaritara. Með því að eigna Bekani allt 

land milli Berjadalsár og Urriðaár (Djúpár) fékkst einfaldlega prýðileg skýring á 
„landnámi“ þess hluta Skilmannahrepps. (s. 187) 

Ég reikna með að h inar fornu r i tuðu ábúendaskrár frá  því  um 1200 eða 

fyrr h l jót i  að vera í  vörs lu  sagnari tara því  ég hef a ldrei  heyrt  um t i lvi st  

þei rra áður. L ík lega g leðja þessar upplýsingar fræðimenn sem hingað t i l  

hafa staðið á því  fastar en fótunum að einungis örfá ís lensk rit  séu 

þekkt fyrir 1200 og ekkert þeirra er ábúendaskrá  (þótt  auðvi tað sé 

mögulegt að tel ja ÍSLENDINGABÓK Ara fróða eða LANDNÁMU sem vís i  að 

ábúendaskrá -  en miðað við umfjöl lun  Gunnlaugs t i l  þessa er hann 
væntanlega að meina önnur r i t ,  óuppgötvuð af öðrum).   

Annað í  kaf lanum um landnám og íbúa svæðis ins fram und i r 1300 er 

nokkuð í  sama dúr,  s í fe l ldar endurtekningar, s legið úr og í ,  t i l  sk ipt i s 

tekið mark á  Hauksbók, Sturlubók eða Melabók Landnámu  eft i r  því  hvað 

hentar sagnarari tara hverju s inni  o.s. f r.  Á endanum er hann búinn að 

færa landnám Bresasona aftur t i l  880 -90 í  stað 900 (með afar hæpnum 

rökum og algeru skilningsleysi á hvernig t ími l íður í  Íslending a-

sögunum ,  þær eru  nefn i lega ekki  sagðar eins og ársr i t  eða annál l ) ,  

hefur lát ið Keti l  set jast  að í  Hol t i ,  sem seinna hét Jörundarhol t  eða í  

Görðum (með t i lví sun í  Melabók og þess að setn ingabútur haf i  fa l l ið  

n iður í  Sturlubók, Hauksbók ekki  ta l in með hér því  það myndi  rústa 

t i lgátunni)  og gert  þá bræður Bresasyni bæði kristna og kirkju-
rækna:  
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Mjög líklega reistu hinir kristnu frumbyggjar Ketill og Jörundur sér kirkju eða lítið 

guðshús í námunda við landnámsbæinn og hlutu þar jafnvel sjálfir leg um síðir. 

(s. 221.) 

Bresasynir reisa kirkjur á landnámssetrum sínum og helga þær heilögum 

Kólumkilla (St. Columba), einum dáðasta dýrlingi á Suðureyjum. (s. 267.)  

Við þetta s íðasttalda mætt i  gera þá athugasemd að bæði  Hauksbók og 

Sturlubók Landnámu  te l ja upp sex landnámsmenn sem voru þegar 

skí rð i r v ið komuna t i l  landsins, þei rra á meðal  Jörund Ket i l sson. Konum 

bregður l í t t  fyr i r  í  sagnari tun Gunnlaugs en er ómögulegt að ímynda sér 
að h in meinta gel í ska mamma Jörundar haf i  kannski  kr i stnað hann?  

Engar heimildir eru fyrir því  að Bresasynir  hafi  verið kristnir og 

náttúrlega ekki heldur fyrir  því að þeir haf i lát ið reisa kirkjur .  

Skv. Sturlubók Landnámu  var k i rkjan á Innra-Hómi  (bæ Þormóðs) reist  

eft i r  dauða Ásól fs a lskik og er ómögulegt að vi ta hversu löngu seinna 

það var. ( ÍF I,  s.  64.)  Skv.  Hauksbók var k i rkjan reist  af  Hal ldóri ,  syni  

I l luga rauða, eft i r  lát  Ásól fs,  og helguð Kolumki l la.  Engar öruggar 

heimi ldi r  eru um ki rkju í  Görðum fyrr  en um 1200. Sú ki rkja var helguð 

Lárent íusi  og Sebast ian.   

Hér hefur því  sagnaritari bæjarins spunnið ótrúlegan þráð úr al lr a 

handa heimildum og gert þá áður l í tt  þekktu Bresasyni að glæs i-

mennum mestum! Þeir eru orðnir af  norsku konungakyni,  fæddir  

og uppvaxnir í  Ljóðhúsum á Suðureyjum, meiriháttar landnám s-

menn í  fjórðungnum, kristnir k irkjubyggjendur og annar er meira 
að segja af i  fyrsta ís lenska dýrl ingsins!  Það munar um minna!  

Nú er ekki  svo að ég haf i  nei tt  á mót i  sögulegum skáldskap -  en ég 
kann betur v ið að hann sé þokkalega læsi legur.   

Er ekki  úr vegi  að b i rta í  b lálokin lungann úr  nýjustu fundargerð r i t -
nefndar um sögu Akraness ,  f rá 18.  maí  sl .:  

Þeir Kristján og Gunnlaugur kynntu hið nýja ritverk. Ljóst er að þetta verk er 

glæsilegt og efnistök og allur frágangur er til fyrirmyndar.Eftirfarandi samþykkt 

var gerð. 

 Ritnefnd fer þess á leit við bæjarráð Akraness að gengið veriði til samninga við 

söguritara um að búa til prentunar fyrirliggjandi handrit sett að þriðja bindi Sögu 

Akraness. Þ.e. tímabilið 1801 - 1900. Nefndin telur nauðsynlegt að taka þessa 

ákvörðun fljótt í ljósi aðstæðna höfundar og væntingar þeirra sem keypt hafa 
fyrstu bindin.  

Má og upplýsa lesendur þessarar færslu um að bæjarráð tók strax já-

kvætt í  er indið , þann 26.5. 2011 (sjá 5. l ið  fundargerðar sem krækt er 
í ) . 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15060/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15060/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/15053/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/baejarrad/nr/15053/
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K ö r l u n u m  s v a r a ð  

24.  júní  2011 k l .  19.35  

Í þessari  færslu verður brugðist  v ið ásökunum og harmi  nokkurra karla 

vegna Fjórðungsdóms um 18 marka bók  (hér eft i r  kal laður Fjórðungs-

dómur); Útdráttur  úr honum bi rt i st  í  Skessuhorni  1.  júní  s l .  en lengri  

útgáfan á þessu b loggi .112 Ég reikna með að al l i r  séu karlarn ir ne t-

tengdi r og því  óþarft  að leggja Skessuhorn  undi r svör mín. Myndin hér 

að neðan er teiknuð af Bjarna Þór Bjarnasyni  og b i rt i st  í  sama Skessu-

horni ,  s.  6.  Hún er  b i rt  með leyf i  Bjarna Þórs og r i tst jóra Skessuhorns .  

Smel l tu á myndina t i l  að sjá stærri  útgáfu.  

  

Að sjá l fsögðu byrja  ég á  að svara bæjarst jóranum sjá l fum, sem t já i r s ig 

undi r fyr i rsögninni  „Stór furðuleg at laga að f ræðimannsheiðr i .  Árn i  Múl i  

Jónasson bæjarst jór i  um framkomna gagnrýni  á sögu Akraness“. (s .2) 
Greinin byrjar svona:  

„Mér finnst þetta vera furðulegur sparðatíningur og algerlega tilefnislaus atlaga að 

fræðimannsheiðri höfundar Sögu Akraness. Með þessari ómaklegu gagnrýni eru í 

raun einnig settir undir sama hatt þeir sem höfðu það hlutverk að fylgjast með 

ritun sögunnar, þ.e. þeir sem setið hafa í ritnefnd um söguna og fleiri sem unnið 

hafa með höfundinum,“ segir Árni Múli 

Jónasson bæjarstjóri … 

Það er misski lningur Árna Múla 

að Fjórðungsdómurinn  sé 

sparðatíningur .  Þvert  á mót i  er í  

honum að f inna mjög alvarlegar 

ásakanir um grundvallarmistök 

í  heimildanotkun .  Þau eru t .d . að 

vi tna rangt í  heimi ld i r  (þ.e.  ekki  

stafrétt  og jafnvel  ekki  orðrétt) ,  

að misski l ja og mistúlka heimi ldi r,  

að stela myndum og öðrum fróð-

leik,  að vísa rangt t i l  heimi lda 

(einkum mynda) og að enginn 

greinarmunur er gerður á  hvað séu 

tækar heimi ldi r  í  sagnfræði r i t  og hvað ekki  (sem sést t .d. í  notkun 

„http://www.wikipedia.org“ og Ís lensks söguat lass  sem fu l lgi ldra 
heimi lda).  

Það er l íka misski lningur hjá Árna Múla að um fræðimannsheiður 

sé að tefla .  (Sjá síðari hluta færslu XV í Sögu Sögu Akraness .  Hér 

eft i r  verður v ísað t i l  e instakra færsla með skammstöfuninni  SSA og 

tölusetn ingu.) Sá fræðimannsheiður h lotnast Gunnlaugi  Haraldssyni  ekki  

fyrr en þessi  b indi  verða met in ásættanlegur sagnfræði te xt i  af  fræði-
mönnum í  sagnfræði .  

Ég er alveg sammála Árna Múla um ábyrgð Ritnefndarinnar .  En mér 

f innst  ekki  að draga eig i  prófarkalesara, kortagerðarmann, l jósmyndara,  

                                                             
112 Greinar karlanna er allar að finna í Skessuhorni 8. júní 2011 og er einungis vísað til blaðsíðutala í þessari 
færslu. 

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://skessuhorn.is/default.asp?sid_id=21464&tid=2&fre_id=117138&meira=1&Tre_Rod=001|011|&qsr
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
http://www.this.is/harpa/ssa/skopmynd_8_juni.jpg
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umbrotsmann eða umsjónarmann myndvinnslu t i l  ábyrgðar fyr i r  fúskinu 

sem ég bent i  á,  nema þá kannski  helst  að sá s íðastta ldi  haf i  ekki  unnið 

a lmenni lega upp gamlar myndi r af  Skaganum og umbrotsmaður haf i  ekki  

góðan smekk. Það eru smáatr ið i .  Í F jórðungsdóminum mínum kemur 

einmitt  fram hrós fyr i r  g læsi leg kort  Hans H.  Hansen,  fa l legar l jó s-

myndi r  teknar a f Fr iðþjóf i  Helgasyni  og ágætan prófarkalestur.  Svoleiðis 

að ég held að þarna haf i  bæjarst jór inn kannski  ei t thvað misski l ið  eða 
mislesið.  

Fjórðungsdómurinn var náttúrlega alls  ekki t i lefnislaus færsla  

e ins og Árni  Múl i  lætur l iggja að. Ég var þega r ta lsvert  komin á veg með 

að skr i fa færsluf lokkinn Sögu Sögu Akraness  þegar ég kíkt i  í  bækurnar 

hans Gunnlaugs. Og ég kíkt i  ekki  á þessar bækur fyrr en ég áttaði  mig á 

því  með lestr i  fundargerða að Árni  Múl i ,  formaður Ri tnefndarinnar, fo r-

set i  bæjarst jórnar og formaður bæjarráðs ætluðu að hunsa algerlega 

bréf  sem ég sendi  þeim viku áður .113 Fer i l l  sagnari tara og sagnari tunar, 

ótrú legt lof  um þetta „stórvi rk i “,  þar sem Árni  Múl i  Jónasson bæjarst jór i  

nefndi  Njálu  og Eglu  t i l  h l iðsjónar handri tunum að verkum Gunnlaugs og 

Sveinn Krist insson forset i  bæjarst jórnar nefndi  Versal i  og Kölnardó m-

ki rkju þegar þessi  verk voru útgef in (sjá SSA XIII) ,  og a lger hunsun á 

þei rr i  ósk að b íða dóms sagnfræðinga var t i lefni  þess að ég fékk Sögu 

Akraness  I og Sögu Akraness II  lánaðar t i l  að l í ta á gr ipina. Ég opnaði  

þær ekki  með jákvæðum hug en mig grunaði  samt a ldrei  að það sem ég 

sæi  væri  jafnhörmulegt og raun bar v i tn i .  

Enn einn misski lningur Árna Múla er að ég hafi  

leitað með logandi l jósi  að vi l lum. Þess gerðist 

engin þörf  því  þær eru svo margar og augl jósar.  Auk 

þess þótt i  mér b indi  I svo le iðinlegt að ég gafst  f l jó t-

lega upp á að reyna að lesa það,  eins og ég nefndi  

einmitt  í  Fjórðungsdómnum  og datt  ekki  í  hug að eyða 

t íma mínum að óþörfu. Ég geri  nefn i lega þá kröfu t i l  

texta að hann sé sæmilega st í laður en ekki  samhengis-

                                                             
113 Mánudaginn 23. maí 2011 sendi ég bréf í tölvupósti til allra helstu karlanna í bæjarapparatinu sem höndlað 
hafa samningagerð við Gunnlaug og samþykkt fé honum til handa einhvern tímann síðustu fjórtán árin, þ.e. 
Árna Múla Jónassonar, bæjarstjóra Akraneskaupstaðar, Jóns Gunnlaugssonar, formanns ritnefndar um sögu 
Akraness, Sveins Kristinssonar, forseta bæjarstjórnar, Guðmundar Páls Jónsonar, formanns bæjarráðs og Jóns 
Pálma Pálssonar, bæjarritara. Í bréfinu fór ég fram á að frekari samningsgerð við Gunnlaug Haraldsson yrði 
frestað uns Saga Akraness I og II hefði verið ritdæmd í fræðilegu tímariti. Ég benti á að í ljósi hins langa tíma 
sagnaritunar til þessa lægi tæplega mikið á að gera nýjan samning. Einnig benti ég á að flestir íbúar Akraness 
væru líklega búnir að fá sig fullsadda af kostnaði við vinnuna til þessa. 

Þessu bréfi svaraði bæjarstjórinn Árni Múli Jónasson undir eins og sagði að erindi mitt yrði „að sjálfsögðu tekið 
til umfjöllunar með viðeigandi hætti hjá Akraneskaupstað.“ Þá ég hváði útskýrði hann í öðru bréfi: „Með viðeig-
andi hætti þýðir hér að erindið fari til kynningar og umfjöllunar hjá viðeigandi nefndum og ráðum, þ.e. miðað 

við efni þess og verkaskiptingu nefnda og ráða hjá kaupstaðnum. Í þessu tilviki reikna ég helst með að erindið 
fari til bæjarráðs og/eða Akranesstofu til umfjöllunar.“ Svör Árna Múla eru frá 23. maí 2011. 

Lesendum til upplýsingar þá fer Akranesstofa með stjórn menningar- og safnamála, markaðs- og kynningar-
mála og verkefna á sviði ferðaþjónustu. Ritnefndin heyrir ekki undir hana því skv. skipuriti Akraneskaupstaðar 
heyrir Ritnefndin ekki undir neinn sérstakan aðila og hefur aldrei fengið erindisbréf. Í áranna rás hefur hún 
stundum verið sérstakt verkefni bæjarstjórans sjálfs, oftast heyrt að einhverju leyti undir bæjarráð og einstaka 
sinnum þurft að lúta vilja bæjarstjórnar. Ég veit ekki hvaðan bæjarstjórinn fékk þá flugu í höfuðið að bréf um 
ritun sögu Akraness hefði eitthvað með Akranesstofu að gera en honum er að því leytinu vorkunn að þessi 
Ritnefnd er nátttröll frá síðustu öld og varð útundan þegar stjórnssýsla bæjarins var einfölduð 2009. Þess 
vegna er Ritnefndin meira eða minna sjálfráð, eftirlitslaus og lítið tengd stjórnsýslu bæjarins nema þegar hún 
þarf að fara fram á aukið fé handa sagnaritaranum. 

Af fundargerð bæjarráðs varð svo strax ljóst að ekki yrði minnsta mark tekið á bréfi mínu. Sama sást í fundar-
gerð ritnefndar um sögu Akraness þegar sú fundargerð rataði loks á vefinn, raunar óvenju snemma (en það 
hefur verið talsvert algengt að fundargerðir Ritnefndar rati ekki á Vefinn fyrr en nokkrum vikum, jafnvel 
mánuðum, eftir að fundir eru haldnir í þeirri nefnd). 

http://harpa.blogg.is/flokkur/saga-sogu-akraness/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
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l aus rökleysa og hef l í t inn áhuga á l i tskrúðugum glan spappí r einum 

saman. (Hefði  ég aðal lega áhuga á því  s íðarnefnda læsi  ég auðvi tað 

frekar Söguna al la,  Skakka turn inn,  og Hús og h íbýl i  og væri  ekkert  að 
sökkva mér ofan í  bækur t i l  að lesa góðan texta.)  

Árni  Múl i  er menntaður lögfræðingur. Honum ætt i  því  að vera kunnugt 

um höfundalög og stafrænan höfundarét t .  Það vekur furðu mína að 

hann kal l i  það sparðatíning að finna að því að efni  sé stolið og 

gefið út undir  merkjum Akraneskaupstaðar .  Árn i  Múl i  er  l í ka með BA 

próf  í  í s lensku. Þess vegna er ég einnig mjög h issa á að honum f innist  

al lt  í  lagi að vitna ekki  stafrétt í  heimildir og taka 

„http://www.wikipedia.org“ gi lda sem heimild .  Sömuleiðis reikna 

ég með að hann haf i  næga undi rstöðu t i l  að meta hvernig er  far ið með 

heimi ldi r  varðandi  Bresasyni  og kenningar þei rra  Hermanns Pálssonar og 

Helga Guðmundssonar. Er maður með BA próf í  ís lensku virki lega að 

halda því fram að efnistök Gunnlaugs hvað þetta varðar séu góð 

og gild? Í  grein Skessuhorns kemur fram að Árni  Múl i  hafi  menntun í  

sögu og ég g iska því  á að sagnfræði  sé aukagrein hans t i l  BA prófs .  

F innst honum, í  l jós i  þei rrar menntunar, a l l t  í  lagi  að nota Ís lenskan 

Söguat las  sem heimi ld hvað eft i r  annað? Og að rangfeðra myndi r? Og 

taka upplýsingar frá öðrum (sjá svar mi tt  við langloku Gunnlaugs 

Haraldssonar hér að neðan) um áteiknuð hús á kort  f rá 1901 án þess að 
geta þess sérstaklega?  

Ég er í  rauninni  ennþá meira hissa en Árni  Múli Jónasson bæjar s-

tjóri sjálfur:  Hvernig getur menntaður maður haldið því  fram að þessi  

v innubrögð séu bara a l l t  í  lagi? Er kannski  a l l t  í  lagi  að stela svo lengi  

sem enginn kæri r? Sú meðferð heimi lda sem ég lýst i  í  Fjórðungs-

dómnum  væri  ekki  tekin g i ld í  heimi ldari tgerð á fyrsta ár i  í  f ramhald s-
skóla.  

Í rauninni  er ekki  hægt að svara Árna Múla mei r en þetta því  hann hefur 

svo upp svipaða lofrol lu og lýst  var í  SSA XIII .  Honum f innst ég l íklega  

heldur vond kona að skr i fa svona „n iðurr i fskennda og t i lefn islausa 

gagnrýni “,  eins og hann kal lar Fjórðungsdóminn, um bækurnar Gun n-

laugs og bæjarsins,  í  stað þess að taka þátt  í  halelújakórnum. Á eft i r  

lofrol lunni  bi rt i st  ævintýraleg draumsýn bæjarst jóran s um hlutverk 

þessa f ramúrskarandi  góða, fræði lega og skemmti lega r i ts,  að hans 

mat i .  Af því  ekki  eru a l l i r  lesendur b loggsins míns áskri fendur  Skessu-

horns  læt ég draumsýnina um mátt  og megin Sögu Akraness  I  og II  
fy lgja:  

Þetta flotta og skemmtilega verk gefur okkur Skagamönnum og þeim sem búa 

hér í nágrenni við okkur fullt af tækifærum til að styrkja menninguna, söguþekk-

inguna, ræturnar og sjálfsmyndina hjá okkur öllum, ekki síst hjá unga fólkinu, og 

verða okkur til ánægju og skemmtunar með ýmsum hætti. Í þessu felast líka 

margvíslegir möguleikar til að gera bæinn okkar áhugaverðari og eftirsóknar-

verðari sem búsetukost og til að draga til okkar innlenda og erlenda ferðamenn. 

Það er undir okkur sjálfum komið að nýta þessi tækifæri og ef okkur tekst það vel 

mun ekki verða deilt um þann kostnað sem sögurituninni fylgdi. 
  
  

„Yf i r lýs ingu frá Ri tnefnd um Sögu Akraness “  (s.  2 í  fyrrnefndu Skessu-

horni)  er að f inna á Vefnum. Í  yf i r lýs ingunni  kemur m.a. f ram að 

nefndin fagni  öl lum vinsamlegum ábendingum og uppbyggi legri  gagnrýni  

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-14/godsagnir-um-glaesileika-%e2%80%9estorasta%e2%80%9c-bok-i-heimi/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15101/
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en að nefndin „harmar h ins vegar þau stóryrði  sem viðhöfð voru um 

höfundinn og verk hans í  blaðagrein í  Skessuhorni  þann 1. júní  2011 og 

vísar t i l  föðurhúsa“. Inn á mi l l i  er skot ið: „Hafa skal  það sem sannara 
reynist .“  

Ég tek undi r orð  sr.  Ara,  a lveg eins og Ri tnefndin, en 

bendi  á að öl l  er málgreinin svona: „En hvatki  er 

missagt er í  fræðum þessum, þá er skylt at hafa 

þat heldr,  er sannara reynist .  “ 114 Ættu þessi  orð 

að vera Ri tnefndinni  hvatning t i l  að fá óháðan ve l -

menntan sagnfræðing t i l  að taka út bindi  I og II af  

Sögu Akraness  áður en gengið verður t i l  f rekara 

samninga við Gunnlaug Haraldsson því  sjá l f  hefur 

nefndin al l s  ekki  ax lað eft i r l i tshlutverk s i t t  og eru 

nefndarmenn i l la  í  stakk búni r t i l  að meta hvað mi s-

sagt kann að vera í  Sögu Akraness . 115 Ég ráðlegg Ri tnefndinni  vinsam-

lega og í  uppbyggi legum bl íðlegum tóni  að fara yf i r  yfir l itstöflur 

unnar úr fundargerðum ritnefndar um sögu Akraness á árunum 

1997-2011 ,  skoða hverju sagnari tar i  hefur ski lað, bera saman við það 

sem sagnari tar i  hefur sagst  vera búinn að vinna og skoða s ína eigin 

v innu: Ri tnefndin ætt i  sem sagt að l í ta í  e igin barm og hætta að haga 

sér eins og meðvi rkur aðstandandi .  Hennar hlutverk er eftir l it  með 

verkinu en ekki  að beita sér aðal lega fyrir  að auknu fé úr sjóðum 

bæjarins sé veitt  t i l  uppihalds Gunn laugi Haraldssyni . 116
 

Einnig er r i tnefndinni  góðfúslega bent á að fá að skoða handri t ið að 

þr iðja bindinu vel  og þ iggja ráðgjöf sér fróðra í  mat i  á því  áður en hún 

lætur hvarf la að sér að ganga t i l  f rekari  samninga við Gunnlaug. Loks 

bendi  ég á að þessi  yf i r l ýs ing Ri tnefndarinnar kostaði  rúmar 64.000 

krónur, sem fólk eins og ég borgar með útsvarinu s ínu. Mér f innst  því  fé 

i l l a  varið .117
 

  
  

Gunnlaugur Haraldsson, höfundur þei rrar Sögu Akraness I  og II sem 

Fjórðungsdómurinn  f ja l lar um skri far  ægi lega langa grein (eina og 

hál fa opnu) sem hei t i r  „Kvittað fyr i r  f jórðungsdóm “,  s.  34 -35 í  Skessu-

                                                             
114 Ari fróði Þorgilsson. Formáli að Íslendingasögu. Tekið úr útgáfu Guðna Jónssonar, Íslendingasögur I, Íslend-
ingasagnaútgáfan 1978, s. 1. 

115 Í ritnefnd um sögu Akraness sitja þrír Sjálfstæðismenn: Jón Gunnlaugsson, formaður nefndarinnar og 
umdæmisstjóri VÍS á Akranesi, Guðjón Guðmundsson framkvæmdarstjóri Dvalarheimilisins Höfða og Bergþór 
Ólason fjármálastjóri Loftorku í Borgarnesi; fulltrúi Vinstri hreyfingarinnar-græns framboðs er Björn Gunnars-
son, svæfingalæknir á HVE og loks situr Leó Jóhannesson framhaldsskólakennari fyrir Samfylkinguna. Flestir 
þeirra hafa setið mörg ár í Ritnefndinni, Leó á metið en hann hefur setið í ritnefnd um sögu Akraness síðan 
1990. Hann er jafnframt sá eini nefndarmanna sem hefur einhverja menntun í sögu, samsvarandi íslenskri BA 
gráðu í faginu. Í fundargerðum ritnefndar kemur hvergi fram að nefndin hafi kallað sagnfræðing til ráðuneytis. 
(Gunnlaugur Haraldsson virðist hafa fengið sagnfræðing til að lesa yfir hluta handrits af I. bindinu (í október 
2007). Óljóst er á hvaða stigi það handrit var. Einnig þakkar Gunnlaugur tveimur sagnfræðingum veitta aðstoð 

í formála að fyrsta bindinu. Annar þeirra var jafnframt prófarkalesari verksins.)  

116 Sé verið að hugsa um framfærslu eingöngu er það væntanlega Reykjavíkurborg sem ber ábyrgð á fram-
færslu Gunnlaugs Haraldssonar því þar hefur hann verið búsettur frá 2003. 

117 Hver óbreyttur nefndarmaður fær greiddar 9.269 kr. fyrir fundarsetu og formaður nefndarinnar fær 17.509 
kr. fyrir fundarsetuna. Ofan á þessar greiðslur bætast við 17,35% launatengd gjöld sem Akraneskaupstaður 
greiðir. Mér finnst að fé Akraneskaupstaðar hefði mátt verja betur en í að semja þessa yfirlýsingu. Þetta var 
81. fundur ritnefndar um sögu Akraness. Mér finnst einnig að verja mætti fé okkar útsvarsgreiðenda betur en 
að reka þessa fimm manna nefnd, sem ekki sinnir neinu eftirlitshlutverki heldur minnir meir á klappstýrur, í 
meir en áratug (raunar allt frá árinu 1997 þegar Gunnlaugur Haraldsson tók við sem sagnaritari; áratuginn á 
undan var ritnefndin meir í hlutverki nöldurskjóða). 

http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://www.skessuhorn.is/default.asp?sid_id=21464&tid=2&fre_id=117671&meira=1&Tre_Rod=001|011|&qsr
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horni .  [Viðbót 27.  júní:  Ég tók eft i r  því  núna áðan að langhundur 

Gunnlaugs er  kominn á vef  SKESSUHORNS, dagsettur 20.  júní ,  og kræki  

hér með í  hann, svo menn get i  les ið um „rætni  og meinbægni“ blog g-

ynju í  þessum „fáu l ínum“ sem hann kveðst hafa  hr ipað. Venju lega geri r  

SKESSUHORN þá kröfu að menn skri f i  í  hæsta lagi  eina og hál fa s íðu, 

með 12 p. letr i  á A-4 s íðu, í  aðsenda grein en sagnari tar inn hefur fengið 

undanþágu.] Mun ég reyna að t ína út  aðalatriðin í  mál i  Gunnlaugs og 
svara þeim.  

Það er l jóst  að Gunnlaugur kann engin ski l  á höfundarétt i  mynda á 

Vefnum. Sömuleiðis v i rð ist  hann ekki  gera sér neina grein fyr i r  reglum 

um t i lví sani r í  efn i  á Vefnum né vera fær um að meta heimi ldagi ldi  s l íks 

efn is.  Hann skri far:  

Taldi ég fullnægjandi að greina tryggilega frá uppruna þeirra [mynda af Vefnum] 

með vísan til vefsíðna, t.d. með http://www.valhs.org í Mynda og myndritaskrá 
(sjá s. 567-568), á sama hátt og ég vísaði í veftexta í fáein skipti. (s. 34.) 

Í Fjórðungsdómnum eru nefnd nægi lega mörg dæmi sem sýna að Gunn-

laugur vísar a l l s  ekki  á fu l lnægjandi  hátt  t i l  mynda og jafnframt gerð 

nokkur grein fyr i r  höfundarétt i  stafræns efn is á Vefnum. Ég reikna með 

að „veftext inn“ sem Gunnlaugur nefn i r sé heimi ldin 

„http://www.wikipedia.org“ því  aðrar  vefheimi ldi r  sá ég ekki  v ísað í  úr 

texta, í  þeim hluta I.  b indisins sem ég skoðaði .  

Um ófeðraðar og rangfeðraðar myndi r segi r Gunnlaugur: „Myndi rnar ta la 

s ínu mál i ,  svo að mér þótt i  óþarf i  að rekja myndefn ið ei t thvað frekar en 

gert  er  í  myndatexta.“ Síðan ta lar hann um óvissu í  höfundum gamal la 

mynda og telur rök fyr i r  því  að l jósmynd sem hann eignaði  Auði  S æ-

mundsdóttur en er tekin af Þorsteini  Jó sepssyni  vera að myndin sé  

eignuð Árna Böðvarssyni  í  grein um Auði  Sæmundsdóttur í  Árbók Akur-

nesinga  2006, s.  122 118 Jafnframt nefn i r Gunnlaugur s ína s íg i ldu a f-
sökun, t ímaskort . 119

 

Ti l  að spara Gunnlaugi  dýrmætar mínútur bendi  ég vingjarn lega á það 

er al lt  rangt  sem hann rekur um mynd 133, sem hann segist  hafa 

fengið af Ljósmyndasafn i  Akraness en er þar  ekki;  Hún er ekki  tekin 

af Árna Böðvarssyni eins og Gunnlaugur segi r í  myndaskrá heldur 

Hansínu Guðmundsdóttur; Myndatexti v ið þá mynd er heldur ekki  

réttur  því  húsið sem sést á myndinni  er  Skagabraut 40 en ekki  Suðu r-

gata 40 eins og seg i r í  bók Gunnlaugs .120
 

                                                             
118 Vissulega er skemmtileg grein eftir Auði Sæmundsdóttur í þessari Árbók Akurnesinga, „Dagur í lífi sveita-
konu“. Og undir ljósmyndinni af kúnum á Jaðarsbakka stendur Á.B. Hins vegar gæti sú merking allt eins verið 
ritstjórans, Kristjáns Kristjánssonar, sem hefur kannski fundist þessi mynd eiga vel við efni greinarinnar. Hvað 
sem því líður tel ég nú öllu traustara að byggja á upplýsingum Ljósmyndasafns Akraness og afsökun / skýring 
Gunnlaugs er afar langsótt, svo ekki sé meira sagt. 

119 Gunnlaugur skrifar: „Hugsanlega hefðu mér nægt 20 mínútur til viðbótar við að sannreyna uppruna þeirra 
fjögurra mynda sem Harpa tiltekur í grein sinni. Á það reyndi hins vegar aldrei. Og víst er um það, að mikið 
hefði ég fagnað hverjum fimm mínútum, sem mér hefðu gefist til viðbótar til að þrautkanna sérhvert þeirra 
fjölmörgu atriða, sem ég var í vafa um við samningu þessa rits.“ (s. 34). Í ljósi þess að það tók Gunnlaug 
Haraldsson 14 ár að koma saman handritum að fyrri tveimur bindunum um sögu Akraness er þessi 
yfirlýsing auðvitað sprenghlægileg. 

120 Sjá „Úr myndasafni Helga Dan“. Árbók Akurnesinga 1. árg. 2001, s. 160. Ritstjóri Kristján Kristjánsson. 
Þessar upplýsingar koma líka fram í Ásmundur Ólafsson. 2006. „‚Nú er bjart um Skipaskaga - skín á nes og vör„ 

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
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Um kort  sem ég minnist  á í  F jórðungsdómnum hefur Gunnlaugur langt 
mál  en aðalatriðin eru væntanlega:  

Við þá kortagerð [vinnukort ýmis sem Gunnlaugur segist hafa unnið á árunum 

1999-2004] lagði ég m.a. til grundvallar áðurnefndan uppdrátt Ólafs og Knuds og 

endurgerð hans sem ég vann á fyrsta starfsári mínu við Byggðasafnið í Görðum 

(1979-1980) með því að nafngreina og merkja inn öll íbúðarhús, sem voru í 

byggð 1901. Þessi endurgerði uppdráttur hefur síðan hangið uppi í sýningarsal 

safnsins, en ekki uppdráttur Þorsteins Jónssonar, eins og Harpa staðhæfir. Við 

vinnslu þessa uppdráttar leitaði ég fyrir mér í ýmsum heimildum. Þar trónaði efst 

hliðstæð endurgerð, sem Ólafur B. Björnsson vann 1958 og birti í tímariti sínu 

Akranesi, XVII. árg., 2. hefti, apríl-júní 1958 (s. 102-103). Af öðrum heimildum 

get ég nefnt vélritað og óársett handrit Þorsteins Jónssonar, Hús og býli á Akra-

nesi, sem hann tók trúlega saman 1978 […] Til glöggvunar jók ég einnig við 

nokkrum eldri bæja- og verbúðaheitum, t.d. Vestra- og Syðra-Sandgerðis (sem 

lögðust af vegna landbrots á 18. öld), Hestbúð og Leirárbúð. (s. 34) 

Gunnlaugur hefur e i t thvað mislesið Fjórðungsdóminn því  ég staðhæfði  

ekki  að uppdráttur Þorsteins Jónssonar héngi  uppi  á Byggðasafn inu, 

einungis að uppdráttur inn væri  á Byggðasafn inu og hafð i  fyr i r  því  orð  

Jóns Al lanssonar, forstöðumanns Byggðasafnsins og arftaka Gunnlaugs í  

því  starf i .  

Ég skoðaði  trél i taða kort ið hans Gunnlaugs uppi  á Byggðasafn i  þann 17. 

júní  (af því  ég var stödd þar hvort  sem var af öðru t i lefn i ) ,  skrapp svo á 

bókasafn ið og bar saman kort ið í  Sögu Akraness  I v ið kort ið í  Hús og 

býl i  á Akranesi  og kort ið hans Ólafs B. Björnssonar.  Niðurstaðan er sú 

að trél i taða kort ið á Byggðasafn inu sem sýna á byggðina ár ið 1901 

vi rð ist  byggt á uppdrætt i  Þorsteins Jónssonar af Akranesi  1898 en 

kort ið í  Sögu Akraness I  er  byggt á kort i  Ólafs B. Björnssonar a f Akra-
nesi  1901.121  

Ég bið því  Gunnlaug Haraldsson afsökunar á því  að hafa haldið því  fram 

að hann hefð i  stol ið upplýsingum frá Þorsteini  Jónssyni .  Hið rétta er  að 

hann sta l  þessum upplýsingum frá Ólaf i  B. Björnssyni  því  Ólafs er að 

engu get ið í  myndaskrá og þetta heft i  Akraness  með kort i  Ólafs B.  

Björnssonar er ekki  einu s inni  að f inna í  heimi ldaskrá Sögu Akraness I .  

Svo bendi  ég á að inn á kort ið í  bókinni  hefur Gunnlaugur einnig bætt 

húsinu Bræðratungu, sem var ekki  byggt fyrr en 1905 . 122 

  

                                                                                                                                                                                              
Örnefni við Akranes - Gönguferð með sjónum“. Lionsklúbbur Akraness 40 ára, s. 12. Síðarnefndu heimildina er 
að finna í heimildaskrá Sögu Akraness I. bindi en þá fyrrnefndu ekki. 

Lesendur sem ekki hafa skoðað Sögu Akraness I hefðu kannski gaman af að kíkja á l j ó smynd  Hans í nu  

Guðmundsdót tu r  í  L j ó smyndasa fn i  Akraness , sem tekin er nokkrum mínútum síðar en myndin sem 
birtist í bók Gunnlaugs (en á myndinni í Ljósmyndasafninu eru konurnar tvær fremst á myndinni í bókinni 
komnar niður á Langasand). Ég ráðlegg Gunnlaugi (vingjarnlega) að fara nú rækilega yfir skráningu gamalla 
mynda af Akranesi, í þessu bindi og þeim sem hann hyggst skrifa einhvern tíma í framtíðinni, sem og annað 

efni. Eiginlega er það svo að um leið og maður fer að skoða efnið eitthvað nánar (í þessu tilviki hluta I. bindis) 
kemur í ljós urmull af villum til viðbótar þeim sem sjást glöggt við fyrstu sýn. 

121 Þetta sést greinilega séu borin saman bæjarheitin Brekkukot og Brekkubær; Þorsteinn hefur Brekkukot 
norðar en Brekkubæ, sama sést á korti því sem Gunnlaugur segist hafa gert og hangir uppi á Byggðasafninu, 
en Ólafur B. Björnsson snýr þessu öfugt, þ.e. Brekkubær er nyrðra húsið og sama sést á korti Gunnlaugs í 

Sögu Akraness I.  

122 Á yfirliti sem skýrir tölusetningar á trélitaða kortinu á Byggðasafninu er svo merkt „89 Hábær I“ og „90 
Hábær II (Bræðratunga)“. Þorsteinn Jónsson segir í fjölritinu Hús og býli á Akranesi: „1905 byggir Eyjólfur 
timburhús á gamla Hábæjarstæðinu og nefnir hann Bræðratungu.“ Ártal og blaðsíðutal vantar. Ólafur B. 

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://ljosmyndasafn.akranes.is/picture.asp?ID=26164&Nr=1&texti=Langisandur&flokkur=&ljosmyndari=320&PageIndex=1
http://ljosmyndasafn.akranes.is/picture.asp?ID=26164&Nr=1&texti=Langisandur&flokkur=&ljosmyndari=320&PageIndex=1
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Svoleiðis að þegar al lt  kemur ti l  al ls er myndkort Gunnlaugs 

Haraldssonar nr.  6 sem á að sýna Skipaskaga og hluta Garðalands 

árið 1901 byggt á korti  Ólafs B. Björnssonar án þess að geta hans 

að neinu og splæst þar í  nokkrum húsum frá 18.  öld án þess þau 

séu sérstaklega auðkennd frá öðrum húsum á kortinu og a.m.k. 

einu húsi sem var ekki  byggt fyrr  en 1905. Hversu marktækt er 

svona kort fyr ir  þá sem vi lja leita sér upplýsinga síðarmeir?  Á 

h inn bóginn l í tur kort ið sjá l f t  gul l fal lega út sem er Hans H. Hansen að 

þakka.  

  

Gunnlaugi  Haraldssyni  f innst  le i t t  að ég skul i  „ekki  hafa húmor“  fyr i r  

efn istökum hans, t .d. rökum sóttum í  Fornaldarsögur Norðurlanda  og 

Guðbrand Vigfússon:  

Því kryddi fannst mér ómögulegt að að sneiða hjá, enda þarf vart „sæmilega 

fróðan mann“ til að sjá hversu vonlítið það er í byrjun 21. aldar að fá vissu fyrir 

fæðingarstað og uppruna Bresasona. (s. 35) 

Það er a lveg rétt  hjá Gunnlaugi  að ég kom ekki  auga á húmorinn í  þessu 

enda brúkar hann e inmitt  þessi  rök t i l  að kasta rýrð á fræðimanninn Jón 

Böðvarsson (sjá Fjórðungsdóminn) sem mér fannst einstaklega ófyndið. 

Af því  önnur meginuppgötvun sú sem Gunnlaugur Haraldsson 

þykist  hafa gert  er einmitt uppruni Bresasona hvarf laði  ekki  að 

mér að l íta bæri  á þá uppgötvun sem brandara.  (Sjá t .d. orð Guð-

mundar Páls Jónssonar í  SSA XI  og aug lýsingar Uppheima um I.  b indi  

Sögu Akraness .)  Er  þá h in meginuppgötvunin, þessi  um miklu mei ri  

f i skneyslu Ís lendinga á landnámsöld t i l  þrettándu aldar en fræðimenn 

hafa a lmennt tal ið sem varpa ku nýju l jósi  á sögu al l rar þjóðarinnar (sjá 

SSA XV), l í ka brandari? Er  Saga Akraness I  þá fyrst  og fremst duglega 

myndskreytt  brandarabók á g lanspappí r?  

  

Gunnlaugur segi r ásakani r mínar um hugmyndastu ld og vera léttvægar 

(að vísu skautar hann snyrt i lega fram hjá l íklegum svoleið is stuldi  frá 

sjá l fr i  mér).  Í rökum hans má lesa að Gunnlaugur er  afar einangraður 
maður, eiginlega svo vorkunn er  að:  

Vafalaust hefði mátt bæta fleirum í þann hóp fræðimanna, sem fjallað hafa um 

þetta efni [samsvörun örnefnaraðar á Lewis og Kjalarnesi og Kjós], þótt ég þekki 

ekki til þeirra rannsókna. Er þá meðtalin sú Landafundasýning sem Harpa nefnir. 

Um hana hafði ég hvorki vitneskju né sá á sínum tíma. Mér er því óskiljanlegt 

hvernig ég átti að vitna til þess korts Gísla Sigurðssonar prófessors, sem prýddi 

sýninguna. Yfir slikri skyggnigáfu bý ég hreint ekki. Hins vegar dreg ég ekki í efa, 

að það kort var vel unnið og áreiðanlega að einhverju marki byggt á rannsóknum 
Magne Oftedal. (s. 35)  

Ég hél t  satt  að segja að þúsund ára afmæli  V ínlandslandsfundar hefð i  

ekki  far ið fram hjá nokkrum manni ,  s l ík var umræðan árið 2000. Stór 

                                                                                                                                                                                              
Björnsson merkir þetta hús (væntanlega torfbæ) sem Hábæ II á sitt kort en Gunnlaugur hefur auðkennt Hábæ 
II sem íbúðarhús en ekki „torfhús“ (hann kallar torfbæi „torfhús“ í skýringum við litatákn) á trélitaða kortið sitt 
á Byggðasafninu og er ómögulegt að vita hvort eða hvað hann hefur fyrir sér í því. Í þessu sambandi mætti 
einnig ræða aldur íbúðar á Hóli II, öðru nafni Hjarðarhóli, miðað við upplýsingar Ólafs B. Björnssonar í „Hversu 
Akranes byggðist. 5. kafli. Vorhugur og vélaöld gengur í garð“. Akranes 1959 1. hefti (jan.-mars), s. 50 en ég 

læt hér staðar numið í ókeypis yfirferð yfir kort Gunnlaugs Haraldssonar.  

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-09/glaesilegasta-byggdarit-og-rit-um-sogu-byggdarlags-sem-buid-hefur-verid-til/
http://harpa.blogg.is/2011-06-21/nyjar-hugmyndir-sem-varda-sogu-thjodarinnar-allrar/
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þáttur í  hátíðahöldum vegna þessa afmælis var Landafundasýningin í  
Þjóðminjahúsinu. Hún fékk svo að standa næstu tvö ár in .123

 

 

Hörmuleg meðferð heimi lda, sem get ið er í  F jórð-

ungsdómnum, telur Gunnlaugur að eig i  v ið að hann 

haf i  „bersýni lega, fyr i r  misgáning“ bætt inn orði  í  

beina t i lvi tnun í  Ís lensk fornri t .  Ég tek undi r með 

honum að vonandi  sé svoleiðis ónákvæmni  ekki  

„beinl ínis dæmigerð fyr i r  heimi ldameðferð“  hans en 

um það vei t  ég ekki  því  ég f lett i  e inungis upp þremur 

t i lvi tnunum í  Ís lenskum fornri tum .  Það er hörmu-

legra f innst  mér að geta haft  eina einus tu beina t i l -

v i tnun í  Ís lensk fornri t  stafrétt  eft i r  en það er mý-

grútur af s l íkum dæmum. Það er  a lgerlega óafsakanlegt enda kýs Gun n-

laugur að nefna þet ta ekki  í  s ínum langhundi .  Sömuleiðis svarar hann 

því  ekki  hvers vegna hann vi tnar ekki  í  f rumheimi ld fyr i r  t i l vi tnun í  

fyr i r lestur Hal lgr íms Jónssonar heldur í  Borgf i rska b löndu .  

Í lok h innar löngu greinar Gunnlaugs kemur svo á  daginn að við erum 
hjartanlega sammála um ei t t  atr iði .  Gunnlaugur skr i far:  

 Ég tek heilshugar undir þessa ráðleggingu Hörpu [um að Akraneskaupstaður fá 

sæmilega fróðan mann til að taka út þessi tvö bindi Gunnlaugs og meta vinnu-

brögð hans áður en frekari samningar verði gerðir við hann], því eigi dómar 

hennar við rök að styðjast má það sannarlega vera áhyggjuefni og hættuspil fyrir 

ritnefnd og bæjarstjórn að fela mér að búa meira af samsetningi mínum til 

prentunar. […] Því sýnist mér hyggilegt, að áður en í það verk verður ráðist [að 

semja um þriðja bindið] leggi „sæmilega fróður maður“ mat á það, sem út er 

gefið og ekki verður afturkallað. (s. 35) 

Ég fagna þessari  n iðurstöðu Gunnlaugs enda er um langþráð tæki færi  

hans t i l  að geta kal lað s ig fræðimann að tef la.  Nú treyst i  ég því  að 

Gunnlaugur sannfæri  R i tnefndina og bæjarráð, sem hvor tveggju hafa 

ævinlega reynst honum t i l  þjónustu re iðubú in, um að fá óháðan fræð i-

mann í  þetta mat, þ.e.a .s.  sagnfræðing sem er hvorki  tengdur þeim 

f lokksforkól fum, ættum né nefndum sem hingað t i l  hafa skipað hi rð 

sagnari tans, ausið í  hann fé og mært hann mei r en mestu smjaðrarar í  

hópi  hi rðskálda kunnu við í  s í nu konungalof i  forðum t íð.  

                                                             
123 Eiginlega minnir þessi einangrun Gunnlaugs mig mest á Múmínpabba í vitanum! Gunnlaugur hefur sjálfur 
lýst hversu einmanalegt og einangrað starf hins mikla sagnaritara er og það að hafa ekki orðið var við Landa-
fundasýninguna er bara angi af þeirri mýtu: „mega þeir [sagnaritarar] sæta því hlutskipti að sitja einmana og 
aflokaðir við iðju sína og eru oftast nær einir til frásagnar um það tímafreka puð sem liggur að baki þeim texta 
sem um síðir mætir lesendanum.“ Gunnlaugur Haraldsson. 25. febrúar 2005. „Mein t  r i t s t í f l a  b re s tu r “ á 
spjallþræði Akraneskaupstaðar. 

Til að spara Gunnlaugi örlítinn tíma í að setja sig inn í kenningar fleiri fræðimanna bendi ég honum góðfúslega 
á ritið F rom S ta ra f j a l l  t o  S ta r l ing  H i l l .  An  inve s t i ga t i on  o f  t he  f o rma t i on  and  deve lopmen t  o f  

O ld  Norse  p l a ce -names  in  Orkney  sem unnið er upp úr doktorsritgerð Berit Sandnes frá 2003 og gefið út 
af Scottish Place-Name Society 2010. Þar kemur fram að örnefnin Akranes (Aikerness) Garð og Garða (Garth, 
Garith o.fl.), Kvíar (Quoys, Curqoy, Fealquoy o.fl.) Mela (The Mello), Bakka (Croo Back) og mörg fleiri, meira 
að segja tvo hólma (Aikerness Holmies) má einnig finna á litlu svæði á Vesturey í Orkneyjum (Evie héraðinu á 
Westray). Væri kannski hægt að teikna kort af þeim líka, þó ekki væri nema til að undirstrika brandarann um 
uppruna Bresasona. Myndir af svæðinu má sjá hér . Sömu örnefni finnast víðar á Bretlandseyjum og náttúrlega 

í Noregi, Færeyjum og víðar um Norðurlönd.  

http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://harpa.blogg.is/2011-06-01/fjordungsdomur-um-18-marka-bok/
http://www.akranes.is/pages/umraeduvefur/umraedur/umr_id/12024/thradur/12024/leitarstrengur/~/fl/46/
http://www.spns.org.uk/Starafjall.pdf
http://www.spns.org.uk/Starafjall.pdf
http://www.charles-tait.co.uk/guide/orkguide/pages_2011/2011_22_westray.pdf
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Jafnframt skora ég á Gunnlaug Haraldsson að a fhenda s l íkum óháðum 

fræðimanni  handri t ið að þr iðja b indinu (sem hann segi r t i lbú ið) t i l  yf i r-

lestrar,  mats og ráðgjafar áður áður en hann svo mikið sem l jái r  máls á 

því  að skr i fa undi r  samning um útgáfu þess b indis v ið Akraneskaupstað.  
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N ú  s k a l t u  r ö k s t y ð j a  e ð a  b i ð j a s t  a f -

s ö k u n a r !  

20.  jú l í  2011 k l .  20.47  

 

Ég er  orð in þreyt t  á  að s i t ja  und i r  ó rökstuddum b lammer ingum Árna Múla 

Jónassonar  bæjarst jóra Akraneskaupstaðar  og f innst  engan veg inn v ið  hæf i  
hvað hann seg i r  í  nafn i  s íns  embætt i s!  Þess i  gre in mín b i r t i st  í  Skessuhorni  í  
dag:  

Árni  Múl i  Jónasson bæjarstjóri :  Bentu á þrugl ið eða biðstu afsökunar!  

Í  Skessuhorn i  13.  jú l í  s l .  f ja l lar  Árn i  Múl i  Jónasson bæjarst jór i  Akraneskau p-

staðar  um r i tdóm Pá ls  Ba ldv ins Ba ldv inssonar  um Sögu Akraness .  Orðrét t  er  
þar  haft  e f t i r  bæjarst jóranum: „Mér  sýnis t  Pá l l  a f  e inhver jum óútskýrðum á-
stæðum hafa ákveð ið  að éta gagnrýnis laus t  upp þrug l ið  sem b loggar i  e inn hér  
í  kaupstaðnum hefur  s tað ið  fyr i r  l i nnul í t ið  undanfarnar  v ikur .“  

Ég ger i  ráð fyr i r  að umræddur b loggar i  sé  ég s já l f  þv í  ég hef  rak ið  sögu 
sagnar i tunar  um Akranes,  aða l lega f rá  1956 t i l  dagsins í  dag,  í  15 tö luset tum 
b loggfærs lum og byggt  á  r i tuðum he imi ldum sem f lestar  eru op inber  gögn 
Akraneskaupstaðar .  E innig  hef  ég skr i fað yf i r l i t s færs lu yf i r  sagnar i tunina 
1987-2011,  skr i fað e ina færs lu um hluta Sögu Akraness  I  e f t i r  Gunnlaug 

Hara ldsson og e ina færs lu t i l  að  svara hörðum viðbrögðum við  þe i r r i  færs lu,  
þ .á.m. orðum Árna Múla Jónassonar  bæ jarst jóra sem voru a lger lega órö k-
studd.  Þessar  18 færs lur  í  færs luf lokknum Saga Sögu Akraness  b i r tust  f rá  
apr í l lokum t i l  jún í loka nú í  ár .  

Fundargerð i r  r i tne fndar ,  bæjarst jórnar  og bæjarráðs eru v i ssu lega o f t  i l l a  
orðaðar  og má stundum f inna í  þe im mál -  og stafsetn ingarv i l lur  en mér f innst  
nokkuð langt  geng ið  að ka l la  þær þrug l .  Sama g i ld i r  um aðrar  be inar  t i l -
v i tnani r  í  færs luf lokknum Saga Sögu Akraness  á  harpa.b logg. i s,  t .d .  í  bæja r-

st jórnarmenn og Árna Múla s já l fan.  Ég re ikna með að Árni  Múl i  bæjarst jór i  e ig i  
við  færs luf lokk inn í  he i ld  úr  þv í  hann ta lar  um „þrug l ið  … l innul í t ið  unda n-
farnar  v ikur . “  

Bæjarst jór i  Akraneskaupstaðar  getur  ekk i  ver ið  þekktur  fyr i r  að  fara með 
f le ipur  og vega að mannorð i  mínu.  

Þess vegna á  Árn i  Mú l i  Jónasson bæjarst jór i  að rökstyðj a með dæmum að 
b loggfærs lur  mínar  séu þrug l .  Get i  hann ekki  gert  það ætt i  hann að b ið ja  mig 
afsökunar  á  orðum s ínum á  s íðum Skessuhorns ,  sem er  mið i l l inn sem hann 
hefur  s já l fur  kos ið  að  t já  s ig  í .   

 
  
Þegar  þessu pdf-skja l i  e r  lok ið ,  4 .  ágúst  2011,  hafð i  eng in afsökunarbe iðni  
sést  f rá  bæjarst jóranum.   
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Upplýsingar úr fundargerðum Ritnefndar um Sögu Akraness frá upphafi til 

starfsloka Jóns Böðvarssonar sagnaritara (skammstafað JB)  
 

Tímabilið 14. 10. 1987 - 23. 2. 1997  
Skammstafanir ritnefndarmanna: GG= Gísli Gíslason bæjarstjóri; GH = Gunnlaugur 

Haraldsson; HR= Hrönn Ríkarðsdóttir; HJ= Halldór Jörgensson; VI = Valdimar Indriða-

son, ÓJÞ= Ólafur J. Þórðarson; LJ = Leó Jóhannesson; JHÞ= Jósef H. Þorgeirsson 

Dags., 
nr. 
fundar 
og 
fundar
menn 

Hvað er 
tilbúið? 

Skilað Áform Annað 

14.10. 
1987  
1  
GG, GH, 
HR, HJ,  

VI,  
+ JB 

  GH lagði til að í tengslum 
v. ritun  
verði kerfisbundið safnað 
skjölum og komið upp 
skjalasafni. Fundarmenn 

sammála. 

Farið yfir samning Jóns 
Böðvarssonar og Akranes-
kaupstaðar 31. ágúst 1987.  

JB gerði grein fyrir hug-
myndum sínum. Umræður 
um efnistök og umfang.  

16.11. 
1987  
2  
GG, GH, 
HJ,  
VI  
+ JB 

  Útbúa lista yfir félög fyrr og 
nú á Akranesi og senda til 
þeirra sem gefa getið upp-
lýsingar.  

GH útbúi lista yfir þau 

skriflegu gögn sem til eru 
á Byggðasafninu.  

JB falið að „útbúa grein“ 
fyrir dagblöð til að kynna 
vinnuna. 

7.12. 
1987  
3  
GG, GH, 
HR, HJ, 
VI  
+ JB 

JB hefur kannað 
fjölda prófrit-
gerða KHÍ og HÍ 
(um 70 stk.) 
sem fjalla um 
Akranes.  

JB hefur rætt 
við Þorvald 
Bragason um 
infrarauða loft-
mynd af Akra-
nesi, sem sýni 
ummerki sem 
ekki sjást á 
yfirborðinu.  

  GH hefur ekki náð að 
útbúa lista yfir heimildir. 
Sþ. að hann og JB vinni 
verkið sameiginlega 
síðar.  

Farið yfir drög að spurn-
ingalista til félaga og sam-
taka.  

Farið yfir drög að viðtali [?]  

10.5. 
1988  
4  
GG, GH, 
HR, ÓJÞ  
+ JB 

  JB gerir grein f. vinnu-
áætlun:  
Fyrst gagnasöfnun f. at-
vinnu- og menningarsögu 
1600-1800. 

Halldórs Jörgensonar sem 
lést um sumarið minnst. 
Sæti hans tekur Ólafur J. 
Þórðarson.  

Ekki hefur tekist að 

senda út upplýsingalista 
til félaga í bænum og 
ljóst að JB verður að 
taka það að sér.  

Rætt um skjöl á Byggða-
safninu. GH minnir á skjöl í 
eigu Ólafs B. Björnssonar - 
um þau viti VI.  
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10.10. 
1988  
5  
GG, ÓJÞ,  
VI + JB 

JB gerir grein 
fyrir gagnaöflun. 

  Gagnaöflun gengur betur 
en áætlað var og því 
ræddar breytingar á „niður-
röðun verkáfanga“. 

23.6. 
1989  
6  

GG, GH, 
HR, ÓJÞ,  
VI  
+ JB 

JB gerir grein 
fyrir gagnaöflun 
sem hann telur 

vera komna vel 
á veg. 

JB sýnir myndir 
teknar með 
infrarauðum 

geislum, af 
Görðum Rein og 
Gaðskaga. LMÍ 
annaðist mynda-
töku, Þorvaldur 
Bragason átti 
drjúgan þátt í 
henni, Landsbanki 
Íslands styrkti 
verkið. [Engin 
viðbrögð 
nefndarmanna 
bókuð.] 

 Rætt um breytt fyrirkomu-
lag á vinnutilhögun sbr. 2. 
gr. samnings um ritun sögu 

Akraness.  
Umræður um efnistök í 
ritun: „Sýndist mönnum 
sitt hvað í því efni ...“ 

23.8. 
1990  
7  
GG, ÓJÞ, 
VI,  
LJ  
+ JB 

JB gerir grein 
fyrir gagnaöflun 
og telur lokið að 
afla gagna til 
1900. 

 Á næsta fundi verði lagður 
fram atburðaannáll frá land-
námi til 1885. 

Nefndin er sammála um 
að ganga út frá eftirfar-
andi skiptingu:  
1. bindi: Landnám - 1885  
2. bindi: 1885-1941  
3. bindi: frá 1941  
Rætt um útgáfutilhögun. 
 

30.10. 
1990  
8  
GG, ÓJÞ, 
VI,  
LJ  
+ JB 

 Lagður fram 
atburðaannáll frá 
1178-1885 og 
getið heimilda úr 
fornritum. 

Rætt um gerð örnefnakorts. 
JB fær vinnukort frá LMÍ. 
Verður hugað að síðar. ÞB 
hjá LMÍ mun aðstoða.  

Rætt um nauðsyn þess að 
gera kort þar sem fram 
kæmi nafn + staðs. jarða og 
bæja á Akranesi á fyrri tíð.  

Næsti fundur í des. „... en 
Jón mun þá eiga að vera 
búinn að senda nefndar-
mönnum fyrstu kaflana til 
yfirlestrar.“ 

 

Nefndin var sammála um 
eftirfarandi framhald vinnu 
við verkefni sitt:  

JB falið að hefja ritun 1. 

bindis sem eigi að vera 
lokið mars 1991;  

1. bindi útg. jan. 1992;  

Ritun 2. bindis hefjist 
1991;  

2. bindi útg. 1992.  

 

20.8. 
1991  
9  
GG, VI,  
HR,  
LJ + JB. 
Auk þess 
Bragi 
Þórð-
arson, 
útgef-
andi, 
hluta 
fundar. 

JB: Í bókinni 
yrðu um 10 
kaflar, hver 15-
30 síður, dæmi:  
1. Lýsing á 
svæðinu (15 s.)  
(Landfr.l., 
jarðfr.l. um-
fjöllun og um-
fjöllun um ör-
nefni).  
2. Landnáma 
[svo í f.gr. - 
væntanlega átt 
við landnám] 
(25 s.)  
3. Sturlunga-
öldin (25 s.)  
6. Stephensenar 
(30-40 s.)  
9. Landbúnaður 
(10 s.) 

Óljóst: „Jón 
sagðist myndu 
afhenda 60 bls. 1. 
sept. Þá eru 90 
bls. komnar í 
hendur nefndar-
manna.“ [Ekkert 
hefur verið bókað 
áður um skil.] 

Saga Akraness á að vera 
komin út 20. janúar 1992 
og handriti þarf að skila í 
síðasta lagi 15. okt. 1991.  

„Jón vill ennfremur fá að 

vita hvaða myndefni megi 
láta ljósmynda á Þjóðskjala-
safni. Hver ljósmynd kostar 
um 3000.- krónur. Nefndin 
er einhuga um að ekkert 
verði ljósmyndað fyrr en efni 
og innihald liggi fyrir [...] 
Nægilegt sé að ljósrita 
myndefni og var Jón beðinn 
að ljósrita hugsanlegt 
myndefni svo nefndin viti til 
hvers þarf að taka afstöðu.“ 

 

Umræður um efni og 
innihald:  
VI: Hlutur forna 
heimilda of viðamikill; á 
að fjalla um sögu Akra-
ness sem landnáms-
bæjar eða Akranes sem 
bæ?  

LJ vill fá að vita um 

kaflaskiptingu og hve 
margar blaðsíður verði í 
hverjum kafla.  

Rætt við Braga Þórðarson 
um útgáfumál.  

Nefndin ítrekar áherslu 
um að vinnu verði 
hraðað sem mest.  
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11.9. 
1991  
10  
GG, ÓJÞ, 
VI, 
LJ,  
HR  
+ JB 

 GG afhenti 
fundarmönnum 
gögn sem voru að 
koma frá JB. 
[Ekkert bókað um 
hver þau gögn 
voru.]  

JB afhenti GG 
fjölda ljósrita af 
myndum sem 
eiga að fara í 
bókina. 

 

GG ætlar að láta ljósrita 
efnið (ljósritaðar myndir JB) 
fyrir nefndarmenn. 

Rætt um útgáfumál og GG 
og VI falið að búa undir 
afgreiðslu. 

16.9 
1991  
11  
GG, ÓJÞ, 
VI,  
HR,  
LJ 

 Farið yfir mynd-
efni í 1. bindi. 
Ákv. að „tak-
marka myndefni 
úr gömlum 
fundagerðar-
bókum og af 
gömlu [svo] 
skjölum. Rætt 
um texta 1. 
bindis almennt.“ 
[Er þá búið að 
skila texta 1. 
bindis?] 

 GG lagði til að Leó og 
Hrönn yrðu tenglar 
nefndarinnar við höfundinn 
sem var samþykkt. 

15.10 
1991  
12  
GG, ÓJÞ, 

VI,  
HR,  
LJ 

   „Rætt um efni og útgáfumál 
1. bindis. Enn vantar 
heildasýn yfir verkið.[?] 
Fleira ekki gert.“ 

18.11. 
1991  
13  
GG, ÓJÞ, 
VI,  
LJ  
+ JB 

JB gerði grein 
fyrir stöðu mála. 

JB hefur sent drög 
að handriti [?].  

Ákv. að Jón myndi bæta við 
köflum um útgerð Brynjólfs 
biskups og skiptingu Akra-
neshrepps og ljúka vinnu við 
handritið fyrir jól.  

[Skv. samningi Akranes-

kaupstaðar við Jón 
Böðvarsson átti fyrsta 
bindið einungis að ná til 
1602 en Ritnefndin bætti 
283 árum við það á fundi 
þann 23. ágúst 1990, að 
því er virðist var það 
einhliða ákvörðun Rit-
nefndarinnar.] 

 

Nefndinni finnst verkið 
ganga of hægt. Útg.dagur 
í janúar stenst ekki.  

Nefndinni finnst nauð-

synlegt að hafa kafla um 
útgerð Brynjólfs biskups 
í 1. bindi og um skipt-
ingu Akraneshrepps.  

Nauðsynlegt er að stytta 
ýmsa kafla verulega og 
lagfæra aðra kafla. For-
manni falið að fylgja málinu 
eftir.  

 

8.1. 
1992  
14  
GG, ÓJÞ,  
VI 

 [Handriti að fyrsta 
bindi hefur greini-
lega verið skilað.] 

 Rætt um framlagt hand-
rit I. bindis að Sögu 
Akraness. Ákveðið að 
halda næsta fund þegar 
nefndarmenn hafa yfirfarið 
handritið. 
 

21.1, 
1992  
15  
GG, VI, 
HR, LJ  
+ JB 

   Rætt um handrit 1. bindis. 
Nefndarmenn komu á 
framfæri athugasemdum 
sem Jón mun skoða fyrir 
næsta fund. Umræður um 
efni og efnistök í 1. 
bindi. 
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7.2. 
1992  
16  
GG, ÓJÞ, 
VI, HR, 
LJ  
+ JB 

 [Endurbættu 
handriti þar sem 
farið var að 
óskum nefndar 
hefur greinilega 
verið skilað.] 

Næsti fundur ákv. eftir 3 
vikur og nefndarmenn eiga 
að fá handrit viku fyrr. 

Rætt um endurbættan 
hluta handrits þar sem 
ath.s. síðasta fundar 
höfðu verið teknar til 
greina. Farið yfir kafla-
skiptingu fyrsta hluta [fyrri 
hluta?] I. bindis.  
Nefndin gerir aths. við 
seinni hluta I. bindis og 
„Jón mun taka þær til 
greina við endurskoðun 
þessa hluta handrits.“ 
 

13.3. 
1992  
17  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ  
+ JB 

  Jón mun senda síðustu 35 
síður handritsins næsta 
mánudag. 

„Kaflann um Lög-
mannsættina má stytta 
og kveða skýrar að orði 
um ýmis atriði svo sem 
um Akranes á upplýs-
ingaöld, Guðnýju 
Böðvarsdóttur o.fl.“  
Ákv. að setja handritið og 
hafa fyrstu próförk tilbúna 
föstudaginn 3. apríl.  
Rætt um útgáfumál. 

 

27.8. 
1992  
18  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ, 
HR  
+ JB 

JB sagði frá 
stöðu 1. bindis:  

Hluti kominn úr 
prentsmiðju 
tilbúinn til upp-
setningar og 

frágangs af 
hendi höfundar. 

 

 Páll V. Bjarnason les próf-
örk.  
GG mun skrifa formála að 
bókinni fyrir hönd nefndar-
innar.  

Samningsdrög við Prentverk 

Akraness.:  
1. bindi komi út 20. nóv. 
1992  
2. bindi komið í prentsmiðju 
24. apr. 1993 og komi út 1. 
okt. 1993,  
3. bindi skilað í pr.smiðju 1. 
maí 1994 og gefið út 1. okt. 
1994.  
JB leggur til að leitað verði 
tilboða í hönnun á kápu og 
kili og er nefndin samþykk 
því.  

 

Nefndin og söguritari 
mynduð í gamla safnahús-
inu í Görðum.  

Nefndarmenn gerðu 
athugasemdir við upp-
setningu og innihald.  

Leó lagði fram minnisblöð 
með athugasemdum.  

Nefndarmenn voru 
sammála um að nafn 
verksins yrði AKRANES 
og að undirtitill yrði í sam-
ræmi við innihald hvers 
bindis.  

GG lagði fram drög að 
útgáfusamningi við Prent-
verk Akraness. [VI sat hjá 
... átti sennilega hluta í Pr. 
Akraness.]  

 

15.9 
1992  
19  
GG, ÓJÞ, 
VI, HR 
 

 Drög að formála 
lögð fram [eftir 
GG?] 

 Umræður um tilboð í 
hönnun kápu og kjalar. 

17.9. 
1992  
20  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ, 
HR 

 GG lagði fram 
hugm. Magnúsar 
H. Ólafssonar um 
kápu og kjöl á 
Sögu Akraness. 
Nefndin var sam-
mála um að 
ganga til samn-
inga við Magnús 
um verkið. 

 Ath. að Jón Böðvarsson var 
fjarverandi á fundinum og 
einnig á fundinum tveimur 
dögum áður. Hann hefur 
því ekki haft neitt að segja 
um útlit þessa fyrsta bindi.  
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9.10. 
1992  
21  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ, 
HR  
+ JB  
+ 
Magnús 
H. Ólafs-
son 
hluta 
fundar 

Magnús sagði 
frá hugmyndum 
sínum um 
hönnun kápu og 
kjalar.  

JB greindi frá 

hugm. sínum 
um efni II. 
bindis 
(fræðslumál, 
verslun, sjávar-
útveg o.fl.). 
Umræður um 
þessi mál. 

 

Heimildaskrá er 
tilbúin. 

Nafnaskrá + myndaskrá 
koma eftir helgi. Tilvísana-
skrá eftir næstu viku. JB: 
Nokkrar rammagreinar, 
myndatexta og spássíu-
greinar vantar.  

JB telur að búa þurfi til 
bráðabirgðakort með ör-
nefnum og leita athuga-
semda ... vinna síðan 
heildarkort. Bendir á að 
deilur séu um ýmis örnefni 
og viðbúið að aths. verði 
gerðar við örnefnakafla I. 
bindis.  

Bókin er komin i síðupróf-
örk, allir nefndarmenn vel 
sáttir en athugasemdir 
koma fram um einstakar 
rammagreinar o.þ.h.  

Nefndin samþykkti að 
handritið færi í prentun 
„með þeim athuga-
semdum sem gerðar 
voru“.  

GG spurði um örnefnakort.  

 

15.7. 
1993  
22  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ, 
HR 

Bréf frá JB, 
dags. 5.7.:  

Leggur til að 

meginhluti 
handrits verði 
lagður til 
nefndarinnar í 
sept. og okt.; 
tillaga að loka-
gerð texta og 
myndefni f. 
áramót; 
Skoðanaskipti 
um efni og 
efnistök verði í 
jan.-apríl 1994 
og síðan 
prentað.  

 

  GG og VI segja frá fundi 
með JB þann 18. júní sl. 
Jón átti að skila efni til 
lestrar í byrjun júlí [hefur 
hvergi verið bókað?] „og er 
þá orðinn verulegur 
dráttur af hendi Jóns á 
skilum efnis.“  
Afhenda átti handrit til 
prentunar í apríl sl.  
„Sögunefndin lýsir yfir 
mikill óánægju með 
framgang verksins hjá 
söguritara og felur for-
manni að gera bæjarráði 
grein fyrir stöðu mála. ... 
ritnefndin leggur til að 
söguritara verði skrifað 
og það skilyrði sett að 
kaflaskiptingu 2. bindis 
og fyrsta hluta efnis 
verði skilað til nefndar-
innar fyrir 10. 

september n.k. Ritnefndin 
getur ekki fallist á það 
sjónarmið söguritara að 
útgáfu 2. bindis verði 
seinkað.“ [Hugsanlega var 
þessi yfirlýsing Ritnefndar-
innar gerð opinber.] 
 

6.5 1994  
23  
GG, VI, 
LJ, HR  
+ JB 

 [Hvaða efni hefur 
verið skilað úr því 
talað er um við-
bótarefni?] 

Ákv. að söguritari sendi 
nefndinni efni innan þriggja 
vikna. Berist viðbótarefni 
[?] ekki innan þess tíma er 
ljóst að endurskoða þarf 
ráðningu söguritara. 

„Saga vinnu við 2. bindi:  
Formaðurinn lýsti ó-
ánægju nefndarmanna 
með þau vinnubrögð 
sem viðhöfð hafa verið. 
Aðrir nefndarmenn tóku 
undir orð formanns.“ 
[Gísli Gíslason bæjarstjóri 
hefur verið formaður 
nefndarinnar frá upphafi.] 
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6.6. 
1994  
24  
GG, VI, 
LJ  
+ JB 

 Lagður fram kafl-
inn „Úr þorpi í 
bæ“ (hluti 1920-
1938); hafnar-
gerð, rafvæðing, 
félagsmál, heil-
brigðismál o.fl. en 
vantar nokkuð af 
efni í þessa kafla. 
 

Söguritari mun senda innan 
tveggja vikna endur-
skoðaðan kafla frá 1900-
1930. Þá verður komin 
meginuppistaða 2. bindis. 

Rætt um efnistök og 
framsetningu einstakra 
kafla. 

9.11. 
1994  
25  
GG, ÓJÞ, 
VI, LJ, 
HR 

 Söguritari hefur á 
liðnum vikum 
sent tæpar 70 s. í 
2. bindi. 

 Ljóst að bókin verður ekki 
gefin út á þessu ári.  

Söguritari mun ekki ljúka 
við gerð 2. og 3. bindis 
sögunnar eins og um hefur 
verið samið.  

GG falið að gera bæjarráði 
grein fyrir stöðunni og óska 
eftir heimild til að gera 
breytingar á samningi við 
ritun sögunnar.  

Bréf formanns menn-
ingar-og safnanefndar 
dags. 9.11 varðandi 
söfnun ýmissa heimilda í 
tengslum við ritun sögu 
Akraness. Nefndin tekur 
undir áskorun menn-
ingar- og safnanefndar. 
[Formaður menningar- og 
safnanefndar er væntan-
lega Guðrún Geirsdóttir, 
fyrir Alþýðubandalagið.]  

 

5.9. 
1995  
26  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, 
HR  
+ JB 

 Handrit að öðru 
bindi liggur fyrir 
fundinum.  
Bréf söguritara til 
nefndarmanna 
dags. 21. júlí sl. 
[Efni bréfsins ekki 
bókað.] 

Nefndin og söguritari eru 
sammála um að handritið sé 
ekki tilbúið til útgáfu og 
vinna þurfi talsvert í ein-
stökum atriðum.  

Ákv. að söguritari vinni 
að breytingum og endur-
bótum m.a. á inngangi 
bókarinnar.  

Ákv. að hittast fljótlega og 
ræða um einstaka kafla.  

 

Valdimars Indriðasonar 
minnst, sem lést fyrr á 
árinu.  

Rætt um stöðu mála og 
handritið. Nefndarmenn 
lýstu skoðun sinni á 
handritinu og einstökum 
atriðum. Söguritari 
greindi frá sinni hlið 
mála.  

 

14.9. 
1995  
27  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, 
HR 
 

   Farið fyrir hluta 2. bindis 
Sögu Akraness. Lagðar 
voru fram athugasemdir 
um einstök atriði og mun 
Leó ganga frá samantekt 
þeirra. 
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4.9. 1996  
28  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, 
HR  
+ JB 

  Ákv. að stefna að útgáfu 
bókarinnar í nóvember. 
Handrit í þarf að vera 
tilbúið í heild í október.  
Ákv. að JB láti safna 
myndum í bindið. 

Farið var yfir ýmis atriði 
varðandi fyrirliggjandi 
handrit [þetta sem lá fyrir 
ári áður?] og gerðar 
ýmsar athugasemdir við 
það.  
 
Rætt um útgáfu. 
 

10.11. 
1996  
29  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, 
HR 

  Sþ. að fela GG að ræða við 
söguritara „á grundvelli 
umræðanna á fundinum.“ 
Næst fundað „þegar þær 
viðræður hafa átt sér stað.“ 

Söguritari hefur ekki 
skilað fullbúnu handriti  

Ekki verður af útgáfu 2. 
bindis á þessu ári.  

„Ítarleg umræða varð 
meðal nefndarmanna um 
stöðu mála og kom enn 
fram almenn óánægja 
með framgang mála.“  

 

23.2.1997  
30  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, 
HR 

   GG gerir grein fyrir „stöðu 
mála gagnvart Jóni 
Böðvarssyni og að 
honum hafi verið send 
samningsdrög um 
starfslok.“  
Á fundinn mætti Gunn-
laugur Haraldsson ...  

Sjá nánar um þennan 

fund í Töflu yfir fundi 
Ritnefndar frá 1997-
2011. 

 

  

http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
http://www.this.is/harpa/ssa/fundargerdir_tid_gunnlaugs.html
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Upplýsingar úr fundargerðum Ritnefndar um Sögu Akraness frá líklegri ráðn-

ingu Gunnlaugs Haraldssonar sagnaritara (skammst. GH) til loka fyrsta samn-

ings Gunnlaugs og Akraneskaupstaðar.  
 

Tímabilið 23. 2. 1997 - 19. 11. 2001  
Skammstafanir ritnefndarmanna:  
GG = Gísli Gíslason bæjarstjóri (formaður nefndarinnar); ÓJÞ = Ólafur J. Þórðarson; 

JHÞ = Jósef H. Þorgeirsson; LJ = Leó Jóhannesson; HR = Hrönn Ríkharðsdóttir. 

Dags.  
nr. fundar 
og fundar-
menn 
 

Hvað er tilbúið? 
(Orð GH, nema 
annað sé tekið 
fram.) 

Skilað Áform Annað 

23.2.1997  
30  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR  
+ GH 

GH lagði fram 
yfirlit yfir umfang 
og tíma 18 sögu-
rita sveitarfélaga.  
Drög að efnis-
skrá fyrir 3 
bindi af Sögu 
Akraness. 

 Rætt hefur verið við 
GH um að halda 
áfram vinnu við ritun 
Sögu Akraness. 

GG tilkynnir að Jóni Böðvars-
syni hafi verið send samnings-
drög um starfslok.  
Farið fyrir drög að verkáætlun 
og rætt um útgáfu. 

4.5 1997  
31  
GG, JHÞ, LJ  
+ GH 

  Hittast reglulega 
meðan á heim.öflun 
stendur.  
GH leggi fram áætlun 
um skjöl og myndefni 
sem þarf að afla.  
GH leggi fram skrá 
yfir helstu heimildir 
sem þarf. 

„Formaður [GG] hefur aflað 
söguritara ýmissa gagna frá 
Jóni Böðvarssyni, þ.m.t. 
drög að handriti 2. bindis.“ 

25.8. 1997  
32  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR  
+ GH 

GH hefur skoðað 
talsvert af 
gögnum sem 
nauðsynlegt er að 
ljósrita. 

 GH. mun útbúa 
heimildaskrá.  
GH telur nauðsynlegt 
að setja örnefni upp 
á gott kort og ljós-
mynda.  
Ákv. að GH leggi 
fram drög að verk-
áætlun næstu 
missera á næsta 
fundi. 

 

27.9.1997  
33  
GG, ÓJÞ, LJ, 
HR  
+ GH 

GH hefur rætt við 
Þorvald Bragason 
hjá LMÍ um kort 
fyrir örnefni. 

Lagður fram 
listi yfir ó-
prentaðar 
heimildir og 
skjöl á Héraðs-
skjalasafninu 
og Þjóðskjala-
safninu.  

Listi yfir 83 
einstaklinga 
sem þarf að 
ræða við.  
 

 GH sýnir útgáfur á Sögu Akur-
eyrar sem gæti hentað sem 
fyrirmynd. [Væntanlega er átt 
við Sögu Akureyrar I. bindi, 
eftir Jón Hjaltason, sem hefst á 
tæplega 14 síðna kafla um 
tímabilið frá landnámi til 1786, 
útg. 1990.]  
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15.11.1997  
34  
GG, ÓJÞ, 
JÞH, LJ, HR  
+ GH 

 „Hugleiðingar“ 
[greinargerð?] 
GH um vinnu 
sína:  
Söfnun skjal-
legra heimilda; 
Söfnun munn-
legra heimilda; 
Skráning ör-
nefna og sögu-
minja.  
Samantekt GH 
um vinnutil-
högun í því 
s.nefnda. 
 

GH áformar að ljúka 
heimildasöfnun á 
skjalasöfnum sept-
okt 1998. 

Ritnefnd samþykkir tillögu GH 
um örnefnarit sem hluta og 
verkefni nefndarinnar. Sam-
þykkt að miða við Akranes hið 
forna [?]. Síðar verði óskað 
samstarfs við oddvita ná-
grannasveitarfélaga. 

9.5.1998  
35  
GG, JHÞ, ÓJÞ  
+ GH 

 Minnisatriði 
sem GH hefur 
tekið saman 
varðandi vinnu 
sína og vinnu 
framundan við 
öflun gagna. 
Áhersla á gögn 
frá 1650 til 
aldamóta 
[1700?]. 

 Rætt um viðtöl og munnlegar 
heimildir.  
Rætt um örnefnasöfnun og 
framsetningu þess fróðleiks 

7.11.1998  
36  
GG, JHÞ, LJ, 
HR  
+ GH 

GH fór yfir vinnu 
síðustu mánaða 
(yfirferð sýslu-
skjala, amtskjala 
og bréfabóka 
Brynjólfs biskups) 
 

 Heimildaöflun fyrir 
tímabilið ljúki með 
vori og ritun ein-
stakra kafla hefjist.  

GH segir að heimildaöflun hafi 
verið tímafrekari en ætlað var í 
upphafi. Þó þarf slíkt ekki að 
raska tímarammanum sem 
settur var verkinu. 

13.10 1999  
37  
GG, JHÞ, LJ 
+ GH 

Búið að vinna 
drjúgt úr 
söfnuðum 
gögnum en ýmsu 

ólokið enn.  
GH „gerði grein 
fyrir þeirri að-
ferðafræði sem 
hann viðhefur.“ 

Drög að efnis-
yfirliti 1. bindis.  

[Skila átti 1. 

bindi fyrir 1.10. 
1999, skv. 
samningi.]  

 

GH gerir ráð fyrir að 
drög að 1. bindi verði 
tilbúin næsta sumar. 
Áhersla á að ritun 

gangi eins hratt og 
hægt er. 

 

8.6 2000  
38  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR 
+ GH 

Í janúar hóf GH 
að rita 1. bindi og 
er nú að rita 5. 
kafla (um 19. 
öld).  
Hefur samhliða 
safnað heimildum 
í 2. (síðara) 
bindið. 

 Handrit að 1. bindi 
verður lagt fram á 
haustdögum eða í 
vetrarbyrjun. 

Verkið er ári á eftir áætlun, 
skv. tímaáætlun, en stefnt að 
því að vinna upp þann tíma. 

22.11 2000  
39  
GG, ÓJÞ, 

JHÞ, HR  
+ GH 

GH hefur safnað 
gögnum í fyrir 
40/70 (ólæsilegt í 

fg.) möppur.  
GH metur að 
komið sé um 
70% af fyrsta 
bindi. 

GH lagði fram 
efnisyfirlit úr 
bréfabókum 

(sýslumanna og 
sveitarfélaga).  
GH lagði fram 
sýnishorn af 
efni í 1. bindi.  
GH lagði fram 
„tillögu að 
framsetningu á 
því sem gert 
verður“.  
[Skila átti 2. 
bindi fyrir 1.10. 
2000, skv. 
samningi.]  
 

1. bindi ætti að vera 
lokið á fyrstu vikum 
næsta árs. Síðan 

verður aflað gagna í 
seinni bindi og þau 
rituð. 

„Nefndarmenn lýstu almennt 
yfir jákvæðu viðhorfi til þeirrar 
framsetningar á efni sem 

Gunnlaugur kynnti.“  
Aths. um að nauðsynlegt væri 
að ljúka vinnu við 1. bindi sem 
fyrst og hefja vinnu við 2. og 
3. bindi. 
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15.2 2001  
40  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR 
+ GH  

Gróf drög að 1. 
bindi - 800 síður. 

150 s. sýnis-
horn 

Form.+ GH tali við 
LMÍ um kort. 

[Þessi fundargerð og allar nýrri 
liggja frammi á vef Akranes-
kaupstaðar. Fundarnúmer 
krækir í fundargerðir á vefnum 
hér eftir.] 

30.5.2001  
41  
GG, LJ, ÓJÞ 

+ GH 

 302 s. (áður 
sent) af 1. 
bindi 

Ákveðnum mark-
miðum væri æskilegt 
að ná fyrir næsta 

fund.  
„Gunnlaugur mun 
halda að nefndar-
mönnum upplýs-
ingum eftir því sem 
efni standa til.“ 

Samn. við LMÍ um korta-
gerð liggur fyrir. 

15.10.2001  
42  
GG, JHÞ, 
ÓJÞ, LJ 

Efni v. 19. aldar 
(5-600 s.) verði 
skipt í 2 bindi, 
miðað við 1850. 

112 s. lok 18. 
aldar  
70 s. efni frá 
19. öld  

[Skila átti 3. 

bindi fyrir 1.10. 
2001, skv. 
samningi.] 

 

„Innan nokkurra 
vikna“ liggi drög að 
handriti til 1850 fyrir. 

„Sá tími, sem gert var ráð 
fyrir að færi í ritunina, er að 
líða og var m.a. rætt um 
ýmislegt því tengt.“ 

19.11 2001  
43  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR 
+ GH  

Í bréfi GH kemur 
fram að  
um 24-30 mánuði 
taki að búa annað 
efni til prentunar.  
[Væntanlega er 
átt við alla 
söguna sem eftir 
er enda var GH 
búinn að safna 
miklum 
heimildum í þau 
bindi, að sögn.] 

Efnisyfirlit 1. 
bindis  
598 s. frá 1700 
- 1850 

GH riti forsögu frá 
landnámi til 1700, 
sem kunni að taka 3 
mánuði að skrifa (að 
sögn GH). 

Ritnefndin staðfestir skil á 
1. bindi verksins, sbr. gild-
andi samningi.  
Í bréfi GH kemur fram að „nú 
sé föstum greiðslum til hans 
lokið, en árangurstengdar 
greiðslur ógreiddar. Verði því 
að taka ákvörðun sem fyrst 
með hvaða hætti vinnunni 
verði haldið áfram.“  
Ritn. leggur til v. bæjarráð að 
samningur verði fram-
lengdur. 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/294/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/500/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/941/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/1053/
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Upplýsingar úr fundargerðum ritnefndar um Sögu Akraness eftir „Viðaukasamn-

ing um ritun sögu Akraness“ við Gunnlaug Haraldsson.  
 

Tímabilið 6.3. 2002 - 23.8. 2004  
Skammstafanir ritnefndarmanna: GG = Gísli Gíslason bæjarstjóri (formaður nefndar-

innar); ÓJÞ = Ólafur J. Þórðarson; JHÞ = Jósef H. Þorgeirsson; LJ = Leó Jóhannesson; 

HR = Hrönn Ríkharðsdóttir; SS = Sigurður Sverrisson; JG = Jón Gunnlaugsson; GPJ = 

Guðmundur Páll Jónsson. 

Dags.  
nr. fundar 
og fundar-
menn 

Hvað er 
tilbúið? (Orð 
GH, nema 
annað sé tekið 
fram.) 
 

Skilað Áform Annað 

6.3. 2002  
44  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, HR  
+ GH 

„Góður gangur er 
í ritun 2. bindis“ 
(væntanlega haft 
eftir Gunnlaugi). 

21. kafli 1. 
bindis (47 s.) 
sem hafði 
vantað. [Ath. 
að ritnefndin 
hafði stað-
fest skil á 1. 
bindi 
verksins, 
sbr. gildandi 
samningi, í 

nóv. 2001 og 
Gunnlaugur 
fengið greitt 
fyrir það!]  

Drög að 
efnisyfirliti 2. 
bindis,  
1851-1900 og 
1900-1941. 

 

2. bindi fjalli um 1851-
1941,  
3. bindi frá 1942.  
Ljúka 2. bindi á seinni 
hluta ársins.(GH) 

Viðaukasamningur sem 
felur í sér starfslok 1. ág. 
2004.  

[Skila á fullbúnu handriti af 

2. bindi fyrir 1. mars 2003 
og 3. bindi eigi síðar en 1. 
maí 2004. Þriggja mánaða 
laun taka þá við fyrir að 
skrifa inngangskafla, sem 
nær yfir landnám til 1700, 
að 1. bindi.] 

 

14.10. 2002  
45  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, SS  
+ GH 

Komið efni á 400 
s. (líklega í 2. 
bindi). 

Vinnuplan að 
efnisskipan 
2. bindis 
(1851-1941). 

Vinnufundur laugard. 
26.okt. um fyrstu 150 
síður verksins. [Átt er 
við 1. bindið sem 
ritnefndin staðfesti 
skil á fyrir tæpu ári.] 
 

Hrönn Ríkarðsdóttir hefur yfir-
gefið ritnefndina í kjölfar 
bæjarstjórnarkosninga. Sig-
urður Sverrisson, Sjálfstæðis-
flokki, kemur inn. 

26.10. 2002  
46  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, SS  
+ GH 

GH greinir frá 
vinnu við kort og 
segir frá „verk-
efnum sem hann 
vinnur nú að í 
ritun sögunnar“. 

 Ákv. að taka næsta 
skammt fyrir á næsta 
fundi.  
Nefndarmenn eru 
ánægðir með efnið en 
e.t.v. megi stytta suma 
kafla eitthvað 

6 fyrstu kaflar 1. bindis yfir-
farnir (1700-1706)  
Gögn frá Þjsk.s. aðeins 
afhent á geisladiskum (GH)  
[Hver mynd, þ.e. opna eða bls. 
í skjali, hefur kostað 1000 kr. 
síðan en fyrir skömmu hóf 
Þjskj.safnið að leyfa mönnum 
að ljósmynda sjálfir skjöl.]  
Kemur fram er að enn er 
samningur við LMÍ í gildi um 
kortagerð. 

16.11. 2002  
47  
GG, ÓJÞ, LJ  
+ GH 

  Ákv. að ljúka yfirferð á 
efni  
19. aldar næst.  
GH stefnir á að efni til 
1941 verði tilb. 
apríl/maí [2003?]  
Forspjall frá landnámi 
verði skrifað eftir að 2. 
og 3. bindi eru tilbúin, 
frá maí 2004. 

Farið yfir handrit 1. bindis 
(1706-1800) - farið yfir 
„nokkra þætti efnisins“. 
 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/1612/
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://www.this.is/harpa/ssa/tafla_fundir_gh_1997_2001.html
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/2367/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/2400/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/2483/
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30.11. 2002  
48  
GG, LJ +GH 

GH segr frá 
„stöðu mála“ í 
vinnu við efni e. 
1900 

  Farið yfir „þá kafla sem þegar 
hafa verið lagðir fram“. 
[Nefndin er enn að fara yfir 1. 
bindið sem hún mat fullunnið í 
ári áður. Gunnlaugur hefur 
ekki skilað öðru.] 
 

10.2. 2003  
49  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, SS  
+ GH 

GH segir að 
styttist í að 2. 
bindi verði af-
hent.  
Búinn að skrifa 
alla aðalkafla til 
1941.  
Mun koma ein-
stökum köflum til 
nefndarmanna í 
næsta mánuði. 
 

Endurskoðuð 
efnisskipan 
fyrir 2. bindi. 

Þarf að stytta og 
endurræða 1. bindi.  

Farið yfir umræður um 
1. bindi. 

 

Ákveðið að halda næsta fund 
um miðjan mars. 

2.6. 2003  
50 
(rangl.tls.49)  
GG, JHÞ, LJ 
+ GH) 

GH segir að kafla 
sem vanti inn á 
milli í upphaf 2. 
bindis sé búið að 
skrifa í megin-
atriðum;  
Kafla frá 1900-
1941 sé búið að 
skrifa í megin-
atriðum.  
Lagt fram bréf 
GH „þar sem 
farið er yfir 
nokkur atriði 
varðandi gang 
mála.“ [Engin 
fylgiskjöl eru í 
fundagerðarbók 
Ritnefndar, utan 

eitt efnisyfirlit, 
óvíst frá hvaða 
tíma.] 
 

Fyrir fundinn 
voru sendar 
250 s. af 
upphafi 2. 
bindis [1851-
1900, bindið 
allt á að dekka 
1851-1941]. 

Verkið (2. bindi, 1851-
1941) verði tilbúið í lok 
sumars.  
Gunnlaugur mun senda 
út einstaka kafla jafn-
óðum og þeir eru 
tilbúnir. 

„Gunnlaugur greindi frá því að 
ljúka þurfi ritun alls efnisins í 
heild en fara síðan yfir verkið í 
heild og samræma hluti.“  

2. bindi átti að vera tilbúið í 

maí en ljóst er að það verður 
ekki tilbúið fyrr en í lok 
sumars.  

 

1.10. 2003  
51  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ  
+ GH 

Verkstaða 2. 
bindis [yfirlit]: 
853 s. tilbúnar af 
efni um 1851-
1941.  
Flestir aðalkaflar 
eru nánast 
tilbúnir. Vantar 
„fréttapistla“, 
þarf að stytta 
suma kafla. 
 

Yfirlit yfir 
verkstöðu 

GH ætlar að ljúka 2. 
bindi í  
desembermánuði.  
GH mun byrja á 3. 
bindi (1942-2000) í 
ársbyrjun 2004. 

„Yfirlitið sýnir að fyrir liggur 
þokkalega heilleg samantekt 
flestra aðalkafla II. bindis þótt 
lokafrágang vanti víða ...“ 
[Skv. þessu hefur Ritnefndin 
ekki séð efnið sjálft, einungis 
efnisyfirlit eða ámóta.] 
 

9.2. 2004  
52  
GG, ÓJÞ, 
JHÞ, LJ, JG + 
GH 

GH fór yfir gang 
mála. „Ætlunin 
var að ljúka ritun 
II. bindis í 
desember en það 
hefur af ýmsum 
ástæðum ekki 
tekist að fullu.“ 

167 s. um 
sögu verslunar 
á Akranesi frá 
seinni til hluta 
19. aldar fram 
á fyrri hluta 
20. aldar. 

GH hyggst nú hefja 
söfnun gagna í 3. bindi.  
Handrit að 3. bindi 
verði tilbúið í árslok.  
Mun senda formanni 
það efni sem komið er, 
í tölvutæku formi. 

Tókst ekki að ljúka 2. bindi. í 
des.  
Rætt um tímasetningu o.fl.  

[Jón Gunnlaugsson, Sjálf-

stæðisflokki, kemur nýr í rit-
nefnd.] 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/2556/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/3455/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/3460/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/3811/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/4324/
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23.8. 2004  
53  
GG, JHÞ, LJ, 
JG, GPJ  
+ GH 

GH: Ekki unnist 
tími til að klára 
kafla í 2. bindi. 
Heimildaöflun 3. 
bindis ólokið og 
ritun ekki hafin.  
Hefur safnað á 
annað hundrað 
möppum með 
afritum og ljós-
ritum heimilda. 

Minnisblað og 
verkáætlun til 
september 
2005. 

Tillögur GH:  

Ágúst 2004-janúar 

2005: Lokafrágangur 
2. bindis + klára 
heimildaöflun f. 3. 
bindi.  

Janúar 2005 - 
september 2005: Ritun 
3. bindis og  
ritun 1. og 2. kafla 1. 
bindis (frá landnámi 
til 1700)  

[Nú eru tæp þrjú ár 
liðin frá því ritnefndin 
staðfesti fullnægjandi 
skil á 1. bindi skv. 

samningi. Skv. við-
aukasamningi átti að 
skila þessari forsögu 
fyrir 1. ágúst 2004.] 

 

2. bindi er enn ólokið. Ritun 
3. bindis er ekki hafin.  
Rædd sú tillaga að dreifa 
þeim greiðslum sem eftir 
eru samkvæmt gildandi 
samningi á ágúst 2004- 
september 2005. [Skv. gild-
andi samningi voru engar 
greiðslur ógreiddar nema 
árangurstengdar greiðslur sem 
greiða átti við skil handrits að 
2. bindi, 1. mars 2003, og 
handrits að 3. bindi, 1. maí 
2004.]  

Nefndin er sammála um að 

fjalla frekar um málið á næsta 
fundi.  

[Ólafur J. Þórðarson lést fyrr á 
árinu. Í hans stað kemur Guð-
mundur Páll Jónsson í rit-
nefndina.] 

 

25.8.2004  
54  

GG, JHÞ, LJ, 
JG, GPJ 

   Drög GH að verkáætlun og 
tillaga hans um greiðslur rætt.  

Sþ. að leggja til að bæjarráð 
hagi greiðslum í samræmi við 
þá verkáætlun.  
Málið verði endurskoðað í jan. 
2005 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/5178/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/5188/
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Upplýsingar úr fundargerðum ritnefndar um Sögu Akraness um störf Gunnlaugs 

Haraldssonar sagnaritara (skammst. GH).  
 

Tímabilið 2005 - nóvember 2006  
Skammstafanir ritnefndarmanna: GG = Gísli Gíslason bæjarstjóri (formaður nefndarinnar 

til síðla árs 2005); LJ = Leó Jóhannesson; JG = Jón Gunnlaugsson (formaður nefndar-

innar frá 2006); GPJ = Guðmundur Páll Jónsson; MÞH = Magnús Þór Hafsteinsson; BG 

= Björn Gunnarsson; BÓ = Bergþór Ólason. 

Dags.  
nr.fundar og 
fundarmenn 

Hvað er tilbúið? 
(Orð GH, nema 
annað sé tekið 
fram.) 

Skilað Áform Annað 

2.3. 2005  
55  
GG, LJ, JG, GPJ 
+ GH 

GH. hefur aflað 
heimilda í 3. bindi 
en skrif geta ekki 
hafist fyrr en síðar. 

 Tillaga GH: Hefja undir-
búning að forsögunni og 
1. bindi og 2. bindi.  
Ritn. samþykkir:  
Fullbúa 1.bindi (landnám - 
1850) og 2.b (1850-1900) 
og búa undir prentun vorið 
2005.  
Fresta heimildaöflun og ritun 
3. bindis til næsta hausts 
[væntanlega hausts 2005]. 

Rætt um brot og útgáfu. 
Fyrstu 2 bindin yrðu um 
100 s. í ritmáli og 100 
síður með myndefni.  
Stefnt að útgáfu 1. og 
2. bindis vorið 2006. 

Eyða í eitt og 
hálft ár 
 

    

9.10.2006  
56  
JG, LJ, MÞH, BÓ, 
BG  
Ath. breyt. á 
ritnefnd. 

  Nefndin sammála um að 
saga Akraness verði tilbúin 
með áherslu á fyrstu 2 
bindin. 

Nefndin hvetur bæjar-
yfirvöld til að leita eftir 
samningi við höfundinn.  
[Gunnlaugur sendi 
„greinargerð sagnaritara 
um málið“ dags. 4. okt. 
2006, óvíst hvert en 
líklega dreif Jón Gunn-
laugsson, formaður 
Ritnefndarinnar, í að 
kalla saman fund af 
tilefni þess bréfs.] 

14.10. 2006  
57 - vantar á 
netið  
JG, Gísli S. 
Einarsson, 
bæjarstjóri, 
Jóhannes K. 
Sveinsson, lög-
maður bæjarins 
 

   „... fundur um samn-
ingsgerð um ritun sögu 
Akraness“.  
Fela Jóhannesi Karli 
Sveinssyni að semja 
drög að samningi við GH 
til kynningar fyrir rit-
nefndina.  

20.11. 2006  
58  
JG, MÞH, BG + 
GH  
+ Jóhannes Karl 
Sveinsson. 

   Farið yfir drög að nýjum 
verksamningi við GH og 
skýrði Jóhannes fyrir 
nefndinni efnisinnihald 
samningins.  
Rætt við Gunnlaug um 
samningsdrögin „vítt og 
breitt og gerðar athuga-
semdir við ýmsa þætti.“ 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/6166/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8412/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8779/
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Upplýsingar úr fundargerðum ritnefndar um Sögu Akraness eftir annan aðal-

samning við Gunnlaug Haraldssonar sagnaritara (skammst. GH) og viðbótar-

samning við aðalsamninginn.  
 

Tímabilið 12.12. 2006 - 20.12. 2007  
Skammstafanir ritnefndarmanna: JG = Jón Gunnlaugsson, formaður nefndarinnar; MÞH 

= Magnús Þór Hafsteinsson; BG = Björn Gunnarsson; BÓ = Bergþór Ólason, LJ = Leó 

Jóhannesson 

Dags. 
nr.fundar og 
fundarmenn 

Hvað er tilbúið? 
(Orð GH, nema 
annað sé tekið 
fram.) 

Skilað Áform Annað 

12.12.2006  
59  
JG, MÞH, BG, 
BÓ, LJ 
 

   Farið yfir nýjan samn-
ing um ritun Sögu 
Akraness. 

20.12.2006  
60  
JG, MÞH, BG, 

BÓ, LJ + GH 

 GH leggur fram 
verkáætlun v. I. 
bindis (landnám 

til 1700) frá des. 
2006-júní 2007 

 Fylgt úthlutaðri dagskrá 
[nýmæli?].  
Rætt um örnefnalýs-

ingar, jarðsögu og sögu 
landsins, s.s. drög að 
efnisþáttum fyrri hluta 
I. bindis, frá landnámi – 
1700.  
Rætt um verktaka sem 
kann myndskreytingu, 
kortagerð o.fl.  
Rætt hvernig hugsanlega 
yrði staðið að útgáfu. 
 

6.2. 2007  
61  
JG, BG, LJ  
+ GH  
+ Kristján Krist-
jánsson út-
gefandi 

  Kristján kynnti hug-
myndir sínar um 
útgáfu sögunnar.  
Rætt um kortagerð 
o.fl. v. útgáfu 

„Verkið er í eðlilegum 
farvegi.“  

Engar ákvarðanir teknar. 

 

17.4.2007  
62  
JG, MÞH, BG, 
BÓ, LJ  
+ GH 

Búið að skrifa 
texta fram á 
sautjándu öld 

GH lagði fram 
uppkast af 
vinnu um örnefni 
á svæðinu. 

Fara þarf í gerð korta 
og örnefnagrunn.  
Fundarmenn fara yfir 
texta um örnefni fyrir 
næsta fund.  
Áætlað að texti 
verksins verði endan-
legur í grófu formi 
innan mánaðar. 

„Almenn umræða um 
framgang verksins“.  

[Handriti I. bindis átti 

skv. samningi að skila 
30. mars. Ritnefndin 
virðist ekki hafa 
sérstakar áhyggjur af 
drætti á skilum. Raunar 
staðfesti Ritnefndin fyrst 
fullnægjandi skil á I. 
bindi verksins 19.11 
2001. Þá dekkaði I. 
bindið 1700-1850. Einn 
kaflann vantaði og var 
hann afhentur 6.3. 2002. 
Ritnefndin eyddi svo 
árinu 2002 og fram á 
árið 2003 að fara yfir 
þetta fyrsta bindi og 
virtist hafa lokið því.]  

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8781/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8757/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/8922/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/9536/
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22.5.2007  
63  
JG, MÞH, BG, 
BÓ, LJ  
+ GH 

Textagerð er á 
lokastigi. 

GH dreifði 
minnisblaði með 
yfirliti um stöðu 
verksins.  

Rætt um kortagerð, 
ljósmyndun o.fl.  
Ritnefndin fær kafla 
III afhentan fyrir 
næsta fund.  

Næsti fundur verði 

haldinn í byrjun júlí. 

„Umræða um framgang 
verksins“.  

[1. bindi á að vera 

tilbúið til prentvinnslu 
fyrir 15. september.]  

 

2.10.2007  
64  
JG, MÞH, BG, 
BÓ, LJ  
+ GH  
+ Jón Pálmi 
Pálsson bæjar-
ritari í byrjun 
fundar 

GH gerði grein 
fyrir kortunum 
sem fyrirhuguð 
eru í verkinu. 

Kaflar II (Örnefni 
og búsetuminjar í 
landnámi 
Bresasona, 91 s.) 
og  
III (frá landnámi 
til loka 13. aldar, 
135 s.) hafa verið 
afhentir ritnefnd. 

Nefndarmenn fá í 
hendur kafla um 18. 
og 19. öld í vikunni.  

Nefndin sammála um 

að funda innan fárra 
daga. 

 

Jón Pálmi gerðir grein 
fyrir tilboði í gerð korta 
fyrir verkið. Nefndin 
mælir með því að gerður 
verði samningur um 
kortagerðina.  

Leitað verði samninga 
um umbrotsvinnu. 

 

6.11.2007  

65  
JG, MÞH, LJ  
+ Jón Pálmi 
Pálsson bæjar-
ritari 

   Drög að samkomlagi, 

viðauka við fyrri 
samning, við GH þar 
sem honum er falin 
verkstjórn með 
fullnaðarfrágangi á 1. 
bindi (yfirlestur, gerð 
korta, mynda, hönnun, 
umbrot o.fl.) Nefndin 
mælir með því að 
samkomulagið verði 
samþykkt.  

Drög að samkomulagi 
við umbrotsmann sem 
nefndin mælir einnig 
með að verði samþykkt. 

 

20.12.2007  
66  
JG, MÞH, LJ, BG 
+ GH 

Hafin er vinna við 
kortagerð og 
umbrot.  

GH gerði grein 

fyrir vinnu og 
útliti korta og 
örnefnamynda.  

 

  Gengið hefur verið frá 
samkomulagi við GH 
um verkstjórn við 
frágang verksins. 
Einnig samningum um 
kortagerð og umbrot.  

JG, MÞH og GH upp-
lýstu bæjarráð um 
gang verksins og horfur í 
framhaldi þess fyrr um 
daginn. 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/10194/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/10193/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/10361/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/10909/


136 
 

Upplýsingar úr fundargerðum ritnefndar um Sögu Akraness  

Tímabilið 23.2. 2008 - 8.12. 2008  

Skammstafanir ritnefndarmanna:  
JG = Jón Gunnlaugsson, formaður nefndarinnar; MÞH = Magnús Þór Hafsteinsson; BG 

= Björn Gunnarsson; BÓ = Bergþór Ólason, LJ = Leó Jóhannesson; JHÞ = Jósef Þor-

geirsson; GuG = Guðjón Guðmundsson.  
 

Dags. 
nr.fundar og 
fundarmenn 

Hvað er tilbúið? (Orð 
GH, nema annað sé tekið 
fram.) 

Skilað Áform Annað 

28.2. 2008  
67  
JG, MÞH, LJ, 
BG + GH 
+ Bragi 
Þórðarson, 
Gísli Sigurðs-
son, Bjarn-

fríður Leós-
dóttir, Ás-
mundur 
Ólafsson. 

GH fór yfir stöðu verksins, 
sérstaklega hvað varðar 
örnefni. 

Farið yfir landa-
kort og rædd 
örnefni og rifjuð 
upp „einstök 
atriði“. 

 „Mikið gagn var af fund-
inum og gestum þökkuð 
aðstoð.“ 

 

2.4. 2008  
68  
JG, MÞH, LJ, 
BG + GH 

GH lagði fram ítarlegt 
minnisblað um stöðuna. 
Þarf að skipta í tvö bindi og 
yrðu helstu verkþættir:  

1. bindi:  
1. Jarðsagan (15 s.) ófrá-
gengið  

2. (115 s.) í spaltapróförk  

3. Landsnámstíð til loka 
13. aldar í vinnslu  

4.1300-1700 (215 s.) í 
vinnslu  

2. bindi:  

5. 1701-1800 (390 s.) 
bíður prentvinnslu  

6. 1800-1850 (215 s.) 
bíður pr.v.  
7. Samantekt (4-5 s.) 
ósamið.  

Kortagerð á lokastigi.  
Vinna við prentvinnslu, 
myndefni og grafíska 
hönnun hafin.  
Prófarkalestur hafinn en 
ráða þarf prófarka-
lesara.[?]  

 

GH fór yfir ör-
nefnakort og „er 
ljóst að þar hefur 
verið unnin 
gríðarlega mikil 
vinna sem gefur 
heildarmynd 
verksins frábært 
yfirbragð. 
Fundarmenn lýstu 
ánægju með 
kortin.“ 

 Formaður mun ræða um 
ráðningu tveggja próf-
arkalesara, sem GH 
leggur til, við bæjaryfir-
völd.  

Ætla má að I. bindi geti 

orðið um 260 síður og II. 
bindi um 315 s. Að auki 
yrðu myndefni, ramma-
greinar, skrár, efnisyfirlit 
o.fl.  

Úr því sem komið er geta 
verklok ekki orðið fyrr 
en í lok sumars í ár. 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/10910/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11301/
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25.6. 2008  
69  
JG, JHÞ, LJ, 
BG, BÓ  
+ GH  
Jósef H. Þor-
geirsson hefur 
tekið sæti 
MÞH 
 

 GH sýndi nefnd-
inni einstakar 
blaðsíður og 
hvernig þær 
munu líta út. 

 „Ljóst er að hér er að 
verða til glæsilegt rit og 
lýstu nefndarmenn 
ánægju sinni með það 
sem fyrir augum [svo] 
bar.“ 

22.9. 2008  
70  
JG, LJ, BG, 
BÓ + GH 

„Verið er að brjóta inn 
[svo] 4. kafla.“  
Gert hefur verið vinnuplagg 
fyrir sept-nóv og gert ráð 
fyrir að 4. kafla sé lokið þá.  
5.- 6. kafli ætti að taka 
mánuð hvor.  
Verkið spannar tímabilið frá 
landnámsöld til 1850 í 
tveimur bindum. 

GH. sýndi með 
glærum hvernig 
verkið lítur út, 
þ.e. 2. og 3. kafli 
verksins (sem eru 
250 s.- væntan-
lega er átt við I. 
bindi.) 

Verklok 
gætu verið í 
janúar-
mánuði 
2009. 

„Sagan er að taka á sig 
mynd og er afar glæsileg 
á að líta.“ 

8.12. 2008  
71  
(JG, LJ, BG, 
BÓ, GuG + 
GH) Guðjón 
Guðmundsson 
tók sæti 
Jósefs H. 
Þorgeirssonar 
að honum 
látnum. 

GH kynnti stöðu verksins.  
Verið er að prófarkalesa 5. 
kafla. 

GH fór yfir 4. 
kafla.  
Nefndin fékk 4. 
kafla til yfir-
lestrar  
(væntanlega efni 
um tímabilið 
1300-1700 sem 
tilheyrir I. bindi). 

Formanni falið 
að kanna 
möguleika á 
fjárstuðningi 
frá sjóðum 
eða aðilum. 

Verkið hefur tafist 
vegna annríkis undir-
verktaka [þeirra sem 
sinna prófarkalestri og 
umbroti].  
Rætt um hvort hægt sé 
að sækja um fjárhags-
stuðning við verkið úr 
einstökum sjóðum eða frá 
aðilum.  

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11404/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/11855/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/12194/
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Upplýsingar úr fundargerðum ritnefndar um Sögu Akraness  

Tímabilið 5.3. 2009 - 18.5. 2011  

Skammstafanir ritnefndarmanna:  
JG = Jón Gunnlaugsson, formaður nefndarinnar; BG = Björn Gunnarsson; BÓ = Bergþór 

Ólason, LJ = Leó Jóhannesson; GuG = Guðjón Guðmundsson. 

Dags. 
nr.fundar 
og fundar-
menn 

Hvað er tilbúið? (Orð 
GH, nema annað sé 
tekið fram.) 

Skilað Áform Annað 

5.3. 2009  
72  
JG, LJ, BG, 
BÓ, GuG  
+ GH 

GH lagði fram verks-
töðu vegna 2. bindis 
(1701-1850) 

Farið var yfir 1. 
kaflann (jarð-
fræðikaflann í I. 
bindi? Eða 1. 
kafla II. bindis?) 
og „leist 
nefndarmönnum 
vel á það sem 
fyrir augum [svo] 
bar 
 

 „Ljóst er að verkinu miðar 
frekar hægt og eru orsakir 
þess margvíslegar“.  
Umræður um stöðu 
verksins.  
Umræður um væntanlega 
útgáfu. 

16.6. 2009  
73  
JG, LJ, BG, 
BÓ, GuG  
+ GH 

„GH fór yfir stöðu 
verksins og hefur 
verkum miðað nokkuð 
frá síðasta funid 
[svo].“ 

GH leggur fram 
minnisblað um 
einstaka kafla 
og hver verks-
taða þeirra er. 

Nefndin mun á 
næstu dögum 
kynna bæjarráði 
stöðu verksins og 
áætlun um lok 
þess. 

GH og nefndin gengu á 
bæjarstjóra þar sem GH 
kynnti stöðu verksins „og 
urðu miklar umræður um 
það“. 

26.11. 2009  
74  
JG, LJ, BG, 
GuG  

Formaður (JG) greindi 
frá stöðu verksins;  
„[...] biðstaða hafi 
varað undanfarið og sú 
áætlun sem gerð hafi 
verið og kynnt bæjar-

ráði hafi ekki gengið 
eftir.“  
  

Frá síðasta fundi hafa 
150 s. verið hannaðar 
og umbrotnar. 

 

  „Nýtt samkomulag 
hefur verið gert við 
söguritara um framgang 
verksins og var hún [svo] 
kynnt og samþykkt sam-
hljóða.“ 

7.4. 2010  
75  
JG, LJ, BÓ  
+ GH 

GH: Lokið er að skrifa 
texta bókarinnar [II. 
bindis?] og nú unnið 
„við að hreinsa til“ [?].  
Á eftir að vinna 
mynda- og myndrita-
skrá, staða- og 
mannanafnaskrá.  
Á eftir að brjóta um ca. 
100 s.  
Á eftir að lesa nokkuð 
af próförk. 

Lögð fram 
verkáætlun þar 
sem kemur fram 
að verkið verði 
afhent Rit-
nefndinni full-
búið [í prent-
smiðju] þann 
15. júlí 2010. 

Rætt um undir-
búning að útgáfu.  
Hugsanlegur 
kostnaður og 
möguleikar í út-
gáfu hafa verið 
kannaðir.  
Málið verði skoðað 
frekar á næsta 
fundi. 

Vegna fráfalls Jóns 
Böðvarssonar vill rit-
nefnd „minnast hans 
með þakklæti fyrir 
ánægjulegt samstarf og 
vel unnin störf við ritun 
sögu Akraness og fram-
lag hans til varðveislu á 
sagnaarfinum.“ 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/12730/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/12961/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/14265/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/14266/
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4.8. 2010  
76  
JG, LJ, BÓ, GuG 

  JG og BÓ falið 
að „vinna  
hugmyndir“ um 
útgáfumál fyrir 
næsta fund. 

Rætt um hugmyndir varð-
andi útgáfu sögunnar. 
 

23.9. 2010  
77  
JG, LJ, BÓ, BG, 

GuG 

  „Formanni (JG) 
falið að taka 
næstu skref.“ 

Farið yfir hugm. um út-
gáfu.  
JG og BÓ gera grein fyrir 

viðræðum við hugsanlega 
útgáfuaðila.  
„Málin rædd vítt og breytt 
[svo].“ 

14.10. 2010  
78  
JG, GuG, BG + 
GH  
+ Kristján Krist-
jánsson út-
gefandi 

GH: Eftir er að 
ganga frá ca. 30 s. í 
I. bindi og 15 s. í II. 
bindi (aðallega 
kirkjukafla).  
Eftir að brjóta um 
atburðaannál, 
heimildaskrá o.fl. 
skrár.  
Eftir er prófarka-
lestur á manna-
nafnaskrá og „hrein-
lestur“ á II. bindi.  
Búið að brjóta um 
509 s. af I. bindi 
(áætl. 560 s.) og 
405 s. af II. bindi 
(áætl. 440 s.) 
 

 Formanni (JG) 
falið að „fylgja 
eftir ýmsum 
hugmyndum“ 
[væntanlega 
um útgáfu] og 
ganga frá til-
lögu til bæjar-
ráðs. 

Viðræður við Kristján 
Kristjánsson  
„útgefanda í Uppsölum 
ehf“ [svo].  
Rætt almennt um útgáfu 
og komu fram „ýmsar 
gagnlegar hugmyndir“. 

17.1. 2011  
79  
JG, LJ, BG, BÓ, 
GuG  
+ GH  
+ Jón Pálmi 
Pálsson, bæjar-

ritari 

GH „fór yfir stöðu 
verksins sem nú er 
á lokastigi.“ 

  Farið yfir samning varð-
andi útgáfu sögu Akra-
ness, tvö fyrstu bindi. 
Jón Pálmi kynnti samning-
inn fyrir nefnd-
inni.[Væntanlega er þetta 
samningur Akraneskaup-

staðar við útgáfufyrirtækið 
Uppheima ehf.]  

Ákveðið er að afhenda 
við formlega athöfn tvö 
fyrstu bindi til 
prentunar og verður sú 
athöfn þriðjudaginn 18/1 
2010 kl. 17. 

 

  

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/14263/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/14264/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/14426/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15059/
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18.5. 2011  
80  
JG, LJ, BG, BÓ, 
GuG  
+ GH  
+ Kristján Krist-
jánsson út-
gefandi 

Þeir Kristján og 
Gunnlaugur kynntu 
hið nýja ritverk. 

 Samþykkt að 
Ritnefndin biðji 
bæjarráð að 
ganga til samn-
inga við GH um 
að búa handrit 
III. bindis 
(1801-1900) til 
prentunar. 

„Ljóst er að þetta verk er 
glæsilegt og efnistök og 
allur frágangur er til fyrir-
myndar.“  

Ritnefndin telur nauðsyn-

legt að semja sem fyrst 
við GH „í ljósi aðstæðna 
höfundar og væntingar 
[svo] þeirra sem keypt 
hafa fyrstu bindin.“  

 

 

7.6. 2011 
81 
JG, LJ, BG, BÓ, 
GuG 
+ Árni Múli 
bæjarstjóri  
+ Sveinn Kr. 
forseti bæjar-
stjórnar 

   Rætt um útgáfu þeirra 
tveggja binda sem komin 
eru út og þeirri gagnrýni 
sem birtist í grein í 
Skessuhorni 1. júní sl. 

Samin yfirlýsing þar sem 
Ritnefndin harmar gagn-
rýnina og „lýsir yfir fullu 
trausti á verðleika 
höfundar til fræðistarfa og 
hvetur bæði hann og 

bæjaryfirvöld til að halda 
verki áfram." 

 

http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15060/
http://akranes.is/stjornsysla/nefndir-rad-og-fundargerdir/fundargerdir/ritnefnd-um-sogu-akraness/nr/15101/

